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สวสัดีปีใหม่ ๒๕๔๗ ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

 

เราทาํงานร่วมกนัในระบบเขตพื*นที�การศึกษานบัถึงวนัที� ๓๑ธนัวาคม ๒๕๔๖นบั ได ้๑๗๘ วนั เป็นช่วงเวลา
ที�ทุกคนตอ้งทาํงานหนกัท่ามกลางความลงัเลใจในหลายกรณี แต่ดว้ยประสบการณ์ ดว้ยจิตสาํนึกในความ
เป็นขา้ราชการในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และการเห็นแก่ประโยชนข์องนกัเรียน พวกเราทาํงานได้
สาํเร็จอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจทั*งในระดบัโรงเรียนและเขตพื*นที�การศึกษา ความดีนี* ตอ้งชื�นชมซึ� งกนัและกนั
ทั*งในระดบัโรงเรียนและสาํนกังานเขต เพื�อเป็นกาํลงัใจในการมุ่งมั�นทาํงานใหส้าํเร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ก่อน
สิ*นปีผมไปประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ นายอดิศยั โพธารามิก ไดก้ล่าวว่า 
ในระยะเวลาที�ผา่นมาไดเ้ห็นการเปลี�ยนแปลงของ สพฐ.พฒันาไปในทางที�ดีมีนโยบายที�ชดัเจนมากขึ*น 

สาํหรับเขตพื*นที�การศึกษานั*นจะมีการประเมินแบ่งเกรดเป็น ๓ ระดบั คือ ระดบัดี ระดบัปานกลางและระดบั
มีปัญหา เพื�อปรับองคก์รและโครงสร้างใหเ้กิดพลงัยิ�งขึ*น ในส่วนของ ผอ.สพท.นั*นอาจนาํประสบการณ์เดิม
มาใชป้ระกอบในการทาํงาน แต่ตอ้งปรับตวัปรับตนเองทั*งความคิด การวิเคราะห ์ติดตามขอ้มลูข่าวสารทั*ง
ในและนอกประเทศ ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาและเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง ตอ้งมีภาวะผูน้าํ มีวิสยัทศัน์มอง
งานในกรอบใหม่ ไม่ยึดติดกบัระบบเดิม การบริหารงานในยุคใหม่ตอ้งเป็นผูบ้ริหารทางขอ้มลู และวิเคราะห์
เทคโนโลยีเชื�อมโยงระหว่างเครือข่ายและประชาชน ควรมีการสร้างสรรคด์ว้ยการประชุมเชิงปฏิบติัการ มี
เป้าหมายชดัเจน เช่น ประสิทธิภาพของโรงเรียนที�รับผิดชอบ ในระดบักระทรวงและ สพฐ. มีการปรับตวั
และกระตือรือร้นมากขึ*น สาํหรับปัญหาที�ท่านพบมาก เช่น การใชแ้ละพฒันาหลกัสูตร การสอบเรียนต่อ 
การฝากเด็ก การพฒันาครู และการปรึกษาร่วมกนัในลกัษณะของกลุ่ม เขต จงัหวดั เพื�อแกไ้ขโดยยึดเดก็เป็น
ศูนยก์ลาง ครูกบัโรงเรียนเป็นตวัช่วย ปัญหาบางอย่างอาจแกไ้ขไม่ไดท้ั*งหมด แต่อาจลดระดบัปัญหาลงได ้
เช่น จดักลุ่มโรงเรียนตามสภาพปัญหา วิเคราะห์ในเชิงลึก ปัญหาเรื�องครู ซึ� งมีเสียงสะทอ้นวา่แกไ้ขไม่ได ้
เนื�องจากยงัมีความคิดแบบเก่า จึงตอ้งช่วยกนัหาวิธีการ สร้างความเขา้ใจอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการเพื�อปรับปรุงใหดี้ขึ*น โดยการปรึกษาหารือกนัในเขตจงัหวดัใกลเ้คียง มองภาพรวมของ
โรงเรียนทั*งหมด การทาํงานที�มีประสิทธิภาพตอ้งมีการทาํงานเป็นทีมร่วมกนัหาขอ้ยติุเริ�มจากจงัหวดั
ใกลเ้คียง โดยแต่ละกลุ่มอาจแบ่งออกเป็น ๒ - ๓ จงัหวดัเชื�อมโยงเป็นเขต หลอมรวมเป็นภาพใหญ่ ฟังเสียง
ประชาชน นกัเรียนและครู เรื�องหนี* สินครูเป็นอีกเรื�องหนึ�งที�กาํลงัดาํเนินการแกปั้ญหา ขอความร่วมมือกบั
สหกรณ์ออมทรัพยโ์ดยไมเ่บียดเบียนครู ท่านกล่าวอยา่งหนกัแน่นวา่ ปัญหาแกไ้ดถ้า้ร่วมมือกนัดว้ยความ
จริงใจ ในงานเดียวกนัเลขาธิการ กพฐ. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ไดใ้หน้โยบายขอ้คิดและ
ความเห็นที�เป็นประโยชนห์ลายประการ กล่าวคือ จากการติดตามงานในช่วง ๓ เดือนที�ผา่นมาท่านมีความ
ประทบัใจในการมุ่งมั�นทาํงานของเขตและโรงเรียนอยา่งยิ�ง ในดา้นการเตรียมความพร้อมอาคาร สถานที� 
บางแห่งใหญ่โตเกินไปตอ้งใชเ้งินสูง สพท.ตอ้งเกบ็ขอ้มูลเรื�องค่าใชจ่้ายดูและหามาตรการควบคุม ดา้น
บุคลากร สพท.ที�มีคนตํ�ากวา่ ๘๐ คนมีอยู ่๓๙ เขต และตํ�ากว่า ๖๐ คนมีอยู ่๙ เขต สพฐ.จะจดัสรรงบประมาณ



ใหจ้า้งบุคลากรเฉพาะเร่งด่วน โดยแจง้ขอ้มลูความจาํเป็นใหส้าํนกันโยบายและแผนฯ วฒันธรรมองคก์าร
ตอ้งเนน้การทาํงานร่วมกนัมากขึ*น สพท.ที�สามารถพฒันาระบบงานไดดี้ ควรมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ หลอม
รวมในสิ�งที�ดีและประชาสมัพนัธ์ใหเ้ขตอื�นทราบ ระบบขอ้มลูควรมีการพฒันาระบบโปรแกรมเนน้การ
เชื�อมโยงระบบ EIS กบัระบบ ONPEC ระบบสื�อสารควรมีความคิดนอกกรอบเพื�อการพฒันา ระบบนิเทศ
ควรทาํเป็นทีมในระบบเครือข่ายของสถานศึกษา ผูต้รวจราชการของ สพท.ขอใหร้ายงานความเคลื�อนไหว
ให ้สพฐ.ทราบอยา่งนอ้ยเดือนละครั* ง ควรทาํงานเป็นทีมภายในจงัหวดัและมีการประสานกบัฝ่ายปกครอง
ใหม้ากขึ*น สพฐ.จะคดัเลือก สพท.ตวัอยา่ง ๓ แห่ง มีเจตนาติดตามอยา่งใกลชิ้ด เปรียบเทียบกบัคู่มือเพื�อการ
ทาํงานที�เป็นมาตรฐาน ขอ้มูลเลข ๑๓ หลกัจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการ แต่เดก็ที�ไม่มีเลข ๑๓ หลกัก็
จะไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณดว้ย ฝากให ้สพท.ช่วยหาเลข ๑๓ หลกัใหก้บัเด็กที�ไม่มีดว้ย ตอ้งทาํขอ้มลูเด็ก
พิการใหช้ดัเจน การรับเดก็เขา้เรียนใหเ้นน้ความเสมอภาค ทุกเขตพื*นที�ตอ้งมีหอ้งเรียนสองภาษาหรือเดก็
พิการ เงินอดุหนุนและมาตรการเกบ็เงินของสถานศึกษาใหร้อฟังนโยบาย ให ้สพท.สาํรวจขอ้มลูจาํนวน
สถานศึกษามธัยมศึกษา โรงเรียนยอดนิยม โรงเรียนที�เกบ็เงินเพิ�มเติมหรือเรียนฟรี ท่านแจง้ใหท้ราบวา่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายหา้มเกบ็เงินจากผูป้กครองในการฝากเด็กเขา้เรียน การพฒันา
คุณภาพแผนปฏิบติัการยงัไม่ชดัเจน การช่วยเหลือสถานศึกษาขอใหอ้าศยัเครือข่าย จะมีการพฒันาครู
ภาษาองักฤษโดยเฉพาะ มีการประเมินครูเพื�อหาจุดออ่นจุดแข็ง ฯลฯ โดยจา้งภาคเอกชนดาํเนินการใน
ระยะเวลา ๑ ปี ใหมี้การวางแผนเฉพาะเพื�อลดความเหลื�อมลํ*าระหว่างสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายโรงเรียน
ขนาดเลก็ การสอบ NA ขอใหด้แูลอยา่งเขม้งวด พบวา่บางโรงเรียนมีคะแนนสูงผิดปกติ การใชข้อ้สอบจะ
พิจารณาเป็นขอ้สอบมาตรฐาน หาก สพท.ประสงคจ์ะสร้างขอ้สอบ ขอให้หารือกบัสาํนกัทดสอบทาง
การศึกษา การวดัแววอจัฉริยะ เนน้การนาํไปสู่การเรียนการสอนในหอ้งเรียน ใหค้รูเกิดความตระหนกัใน
เรื�องความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท่านเล่าวา่ไปบางแห่งจะมีการเกณฑเ์ด็กอจัฉริยะมาคอยแสดงแววใหท่้าน
ดู เป็นที�ทุกขท์รมานแก่เดก็มีแววทั*งหลาย ขอใหเ้ป็นปกติธรรมดา ๆ เรื�อง GPA/PR ตอ้งเตรียมขอ้มลูใหดี้มี
ความชดัเจนเพื�อป้องกนัการร้องเรียน ใหเ้ขตมอบหมายศึกษานิเทศกที์�มีประสบการณ์ดูแลโรงเรียนเรื�องการ
วดัผล/ประเมินผลเพื�อป้องกนัการกด/ปล่อยผลการเรียน โครงการพิเศษปีงบประมาณ ๒๕๔๗ จะมีโครงการ
ภาษาองักฤษ ๓๐ จงัหวดัจะไดง้บประมาณพฒันาครูประมาณ ๓๐๐กวา่ลา้นบาท โครงการกองทุนสุขภาพให้
เงินสนบัสนุนดา้นกีฬา งบประมาณ ๒๐๐ ลา้น ธนาคารกสิกรไทยจะใหเ้งินสนบัสนุนโรงเรียนในเรื�องทาํ
แม่นํ*าใหส้ะอาดอีกโรงละ ๑ แสนบาท เขตพื*นที�ตอ้งทาํวิจยัควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการเพื�อเปรียบเทียบ
ผลเชิงประสิทธิภาพ หารูปแบบที�ดี ผูบ้ริหารตอ้งรอบรู้ในเรื�องที�รับผิดชอบ มีขอ้มลูที�เป็นระบบ มีวาทศิลป์ 
เนน้ความสาํคญัในการเชื�อมโยงวฒันธรรมที�หลากหลาย เลือกสิ�งที�ดีนาํมาหลอมรวมใหเ้กิดสิ�งใหม่ใหดี้
ยิ�งขึ*น ท่านนายกรัฐมนตรีเนน้เรื�องความเป็น CEO ใหเ้ขตพื*นที�ตดัสินใจไมจ่าํเป็นตอ้งให ้สพฐ.กาํกบั การ
ละเมิดสิทธิเด็กขอใหร้ายงานดว้ยความรวดเร็ว ไม่ทิ*งช่วงเวลาผมเกบ็มาเล่าใหฟั้งโดยละเอียดเพื�อใหพ้วกเรา
เห็นภาพรวมของงานที�จะตอ้งทาํในปีนี*  โดยมีความเชื�อวา่การทาํงานเป็นทีมทุกภาคส่วนควรมีขอ้มูลที�
เหมือนกนั วนัที� ๓๐ ธนัวาคม ปีที�แลว้ผมร่วมกบัตวัแทนผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และหวัหนา้กลุ่มงานไดส้ัมมนา



เพื�อทบทวนการทาํงานของเขตพื*นที�ในรอบปีที�ผา่นมาว่าควรจะปรับปรุงแกไ้ขในเรื�องไหนบา้ง ดว้ยความ
ตั*งใจจะแน่แน่วแกไ้ขในสิ�งผิดในปีนี*  ไดข้อ้สรุปที�เป็นประโยชนอ์ยา่งยิ�งหลายประการ ผมขอนาํมาเล่าสู่กนั
ฟังในเบื*องตน้ รายละเอียดฝ่ายเลขานุการจะสรุปอยา่งเป็นทางการอีกครั* งหนึ� ง สิ�งที�เห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัว่า
ตอ้งแกใ้หไ้ดคื้องานธุรการ หนงัสือล่าชา้ ซํ* าซอ้น ขอขอ้มูลซํ*าซาก และมีมากเหลือเกิน ขาดการสื�อสารที�ดี 
ดา้นการเงินและพสัดุ เนน้บริหารที�รวดเร็วยิ�งขึ*น แจกแจงใหท้ราบยอดเงินที�โอนเขา้บญัชีใหค้รูรู้บา้ง ควร
อบรมความรู้ใหเ้จา้หนา้ที�การเงินและพสัดุของโรงเรียน ดา้นวิชาการตอ้งพฒันาครูดา้นต่างๆใหม้ากขึ*น การ
นิเทศการศึกษาตอ้งการผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาขาใหม้ากขึ*น ควรช่วยเหลือโรงเรียนที�ชดัเจนอยา่งตรงไปตรงมา
ไม่อา้งวา่เป็นเรื�องของโรงเรียนไปคิดเอาเอง ผมและทีมงานนอ้มรับขอ้เสนอเหล่านี* ไปปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลที�
เห็นไดถึ้งการเปลี�ยนแปลงตั*งแต่วนัที� ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗ เป็นตน้ไปหลายท่านสอบถามวา่วนัครูปีนี* จะเอา
อยา่งไร ผมไดป้รึกษาหารือผูเ้กี�ยวขอ้งแลว้ เราจะจดัพิธีร่วมกนัของครูทุกสังกดัในเขตอาํเภอเมือง อาํเภอปะ
ทิวและอาํเภอท่าแซะ โดยการทาํบุญตกับาตรอาหารแห้งบริเวณถนนดา้นหนา้วิทยาลยัเทคนิคชุมพร ทาํพิธี
บูชาบูรพาจารยที์�หอประชุมใหญศู่นยร์าชการจงัหวดัชุมพร รายละเอียดจะนาํเสนออีกครั* งหนึ� ง สุดทา้ย
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๑๒ มกราคม ๒๕๔๗ 

เรียน ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

สปัดาห์แรกของปี ๒๕๔๗ ทีมงานของชุมพร เขต ๑ นาํความเห็นจากการประชุมสัมมนาร่วม
ระหวา่งเขตกบัสถานศึกษา เมื�อวนัที� ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๔๖ มาทบทวนดูเพื�อหาวิธีเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน ขอ้มลูส่วนใหญ่เป็นเรื�องที�ทีมงานไดร้ับรู้และหาทางแกไ้ขอยู ่แต่มีขอ้มลูอีกส่วนหนึ�งพบว่าไม่เป็น
ความจริงอย่างที�บางท่านนาํเสนอต่อที�ประชุม เช่น บางท่านบอกว่าก่อนเปลี�ยนแปลงเป็นเขตพื*นที�เงิน
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลออกเดือนละ ๒ ครั* ง แต่พอเป็นเขตเหลือครั* งเดียว ผมถามนอ้งๆเจา้หนา้ที�การเงิน
ที�เคยอยู ่สปอ.มาเก่าเขายืนยนัวา่ไม่จริง ตอนอยู ่สปอ.กไ็ดค้รั* งเดียวตอนสิ*นเดือน เคยจ่ายใหเ้หมือนกนัแต่พอ
ธนาคารเกบ็ค่าธรรมเนียมการฝากเงินเลยเลิกไป ความหลงัจะเป็นอยา่งไรไม่สาํคญั ผมยืนยนัว่าทางเขต
สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลใหเ้พื�อนครูไดอ้ย่างนอ้ยเดือนละ ๒ ครั* ง แต่มีขอ้แมว้า่การโอนเงินเขา้บญัชี
ระหวา่งเดือนจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมใหธ้นาคารตามอตัราที�เขากาํหนด คงตอ้งหกัจากยอดเงินของแต่ละคน 
ฉะนั*น ในวนัประชุมประจาํเดือนมกราคม ๒๕๔๗(วนัที� ๑๓) ผมจะนาํแบบแสดงความจาํนงใหแ้ต่ละ
โรงเรียนกรอก แต่ตอ้งเป็นแนวทางเดียวกนัทั*งโรงเรียน เช่น โรงเรียน ก. มีครู ๑๐ คน หากประสงคจ์ะรับเงิน
ค่ารักษาพยาบาลเดือนละ ๒ งวด กต็อ้งยินยอมทั*งโรงเรียน จะตอ้งการเพียง ๓ คนอีก ๗ คนขอครั* งเดียว



ไม่ได ้เพราะงานการเงินของเขตมีมากจะมาตามใจปัจเจกชนคงไม่ไหว พวกเราก็เหนื�อยเหมือนกนัเพราะเบิก
เงินใหท้ั*งเขต ๑ และเขต ๒ เอาเวลาไปทาํเรื�องใหญ่ๆบา้ง  เรื�องตื�นเตน้สัปดาห์นี*คงไม่พน้เรื�องโหวตครูดีใน
ดวงใจ หลงัจากดาํเนินการในระดบัโรงเรียนแลว้มีผูเ้ขา้แข่งขนั ๓๕ ราย อ่านประวติัแลว้ลว้นแต่ยอดครู
ทั*งนั*น เขตจึงประกาศใหท้ั*ง ๓๕ ท่านเป็น"ครูดีในดวงใจ"ของชุมพร เขต ๑ แต่ตอ้งส่ง ๑ รายไปรับรางวลัที�
ส่วนกลาง คณะกรรมการระดบัเขตประชุมกนัเมื�อวนัที� ๖ มกราคม ๒๕๔๗ ถกกนัไปมาจนไดข้อ้ยุติว่า เรา
เอาชื�อทั*ง ๓๕ คนใหส้าธารณชนโหวตกนัทางเวบ็ไซดข์องสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑
(http://area.ge.go.th/chumphon1/) ไม่น่าเชื�อว่าจะไดรั้บการตอบรับมากมายเพราะมีผูคี้ยเ์ขา้โหวตประมาณ 
๕,๐๐๐รายชื�อ แมว้า่อาจจะใชคู้่สายเดียวโหวตหลายๆคนเช่นอินเตอร์เน็ตโรงเรียน แต่พวกเรากพ็อใจในการ
ตื�นตวัโดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ ผลปรากฏวา่ อาจารยสุ์พตัรา ไหลสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพรไดรั้บการ
คดัเลือกขอแสดงความยินดีดว้ยครับ สาํหรับท่านที�เหลืออีก ๓๔ ท่าน เขตจะออกใบประกาศเกียรติคุณบตัร
และจะมอบให้ในพิธีวนัครู ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ 

บ่ายวนัที� ๗ มกราคม ๒๕๔๗ ผมออกเยี�ยมเพื�อนครูได ้๒ โรงเรียนเป็นโรงเรียนชานเมืองทั*ง ๒ แห่ง โรง
แรกคือโรงเรียนวดับางลึกหากจะพดูกนัภาษาชาวบา้นกบ็อกไดว้า่ตั*งอยูห่ลงัศูนยร์าชการจงัหวดั ผมผา่นไป
ทานอาหารเที�ยงที�ร้านปั* มนํ*ามนัผูใ้หญ่แดงบางลึกบ่อยๆแต่ไม่ไดแ้วะ วนันี* เลยถือโอกาสไปเยี�ยมชมกิจการ 
โรงเรียนวดับางลึกเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ มีนกัเรียน ๑๒๕ คน อาจารยโ์สภิต หนูบรรจง เป็น ผอ.ร.ร. มี
ครูผูส้อนอีก ๗ คน ที�ตั*งโรงเรียนอยูบ่ริเวณวดับางลึก จึงไดรั้บความอนุเคราะห์จากทางวดัดว้ยดีต่อเนื�องกนั
มา แมแ้ต่สาํนกังานของผูบ้ริหารซึ�งตั*งอยูเ่ป็นอาคารแรกก่อนเขา้ประตูโรงเรียน ท่าน ผอ.โสภิตเล่าว่าหลวง
พ่อยกให ้นอกจากนั*น อบต.บางลึกก็เป็นผูอุ้ปการะรายใหญ่เช่นกนั ผมมีโอกาสไดฟั้งการเป่าขลุ่ยประสาน
เสียงของนกัเรียนชั*น ป. ๕ ตอ้งชมเชยทั*งเด็กทั*งครูวา่เก่งมาก สาํหรับภาษาองักฤษไดต้รวจสอบกบันกัเรียน
ชั*น ป.๓ คงตอ้งฝึกกนัอย่างหนกัต่อไป โรงเรียนที�สองที�ไปในวนันี*  คือ โรงเรียนวดัดอนเมืองอยูห่่างออกไป
ระหวา่งบา้นหนองส้มกบัถนนเพชรเกษม โรงเรียนตอ้งผา่นบริเวณวดัดอนเมืองที�ร่มรื�นดว้ยสวนป่า ตวั
อาคารสนามเป็น***ส่วนสวยงาม ภายใตก้ารบริหารงานของท่าน ผอ.ประสิทธิP  มุจลินทร์ มีครูผูส้อนอีก ๑๓ 
ท่าน ผมไดต้รวจสอบโปรแกรมคิดภาษีหกั ณ ที�จ่ายตามที�กรมสรรพากรใหม้ากบัอาจารยส์มหมาย พรหม
เมศร์ เจา้หนา้ที�การเงินของโรงเรียนปรากฏว่าใชก้ารไมไ่ดเ้พราะเครื�องไม่รับกบัโปรแกรมจึงตอ้งใชวิ้ธีเดิม
ไปก่อน อาจารยส์มมิ�ง พรหมเมศร์ บอกวา่ครูตอ้งการพดูคุยกบั ผอ.เขต ขอใหป้ระชุมหน่อย พวกเราเลยนั�ง
คุยกนัเรื�องงานจนถึงเรื�องลาออกเพื�อรับเงิน ๘ - ๑๕ เท่าจน ท่าน ผอ.ประสิทธิP  มุจลินทร์มาสมทบ ผมตอ้ง
แสดงความเสียใจยอ้นหลงักบัอาจารยส์มมิ�งและอาจารยส์มหมายที�สูญเสียบุตรชายคนเดียวไปโดยอุบติัเหตุ 

แต่อาจารยท์ั*งสองยงัมีลกูๆที�โรงเรียนวดัดอนเมืองอีก ๒๓๐ คนใหดู้แล อาชีพครูก็ดีอย่างนี* เอง 

เชา้วนัที� ๘ มกราคม มีการประชุมรอง ผอ.เขต หวัหนา้กลุ่ม และผูต้รวจราชการ เราไดส้รุปปัญหาในอดีต 
วางแนวทางในอนาคตในภารกิจที�รับผิดชอบ โดยใหแ้ต่ละกลุ่มงานนาํเสนอผลงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไ้ข ตอนบ่ายผมนดัผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มาคุยกนัถึงการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเลก็ที�ยงัไม่มี
คอมพิวเตอร์ แรก ๆ ขอ้มูลแสดงออกมาถึง ๓๐ โรงดูแลว้น่าตกใจ แต่เมื�อตรวจสอบโดยละเอียดพบวา่ ขาด



อยูเ่พียง ๔ โรงเท่านั*น ผมประสงคจ์ะไดเ้ครื�องคอมพิวเตอร์ที�ใชง้านไดแ้ต่ไม่ไดใ้ชแ้ลว้จากโรงเรียนขนาด
ใหญ่ไปมอบให้โรงเรียนที�ยงัไม่มี หนทางขา้งหนา้อาจหาเครื�องใหม่ๆจากแหล่งอื�นต่อไป 

วนัที� ๙ มกราคม ผมรับปากคณะครูโรงเรียนบา้นเหมืองทองว่าจะไปเยี�ยม ไปครั* งก่อนขา้วไร่กาํลงัใกลเ้กบ็
เกี�ยว ครูลงมาที�เขตบอกวา่เกี�ยวขา้วที�ปลูกไวเ้สร็จแลว้ ให้ผอ.เขตขึ*นไปเยี�ยมไดจ้ะหุงขา้วไร่ใหกิ้น วนัที� ๙ 
โรงเรียนจดักิจกรรมก่อนวนัเดก็ให้กบัเด็กและเยาวชนในบา้นเหมืองทอง โดยการสนบัสนุนจากกรรมการ
สถานศึกษาและ อบต.สลุย คณะของเราซึ�งหมายถึงผม ท่านผูต้รวจฯพนอ ทิพยพิ์มลรัตน ์ท่านผูต้รวจสัญญา
นนท ์พรหมมณี คุณมโนชญ ์นาคธรณิศวร์ มีคุณนพดล ลือชยั เป็นสารถีถึงที�หมายเวลา ๑๐.๐๐น. บริเวณ
สนามของโรงเรียนถกูแปรรูปเป็นเวทีแสดงผูป้กครองและเดก็ ๆทั*งในและนอกโรงเรียนลน้หลาม ผอ.ศุภ
ศกัดิP  คุณวฒิุและประธาน อบต.สลุย ใหก้ารตอ้นรับอยา่งดี ผมมีของขวญัวนัเดก็จาํพวกเครื�องเขียนไปฝาก 
๕๐ ชุด ตอนผมปราศรัยบนเวทีมีการมอบพวงมาลยัและช่อดอกไมจ้นคิดวา่ตนเองเหมือนเอกชยั ศรีวิชยั เรา
รับประทานอาหารกลางวนัซึ� งเป็นนํ*าพกันํ*าแรงของครูและเด็กคือขา้วไร่ที�หอมกรุ่น กบัขา้วฝีมืออาจารย์
ประเสริฐ ทองบ่อ ยากจะหาใครมาเทียบ อาจารยส์ตรีกผ็ลดัเปลี�ยนกนัเป็นพิธีกรบนเวที มีอาจารยสุ์พรรษา 
แซ่เอีQยบ อาจารยสุ์ภาพ จุย้นวน อาจารยเ์มตตา นาคมณี อาจารยส์าลิตา เรียนทพั ผมอาจจาํชื�อสลบักนัไปบา้น
ตามประสาคนที�ฮาร์ดดิสกค่์อนขา้งเตม็ตอ้งขออภยัไวด้ว้ย ดูเขาเอาจริงเอาจงักนัทั*งครูและผูป้กครองที�พดู
อยา่งนี*  เพราะเห็นมีร้านเสริมสวยแต่งหนา้มาตั*งบริการในหอ้งเรียน มีร้ายถ่ายรูปแบบมืออาชีพมาเปิดรับ
บริการดว้ย ผมถามผูป้กครองว่าไม่กลวัเสียเงินมากหรือเขาบอกว่า ชอบและเมื�อลูกตวัโตกวา่นี* จะดไูมส่วย 
ตอนเด็กๆน่ารักดี ก่อนกลบัมีขา้วไร่ฝากมาบา้นอีกคนละหนึ�งถุงพวกเรานอ้มรับดว้ยความเต็มใจเพราะครู
บอกวา่อยากใหน้ะเขา้ใจไหม เที�ยงตรงคณะถึงโรงเรียนบา้นคนัธทรัพย ์ของ ผอ.เสน่ห์ มากทุ่งคา เป็นการ
แวะที�ไม่ไดน้ดัหมายเพราะไดข่้าววา่นอ้ยอกนอ้ยใจที�พวกเราตีกลองตีทบัผา่นหนา้บา้นหลายหนไมย่อมลง
แสดงสักที ที�นี�ก็มีเวที มีการแสดงมีผูใ้จบุญมาเลี*ยงไอศกรีมนกัเรียน ท่าน ผอ.ร.ร.นาํผมไปที�อาศรม ผอ.ซึ�ง
สร้างเป็นบา้นพกัที�สวยงามดว้ยไมส้น จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตในบา้นของนกัเรียน มีห้องทาํครัว ตวับา้นยก
เสาสูงขึ*นนอกชานวางโตะ๊ไมแ้ผน่เดียวตวัใหญ่ นั�งไดเ้กือบ ๒๐ คนเรียกวา่สามารถประชุมกลุ่มได ้หลงับา้น
เป็นสวนยางร่มรื�น โรงเรียนบา้นคนัธทรัพยเ์ป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีครู ๑๘ คนรวมทั*ง ผอ.ร.ร. มีนกัเรียน 

๕๐๐ กวา่คน ผมนาํของขวญัมอบใหโ้รงเรียนนี*  ๕๐ ชุด แลว้รีบกลบั สาํนกังานเพราะมีการประชุม
เตรียมการจดังานวนัครูเวลา ๑๔.๐๐น.วนัครูปีนี*สาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ สาํนกังานส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดัชุมพร ร่วมกบัหน่วยงานอื�น ๆที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 

วิทยาลยัในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองชุมพร ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน
จงัหวดั ม.ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพร เป็นตน้ จดัขึ*นในวนัที� ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ โดยมีพิธีทาํบุญตกับาตร
ที�บริเวณหนา้วิทยาลยัเทคนิคชุมพรเวลาประมาณ ๐๗.๐๐น.จึงขอเชิญเพื�อนครูที�อยูใ่กลเ้คียงไปร่วมทาํบุญ
โดยพร้อมเพรียงกนั ส่วนพิธีการจะจดัขึ*นที�หอประชุมใหญ่ศูนยร์าชการจงัหวดัชุมพร เรานดัพร้อมกนัเวลา
ประมาณ ๐๘.๐๐น. พิธีสงฆจ์ะเริ�มเวลา ๐๙.๐๐น.โดยมีท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธานในพิธีหลงั
เสร็จสิ*นพิธีบูชาบูรพาจารย ์จะมีการบรรยายเรื�อง "ครูในยุคการเปลี�ยนแปลง" โดยรองศาตราจารย ์ดร.วิจิตร 



วรุตบางกรู อดีตหวัหนา้ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปัจจุบนั
อาจารยย์งัสอนระดบัปริญญาเอกและปริญญาโทอยูห่ลายมหาวิทยาลยั งานนี* จึงเชิญชวนเพื�อครูทุกสังกดัใน
อาํเภอเมืองชุมพร อาํเภอปะทิวและอาํเภอท่าแซะร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกนัรวมถึงครูนอกประจาํการดว้ย 

ส่วนอาํเภออื�นนอกจากนี*คณะกรรมการยินดีตอ้นรับเช่นกนัครับ ตอ้งขอบพระคุณผูบ้ริหารสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูชุมพรที�สนบัสนุนค่าใชจ่้ายมาให ้๒๐,๐๐๐ บาท คุรุสภาจงัหวดั(เรียกง่ายดี)ใหเ้ขตละ ๑ หมื�นบาท 
งบประมาณของเขตพื*นที�อีก ๑หมื�นบาท งานจึงเดินไปไดพ้อสมฐานานุรูปครู  

ในเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.- ๑๕.๐๐น. รองศาตราจารย ์ดร.วิจิตร วรุตบางกรู จะบรรยายพิเศษเรื�อง "การ
บริหารการเปลี�ยนแปลง" ใหก้บัทีมบริหารระดบั รองผอ.เขต ผูต้รวจราชการ หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้งาน 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูส้นใจไดร้ับฟังสาํหรับสถานที�ยงัไม่ไดก้าํหนดขึ*นอยูก่บัจาํนวนผูส้นใจ จึงขอใหแ้จง้
ความจาํนงล่วงหนา้ไดต้ั*งแต่บดันี*จนถึงวนัที� ๑๕ มกราคมครับ เขตจะออกวฒิุบตัรรับรองการผา่นหลกัสูตร
ใหด้ว้ย คืนวนัที� ๙ มกราคมผมไปรับมอบคอมพิวเตอร์ที�โรงเรียนบา้นทรายแกว้ อาํเภอปะทิวของท่าน ผอ.
สวสัดิP  ชั�งสัจจา เขาจดังานใหญ่โตมีเลี*ยงโต๊ะจีนซึ� งเป็นที�นิยมของโรงเรียนแถบนี*  ผลดักนัเลี*ยงผลดักนัขาย
บตัรช่วยเหลือเกื*อกลูกนัตลอดปี ท่านนายอาํเภอปะทิวก็ใหเ้กียรติไปร่วมงานนี*ดว้ย สาํหรับทีมผมท่าน
ผูต้รวจฯจาระไน ทิพยคี์รีอดีตครูใหญ่ไดขึ้*นร้องเพลงทบทวนความหลงัเป็นที�ชื�นชอบของวยัรุ่นมากวนัเสาร์
ที� ๑๐ มกราคม เป็นวนัเด็กแห่งชาติ ปีนี* ท่านนายกรัฐมนตรีใหค้าํขวญัวา่ "รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ�งดีๆ 
อนาคตดีแน่นอน" ผมออกจากบา้นตั*งแต่ ๗ โมงเชา้เดินทางไปสมทบกบัผูต้รวจฯพนอ ทิพยพ์ิมลรัตน์และ
ผูต้รวจฯ สมมิตร ชา้งคล่อม ที�โรงเรียนบา้นหาดใน เพื�อเปลี�ยนจากรถตูเ้ป็นรถปิคอพัเดินทางไปเปิดงานวนั
เด็กแห่งชาติของโรงเรียนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามคัคี ซึ� งทุกปีท่าน สว.กมล จะเดินทางไปเป็นประธานปี
นี* ท่านติดธุระสาํคญัไปไม่ได ้ครั* งแรกผมมอบท่านผูต้รวจฯพนอ ทิพยพิ์มลรัตนแ์ละผูต้รวจฯ สมมิตร ชา้งค
ล่อม ใหไ้ปดาํเนินการแทนคุยกนัไปคุยกนัมากลายเป็นวา่ผมตอ้งไปดว้ย เมื�อพบกนัที�หนา้โรงเรียนพวกเรา
เปลี�ยนใจใหร้ถปิคอพักลบัสาํนกังานเราเอารถตูก้นัไปรวม ๕ คน อีก ๒ คน คือเลขาฯมโนชญแ์ละสารถี
นพดล ผมไปบางไมแ้กว้เป็นรอบที�สอง หนทางดูจะใกลก้วา่ไปครั* งแรกนี�เป็นความรู้สึก แต่ถนนหนทางยงั
โยกเยกเป็นทางเกวียนเหมือนเดิม เวน้แต่สะพานไดร้ับการซ่อมแซมใหดี้กวา่ไปครั* งแรก ถึงโรงเรียน
ประมาณ ๑๐.๐๐น.พระกาํลงัฉนัเชา้ พวกเรายงัไม่ไดท้านขา้วก็ใจชื*น ยงัไงก็เป็นศิษยพ์ระสักวนั บริเวณ
โรงเรียนบา้นบางไมแ้กว้วนันี* คราครํ� าไปดว้ยผูค้นพูดคุยดูจึงรู้วา่ส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอิสานในหลาย
จงัหวดั ภาคเหนือก็มีบา้ง ภาคใตเ้องกห็ลายจงัหวดั เวทีกาํลงัติดตั*งเครื�องขยายเสียงผอ.โรงเรียนอาจารย์
จาํนงค ์สุขหญีต วนันี* ใครๆก็ชมว่าดีและอยากให้เป็นเหมือนวนันี*ตลอดไป อาจารยบุ์ญส่ง อินทยารัตน ์ทาํ
หนา้ที�ประชาสมัพนัธ์ เสียงเจื*อยแจว้ ส่วนอาจารยผ์ูห้ญิงกก็าํลงัทาํกบัขา้วเลี*ยงเดก็เลี*ยงครู วนันี*หลวงพ่อเลี*ยง
ขา้วมนัไก่และไอศกรีมเด็กทั*งหมู่บา้น ผมและคณะนาํขนมปังสมทบดว้ย ๒ ปีบ หลงัเปิดงานปราศรัยกบัเด็ก
กบัผูใ้หญ่ คณะของเราเปลี�ยนเสน้ทางมุ่งไปสู่โรงเรียนบา้นท่าลานทอง ตามถนนที�กาํลงัปรับใหม่ผิวจราจร
ดีกวา่ขามา ผ่านโรงเรียน ตชด.บา้นพนัวาล มีร่องรอยการจดังานล่วงหนา้มาหนึ�งวนั ถนนเส้นนี* น่าจะแข่ง
ออฟโรดมากขึ*นเนินสูงๆตํ�าๆไปตลอด บา้นสองขา้งทางมีลานตากกาแฟเกือบทุกบา้น กาแฟทุกตน้มีลูกที�



พร้อมจะเก็บผลผลิตได ้วิธีตากกาแฟผมเห็นแลว้ตอ้งยอมรับในภูมิปัญญาชาวบา้น เขา้ใชต้าข่ายใยสงัเคราะห์
ที�ตาถี�ๆมาทาํเชือกไวร้อบขา้งเวลาตากกาแฟกค็ลี�กระจายออก เวลาจะเกบ็ก็กระตุกเชือกรวบมาผกูไวเ้ป็นตั*งๆ
ง่ายกว่าตากในลานแลว้โกยเป็นกองๆอยา่งที�เขาตากมนัสาํปะหลงัแถวชลบุรี เสน้ทางบางตอนผา่นลาํนํ*าที�ใส
จนอยากลงไปอาบเล่น เราถึงโรงเรียนบา้นท่าลานทองหลงัเที�ยงเลก็นอ้ย "นอ้งนี"ของผูต้รวจฯพนอคือ 

อาจารยเ์สาวณีย ์ช่วยอนนัต ์ผอ.โรงเรียนใหก้ารตอ้นรับ แนะนาํกรรมการโรงเรียน กรรมการอบต.คุริงกนั
ตามสมควร ใหผ้มปราศรัยกบัผูใ้หญแ่ละเด็ก จากนั*นพวกเราเดินดูผูป้กครองกาํลงัชุลมุนกบัการเลี*ยงขนมจีน
เด็กอยู่หนา้อาคาร ผมดูอาคารของที�นี�ซึ� งรับโอนมาจาก ตชด.ภายในหอ้งเรียนค่อนขา้งมืดคงตอ้งหาทาง
ปรับเปลี�ยนเพื�อเพิ�มแสงสวา่งโดยวิธีประหยดั อาจเพิ�มกระเบื*องแบบโปร่งแสงมากขึ*นโรงเรียนสุดทา้ยของ
วนันี* คือโรงเรียนประชานิคม ๒ ของท่าน ผอ.สิรินทร์ นาพญา ซึ� งกาํลงัมีการแสดงของนกัเรียน ผูป้กครอง
มาร่วมงานกนัมาก โดยเฉพาะพี�นอ้งชาวมุสลิมดูหนาตา โรงเรียนประชานิคม ๒ มีครูทั*งสิ*น ๑ โหลพอดี
นกัเรียน ๔๐๐กวา่คน งานนี*ผอ.บอกวา่ทั*งกรรมการสถานศึกษาและอบต.คุริงสนบัสนุนอยา่งดียิ�ง ผูต้รวจฯ
พนอบอกวา่ผมผา่น ผอ.เขตวิบากแลว้ในวนันี* เพราะไดผ้่านฐานการฝึกครบถว้น บางฐานกไ็ปถึง ๒ครั* งใน
รอบ ๖เดือน เช่นบางไมแ้กว้ เหมืองทอง ผมกต็ั*งใจจะไปเยี�ยมใหม่เพราะสิ�งที�จะมอบให้กบัเพื�อนครูในถิ�น
กนัดารไดดี้ที�สุดคือกาํลงัใจ ผมเห็นนํ*าใจของครู ผูป้กครองแลว้หายเหนื�อย ผมเองก็ไดร้ับนํ*าใจและกาํลงัใจ
จากผูบ้ริหารครูอาจารยม์ากมายในช่วงปีใหม่ขอขอบคุณในไมตรีจิตครับ  

 

 กาํจดั คงหนู ผอ.สพท.ชพ. 
  

๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ 

เรียน ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

 

วนัครูปีนี*ผา่นไปดว้ยดี ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานที�มีอาชีพครูทุกสังกดัที�ทาํงานอยูใ่นอาํเภอเมือง 

อาํเภอท่าแซะและอาํเภอปะทิว แมก้ารเตรียมการจะมีระยะเวลาที�สั*น เพราะรอฟังนโยบายจากคุรุสภา
ส่วนกลาง แต่งานกเ็ดินไปไดด้ว้ยดี เพราะความรู้รักสามคัคีในหมูพ่วกเรา พิธีตกับาตรตอนเชา้ที�หนา้
วิทยาลยัเทคนิคชุมพร เพื�อครูเราไปกนัไม่มาก อาจเพราะเป็นช่วงเวลาที�เชา้เกินไปไม่สะดวกในการเตรียมตวั
ไปร่วมพิธีในเวลา ๙ นาฬิกา ปีต่อไปเราอาจตอ้งทบทวนขั*นตอนนี* วา่จะคงไวห้รือตดัออกไป ท่านผูว้่า
ราชการจงัหวดัชุมพร ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพร ท่านผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคนิคชุมพร 

ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัสารพดัช่างชุมพรและอีกหลายๆท่านไปร่วมทาํบุญเลี*ยงพระและตกับาตร การ
เตรียมการทั*งหลายสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเพราะการอาํนวยความสะดวกของวิทยาลยัเทคนิคชุมพร โรงเรียนศรี
ยาภยัและตาํรวจสถานีตาํรวจภธูรอาํเภอเมืองชุมพรพิธีบูชาบูรพาจารยจ์ดัขึ*นที�หอประชุมใหญ่ศูนยร์าชการ 

ซึ� งเป็นการจดังานวนัครูครั* งแรกที�นี� ปกติทุกปีเราจดักนัที�โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พวกเราเชิญ



บุคคลภายนอกมาร่วมงานหลายสาขาอาชีพทั*งขา้ราชการระดบัสูงในจงัหวดั นกัการเมือง พ่อคา้และ
ประชาชน โดยเฉพาะครูอาจารยเ์รามากนัคบัคั�ง เสร็จพิธีทางศาสนา ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัมอบเกียรติคุณ
บตัรใหค้รูดีในดวงใจและกล่าวคาํปราศรัย จบลงดว้ยการบรรยายเรื�อง"ครูในยคุการเปลี�ยนแปลง" โดยรอง
ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร วรุตบางกรู จาก มศว ประสานมิตร แต่เป็นที�น่าเสียดายวา่ตอนบรรยายครูเราส่วน
หนึ� งไม่อยูฟั่ง เหลือผูส้นใจประมาณ ๔๐๐ คน ผมเองเป็นลกูศิษยท่์านในฐานะอาจารยผ์ูส้อนทฤษฎีการ
บริหาร อาจารยที์�ปรึกษา และประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ตอ้งยอมรับวา่อาจารยวิ์จิตร คือเพชรนํ*า
เอกในวงการบริหารการศึกษาไทย ท่านใหเ้ราทั*งความรู้ ความคิดและการกระทาํ อาจารยเ์ป็นครูที�เขม้งวดแต่
เมตตา ยิ�งในเรื�องภาษาองักฤษนบัว่าเป็นเลิศ พวกเราจึงมีโอกาสไดวิ้ทยาการใหม่ๆจากค่ายตะวนัตกอยูเ่สมอ 

ตอนบ่ายท่านไดบ้รรยายพิเศษแก่ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูบ้ริหารเขตพื*นที�เรื�อง"การบริหารการเปลี�ยนแปลง" 

พวกเราที�ฟังคาํบรรยายต่างพูดเสียงเดียวกนัว่าเป็นเรื�องใกลต้วัที�เป็นประโยชนม์าก ก่อนส่งท่านขึ*นเครื�องบิน
กลบักรุงเทพฯอาจารยว์ิจิตร ยงัมอบค่าตอบแทนวิทยากรใหผ้มไปคดัเลือกนกัเรียนเป็นทุนการศึกษา ๓,๐๐๐
บาท ท่านทาํเสมอตน้เสมอปลายอย่างนี*มาตลอด นี�คือนํ*าใจครูของผมการออกเยี�ยมการทาํงานของพวกเราที�
โรงเรียนในรอบสปัดาห์ที�ผา่นมา เริ�มจากโรงเรียนบา้นหนองเนียน เมื�อวนัที� ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ 

กาํหนดการเดิมผูต้รวจราชการกระทรวง ท่านอารีรัตน ์วฒันสิน จะไปตรวจราชการที�นี� กลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาก็เตรียมการเป็นพี�เลี*ยงในการบรรยายสรุปของโรงเรียนไวแ้ลว้อยา่งดี บงัเอิญท่าน
ป่วยมาตรวจราชการไม่ได ้ผมจึงเป็นหวัหนา้ทีมนาํผูต้รวจราชการของเขตพื*นที�ไปตรวจแทน โรงเรียนบา้น
หนองเนียนเป็นโรงเรียนขนาดเลก็นกัเรียน ๖๒ คน ครู ๕ คน การจดัชั*นเรียนจดัแบบควบ เช่น ป.๔ กบั ป.๑ 

ผมเองกส็งสยัวา่ทาํไมจดัชั*นห่างกนัอยา่งนั*น แต่ก็ลองให้นกัเรียน ป.๔ อ่านหนงัสือใหฟั้งกอ่็านกนั
คล่องแคล่ว ลองใหน้กัเรียน ป.๑(ซึ� งวนันั*นมา ๒ คน)อ่านหนงัสือบา้งกอ่็านคล่องเหมือนกนั แมจ้ะตอ้งใชนิ้*ว
มือไล่บรรทดัไป วนันี*กรรมการสถานศึกษามาร่วมตอ้นรับดว้ย เขาไม่อยากใหย้บุโรงเรียน ตอ้งยอมรับใน
ความสะอาดของโรงเรียนนี*  สนามไดรั้บการดูแลอย่างดีหญา้เรียบเขียวขจี อาจารยส์มพงษ ์เครือทิวา อาจารย์
ใหญ่เล่าวา่ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือดีมาก คอมพิวเตอร์ใชอ้ยู ่๑ เครื�อง ขอจากเขตพื*นที�เพิ�มสัก ๒ เครื�องก็
จะดีมาก ผมรับจะไปดูแลเครื�องที�ไดรั้บบริจาคมาจากโรงเรียนศรียาภยัให ้ผมอยากอธิบายเส้นทางไป
โรงเรียนนี*ใหผู้อ้่านทราบ เขียนไม่ค่อยถูก เอาเป็นวา่เริ� มตน้จากศูนยร์าชการ ตรงไปหนา้สาํนกังานขนส่ง
จงัหวดั เลียบทางรถไฟไปเรื�อยๆ กจ็ะถึง ไม่ไกลมากอยูสุ่ดแดนอาํเภอเมืองต่อกบัอาํเภอปะทิว รถไฟก็มีป้าย
จอดรับส่งผูโ้ดยสารที�นี�ดว้ย(ไม่มีสถานีรถไฟ) 
ออกจากโรงเรียนบา้นหนองเนียน คณะไปแกค้วามหิวกนัที�ร้านยายปวดทางเขา้วดับางหมาก บ่ายไปสู่
โรงเรียนบา้นหวัถนนของท่าน ผอ.ชาํนาญ ฉตัรภูมิ ท่านเตรียมการตรวจไวเ้ตม็อตัราศึก มีบรรยายสรุปโดย
ใชเ้พาเวอร์พอ้ยท์ มีครูมาร่วมประชุมดว้ย เราใชเ้วลาประมาณครึ� งชั�วโมงก็หนีหลุดจากห้องบรรยายของ ผอ.
ชาํนาญ ไดดู้สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ผมประทบัใจป่าชายเลนที�ครูและนกัเรียนช่วยกนัอนุรักษไ์ว ้นี�คือ
สิ�งมีค่าในลาํดบัตน้ๆของที�นี� ใช่วา่ผมจะไม่เคยพบป่าชายเลน ผมเคยอยูร่ะนอง แต่ของที�นี�ธรรมชาติอยู่ได้
ดว้ยครูและนกัเรียน หากมีใครเสนอจะทาํทางเดินเขา้ไปในป่านี*  ผมแนะนาํ ท่าน ผอ.ว่าอยา่ไปทาํเลย ใคร



อยากชื�นชมและสัมผสัโปรดลุยแบบธรรมชาติดีกว่า เราไปดูอาคารเรียนที�เสาแตกร้าวจนตอ้งจาํหน่าย 

กรรมการจดัสรรงบประมาณของเขตจดัอาคารใหม่ทดแทนใหแ้ลว้ แต่ฟังนํ*าเสียงชาวบา้นและ ผอ.แลว้ไม่
อยากรื*อ เห็นบอกว่าจะคิดอ่านหาเงินมาสร้างเสาตอมอ่มารับคาน ผมฟังดูแลว้ไดแ้ต่บอกว่าทาํใหม้ั�นคงได้
มาตรฐานของวิศวกรรมกแ็ลว้กนั นกัเรียนที�นี�ส่วนหนึ�งผูป้กครองมีอาชีพหาปลาพอถึงฤดูออกเรือเด็กกจ็ะ
ออกไปทะเลนานๆ เป็นอย่างนี*มาตลอด ผมเลยเสนอแนะทีเล่นทีจริงวา่โรงเรียนน่าจะจดัทาํหลกัสูตรสาํหรับ
ชาทะเลกลุ่มนี*  มอบงานมอบตาํราไปศึกษาในเรือ กลบัมาพร้อมรายงาน หรือคิดอ่านวิธีอื�นกไ็ด ้มีนกัเรียนคน
หนึ�งนอนป่วยอยู่ที�หอ้งพยาบาล ถามครูบอกวา่ป่วยเป็นโรคอะไรกไ็ม่รู้ ทาํเอาตาขา้งหนึ�งของเธอเสียไปแลว้
อีกขา้งหนึ�งก็กาํลงัมีอาการ แต่บอกวา่ไปหาหมอที�ชุมพรแลว้ ยงัไงช่วยนาํไปขอรับความช่วยเหลือจาก
กาชาดจงัหวดั เธออาจจะไดร้ับการดูแลที�ดีขึ*นวนัจนัทร์ที� ๑๙ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นวนัที�มีการประชุม เริ�ม
เวลา ๙ โมงเชา้ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนเพื�อเตรียมการจดังานวนัการศึกษาเอกชน(๑๐ กุมภาพนัธ์) ปี
นี*ตั*งท่าวา่จะจดัใหดี้กวา่ที�ผา่นมา โดยใชส้นามหนา้เทศบาลเมืองชุมพร มีกิจกรรมทั*งวิชาการ การละเล่น 
และกีฬา สรุปวา่ไดท้ั*งความรู้ ทั*งสนุกและอร่อย สิบโมงเชา้ประชุมกรรมการประเมินผูบ้ริหารโรงเรียนที�ขอ
ปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหสู้งขึ*น ปีนี* มีผูข้อทั*งสิ*น ๑๔ ราย ขอเป็นอาจารยใ์หญ่ ๑ ขอเป็น ผอ.ร.ร. ๑๓ 

กรรมการจะออกประเมินระหวา่งวนัที� ๒๖ มกราคม - ๒๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗ กรุณาเตรียมเอกสารและ
หลกัฐานใหพ้ร้อมและสะดวกในการตรวจ ส่วนการตามล่าหาความจริงเป็นหนา้ที�ของกรรมการครับ ตอน
บ่ายเราประชุมเตรียมการสอบ NT ซึ� งจะสอบในวนัที� ๔ และ ๑๑ กุมภาพนัธ์นี* ในระดบั ป.๖และ ม.๓ จะมี
การสลบัประธานสนามสอบและกรรมการคุมสอบระหวา่งโรงเรียน มีการเคร่งครัดในการรับ เกบ็รักษาและ
ทาํลายขอ้สอบ เหตุเพราะวา่คะแนน NT จะถูกนาํไปใชอ้า้งอิงในหลายกรณีวนัองัคารที� ๒๐ กุมภาพนัธ์เชา้นี*
มีมอร์นิ�งทอลก์ระหว่าง ผอ. รองผอ.และหวัหนา้กลุ่ม ใน สพท. ซึ� งเรานดักนัในวนัองัคารแบบกินหนึ�งเวน้
หนึ� ง รวมเดือนหนึ�งตก ๒ ครั* งโดยเฉลี�ย เป็นการพุดคุยกนัหลายๆเรื�องอยา่งไม่เป็นทางการ ตั*งแต่เวลา 
๐๗.๓๐น. - ๐๘.๓๐น. สถานที�สลบัหมุนเวียนกนัไป ๙ โมงเชา้ผมเป็นประธานกรรมการประเมินความ
พร้อมในการเปิดสอน English Program ของโรงเรียนอนุบาลชุมพร มีกรรมการจากสงขลาและยะลามาช่วย
ดูดว้ย(ผอ.ร.ร.วรนารีเฉลิม สงขลาและผอ.ร.ร.จากยะลา-ผมลืมชื�อโรงเรียน) กรรมการพิจารณาความพร้อม
หลายๆดา้นแลว้มีความเห็นว่า คงจะเปิดดาํเนินการไดใ้นปีการศึกษา ๒๕๔๗ และน่าจะจดั ๒ หอ้งเรียน 

อาํลากรรมการจากต่างเมืองแลว้ผมไปแวะโรงเรียนฝวาหมินกงลิ เป็นโรงเรียนเอกชนของมลูนิธิจีน 
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ภายใตก้ารนาํของท่านหวัหนา้กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ศน.กิติวฒิุ พนัธ์ุธร กาํลงัตรวจสอบหลกัฐานกบัโรงเรียนอยู ่ผมพดูคุยซกัถามความพึงพอใจใน
การบริการของเขตพื*นที� เขาบอกวา่ดีมากโดยเฉพาะที�ส่ง ศน.มานิเทศบ่อยๆ โรงเรียนถดัมาในวนันี* ที�ผมแวะ
คือโรงเรียนวดัหาดทรายแกว้ ของท่าน ผอ.ประทีป อิศริยานนท ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผม
ตรวจสอบคุณภาพคอมพิวเตอร์ที�มีอยูป่รากฏวา่ใชก้ารไม่ค่อยได ้ตกรุ่น ไม่คุม้กบัค่าซ่อม เช่นเดียวกบัหอ้ง 
sound lab ที�ถกูเก็บไวเ้หมือนพิพิธภณัฑ ์เพราะอุปกรณ์หมดอายใุชง้านไม่ไดแ้ละเป็นอยา่งนี* เกือบทุกโรงที�
ไปเห็นมา คงตอ้งจดัระเบียบวาระเรื�องนี* คุยกนัสักวนัวา่จะฝังหรือจะเผาหรือจะสวดกี�คืน เพราะดูอาการแลว้



ฟื* นยาก ศาลาเอนกประสงคค์ลา้ยๆที�ทางหลวงสร้าง เพิ�งสร้างเสร็จ เดก็มานั�งกนัเป็นกลุ่มหากหา
หนงัสือพิมพห์รือวารสารมาวางไวร้ับรองว่าเหมาะมาก ก่อนเที�ยงผมแวะโรงเรียนบา้นเขาบ่อ ของท่าน ผอ.
ปรีชา สู่ขวญัเมือง เขา้โรงเรียนนี*ทาํใหนึ้กถึงสวนโมกขพลาราม เพราะมีสวนป่าที�สวยงาม แถมก่อที�นั�ง
ประชุมดว้ยคอนกรีตแบบสาํนกัวิปัสสนา ร่มรื�นจริง ๆ ท่าน ผอ.บอกวา่สิ�งที�อยากไดม้าก ๆคือ โทรศพัทจ์ะ
ไดใ้ช ้Internet กบัเขาบา้งเพราะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส หนา้โรงเรียนหลงัเก่าที�กาํลงัทรุดจนปรากฏแก่ตา
เปล่า ปลูกดาวเรืองดอกใหญ่สีเหลืองเรืองรอง ทราบวา่ซื*อพนัธ์ดอกใหญ่มาผสมกบัพนัธ์ุพื*นบา้น ตอนกลบั
ยงัมอบพนัธ์ุใหผ้มมาปลูกที�หนา้สาํนกังานเขตโรงเรียนสุดทา้ยในวนันี* คือโรงเรียนบา้นเขานอ้ย เลยแยกปฐม
พรไปประมาณ ๓ กม.เลี*ยวขวาไปตามทางลูกรังอีก ๔ กม.ก็จะพบโรงเรียนนี*ตั*งสงบอยู่หนา้สวนปาลม์ ผอ.
สมบูรณ์ นารัตฐา บอกวา่รอบๆโรงเรียนเป็นพี�ๆนอ้งๆท่านทั*งนั*น วนันี* ศึกษานิเทศกจ์ากเขตมานิเทศผมจึงได้
มีโอกาสร่วมวงสนทนาดว้ย เราไดท้ดสอบความฉลาดของนกัเรียนที�มีปัญหาการไดยิ้นซึ� งเรียนรวมกบัเดก็
ปกติ เธอเก่งทีเดียวและน่ารักมาก ปีนี* มีนกัเรียนรวม ๖๔ คนครู ๕ คน ผมลงสมุดตรวจราชการ ท่านแรกที�ลง
สมุดเล่มนี* ไวคื้อหวัหนา้สญัญานนท ์พรหมมณี เมื�อวนัที� ๒๐ มกราคม ๒๕๔๕ ผมเป็นคนที�สอง วนัที� ๒๐ 
มกราคม ๒๕๔๗ ห่างกนั ๒ปี วนัที� ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ หลงัส่งท่านรอง ผอ.สาํนกัผูต้รวจราชการ
กระทรวงประจาํเขตตรวจราชการที� ๑๑ ผมแวะเขา้ไปโรงเรียนบา้นของ ผอ.สถาพร ลือชยั ความจริง
โรงเรียนนี*อยู่ในวดัแต่ชื�อเป็นบา้นดูจะขดัธรรมเนียมโรงเรียนทั�วไป เดินดูอาคารต่างๆ ดูหอ้งsound lab 

สภาพใชก้ารไมไ่ดเ้หมือนที�อื�น ท่าน ผอ.บอกวา่สามารถใชi้nternet ไดแ้ละเร็วดว้ย โรงสุดทา้ยของสปัดาห์นี*
คือโรงเรียนบา้นเขาดิน เป็นโรงเรียนขนาดเลก้อยูค่นละฟากถนนกบัโรงเรียนบา้นคลองสูบของท่าน มณี 
บรรชาธร วนันนี* ท่านไปประชุม ผมจึงเดินดูอาคารดูนกัเรียนตั*งแต่หนา้ถนนจนถึงกน้ครัว ชอบใจมีแปลง
เกษตร มีการเพาะเลี*ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์อาจารยส์ตรีท่านหนึ� งเก่งมาก(ชื�อพราวจนัทร์หรือสุธาพนัธ์)
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ออกไปเยี�ยมเยียนไวอ้าทิตยห์นา้กแ็ลว้กนั 
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๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗ 

เรียน ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

 

วนัเวลาไดท้าํหนา้ที�ของตนเองไปอยา่งไม่หยดุย ั*ง สมํ�าเสมอ ไม่เลือกที�รักมกัที�ชงั เสมอกนัทุกเพศทุกวยัและ
ทุกสถานะ เวลาไดใ้หก้าํเนิดและกลืนกินสรรพสิ�งไปพร้อมๆกนั ปีนี* มาพิจารณาสังขารตวัเองพบว่า ไดเ้กิด
ความเปลี�ยนแปลงไปในทางถดถอยมากขึ*น เส้นผมเริ�มมีสีขาวมาแทรกแซม แมไ้ม่มากแต่กพ็อรู้ว่าไดเ้พิ�ม
จาํนวนขึ*น พร้อมกบัความรู้สึกที�รับไดคื้อไม่พยามถอนทิ*งเหมือนเมื�อก่อน เพราะมนัมากจนถอนไม่ไหว ได้
แต่ปลอบใจตวัเองวา่มีผมสีขาวดีกว่าไม่มี ร่างกายโตขึ*นโดยเฉพาะพุง ไม่ไดเ้กิดจากความอุดมสมบูรณ์ใน
อาหารการกินอะไรหรอก เหตุผลคือรับมากกวา่เอาออกไป การไม่ไดอ้อกกาํลงักายจึงก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์
นี* ขึ*น หนา้ผากเริ�มเหี�ยวยน่ร่องตีนกามาจบัมากขึ*น นี�คือกายภาพที�มองเห็นดว้ยตาเปล่าทั*งตวัเองและคน
ทั�วไป ในส่วนสมองความเฉียบลดลง ความจาํแย่ลง โดยเฉพาะชื�อคนและนดัหมายจนตอ้งใหค้นอื�นช่วยจาํ
และตอ้งจดไว ้ที�แย่กว่านั*นคือ จาํไมไ่ดว่้าจดไวที้�ไหน อายขุองสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ 
ผา่นไปแลว้ ๗ เดือน เป็น ๗ เดือนที�ผมไดร้ับความเมตตาจากผูบ้งัคบับญัชา เพื�อนร่วมงานและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดใ้หโ้อกาส ใหเ้กียรติและใหอ้ภยั  ผมไดรั้บโอกาสจากผูบ้งัคบับญัชาใหท้าํหนา้ที�หวัหนา้
หน่วยงานที�จดัตั*งขึ*นใหม่เพื�อวตัถุประสงคที์�ใหม่ทางการศึกษา ทั*งที�ผมเองเป็นผลิตภณัฑรุ่์นเก่าจากระบบ
เก่าที�ผา่นการใชง้านมาแลว้ถึง ๒๗ปี หากมองในแง่การบริหารธุรกิจนบัวา่เป็นความเสี�ยงอยา่งมากที�ใหค้น
รุ่นเก่าเป็นผูน้าํในองคก์รใหม่เพราะอาจนาํพาไปสู่ระบบเก่าที�ตอ้งการหลีกหนี แต่ผมยงัไดรั้บโอกาส ในการ
พิสูจนต์นเองจากผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั เพื�อนร่วมงานกเ็ช่นเดียวกนัไดใ้หโ้อกาสผมตั*งสติในการบริหาร
จดัการคน วางระบบงาน แมบ้างเรื�องจะกระทบสิทธิและความรู้สึกของท่านโดยตรง แต่ท่านยงัใหโ้อกาส
และร่วมมือกบัผมอย่างเต็มใจและเตม็กาํลงั บางสถานการณ์พวกเราถูกความเครียดเขา้ครอบงาํจากงานจาก
ปัจจยัแวดลอ้ม ท่านยงัใหโ้อกาสในการนาํองคก์รของผม เพื�อนผูบ้ริหารครูอาจารยใ์นโรงเรียนไดใ้หโ้อกาส
ผมอย่างมาก ทั*งๆทีผมทราบดีวา่หลายท่านรู้สึกวา่ คนเป็นศึกษาธิการจงัหวดัเรื* อเวทีในการบริหารโรงเรียน
ไปนานจะลากภาระนี*ไหวหรือ ท่านเหล่านั*นก็เกบ็ความสงสยัไวใ้นใจ ไมแ่สดงออกให้ผมไดเ้ขินอายหรือดู
หมิ�นดูแคลน นี�คือโอกาสและนํ*าใจที�ผมไดรั้บ และท่านไม่รุกเมื�อผมเพรี�ยงพลํ*าในเชิงยทุธ์ เป็นการให้
โอกาสไดแ้กมื้อใหม ่ทุกคนใหเ้กียรติกบัผมในทุกโอกาส ทุกเวลาและทุกสถานที� เป็นการช่วยสร้างความ
เชื�อมั�นในการยืนหยดัทาํงานและเดินหนา้ เมื�อเกิดความผิดพลาดบกพร่องผมไดรั้บเกียรติในการชี*แนะจาก
ท่านทั*งหลายอย่างตรงไปตรงมา ไม่ไปวิพากษวิ์จารณ์ใหเ้สียหาย และบ่อยครั* งที�เกิดความบกพร่องและ
ผิดพลาดขึ*น ผมยงัไดรั้บการใหอ้ภยัจากผูบ้งัคบับญัชา เพื�อร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นี�คือ ๗ เดือนแห่ง
ความอบอุ่นดว้ยมิตรภาพและความประทบัใจในเขตพื*นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ ที�ผมเองจะตอ้งจดจาํไป
ตลอดชีวิต สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั*นพื*นฐาน ไดส่้งทีมงานมาช่วยประเมินผลการดาํเนินงานของ
เขตเมื�อวนัที� ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ ที�ผา่นมา เป็นการประเมินที�มุ่งดูศกัยภาพของผูป้ฏิบติัหนา้ที�ผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษา ไดเ้กบ็ขอ้มลูจากผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย เช่น ผูว้่าราชการจงัหวดั ผูบ้ริหารองคก์ร



ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูน้าํชุมชน รองผูอ้าํนวยการเขต หัวหนา้กลุ่ม และที�ขาดไม่ไดคื้อ โรงเรียนทั*งผูบ้ริหาร
และครู เมื�อกรรมการสัมภาษณ์ผมเป็นคนสุดทา้ย คาํถามหนึ�งที�ผมตอ้งคิดนาน คือ ความสาํเร็จที�ภาคภูมิใจ 
เพราะผมเพิ�งเดินทางเพียง ๗ เดือนหากเปรียบกบัการสร้างตึกคงอยูใ่นขั*นวางฐานราก เตรียมไมแ้บบและ
สร้างนั�งร้าน ตวัตึกที�สวยหรูยงัอยู่ในพิมพเ์ขียว ผมจึงตอบไปอยา่งจริงใจวา่เนื*องานผมเริ�มเดินหนา้ไปใน
ทิศทางแห่งการปฏิรูปยงัไม่เกิดดอกออกผลอะไรมากนกั แต่สิ�งที�ผมภูมิใจที�สุด คือ ทีมงานทั*งในสํานกังาน
เขตและโรงเรียน ทุกคนไดพ้ยายามจนเตม็กาํลงั ไม่สร้างปัญหาใหยุ้่งยาก ใหเ้กียรติ ใหโ้อกาสและใหอ้ภยัซึ� ง
กนัและกนัตลอดเวลา หากเทียบประสิทธิภาพเชิงบริหารและผลผลิต ผมเชื�อมั�นวา่ ชุมพร เขต ๑ กไ็ม่ดอ้ย
กวา่ใครในปฐพีนี*  แต่เรื�องราคาคุยเราอาจสู้เขาไม่ได ้เพราะเราไม่ไดต้ั*งหน่วยงานไวส้ร้างภาพเป็นการเฉพาะ 
ดว้ยเห็นวา่ การลงทุนในเนื*องานดว้ยสมองและสองมือจะก่อให้เกิดมรรคผลมากกวา่ใชป้ากหรือแสดง
อภินิหารต่อผูค้นใหส้าํคญัผิด เพราะจะเกิดความเคยชินในการหลอกตนเองและผูอื้�น และผมเองไม่ชอบและ
ไม่เชื�อประโยคที�วา่"ที�นี�ไม่มีปัญหา" หลายท่านเมื�อจบการสัมภาษณ์ก็มากระซิบว่า ผมช่วยท่านเต็มที�เลยครับ 

ผมถามวา่ช่วยผมเรื�องอะไร ท่านบอกวา่ช่วยลุน้ใหผ้อ.อยู่ต่อ ผมทาํไดเ้พียงยิ*ม ๆ แต่ก็คิดในใจวา่ หากท่านให้
ปากคาํเพียงเพื�อใหผ้มอยู่ต่อแต่เนื*องานผมไมเ่ขา้เป้าหมาย ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อการศึกษา แต่ถา้ลุน้ให้
อยูต่่อเพราะเห็นวา่งานที�ผมทาํเป็นประโยชน์กจ็ะสูต่้อไป เพราะการสูก้บังานปฏิรูปการศึกษา เป็นงานที�
เหนื�อยทั*งกายและใจ ถา้เหนื�อยแลว้เกิดประโยชน์กค็ุม้ค่า   อายรุาชการผม ๒๗ ปีเริ�มตน้ที�ตาํแหน่งครู ๑ 
ระดบั ๑ ขั*น ๑,๐๘๐ บาท ครูประชาบาลนกัเรียนทุนกนัดารสอบบรรจุดว้ยการสัมภาษณ์เพียงอยา่งเดียว 

บรรจุไม่ทนัไรก็ลาไปเรียนต่อเสีย ๒ ปี จบมาทาํงานในจงัหวดับา้นเกิดคือพทัลุงชดใชทุ้นยงัไม่ครบ ก็
เดินทางผจญภยัในเมืองหลวงตั*งแต่ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘ ดว้ยการทาํงานประจาํกองบรรณาธิการ"ข่าวครู
ไทย" ที�มีท่านรองประธานวุฒิสภาปัจจุบนัท่านสุชน ชาลีเครือ เป็นพี�ใหญที่�คอยดูแลนอ้งๆอยา่งดียิ�ง พร้อม
กบัรับราชการในตาํแหน่ง "ศึกษานิเทศก"์ สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอเมืองนนทบุรี เมื�อโอนไปสังกดั
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ในตาํแหน่งผูช่้วยศึกษาธิการอาํเภอ ไดท้าํงานในตาํแหน่งนี*  ๑ ปี ๖ 
เดือนในจงัหวดักาํแพงเพชรและจงัหวดันครปฐม สอบคดัเลือกเป็นศึกษาธิการอาํเภอและไดบ้ริหารงานใน
ตาํแหน่งนี*  ๓ อาํเภอ รวมเวลา ๖ ปีคือ อาํเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี อาํเภอบางสะพานนอ้ย และอาํเภอ
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นผูช่้วยหวัหนา้ส่วนราชการในระดบัจงัหวดัในตาํแหน่งผูช่้วยศึกษาธิการ
จงัหวดั ๒ จงัหวดัคือจงัหวดัระนองและจงัหวดัสมุทรสงคราม รวม ๖ ปี ในช่วง ๖ปีนี* ผมไปช่วยปฏิบติั
ราชการที�รัฐสภา ๒๔๐ วนั ในตาํแหน่งเลขานุการอนุกรรมาธิการจดัทาํประชาพิจารณ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ 

เดือนมกราคม ๒๕๔๕ จึงไดม้าดาํรงตาํแหน่ง ศึกษาธิการจงัหวดัชุมพร เมื�อดูยอ้นหลงัละเอียดลงไปถึงที�
ทาํงานรวม ๑๓ แห่ง ปรากฏว่าผมทาํงานโดยเฉลี�ยแห่งละ ๒ ปี จงัหวดัชุมพรไดใ้หง้านผมทาํเลี*ยงปากเลี*ยง
ทอ้งเลี*ยงครอบครัวมาครบ ๒ ปีแลว้ เป็นสองปีแห่งการเปลี�ยนแปลง เป็นสองปีแห่งความหวั�นไหวของ
ตนเองและคนรอบขา้ง ในฐานะที�ตอ้งดูแลลูกนอ้งผมไม่มีสิทธิสะทกสะทา้นใหป้รากฏ ถึงวนันี* คน ๓ 

หน่วยงานผสมผสานกนัเป็นหนึ�งเดียวเพื�อทาํงานบริการโรงเรียน และงานบริการจะไดรั้บการพฒันาใหดี้มี
คุณภาพยิ�งขึ*นดว้ยทีมงานของพวกเราทุกคน ความสาํเร็จหรือลม้เหลวของงานจึงไม่ผกูยึดไวก้บัคนเพียงคน



เดียวอีกต่อไปเพราะเราทาํงานเป็นทีมที�ทุกคนมองเห็นเป้าหมายของงาน และผลดัเปลี�ยนกนันาํในแต่ละ
ภารกิจไดเ้หมือนผูน้าํแบบฝูงนกที�ผมเคยเล่าใหฟั้ง 

 

กาํจดั คงหนู  

ผอ.สพท.ชพ.๑ 

  

๘  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๗  

เรียน  เพื�อนผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

          อาทิตยที์�แลว้(๒ - ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗) พวกเราชาวชุมพร เขต ๑ ตอ้งขอแสดงความเสียใจต่อการ
สูญเสียคุณอดิศยั  บุรินทร์วฒันา ภรรยาของประธานหอการคา้จงัหวดัชุมพรคุณธวชั  บุรินทร์วฒันา ขอให้
ดวงวิญญาณของเธอจงไปสู่สุคติเถิด  ผมเริ� มตน้จดหมายดว้ยข่าวร้ายที�สะเทือนขวญัชาวชุมพร และดู
บรรยากาศของสัปดาห์นี*ค่อนขา้งไปในทางเคร่งเครียดหลายเรื�อง ทั*งชาวสาํนกังานและชาวโรงเรียน เป็น
บรรยากาศแห่งการประเมินและคดีความ  ที�ผมบอกวา่เป็นบรรยากาศแห่งการประเมินนั*น เพราะวา่วนัจนัทร์
ที� ๒  กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗ พี�นอ้ง ๒ เขต ไดมี้โอกาสมาประชุมร่วมกนั ณ หอประชุมจงัหวดัชุมพร เป็นการ
ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนเพื�อรับนโยบายผูว้า่ราชการจงัหวดั CEO ซึ� งจะมีกรรมการในระดบัชาติ(บริษทั 

TRIS) ออกมาประเมินในระดบัจงัหวดั และส่วนราชการ ผมเองไดล้งนามในคาํรับรองในการปฏิบติัราชการ
ไปแลว้ ในทาํนองเดียวกนัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั*นพื*นฐาน กต็อ้งทาํคาํรับรองกบั
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หากจะสรุปโดยภาพรวมการที�รัฐบาลไดน้าํกระบวนการบริหารระบบ
นี*มาใชมี้จุดประสงคเ์พื�อพฒันาการปฏิบติัราชการโดยใชวิ้ธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดีเพื�อให้เกิด
ประโยชนสุ์ขแก่ประชาชน ไดก้าํหนดกรอบยทุธศาสตร์ ๔ มิติ คือ  มิติที� ๑ มิติดา้นประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัราชการ  เช่น การลดค่าใชจ่้ายและการลดเวลาในการปฏิบติัราชการ มิติที� ๒ มิติดา้นประสิทธิผลตาม
พนัธกิจ เช่น การประกนัสิทธิและโอกาสในการไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัของเยาวชนทุกประเภท มิติที� ๓ 
มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ เช่น ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการตามแผนปรับปรุงแกไ้ขบริการ หรือ
ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มิติที� ๔ มิติดา้นการพฒันาองคก์าร เช่น การลดอตัรากาํลงั 
หรือการจดัสรรอตัรากาํลงัใหคุ้ม้ค่า ขณะนี* จงัหวดัชุมพรไดจ้ดัตั*งสาํนกัยุทธศาสตร์ขึ*นรองรับงานนี*  ผมได้
อนุญาตใหคุ้ณพนอ  ทิพยพิ์มลรัตน์ ผูต้รวจราชการเขตและคุณนุกลู แกว้สวี  หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมการจดั
การศึกษา ไดช่้วยงานในสาํนกันี*โดยใชเ้วลาบางส่วนที�ไม่เกิดผลเสียหายต่อหนา้ที�ประจาํ 
          การประเมินเรื�องถดัมาคือ National Test ในระดบัชั*น ม.๓ ที�กาํหนดสอบพร้อมกนัทั�วประเทศในวนัที� 
๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗  เพื�อใหก้ารสอบครั* งนี* น่าเชื�อถือไดเ้ขตไดส้ลบัประธานสนามสอบและกรรมการคุม
หอ้งสอบ มีการส่งขอ้สอบตามจุดนดัหมาย ทุกอย่างเป็นไปดว้ยดีไม่มีปัญหาที�ยุ่งยาก ผมมอบหมายให้



ผูต้รวจราชการของเขตและศึกษานิเทศกอ์อกเยี�ยมสนามสอบ เหลือวนัที� ๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗ อีกหนึ�งนดั
สาํหรับชั*น ป.๖ ตอ้งขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารและครูอาจารยอี์กเช่นเคย 
          การประเมินที�จะเล่าใหฟั้งอีกเรื�องก็คือประเมินผูบ้ริหารโรงเรียนเกณฑคุ์ณภาพ  เดิมมีโรงเรียนยื�น
ความจาํนงเขา้รับการประเมิน ๑๔ โรงเรียน ต่อมาขอถอนไป ๒ โรงเรียน เหลือ ๑ โหลพอดี ผมตั*งใจจะนาํ
ทีมออกประเมินดว้ยตนเองหากไม่ติดราชการสาํคญั  เอาจริงเขา้กท็าํไม่ไดอ้ยา่งที�ตั*งใจทุกโรงเรียน ตอ้งมอบ
ภารกิจใหท่้านรองฯปรีชา บวักิ�ง ช่วยในหลายโรงเรียน  เคยจาํไดว่้าก่อนกาํหนดปฏิทินออกประเมิน มี
ผูบ้ริหารถามวา่เมื�อไหร่จะออกประเมินเสียที ทาํใหรู้้สึกว่านกัมวยพร้อมแลว้กรรมการไม่พร้อม  แต่พอ
ออกไปจริงๆกย็งัพบวา่บางโรงเรียน พี�เลี*ยง(ครู)ตายงัแดงๆอยูเ่พราะอดนอนในการเตรียมจดัระบบเอกสาร
รับการตรวจ  กรรมการคณะนี*ทาํงานกนัเขม้แข็งทั*งพลิกทั*งถามทั*งจด ตั*งแต่เชา้ยนัมืดจึงจะกลบั ผมเองไดมี้
เวลาดูระบบงานของโรงเรียนอยา่งละเอียด ที�สาํคญัไดมี้เวลาเขา้หอ้งเรียนตรวจสอบนกัเรียนวา่มีคุณภาพเช่น
ไร ที�น่าสงัเกตเมื�อผมลองถามนอกตาํราปรากฏวา่นกัเรียนส่วนใหญ่นั�งงง จนเมื�อไดใ้ชวิ้ธีการสอนจากง่าย
ไปหายาก ถามยกตวัอย่างมากๆ นกัเรียนกลบัสนุกสนาน กระตือรือร้นที�จะร่วมคิดร่วมทาํกิจกรรม นั�น
แปลวา่วตัถุดิบเรายงัดีอยู่ แต่กระบวนการผลิตยงัทาํไม่ถึงขนาด จึงทาํใหผ้ลผลิตไมแ่วววาวได้
มาตรฐานสากล เมื�อเจอคาํถามที�ตอ้งคิดจึงมกัคิดไม่ทนัและคิดไม่เป็น เช่น ผมใหน้กัเรียนอ่านในใจเกี�ยวกบั
จงัหวดัหนองคายในแบบเรียน ลองถามว่าชื�อสถานที�ต่อไปนี* ชื�อใดจดัเป็นประเภทเดียวกนักบัจงัหวดั
หนองคาย(ในตาํราไมมี่) -ปะทิว -ท่าแซะ -หลงัสวน -ชุมพร หรือถา้หนองคายคู่กบัลาว ชุมพรจะคู่กบัอะไร -
ระนอง - ประจวบคีรีขนัธ์ -สุราษฎรธานี - พม่า  ผมเคยเรียนวิชาวดัผลการศึกษา เป็นวิชาโท ที�ประสานมิตร
เมื�อ ๒๐ กวา่ปีมาแลว้ จาํไดว้่าศาสตราจารย ์ดร.ชวาล  แพรัตกุล ไดพ้รํ�าสอนพวกเราใหส้อนเดก็สอบเด็กให้
ครบทุกสมรรถภาพ  ท่านตั*งสโลแกนว่า "สอบเพื�อคน้และพฒันาสมรรถภาพมนุษย"์  ทฤษฎีหลกัที�ท่านใช้
ในการจดัการเรียนการสอน คือ  Bloom's Taxonomy 

          Bloom's Taxonomy ไดแ้บ่งมิติสมรรถภาพของผูเ้รียนออกเป็น ๓ มิติ(domain) คือ มิติดา้นความรู้
ความคิด(Cognitive domain) มิติดา้นเจตคติ(Affective domain) และมิติดา้นการปฏิบติั(Psychomotor 

domain)  โดยเชื�อวา่หากเราสอน(ฝึก)เราสอบใหค้รบทั*ง ๓มิติ ผูเ้รียนจะเกิดการพฒันาอยา่งสมดุล   
         Cognitive domain เป็นสมรรถภาพทางสมองลว้น ๆ เริ�มตน้จาก -ความรู้ความจาํ -ความเขา้ใจ - การ
นาํไปใช ้ -วิเคราะห์ -สงัเคราะห์และประเมินค่า ตามลาํดบั 
         Affective domainคือ การวดัความรู้สึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่น 
การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินยั ความเอื*อเฟื* อเผื�อแผ ่และความขยนัขนัแขง็ในการทาํงาน เป็นตน้  
         Psychomotor domain  คือการวดัดา้นการปฏิบติังานเพื�อตอ้งการทราบว่านกัเรียนทาํงานเป็นหรือไม่
หลงัจากที�ไดศึ้กษาภาคทฤษฎีแลว้ การวดัดา้นการปฏิบติังาน หรือดา้นทกัษะนี*  ครูจะใชม้ากหรือนอ้ยจะตอ้ง
ขึ*นอยูก่บัลกัษณะวิชาที�สอน วิชาใดเนน้การปฏิบติังานกจ็าํเป็นตอ้งมีการวดัดา้นการปฏิบติังานให้มาก ส่วน
วิชาใดเนน้ใหเ้กิดความงอกงามทางดา้นสติปัญญา การวดัดา้นการปฏิบติังานก็จะลดนอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม 
ในการเรียนการสอนทุก ๆ วิชาควรจะมีการวดัในดา้นการปฏิบติังานบา้งตามสมควร 



          ในฉบบันี*จะเล่าถึงการวดัดา้น  Cognitive domainหรือที�นกัการศึกษาไทยเรียกวา่ พุทธิศึกษา พอ
สงัเขปไวใ้นภาคผนวก ๑  สาํหรับผูส้นใจดา้นAffective domain และ   Psychomotor domainจะไดน้าํเสนอ
ในโอกาสหนา้ 
          ผมเกริ�นนาํไวเ้บื*องตน้วา่เรื�องคดีความมีส่วนทาํให้บรรยากาศเคร่งเครียด เนื�องเพราะสาํนกังานเขต
พื*นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ จาํตอ้งเป็นคู่ความกบัผูฟ้้องร้องศาลปกครอง ทั*งคดีใหมแ่ละคดีเก่าสมยัยงัเป็น 
สปจ.ต่อเนื�องกนัมา ผมจึงมีหนา้ที�ชี* แจงศาลหรือเรียกภาษาชาวบา้นว่าคู่ความไปโดยปริยาย  ขอ้บกพร่องบาง
เรื�องที�แกไ้ขไดโ้ดยไม่กระทบสาระสาํคญัของคู่ความก็ให้ผูรั้บผิดชอบแกไ้ขไปยงัผูมี้อาํนาจ(อ.ก.ค.
สพฐ.)  ผมเป็นกปัตนัเรือลาํนี*  ผูโ้ดยสารทุกคนในเรือตอ้งปลอดภยั แต่กไ็ม่เบี�ยงเบนจนเสียความเป็น
ธรรม  อยา่งไรกต็ามการณ์กไ็ม่เป็นไปตามที�ผมคาดหวงัมากนกัคู่กรณี ความจริงกคื็อเพื�อนครูในเขตของเรา
นี�เอง เกิดความไม่พอใจในคาํชี*แจงของผม ไดฝ้ากจดหมายกบัผูบ้ริหารโรงเรียนมาโดยเปิดเผย มีขอ้ความที�
ค่อนขา้งรุนแรง(หลายคนอ่านแลว้บอกว่ากา้วร้าว) ในเชิงดูหมิ�นดูแคลนในการบริหารงานของผม สาํทบัดว้ย
การประกาศวา่จะฟ้องไปยงัผูห้ลกัผูใ้หญ่ของประเทศ และฟ้องศาลปกครอง ผมเองไดต้อบคาํชี*แจงศาล
ปกครองในคดีของเธอไปหลายฉบบัและคงทยอยตามมาเรื�อยๆ  เจา้หนา้ที�ในสาํนกังานหลายรายกถ็ูกฟ้อง
คดีอาญาในขอ้หาอาญามาตรา ๑๕๗ ผมเองเอาใจช่วยใหเ้คราะห์กรรมทั*งหลายที�ทุกฝ่ายไดรั้บยติุ
เร็วๆ  สงสารนกัเรียน สงสารโรงเรียน และสงสารหน่วยงาน เพราะหากบุคลากรตอ้งใชส้มองและเวลาใน
การต่อสู้คดีความต่อกนั ส่วนแบ่งที�จะเหลือใหเ้ดก็และงานยอ่มนอ้ยเต็มที  บางครั* งนั�งวิเคราะห์กนัอยา่ง
ตรงไปตรงมาครู ๒ คนทะเลาะกนั ทาํใหบุ้คคลที�ไม่ใชคู้่กรณีโดยตรงถูกหางเลขไปดว้ยมากมาย  นกั
กฎหมายหลายรายบอกว่าขอ้ความในจดหมายเปิดผนึกที�มีถึงผมเป็นการดูหมิ�นเจา้พนกังาน พ่วงดว้ยหมิ�น
ประมาท จะอย่างไรกช่็างผมคงยิ*มรับดว้ยความขอบคุณ แต่เมื�อแยกมิตรแยกศตัรูแลว้ ตาํแหน่งอยา่งผมจะไป
เป็นศตัรูกบัครูไดอ้ยา่งไร ซํ* ายงัตอ้งใหเ้กียรติใหโ้อกาสและใหอ้ภยั เพราะตลอดชีวิตราชการผมไม่เคย
ทะเลาะกบันายและไมเ่คยทาํร้ายลกูนอ้ง แต่อยากบอกกบัพวกเราวา่บางครั* งสิ�งที�เราแสวงหากลบัอยู่ใกลแ้ค่
เอื*อม เช่น ความยุติธรรม ความสบายใจเรามอบใหต้วัเองไดไ้มย่ากเลย  มีมิตรร้อยคนก็นอ้ยไปมีศตัรูเพียง
หนึ� งคนก็มากไปนี�เป็นปรัชญาจีน    ในยคุสิทธิเสรีภาพ เบ่งบานใครจะทาํอะไรกท็าํไปแต่ขออย่างเดียวการ
กระทาํทุกอย่างขอให้อยู่ในกรอบระเบียบวินยัของขา้ราชการครูและประโยชน์ของราชการ คือตวัเดก็ อยา่ให้
เสียหายไดเ้ป็นพอ  ผมเคยเรียนกฎหมายอาญาภาคความผิดกบัรองศาสตราจารย ์ดร.เกียรติขจร  วจันะ
สวสัดิP   ที�มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เมื�อปี ๒๕๓๓ จึงไปคน้ตาํราเก่าหามาตราที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนี*มาทาํความ
เขา้ใจใหม่อีกครั* งเพื�อความไม่ประมาท  จึงสรุปมาเล่าสู่กนัฟังเป็นการประเทืองปัญญาในภาคผนวก ๒  คือ
มาตรา ๑๓๖  ดูหมิ�นเจา้พนกังาน  มาตรา ๑๕๗ เจา้พนกังานปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�โดยมิชอบ 
เพื�อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูใ้ด หรือปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�โดยทุจริตเป็นเรื�องส่งทา้ยสปัดาห์
นี*    พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ สวสัดีครับ  

กาํจดั  คงหนู ผอ.สพท.ชพง๑  



   

ภาคผนวก ๑  
คําถามด้านCognitive domain  

 
การถามวัดพฤติกรรมขั�นความรู้  ความจํา  

         ความรู้  ความจํา (Knowledge) เป็นความสามารถทางสมองในการจดจาํหรือระลึกถึงเรื�องราวต่าง ๆ 

ตามเนื*อหาที�ไดเ้รียนหรือไดมี้ประสบการณ์มาแลว้จากการเรียนการสอนประกอบดว้ย 

        ๑.  ความรู้ในเรื�องเฉพาะ  ไดแ้ก่  ความรู้เกี�ยวกบัศพัทห์รือนิยามเฉพาะหรือคาํเทคนิคของวิชานั*น 
ๆ   และความรู้เกี�ยวกบักฎและความจริงเฉพาะเรื�อง   ตวัอยา่งคาํถามเช่น 

           การออกกาํลงักายหมายถึงขอ้ใด 

           สสารชนิดใดต่อไปนี* เป็นของเหลว  (ครูเคยยกตวัอยา่งมาแลว้ในการสอน)  
       ๒.  ความรู้เกี�ยวกบัแนวทางและวิธีดาํเนินการ ไดแ้ก่  ความรู้เกี�ยวกบัระเบียบแบบแผน  ลาํดบัขั*นตอน
หรือแนวโนม้  การจาํแนกประเภท  เกณฑ ์ และความรู้เกี�ยวกบัวิธีการปฏิบติั   ตวัอยา่งคาํถามเช่น 

           ขอ้ใดเป็นขั*นตอนสาํคญัของการตอนกิ�ง 
           ดอกมะเขือจดัเป็นดอกประเภทใด 

           ๓.  ความรู้เกี�ยวกบัความรู้รวบยอดในเนื*อเรื�อง ไดแ้ก่  ความรู้เกี�ยวกบัหลกัวิชา การขยายหลกัวิชาและ
ความรู้เกี�ยวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง    ตวัอยา่งคาํถามเช่น 

          ขอ้ใดเป็นเหตุผลสาํคญัของการเปลี�ยนเศษส่วนเป็นทศนิยม  

        ดงันั*นในการถามเพื�อวดัพฤติกรรมดา้นความรู้ความจาํ   จึงตอ้งถามเกี�ยวกบัขอ้เท็จจริง  วิธีการและ
ความคิดรวบยอดโดยมีแนวการถาม ดงันี*  
        1.  ถามความหมายทั�ว ๆ ไป  คาํแปลของคาํหรือความหมายเฉพาะของคาํหรือกลุ่มคาํนั*น ๆ เช่นคาํใดมี
ความหมายใกลเ้คียงกบัคาํวา่ “การหาร” 

        2.  ถามความหมายและคาํแปลของเครื�องหมาย รูปภาพ  ตวัยอ่และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  

        3.  ถามสถานที�  เวลา  เหตุการณ์  ขนาด  จาํนวน  ชนิดหรือแบบ 

        4.  ถามคุณสมบติัของสิ�งต่าง ๆ  

       5.  ถามสูตร  กฎเกณฑ ์ ความจริง ขอ้เท็จจริง  เรื�องราวหรือเนื*อความต่าง ๆ ที�พิสูจน์หรือยอมรับตาม
หลกัวิชานั*น 

       6.  ถามระเบียบแบบแผน  แนวปฏิบติั 

       7.  ถามการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�เปลี�ยนไปตามกาลเวลา หรือเรื�องราวใด เกิดก่อนหลงั 
การเรียง ลาํดบัเป็นขั*นตอน 



       8.  ถามใหจ้ดัประเภท  หมวดหมู่ของสิ�งต่าง ๆ  

       9.  ถามหลกัเกณฑต่์าง ๆ ที�ใชเ้ป็นหลกัในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงหรือวินิจฉยั 

       10.  ถามเทคนิค  วิธีปฏิบติัเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งผลลพัธ์ต่าง ๆ นั*น 

         11.  ถามกระบวนการ  วิธีต่าง ๆ ที�ใชใ้นการพิสูจน์หรือคน้หาความจริง 

       12.  ถามวิธีแกปั้ญหา  วิธีทดลอง 

       13.  ถามใหร้ะลึกถึงหลกัการสาํคญั ๆ ในเนื*อหาหรือเนื*อเรื�องนั*น ๆ  

       14.  ถามความสามารถในการรวบรวม ย่อเรื�องราวต่าง ๆ เพื�อหาความคิดรวบยอดในเรื�องนั*น ๆ ที�ได้
เรียนรู้ไปแลว้  

   

การวัดพฤตกิรรมขั�นความเข้าใจ  

        พฤตกิรรมขั�นความเข้าใจ   (Comprehension) เป็นขั*นที�สูงกวา่ความรู้  ความจาํ  เป็นความสามารถใน
การนาํความรู้ความจาํมาดดัแปลงเพื�อใหส้ามารถอธิบาย  จบัใจความ  เปรียบเทียบ  ยน่ย่อความคิดหรือ
ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หรือถ่ายทอดตวัความรู้ออกมาในรูปแบบใหม่ที�มีเคา้เหมือนเดิมโดยใชภ้าษาของตนเอง 

การแสดงออกว่าเป็นผูที้�มีความเขา้ใจเรื�องราวต่าง ๆ นั*นแสดงออกไดด้งันี*   
         ๑.  การแปลความ  เป็นการวดัความสามารถในการอธิบายความหมายของเรื�องราวเดิม  โดยใชภ้าษา
ใหม่หรือสื�อดว้ยวิธีการใหม่ของตนเองแทนเรื�องราวเดิม  อาจถามเกี�ยวกบั
คาํ  กลุ่มคาํ  สญัลกัษณ์  ตาราง  กราฟ  แผนภูมิต่าง ๆ    ตวัอย่างคาํถามเช่น 

           การหารตรงกบัลกัษณะในขอ้ใด 

           คาํวา่  “ปั* นนํ*าเป็นตวั”  หมายความว่าอยา่งไร  

           ๒.  การตีความ  เป็นการวดัความสามารถในการตีความจากเรื�องราว  ขอ้ความโดยนาํมาเรียบเรียง
ใหม่ใหง่้ายขึ*น  การตีความจะยึดเนื*อหาเดิมหรือขอ้มลูที�ใหไ้วเ้ป็นหลกัในการตีความ     ตวัอยา่งคาํถามเช่น 

           การหารตรงกบัคาํกล่าวในขอ้ใด 

           จากโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ขอ้นี*   จงเปลี�ยนใหเ้ป็นประโยคสญัลกัษณ์  

         ๓. การขยายความ เป็นความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ที�จะเกิดขึ*นหรือจินตนาการ เหตุการณ์
ที�จะเกิดขึ*นโดยอาศยัขอ้มลูหรือขอ้เท็จจริงที�กาํหนดใหห้รือที�มีอยู่ ตวัอยา่งคาํถามเช่น 

              การออกกาํลงักายสมํ�าเสมอยอ่มทาํใหเ้กิดสิ�งใด 

             ถา้นํ*าในแหล่งนํ*าต่างๆ  เปลี�ยนสถานะไม่ได ้ จะเกิดผลอย่างไร  

          ดงันั*นในการเขียนคาํถามวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความเขา้ใจ มีแนวการถามดงันี*  
        1.  ถามใหแ้ปลความหมายของเรื�องราวเดิมออกเป็นรูปแบบใหม่  ภาษาใหม่แปลจากภาษาเทคนิคเป็น
ภาษาสามญั  ภาษาสามญัเป็นภาษาเทคนิค  แปลความหมายของรูปภาพ  อากปักิริยา  ท่าทาง  ภาษาใบ ้ ภาษา



การ์ตูน  วา่หมายถึงอะไร  

       2. ถามใหแ้ปลความหมายของแผนผงั  แผนที�  ตาราง  กราฟ  รูปภาพ  แปล  ความสัมพนัธ์ของอกัษรใน
สูตร 

       3.  ถามใหเ้อาเรื�องเดิมตีความในแง่มุมใหม่ 

       4.  ถามความสามารถในการยน่ยอ่เรื�องราวต่าง ๆ  

       5 .  ถามใหส้ามารถขยายความคิดใหไ้กลออกไปจากขอ้เท็จจริง 

       6.  ถามการคาดคะเนเรื�องราวที�เกิดขึ*นก่อน ระหวา่งหรือหลงัจากเกิดเรื�องนี*แลว้ 

     7. ถามโดยใชห้ลกัอนุมาน   คือ  มีการเสนอขอ้เท็จจริงใหญ่ใหท้ราบก่อนหรือใหอ้า่นก่อนแลว้ให้
คาดคะเนหรือทายหรือเดาเหตุการณ์ต่อไป  หรือเหตุการณ์ที�ผา่นมาหรือระหว่างนั*น  

 การวดัพฤติกรรมขั�นการนําไปใช้  

       พฤตกิรรมขั�นการนําไปใช้  (Application)  เป็นการวดัความสามารถในการนาํความรู้และความเขา้ใจใน
เรื�องราวใด ๆ  ที�ผูเ้รียนเรียนรู้มาแลว้ในขั*นความรู้  ความจาํ  และความเขา้ใจ  เช่น  ความรู้
เกี�ยวกบั      กฎเกณฑ ์ หลกัการ  ไปแกปั้ญหาต่าง ๆ  ที�เกิดขึ*นในสถานการณ์ใหม ่ๆ ที�ไม่เคยพบหรือประสบ
มาก่อน     ซึ� งคลา้ยกบัพฤติกรรมขั*นความเขา้ใจ  แต่ต่างกนัตรงที�  เป็นการตรวจสอบว่า  ผูเ้รียนสามารถ
เลือกเอาความรู้ที�เหมาะสมที�สุดมาใชแ้กปั้ญหาใหม่ๆ  ไดถ้กูตอ้งหรือไม่  ผูเ้รียนตอ้งสามารถตดัสินไดว้่า  จะ
ใชห้ลกัการหรือวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที�สุดในการแกปั้ญหาในสถานการณ์นั*น      ตวัอยา่งคาํถามเช่น  

             งู ไส้เดือน  นก  และกระต่าย  เหมือนกนัในขอ้ใด 

             การวดัความมีวินยัของนกัเรียนควรดาํเนินการอย่างไร 

            ลุงหมายตดัหญา้ได ้1 ไร่  ในเวลา  3  ชั�วโมง  นา้อาํนวยตดัหญา้ได ้ 1  ไร่  ในเวลา  3  ชั�วโมง   ถา้ลุง
หมายกบันา้อาํนวยช่วยกนัตดัหญา้เพียง  1  ไร่   จะใชเ้วลานานเท่าใด   (ถา้คาํถามขอ้นี* ระบุวา่ ใหน้กัเรียนใช้
วิธีแกส้มการชั*นเดียวในการหาคาํตอบ  เป็นการวดัพฤติกรรมความเขา้ใจ) 

                   แนวในการถามเพื�อวดัพฤติกรรมขั*นการนาํไปใชน้ั*น  ตอ้งถามใหผู้เ้รียนตอบโดยใช้
ความรู้  หลกัการ  กฎเกณฑข์องความรู้นั*น ๆ ที�ไดเ้รียนมาแลว้ไปแกปั้ญหาในทาํนองเดียวกนัแต่เป็นเรื�อง
ใหม่หรือสถานการณ์ใหม่      หรือการสร้างสถานการณ์ใหม่ใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาโดยสถานการณ์นั*น
คลา้ยคลึงกบัสถานการณ์ที�ผูเ้รียนเคยเรียนมาแลว้    ขอ้สอบที�วดัพฤติกรรมขั*นนี* เป็นขอ้สอบที�สมมติ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือปัญหาขึ*นมาต่างจากบทเรียน   แลว้ใหผู้เ้รียนหาวิธีการแกปั้ญหานั*น  

  

การวัดพฤตกิรรมขั�นการวเิคราะห์  

        พฤตกิรรมขั�นการวเิคราะห์     (Analysis)  เป็นขั*นแรกของการใชค้วามสามารถทางสมองขั*นสูง  เป็น
ความสามารถในการแยกเรื�องราว  เหตุการณ์ต่าง ๆ  ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ไดว่้าประกอบดว้ยส่วนยอ่ย



อะไรบา้ง  แต่ละส่วนยอ่ยนั*นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  โดยอาศยัหลกัการหรือกฎเกณฑอ์ย่างใดอยา่งหนึ�ง
มาวิเคราะห์  พฤติกรรมดา้นการวิเคราะห์ประกอบดว้ย  

        ๑.  การวิเคราะห์ความสําคญั  (Analysis  of  elements)  เป็นความสามารถในการแยกแยะความสาํคญั
หรือองคป์ระกอบยอ่ยของเรื�องราวที�สาํคญั  เช่น  หวัใจของเรื�อง  สาเหตุ  จุดมุ่งหมาย  ส่วนที�เป็น
ขอ้เท็จจริง  ความคิดเห็นหรือลกัษณะเด่นลกัษณะดว้ยอยูที่�ใดหรือเป็นอยา่งไร   ความสําคญัของเรื�องราว
ต่างๆ หรือเนื*อแทข้องเรื�องนั*นๆ วา่อยู่ตรงไหน  เป็นตน้     ตวัอยา่งคาํถามเช่น 

         องคป์ระกอบใดสาํคญัที�สุดในการเขียนจดหมายลาครู 
         องคป์ระกอบที�สาํคญัที�สุดของรถยนตคื์อขอ้ใด 

         “ปัจจุบนัเป็นยคุของขอ้มลูข่าวสาร  มนุษยส์ามารถเรียนรู้ไดห้ลายรูปแบบ  วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็น
วิธีการหนึ� งในการแสวงหาความรู้ของมนุษยที์�เป็นวิธีที�เชื�อถือได”้ 

         ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงอะไร 

         ขอ้ใดกล่าวสอดคลอ้งกบับทความขา้งตน้ 

         ขอ้ความขา้งตน้มีจุดมุ่งหมายใด    

         ๒.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  (Analysis  of  relationship)  เป็นความสามารถในการคน้หา
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบยอ่ยที�รวมกนัอยู่ในเรื�องราวนั*น ๆ  ว่าเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  อะไรเป็น
เหตุของผลหรืออะไรเป็นผลของเหตุนั*นหรือเกี�ยวขอ้งกบัส่วนอื�นในแง่มุมใดเหมือนหรือต่าง  คลอ้ยตาม
หรือขดัแยง้   ตวัอยา่งคาํถามเช่น  

         ลอ้  เพลาและเกียร์เกี�ยวขอ้งสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

         อะไรเป็นตน้เหตุของสิ�งนั*นหรือเรื�องนั*น 

         สิ�งใดเป็นผลของการกระทาํนั*น 

         ๓.  การวิเคราะห์หลกัการ  (Analysis  of organizational  principles)  เป็นความสามารถในการคน้หา
หลกัการ  หรือโครงสร้างของสิ�งต่าง ๆ  ที�สามารถรวมกนัอยู่ได ้ การวิเคราะห์ขั*นนี* เป็นการสรุปหลกัการ
นั�นเอง    ตวัอยา่งคาํถามเช่น     

         จากการทดลองดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งการพิสูจน์เรื� องใด 

         กระติกนํ*าร้อนสร้างขึ*นไดโ้ดยยึดหลกัการใด 

 

 

 

 



         กล่าวโดยสรุปไดว้า่    แนวการถามพฤติกรรมดา้นการวิเคราะห์  มีดงันี*  

          1.  ถามใหค้น้หาเนื*อแทห้รือความสาํคญัของเรื�องนั*น   โดยพิจารณาเปรียบเทียบ 

          2.  ถามใหค้น้หาองคป์ระกอบยอ่ย ๆ  ของสิ�งนั*นวา่เกี�ยวขอ้งกนัอยา่งไร  หรือสิ�งใดสมัพนัธ์กนัมาก 

หรือนอ้ยหรือไม่สัมพนัธ์กนัเลย 

         3.  ถามใหค้น้หามูลเหตุและผลของการกระทาํนั*น ๆ   

         4.  ถามใหค้น้หาว่าเรื�องราวนั*นยึดหลกัการหรือทฤษฎีใด 

         5.ถามใหค้น้หาว่า สามารถตดัองคป์ระกอบย่อยใดออกไดโ้ดยไม่ทาํใหอ้งคป์ระกอบทั*งหมดเสียหาย  

           6. ถามสิ�งนี*คู่กบัอยา่งนี*   สิ�งนั*นจะคู่กบัอะไรหรืออยา่งไหน  

 การวดัพฤติกรรมขั�นการสังเคราะห์  

        พฤตกิรรมด้านการสังเคราะห์  (Synthesis)  เป็นความสามารถในการรวบรวมหรือประกอบส่วนยอ่ย
ของสิ�งต่าง ๆ     ตั*งแต่สองสิ�งขึ*นไปเขา้ดว้ยกนั         เพื�อใหไ้ดเ้ป็นเรื�องราวหรือเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์
หรือแนวคิดใหม่  ที�มีรูปแบบโครงสร้างแตกต่างไปจากของเดิมก่อนมารวมกนั    สามารถมองไดห้ลายแง่
หลายมุม    ต่างจากการวิเคราะห์ซึ� งเป็นการแยกแยะส่วนย่อยๆ   ออกมาใหเ้ห็นชดัเจน   แต่การสงัเคราะห์
เป็นการนาํส่วนย่อยๆ นั*นมารวมหรือสร้างเป็นสิ�งใหม่ขึ*นมาที�เปลี�ยนไปจากเดิม    จะตอ้งอาศยัความคิด
สร้างสรรคเ์พื�อที�จะแสดงวา่มีความสามารถในการสงัเคราะห ์   การวดัดา้นการสังเคราะห์มี  3  ลกัษณะ  คือ  

          ๑.  การสงัเคราะห์ขอ้ความ  เป็นความสามารถในการรวบรวมขอ้ความหรือถอ้ยคาํหรือความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ  มาพูดหรือเขียนเป็นเรื�องราวต่าง ๆ  ขึ*นใหม่เพื�อแสดงแนวคิด  ความรู้สึก  ความคิดเห็น
จึงมกัอยูใ่นลกัษณะของการเรียบเรียง  การวิจารณ์     ตวัอยา่งคาํถามเช่น 

               “สิ�งมีชีวิตทุกชนิดตอ้งพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั”  ขอ้ความนี*ตั*งชื�อใหม่วา่อยา่งไร 

              การนาํ  GPA  ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  มาใชเ้ป็นส่วนหนึ� งของคะแนนสอบเขา้
มหาวิทยาลยั  ทาํใหเ้กิดปัญหาใดตามหลกัของการวดัผล 

              จากขอ้ความต่อไปนี*   จงเรียงลาํดบัใหม่ให้ถูกตอ้งไดใ้จความสมบูรณ ์

              โจทยปั์ญหาขอ้ใดสอดคลอ้งกบัสมการ  x + 20 = 15  

           ๒.  การสงัเคราะห์แผนงาน  เป็นความสามารถในการเขียนโครงการล่วงหนา้เพื�อวางแผนการ
ดาํเนินงานอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อให้งานนั*นสาํเร็จ    ตวัอยา่งคาํถามเช่น 

         จงเขียนเคา้โครงงานเพื�อใชพ้ลงังานธรรมชาติเรื�องใดเรื�องหนึ�ง 

         เพื�อแกปั้ญหาเกี�ยวกบัการนาํ  GPA  ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย   มาใชเ้ป็นส่วนหนึ� งของ
คะแนนสอบเขา้มหาวิทยาลยั  ควรดาํเนินการอยา่งไรตามหลกัของการวดัผล 

         จะมีวิธีการวางแผนดาํเนินการไม่ใหน้กัเรียนหรือเยาวชนติดยาเสพติดไดอ้ยา่งไร  

          ๓.  การสงัเคราะห์ความสัมพนัธ์  เป็นความสามารถในการนาํหลกัการ  แนวคิดหรือสิ�งสองสิ�งขึ*นไป



มาผสมผสานใหเ้ป็นเรื�องเดียวกนั  ทาํใหเ้กิดเป็นสิ�งใหม่หรือเรื�องราวใหม่ที�มีความสัมพนัธ์อยา่งใหม่ขึ*นมา
ซึ�งแปลกไปจากเดิม     คาํถามส่วนมากเป็นประเภทหาเหตุผล  ตามหลกัตรรกวิทยา    ตวัอย่างคาํถามเช่น 

        กลางวนัอากาศร้อนเพราะแดดจดั  แต่ขณะนี*อากาศไม่ร้อน  เพราะฉะนั*น… 

          “ปัจจุบนัเป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร  มนุษยส์ามารถเรียนรู้ไดห้ลายรูปแบบ  วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เป็นวิธีการหนึ�งในการแสวงหาความรู้ของมนุษยที์�เป็นวิธีที�เชื�อถือได”้ 

         ขอ้ความขา้งตน้ อาจจะสรุปไดว้า่อยา่งไร 

                 จะเห็นไดว้า่พฤติกรรมดา้นการสังเคราะห์  เป็นความสามารถเกี�ยวกบัการริเริ�มสิ�งใหม่ขึ*นมา  โดย
อาศยัความรู้และประสบการณ์เดิมที�มี  ดงันั*นการวดัดา้นนี* จึงตอ้งใหผู้เ้รียนผลิตสิ�งใดสิ�งหนึ�งขึ*นมา       การ
ออกขอ้สอบวดัพฤติกรรมดา้นนี*มกัอยู่ในลกัษณะของขอ้สอบอตันยั  ซึ� งแนวในการถามดา้นการ
สงัเคราะห์  มีดงันี*  
         1.  ถามใหส้ังเคราะห์ขอ้ความ 

         2.  ถามใหผู้เ้รียนเขียนโครงการหรือวางแผนการทาํกิจกรรมต่าง ๆ  ตามเงื�อนไขกาํหนดให้ 
         3.  ถามถึงการเสนอวิธีตรวจสอบสมมติฐานและโตแ้ยง้ต่าง ๆ  วา่จะดาํเนินการเป็นขั*นตอนอย่างไร 

         4.  ถามใหค้น้หาว่าองคป์ระกอบย่อย ๆ  เหล่านั*นสามารถนาํมารวมกนัเพื�อสร้างสิ�งใหม่อะไรขึ*นมาได ้ 

           ในบางครั* งผูเ้รียนไม่สามารถสังเคราะห์เรื�องราวต่างๆ ไดน้ั*น   อาจเนื�องมาจาก  แปลความตีความ
ปัญหาไม่ถูก (ขาดความเขา้ใจ)  ไม่รู้จกัจบัใจความสาํคญัและความสัมพนัธ์ของเรื�องราวต่างๆ  (ขาดการ
วิเคราะห์)   มองขา้มหรือละเลยความสาํคญัไป  (ขาดความจาํ)  อา้งอิงความสาํคญัยงัไม่ถกูตอ้ง  (นาํไปใชไ้ม่
เป็น)    

การวัดพฤตกิรรมขั�นการประเมนิค่า  
      พฤติกรรมดา้นการประเมินค่า  (Evaluation)  เป็นความสามารถทางสมองหรือทางสติปัญญาของมนุษยที์�
ถือวา่สูงที�สุด  ซึ� งตอ้งอาศยัความสามารถทางสมองตั*งแต่ขึ*น  ความจาํ  ความเขา้ใจ  นาํไปใช ้ วิเคราะห์  และ
สงัเคราะห์มาใชเ้ป็นพื*นฐาน  ในการตดัสินคุณค่าของเรื�องราวหรือสิ�งต่าง ๆ  วา่มีคุณค่า  ดี  เลว  เหมาะสม
หรือไม่อยา่งไร  โดยพิจารณาจากเกณฑที์�กาํหนดเอาไวเ้พื�อใชเ้ป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ  ซึ� ง
มี  2  ลกัษณะ  คือ  

         ๑.  การประเมินค่าโดยใชเ้กณฑภ์ายใน  เป็นการตดัสินคุณค่าหรือประเมินค่าของเรื�องราวหรือสิ�งต่าง 
ๆ  โดยใชข้อ้เท็จจริงภายในที�มาจากเนื*อหาหรือขอ้มูลที�ปรากฎอยู่ในเนื*อเรื�องมาใชเ้ป็นเหตุผลหรือหลกัใน
การตดัสินคุณค่าหรือลงขอ้สรุป    ตวัอยา่งคาํถามเช่น  

         จากเรื�องขนุชา้งขุนแผนนางวนัทองเป็นคนดีหรือไม่ 

         จากเหตุการณ์นี*การกระทาํต่อไปนี* เหมาะสมหรือไม่  เพราะเหตุใด 

         ในการสอบวิชาหลกัการวดัและประเมินผลมีคะแนนเต็ม  50  คะแนน  มีคะแนนเฉลี�ย



เท่ากบั   30  คะแนน ค่าเบี�ยงบนมาตรฐาน  5  เกณฑก์ารผ่าน   60  %  ถา้ฟ้าใส สอบไดค้ะแนนที
เท่ากบั  55  ผลการสอบตรงกบัขอ้ใด  (ตอบไดค้ะแนน…%  ผา่นหรือไมผ่า่น) 

                   จะเห็นไดว้า่   ลกัษณะของการถามโดยอาศยัเกณฑภ์ายใน  เป็นการประเมินความถูกตอ้งของ
เรื�องความเป็นเอกพนัธ์ของเรื�อง  สอดคลอ้งกนัหรือแนวเดียวกนั  ประเมินความสมเหตุสมผลของผลลพัธ์
และผลสรุป  เป็นตน้  

  

         ๒.  การประเมินค่าโดยใชเ้กณฑภ์ายนอก  เป็นการตดัสินคุณค่าหรือประเมินค่าของเรื�องราวหรือสิ�ง
ต่าง ๆ  โดยใชเ้กณฑภ์ายนอกที�ไม่ไดป้รากฏอยูใ่นเนื*อเรื�องนั*น ๆ  แต่ใชเ้กณฑที์�กาํหนดขึ*นมา
ใหม่  เช่น  เกณฑก์ารยอมรับของสงัคม  ระเบียบประเพณี  เกณฑจ์ากวิชาหนึ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัอีกวิชา
หนึ� ง  เป็นตน้    ตวัอยา่งคาํถามเช่น  

         จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้นกัศึกษาคิดวา่ควรเรียนต่อในระดบัปริญญาโทหรือไม่ 

         ในการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน  1  คน  ท่านคิดวา่ควรเลือกใครต่อไปนี*  
         การกระทาํนี*สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัการปฏิบติัในศีลขอ้ใด 

         ถา้คาํนึงถึงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  พฤติกรรมของใครเหมาะสมที�สุด  

       จะเห็นไดว้า่   ลกัษณะของการถามโดยอาศยัเกณฑภ์ายนอกถามไดห้ลายแบบ  เช่น  การประเมินโดย
สรุป  ถา้ยึดสิ�งนี* เป็นหลกั  สิ�งนั*นจะดี – ไม่ดี  เหมาะ – ไม่เหมาะอย่างไร  การประเมินค่าโดย
เปรียบเทียบ  เป็นการประเมินหรือวิจารณ์วา่สิ�งหนึ� งดีกวา่  เลวกวา่  อีกสิ�งหนึ�งอยา่งไร         ดงันั*นแนวใน
การถามเพื�อวดัพฤติกรรมดา้นนี*   สามารถถามโดยใหผู้เ้รียนวินิจฉยัเรื�องราวต่าง ๆ  วา่มีคุณค่าเหมาะสม
หรือไม่  เพราะเหตุใดจึงคิดว่ามีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า  

            กลา่วโดยสรุป   ในการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดบัต่างๆ   ควรตอ้งคาํนึงถึงจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมเป็นหลกั   ซึ� งจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นCognitive domain   ควรถามใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและมีความเป็นไปได ้  สาํหรับแนวการถามพฤติกรรมดา้นCognitive 

domain    ในการถามความรู้ความจาํ  จะเป็นการถามเกี�ยวกบัขอ้เท็จจริง เช่นความรู้เกี�ยวกบัศพัท ์นิยาม
เฉพาะ  สูตร  กฎ ความจริงเฉพาะเรื�อง  ความรู้เกี�ยวกบัแนวทางวิธีดาํเนินการ  ลาํดบัขั*นแนวโนม้  วิธีการ
ปฏิบติั  ความรู้รวบยอดเกี�ยวกบัหลกัวิชา  ทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นตน้   ส่วนแนวการถามความเขา้ใจ  เป็น
การถามเกี�ยวกบัการแปลความหมายของเรื�องราวเดิมเป็นรูปแบบใหม่ หรือตีความในแง่มุมใหม่ หรือขยาย
ความโดยการคาดคะเนเหตุการณ์ในแง่มุมใหม่   สาํหรับแนวการถามการนาํไปใช ้ เป็นการถามเกี�ยวกบั  การ
นาํความรู้หลกัการไปใช ้ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ที�ไม่เคยพบมาก่อนไดอ้ยา่งเหมาะสม    ในการ
ถามการวิเคราะห์ เป็นการถามเกี�ยวกบั  การคน้หาเนื*อแทห้รือความสาํคญัของเรื�องนั*นๆ  การคน้หา
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบยอ่ยๆ  ในเรื�องราวนั*น  การคน้หามูลเหตุและผลการกระทาํนั*นๆ  คน้หาวา่



เรื�องนั*นยึดหลกัการหรือทฤษฎีใด     สาํหรับการถามการสังเคราะห ์    เป็นการถามเกี�ยวกบั     การรวบรวม
ขอ้ความมาสร้างเป็นเรื�องราวใหม่ๆ  การวางแผนการทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ�ง   การผสมผสานหลกัการ
แนวคิดตั*งแต่สองแนวคิดขึ*นไป   ใหเ้ป็นเรื�องเดียวกนัเป็นเรื�องใหม่ที�ต่างไปจากเดิม   และการถามการ
ประเมินค่า  เป็นการถามเกี�ยวกบั  การวินิจฉยัเรื�องราวต่างๆวา่เหมาะสม  มีคุณค่าหรือไม่   เพราะเหตุใด   ใน
การถามจึงตอ้งพิจารณาจากจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเป็นสาํคญั  

  

ภาคผนวก ๒ 

มาตรา ๑๓๖  ความผิดฐาน "ดูหมิ'นเจ้าพนักงาน" 

                  องค์ประกอบภายนอก 

                  (๑) ผูใ้ด 

                  (๒) ดูหมิ�น 

                  (๓)เจา้พนกังานซึ�งกระทาํการตามหนา้ที�หรือเพราะไดก้ระทาํตามหนา้ที� 
                  องค์ประกอบภายใน 
                  เจตนาธรรมดา(ประสงคต่์อผล หรือเลง็เห็นผล) 
          การ"ดูหมิ�น" ตามมาตรา ๑๓๖ ต่างกบั "หมิ�นประมาท" ตามมาตรา ๒๓๖ อยา่งไร ?  "ดูหมิ�น" คือ การ
ดูถูกเหยียดหยาม ทาํใหอ้บัอายเสียหาย สบประมาทหรือด่า(ฎีกาที� ๔๐๓/๒๔๙๘ น.๖๙๖, ๔๓๒๗/๒๕๔๐) 
เช่น กล่าววา่ "ไอ.้.....ไอส้ัตว"์(ฎีกาที� ๔๔๕/๒๕๒๒ น.๔๔๑) ส่วน"หมิ�นประมาท"เป็นการใส่ความผูอื้�นต่อ
บุคคลที�สาม โดยประการที�น่าจะทาํใหผู้อื้�นนั*นเสียชื�อเสียง ถกูดูหมิ�นหรือถกูเกลียดชงั(มาตรา ๓๒๖) เช่น 
กล่าวต่อบุคคลที�สามเกี�ยวกบันายทองสุขซึ� งเป็นขา้ราชการวา่ "ไอท้องสุขโกงบา้นโกงเมือง" (ฎีกาที� ๔๔๕/
๒๕๒๒ น.๔๔๑) เพราะมีความหมายวา่ นายทองสุขซึ� งเป็นขา้ราชการปฏิบติัหนา้ที�โดยมิชอบ เบียดบงั
ทรัพยสิ์นของทางราชการมาเป็นของตนหรือผูอื้�นโดยทุจริต 
          การ"ดูหมิ�น"นั*น ผูดู้หมิ�นเป็นผูล้ดคุณค่าในสังคมของผูถู้กดูหมิ�นลงเอง (ฎีกาที� ๑๖๕๐/๒๕๑๔ น.
๑๓๖๔) ส่วน"หมิ�นประมาท"นั*น บุคคลที�สามซึ� งไดย้ินไดฟั้งขอ้ความหมิ�นประมาทนั*น เป็นผูล้ดคุณค่าใน
สงัคมของผูถู้กหมิ�นประมาทลง 
          การ"ดูหมิ�น" อาจจะมีบุคคลที�สามหรือไม่ก็ได ้ต่างกบั"การหมิ�นประมาท"ซึ� งตอ้งมีบุคคลที�สามเสมอ 
          การ"ดูหมิ�น"ผูอื้�น ไม่ทาํใหผู้ถ้กูดูหมิ�นเสียชื�อเสียง ถูกดูหมิ�น หรือถูกเกลียดชงั  แต่ตรงขา้มกลบัจะทาํ
ใหผู้ดุ้หมิ�นนั*นเองเสียชื�อเสียง ถกูดูหมิ�น หรือถกูเกลียดชงัเสียเอง  ส่วนการ"หมิ�นประมาท"นั*นเป็นการทาํให้
ผูถู้กหมิ�นประมาทเสื�อมเสียชื�อเสียง ถูกดหูมิ�นหรือถูกเกลียดชงัจากบุคคลที�สาม 
          ถอ้ยคาํนั*นอาจเป็นทั*ง"ดูหมิ�น"และ"หมิ�นประมาท"พร้อมกนักไ็ด ้หรืออาจเป็นเพียง"ดูหมิ�น"อยา่งเดียว
หรือ"หมิ�นประมาท"อยา่งเดียวก็ได ้เช่น กล่าวถอ้ยคาํที�สุภาพกอ็าจเป็น"หมิ�นประมาท"โดยไม"่ดูหมิ�น"กไ็ด ้



เช่นใส่ความนายกเทศมนตรี โดยใชข้อ้ความวา่ "นายกกินเนื*อของนายเนี*ยววนัละ ๘ กิโล จึงอนุญาตใหฆ่้า 
ถา้ไม่กินเนื*อวนัละ ๘ กิโลเขากค็งไมอ่นุญาต" เป็นการ"หมิ�นประมาท"นายกเทศมนตรี เพราะมีความหมาย
วา่รับสินบนของนายเนี* ยว(ฎีกาที� ๒๒๙๖/๒๕๑๔ น.๑๙๙๕) ถอ้ยคาํเช่นนี* คงจะไม่เป็นการ"ดูหมิ�น"แต่อยา่ง
ใด 
          "หมิ�นประมาท"ตามมาตรา๓๒๖ มีเหตุยกเวน้ความผิดในมาตรา ๓๒๙ และ๓๓๑ และยกเวน้โทษใน
มาตรา๓๓๐ แต่"ดูหมิ�น"ตามมาตรา ๑๓๖ ไม่มีเหตุดงักล่าว 
          "หมิ�นประมาท"เป็นความผิดอนัยอมความได(้ดูมาตรา ๓๓๓) แต่"ดูหมิ�น"ตามาตรา ๑๓๖ ยอมความ
ไม่ได ้
          การกล่าวถอ้ยคาํพร้อมๆกนับางคาํอาจเป็น"ดูหมิ�น"และบางคาํอาจเป็น"หมิ�นประมาท" กไ็ด ้เช่น ด่า
ผูเ้สียหายต่อหนา้บุคคลที�สามวา่ "ไอ.้....ไอส้ัตว ์ไอท้องสุขโกงบา้นโกงเมือง"  คาํวา่"ไอ.้..ไอส้ัตว"์เป็นการ"ดู
หมิ�น" ส่วนคาํว่า"โกงบา้นโกงเมือง"เป็นการ"หมิ�นประมาท" (ฎีกาที� ๔๔๕/๒๕๒๒ น.๔๔๑) 
          "ดูหมิ�น"เจา้พนกังานผิดมาตรา ๑๓๖ ส่วน"ดูหมิ�น"บุคคลธรรมดาจะตอ้งกระทาํ"ซึ�งหนา้" จึงจะผิด
มาตรา ๓๙๓ ส่วนการ"หมิ�นประมาท"เจา้พนกังาน ซึ� งกระทาํการตามหนา้ที�หรือเพราะไดก้ระทาํการตาม
หนา้ที� ผิดมาตรา ๓๒๖ ดงัเช่น"หมิ�นประมาท"บุคคลธรรมดา เวน้แต่ถอ้ยคาํ"หมิ�นประมาท"นั*นจะเป็นการ"
ดูหมิ�น"เจา้พนกังานไปดว้ยในตวั จึงจะผิดมาตรา ๑๓๖ ดว้ย อนัเป็นเรื�อง"กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท" 
ลงโทษบทหนกัคือมาตรา ๑๓๖ เพราะโทษปรับหนกักวา่มาตรา ๓๒๖ 

มาตรา ๑๕๗ ความผิดฐาน"เจ้าพนักงานปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที'โดยมิชอบเพื'อให้เกดิความ

เสียหายแก่ผู้ใด หรือปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที'โดยทุจริต" 

          มาตรา ๑๕๗ มีสองส่วน  ส่วนแรกคือเจา้พนกังานปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�โดยมิชอบ  ซึ� ง
แยกไดด้งันี*  
          องค์ประกอบภายนอก 
          (๑) ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน 
         (๒) ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�โดยมิชอบ 
         องค์ประกอบภายใน 
         (๑) เจตนาธรรมดา 
         (๒)เจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจ "เพื�อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้นึ� งผูใ้ด"(ฎีกาที� ๒๓๘๔/๒๕๑๕น.
๑๗๒๐) 
         ส่วนที'สองคือ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�โดยทุจริต ซึ� งแยกไดด้งันี*  
          องค์ประกอบภายนอก 
          (๑)ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน 
          (๒)ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที� 



          องค์ประกอบภายใน 
          (๑)เจตนาธรรมดา 
          (๒)เจตนาพิเศษ"โดยทุจริต" 
คาํพิพากษาฎีกาไดวิ้นิจฉยัเป็นบรรทดัฐานไวม้ากมายหลายเรื�องวา่  จะผิดมาตรา ๑๕๗ ไดจ้ะตอ้งเป็นการ
ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัซึ� งอยู่ในหนา้ที�  หากไม่เกี�ยวกบัหนา้ที�ของเจา้พนกังานผูน้ั*นโดยตรงแลว้ยอ่มไม่
ผิดมาตรา ๑๕๗(ฎีกาที� ๗๓๗/๒๕๐๔ น.๕๙๘ ,ฎีกาที� ๑๔๐๓/๒๕๑๒น.๑๖๘๑, ฎีกาที� ๑๑๗/๒๕๑๖น.
๑๘๔, ฎีกาที� ๓๒๗๘/๒๕๒๒, ๓๖๔/๒๕๓๑ น.๑๘๖, ๑๐๓๓/๒๕๓๓น.๒๒๖, ๓๑๓๕/๒๕๓๕) 
         ศาลฎีกากล่าวว่า:- 

                  การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที'ตามบทบัญญัตมิาตรานี�  หมายถึงหน้าที'ของเจ้าพนักงาน

ผู้นั�นโดยตรงตามที'กฎหมายบัญญัติไว้หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที'นั�นๆ เท่านั�น  ถ้าไม่เกี'ยวกบัหน้าที'ของ

พนักงานผู้นั�นโดยตรงแล้ว ย่อมไม่เป็นความผดิตามมาตรานี� 

๑๕ กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๗ 

เรียนผู้บริหาร ครูอาจารย์ที'เคารพรักทุกท่าน 

          วนัที' ๙  กมุภาพันธ์  ๒๕๔๗  คณะกรรมการประเมิน ผอ.คุณภาพ ไดอ้อกประเมินโรงเรียนวดัหูรอ ซึ�ง
ตั*งอยูไ่มไ่กลจากศูนยร์าชการ การเดินทางไปโรงเรียนนี*ไม่ซบัซอ้น ใชเ้ส้นทางสายปะทิวถึงสี�แยกนาชะองั
เลี*ยวขวา       พอขา้มสะพานคลองหวัวงั-พนงัตกัเลี*ยวขวาเลียบคลองไปประมาณ ๔๐๐ เมตรเลี*ยวซา้ยอีกครั* ง
ก็ถึงโรงเรียน  ผมไปโรงเรียนนี* เป็นครั* งแรก เห็นการจดัผงับริเวณไดอ้ยา่งลงตวั ทั*งอาคาร สนาม สวนหยอ่ม
ต่าง ๆ กต็อ้งชมเชยยอ้นหลงัไปถึงผูบ้ริหารโรงเรียนและประชาชนแถบนี* วา่มีวิสยัทศัน ์โรงเรียนบา้นหูรอ
ปัจจุบนัมีอาจารยกุ์ลวดี สุวรรณนิตย ์เป็นอาจารยใ์หญ่ มีครูผูส้อนอีก ๗ ท่านในจาํนวนนี* มีอาจารย ์๓หนึ� ง
ท่านคือ อาจารยก์รรณิกา  ศุภนิมิตร  อาจารยแ์ต่ละท่านคล่องแคล่ววอ่งไวในการตอบคาํถามหรือแสดง
หลกัฐานต่อกรรมการ ผมถือโอกาสไปคุยกบันกัเรียนสอบถามถึงการเรียนการสอน แถมดว้ยการตั*งคาํถาม
กระตุน้สมองง่าย ๆ  เช่น นกัเรียนกาํลงัเรียนเรื�องสมการ ผมจะวาดรูปในการะดานดาํ ๓ รูป ภาพแรกคน
แบกของ ภาพที�๒ คนหิ*วของ และภาพที� ๓ คนหาบของ ใหน้กัเรียนเลือกว่าวา่ ภาพใดเป็นเรื�องสมการ เขา
คิดและตอบกนัไดเ้ป็นส่วนใหญ่ กเ็บาใจว่าการเรียนการสอนทาํกนัจนถึงขนาดที�นกัเรียนมีความเขา้ใจถึงขั*น
แปลความ ตีความ และขยายความตามทฤษฎีที�ผมเสนอไวเ้มื�อฉบบัที�แลว้  ที�ตอ้งชมเชยไวอี้กเรื�องหนึ�งคือ
การวิจยัแผน่เดียว  ผมไดด้ผูลงานของอาจารยว์ฒันา ดวงมณี ที�ไดท้าํวิจยัทาํนองนี*ไวห้ลายเรื�องชี* ให้เห็นวา่ 

วิชาชีพครูเป็นศาสตร์แขนงหนึ�งที�มีเหตุมีผล ตอ้งศึกษาคน้ควา้และไดข้อ้สรุปจากภาคปฏิบติั
ตลอดเวลา  อาจารยว์ฒันาเขียนรายงานสั*นๆง่ายๆแต่อ่านแลว้เขา้ใจดี ผมต่อยอดใหต้รงที�สมมติฐานการวิจยั 
ที�อยากใหมี้เพราะอยากหาคาํตอบวา่ ความเชื�อกบัความจริงในเรื�องนั*นตรงกนัหรือต่างกนั การประเมินจบลง
ประมาณ ๒๑ นาฬิกา 



         วนัที' ๑๐ กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๗ เป็นวนัการศึกษาเอกชน ตื�นเชา้ผมออกวิทยรุายการโต๊ะข่าวเชา้ตรู่ซึ� ง
ดาํเนินรายการโดย ท่าน ส.ส.ศิริศกัดิP และคุณสิริพร อ่อนละมยั เราพูดถึงกิจกรรมวนัการศึกษาเอกชนของ 
สพท.ชุมพรเขต ๑ ในวนันี* ซึ� งจะจดัขึ*นบริเวณสนามหนา้เทศบาลเมืองชุมพร และกิจกรรมนนัทนาการภาค
กลางคืน  สายฝนที�เทลงมาตั*งแต่กลางคืนยงัตกปรอยๆ เป็นที�วิตกกงัวลวา่จะเป็นอุปสรรคในการจดังานครั* ง
นี*   ผมไปถึงบริเวณสนามหนา้เทศบาลเวลา ๘นาฬิกาเศษ โรงเรียนเอกชนทั*ง ๙ แห่งจดันิทรรศการและ
แสดงผลงานนกัเรียนอยา่งคึกคกั ดา้นเวทีกจ็ดัไดอ้ย่างสมศกัดิP ศรี สรุปวา่ยิ�งใหญ่กว่าทุกปีที�แลว้มา  ท่านรอง
ผูว้า่ราชการจงัหวดั ท่านสมพงษ ์ ทวิชศรี เป็นประธานเปิดงาน ผมกล่าวรายงานท่ามกลางสายฝน  ทั*ง
ประธานและผมมีร่มกาง กไ็ดบ้รรยากาศไปอีกแบบหนึ�ง  การศึกษาเอกชนของชุมพรกไ็มน่อ้ยหนา้กว่าที�อื�น 

ที�ผมบอกอยา่งนี*ไม่ใช่สรุปเขา้ขา้งตวัเอง แต่เป็นเพราะผมไดเ้กี�ยวขอ้งกบัโรงเรียนเอกชนมาอยา่งต่อเนื�องใน 
๘ จงัหวดัที�ยา้ยไปรับราชการ จึงพอจะเปรียบเทียบคุณภาพโดยสเกลอย่างหยาบๆได ้

          ผมไปสมทบกบัคณะกรรมการประเมิน ผอ.คุณภาพที�โรงเรียนสะพลี(บางกอกโพสตศึ์กษา) ซึ� งมี 
อาจารย ์มาโนช ล.ตระกลู เป็นอาจารยใ์หญ่ โรงเรียนไดรั้บความเสียหายมากสมยัพายเุกย ์ในการบูรณะ
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากมูลนิธิหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ จึงไดชื้�อห้อยทา้ยมา ผมเคยพบกบัเลขาของ
มูลนิธินี* ชื�อพี�เลก็ที�ปักกิ�ง ท่านปรารภวา่ราชการช่วยเหลือโรงเรียนนอ้ย ผมเรียนท่านวา่เรากช่็วยเท่าเทียมกบั
โรงเรียนอื�นๆ  แต่เมื�อมีชื�อห้อยทา้ยไวใ้นวงเลบ็แลว้กน่็าจะอุปถมัภค์ํ*าชูแบบไทยรัฐไปเลย   วนันี*นกัเรียน
ส่วนใหญ่ไปเขา้ค่ายลกูเสือของกลุ่มโรงเรียน บรรยากาศจึงดูเงียบๆ ผมไดแ้ลกเปลี�ยนความรู้เรื�องทาํเวบ็ไซด์
กบัครูผูส้นใจ เอาเป็นวา่ไดลู้กศิษยส์องคน ป่านนี*ไม่รู้กา้วหนา้บา้งหรือเปล่าเห็นเงียบไป กรรมการคงอยู่
ประเมินกนัจนมืดคํ�า ผมตอ้งขอตวัออกไปก่อนเพราะติดงานวนัการศึกษาเอกชนภาคกลางคืน ซึ� งจดัที�
โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ หลงัตลาด ผูค้นคึกคกัท่านผูว่้าราชการจงัหวดั ท่านเมฆินทร์  เมธาวิกลู และท่าน
สมพงษ ์ ทวิชศรี รองผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้กียรติมาร่วมงานนี*ดว้ย  ถา้วา่กนัตามกฎหมาย การศึกษาเอกชน
อยูใ่นการดูแลของผูว้า่ราชการจงัหวดัโดยตรง เพราะพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
กาํหนดใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีฐานะเป็น "ผูอ้นุญาต" ในส่วนภูมิภาค เขตพื*นที�การศึกษาทาํหนา้ที�กาํกบัดูแล
ทางวิชาการและทางธุรการในฐานะที�ปลดักระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย เขตพื*นที�ใดมีโรงเรียนเอกชน 
๒๐ โรงเรียนขึ*นไปกฎกระทรวงว่าดว้ยการแบ่งส่วนราชการของเขตพื*นที� ก็กาํหนดใหจ้ดัตั*งกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน แยกต่างหากจากกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ของชุมพร เขต ๑ ไม่ถึงเกณฑจึ์งเป็นเพียง
กลุ่มงานหนึ� งเท่านั*น 

          วนัที' ๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗ เวลา ๙ นาฬิกาจนเที�ยงผมเป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบใน
โควตาพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ที�จดัสรรใหเ้พิ�มเติมสาํหรับผูมี้ผลงานดีเด่นในการต่อสู้เพื�อเอาชนะยาเสพ
ติด  ชุมพรไดโ้ควตามา ๙๐ อตัรา แบ่งสรรปันส่วนกนัไปตามความหนกัเบาของภารกิจ  เขตพื*นที�การศึกษา 
๒ เขต ไดม้า ๓ อตัรา  หลายท่านอาจสงสัยวา่เขาจะใหค้วามดีความชอบลกัษณะนี*อย่างไร ขอเรียนวา่บุคคล
ที�จะไดเ้ลื�อนเงินเดือนในครั* งนี*นอกจากจะมีผลงานเป็นที�ประจกัษแ์ลว้จะตอ้งไดเ้งินเดือนไม่ถึง ๒ ขั*นในปี 
๒๕๔๖ เช่น ผมได ้๑.๕ ขั*น หากผูบ้งัคบับญัชาเห็นสมควรกจ็ะเพิ�มขั*นเงินเดือนตามโควตานี* อีก ๐.๕ ขั*น 



รวมเป็น ๒ ขั*น  บ่ายโมงนั�งรถไฟด่วนพิเศษเขา้กรุงเทพฯ เพื�อไปร่วมประชุมลงนามในขอ้ตกลง การ
ยกระดบัพื*นที�ควบคุมวินยัจราจรทุกจงัหวดั ปี ๒๕๔๗ ที�โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชั�น หลกัสี�  นานๆ
นั�งรถไฟทีกท็าํใหมี้เวลาอ่านหนงัสือเกือบ ๖ ชั�วโมง เนื�องจากขณะนี*สภาผูแ้ทนราษฎรเปิดแลว้วนันี* มีการ
อภิปรายเรื�องงบประมาณประจาํปี ๒๕๔๗ ผมไม่ไดเ้ขา้กรุงเทพฯหลายวนัไปครั* งนี*กน็ั�งรถไฟ เมื�อลงที�
สถานีสามเสน ท่าน ผอ.เขต ๓ กทม. ท่านสมยศ  ศิริบรรณ ไดอ้นุเคราะห์มารับพร้อมท่านส.ส.เพื�อนผมอีก
สองท่าน ไปสมทบกบั ผอ.เขตสตูล ท่านคนึง ยอ้ยเสริฐสุด นั�งคุยการบา้นการเมืองกนัจนเที�ยงคืนจึงไดแ้ยก
ยา้ย   ความจริงพรุ่งนี* (๑๒ กุมภาพนัธ์)ผมมีประชุมเรื�องรับนกัเรียนที�โรงแรมตรัง ทางกรมกาํชบัให ้ผอ.เขต 
๑ เขา้ใหไ้ดก้รณีจาํเป็นผูเ้ขา้ประชุมแทนตอ้งเป็นระดบั ผอ.เขต เนื�องจากท่าน ผวจ.เลือกผมไปกบัท่านเรื�อง
วินยัจราจร (หนีไม่ออก) ท่าน ผอ.ทวีพล  แพเรือง เขต๒ จึงอนุเคราะห์รับภาระเรื�องรับนกัเรียนแทน 

         วนัที' ๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗ การประชุมเรื�องการยกระดบัพื*นที�ควบคุมวินยัจราจร เริ�มขึ*นโดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี(นายจาตุรนต ์ ฉายแสง) เป็นประธาน มีรัฐมนตรีที�เกี�ยวขอ้งอีกจาํนวนหนึ�ง อาทิ นายมหูะมดั
นอร์  มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม  นายประมวล  รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิกร  จาํนง   รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงคมนาคม พล.ต.อ.จาํลองเอี�ยมแจง้พนัธ์ุรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ กล่าว
โดยสรุปโครงการนี* เป็นยทุธศาสตร์ยกระดบัความปลอดภยัทางถนนของประเทศในทุกจงัหวดัระหวา่งวนัที� 
๑ มีนาคม - ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๗ พวกเราที�มีลูกศิษยค์งตอ้งหามาตรการรองรับ เช่น หมวกนิรภยั การเปิด
ไฟรถจกัรยานยนต ์ สถานศึกษาที�เปิดสอนช่างยนตค์งตอ้งช่วยติดตั*งอุปกรณ์พิเศษใหร้ถจกัรยานยนตทุ์กคนั
สตาร์ทพร้อมไฟติด ซึ� งกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผูร้ับผิดชอบส่งชิ*นส่วนอุปกรณ์นี*มอบใหจ้งัหวดัต่อไป 

          วนัที' ๑๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๔๗ ผมตื�นเชา้ที�ชุมพร เพราะกลบัจากกรุงเทพฯมาถึงบา้นพกัตีหนึ� ง วนันี* งาน
มากเป็นพิเศษ เริ�มจากเวลา ๙นาฬิกาเป็นประธานเปิดงานทางวิชาการที�โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก โรงเรียน
ในฝันของ อาํเภอท่าแซะ ที�ขอชมเชยอยา่งยิ�งคงเป็นเรื�องการจดัประกวดผลงานวิจยัของครูอาจารยท์ั*งระดบั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เพราะเป็นการสนบัสนุนใหค้รูไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียน
แสดงผลงานเรียงรายกนัไปเหมือนงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนตอ้งชมเชยเป็นพิเศษกบัท่าน ผอ.ชชัวาลย ์
สวสัดิP พานิช ที�ขบัเคลื�อนใหมี้โครงการนี* ขึ*น เวลา ๑๐ นาฬิกาไปเป็นประธานเปิดงานทาํนองเดียวกนัที�
โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม ท่านอาจารยส์มนึก เขียวสะอาด ผูบ้ริหารป้ายแดงไฟแรงจากปากนํ*า
สมุทรปราการ ไดดึ้งชุมชนและโรงเรียนใกลเ้คียงมาร่วมกิจกรรม เห็นผลงานนกัเรียนแลว้ชื�นใจ  ผมไปดูการ
แข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษ พบวา่นกัเรียนสมยันี*ออกเสียงสาํเนียงองักฤษไดใ้กลเ้คียงกบัเจา้ของภาษามาก
(กวา่รุ่นผม) ตอ้งขอชมเชยครูผูส้อน มีนกัเรียนจากโรงเรียนบา้นพรุตะเคียนมาร่วมกิจกรรมนี*  ฟังเธอเล่า
ประวติัตวัเองเป็นภาษาองักฤษฉะฉานสาํเนียงดี สงสัย ผอ.วนัชยั  จนัทร์ณรงค ์ไดค้รูสอนดีไวที้�โรงเรียน      

          เวลาบ่ายโมงผมร่วมประชุมเรื�องการเปิดชั*นเรียนสาขา ในระดบัม.๑ ที�โรงเรียนบา้นดอนเคี�ยมของ ผอ.
เรืองชยั จิตรภิรมย ์มีกรรมการสถานศึกษามาร่วมประชุมดว้ยหลายท่าน ผอ.สมใจ  สนัติยานนท ์จาก
โรงเรียนท่าขา้มวิทยา(เจา้สาํนกัตวัจริง) ไดม้าร่วมประชุมดว้ย  ที�มาขอเรื�องนี* เนื�องจากผอ.เรืองชยั จิตร



ภิรมย ์ ไดไ้ปหารือกบัผมว่านกัเรียนซึ� งจบ ป.๖ ในโรงเรียนแถบนี*จาํนวนหนึ�งไม่ไปเรียนต่อในระดบัมธัยม
เนื�องจากตอ้งเดินทางไกล จึงอยากเปิดสอนในชั*นดงักล่าวที�โรงเรียน  ผมดนูโยบายของกรมแลว้ ไม่อนุญาต
ใหเ้ปิดขยายชั*นเรียน มีวิธีเดียวที�พอเป็นไปไดคื้อเปิดห้องเรียนสาขาของโรงเรียนมธัยมเดิม คือโรงเรียนท่า
ขา้มวิทยา วนันี* เราไดคุ้ยกนัอยา่งตรงไปตรงมาและจบลงดว้ยใหไ้ปทาํการบา้นวา่หากเราเปิดสอนม.๑ ที�นี�ใน
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จะมีผูป้ระสงคเ์ขา้เรียนที�นี�กี�คน ไดข้อ้มลูเรื�องนี* เราจะคุยกนัอีกรอบ 

          เวลา ๑๕ นาฬิกา ผมทาํหนา้ที�ประธานการประชุมสรุปงานโรงเรียนสร้างฝันแห่งหนึ�งและแห่งเดียวใน
สยาม วา่หลงัเปิดทาํการมาตั*งแต่วนัที� ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๖ ไดผ้ลเป็นอยา่งไร ผูเ้ขา้ประชุมวนันี*ประกอบดว้ย 
ผอ.สุชิน  บุญเพญ็ จากโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาจเรียกว่าเป็นบิดาแห่งโรงเรียนสร้างฝันกไ็ม่ผิดนกั  เพราะ
ท่านเอาจริงเอาจงักบัเรื�องนี* มาตลอด ผมและท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัเพียงแต่สนบัสนุนบางส่วน
เท่านั*น   ครูผูส้อนซึ�งประกอบดว้ยศึกษานิเทศก ์ ครูอาจารยใ์นโรงเรียน วิทยาลยัพล
ศึกษา  สาธารณสุข  ตาํรวจตระวนชายแดน เราไดข้อ้สรุปว่าโครงการนี* เป็นผลดีต่อการปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมของนกัเรียน ลกูศิษยรุ่์นแรก ๑๔ คนมีพฒันาการไปทางบวกอยา่งน่าพอใจ และครูป้าจ๋า(ศน.คนึง
นิจ  จอ้ยพจน)์คือขวญัใจของเด็กกลุ่มนี*  ปัญหาที�พบคืองบประมาณ ผมรับหนา้เสื�ออาสาคุยกบัท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัและหน่วยงานที�มีมีเงินเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานในระยะต่อไป   วนันี*จบลงดว้ยการฟัง
สวดพระอภิธรรมศพมารดาอาจารยก์ญัญา มิตรเมธ โรงเรียนบา้นทุ่งมะขาม ซึ� งผมจะร่วมเป็นเจา้ภาพในคืน
วนัที� ๑๗ กุมภาพนัธ์๒๕๔๗ ที�มูลนิธิ(หลงัตลาด) 
          วนัเสาร์ที' ๑๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๔๗ เป็นวนัแห่งความรักผมไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีทาํบุญ
สลากภตั ของโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก มีผูป้กครองและนกัเรียนจดัสาํรับใส่หาบแบบไทยๆประกอบดว้ย
อาหารคาวหวานตามที�ตนเองชาํนาญ จดัใส่ภาชนะที�สวยงาม วางเป็นแถวเต็มหอประชุม วิธีถวายพระกจ็ะมี
การจบัสลาก  พระกจ็ะหาวา่เบอร์ที�จบัไดอ้ยูต่รงไหนกจ็ะรับประเคนและฉนัภตัตาหาร ณ จุดนั*น  มีการ
ประกวดหาบสาํรับแจกรางวลักนัพอสมควร เวลาหา้โมงเยน็ผมกลบัไปท่าแซะอีกรอบร่วมงานอีก ๒ งาน 
งานแรกเป็นงานอุปสมบทลูกนายวิโรจน ์ จินดาชื�น ลูกจา้งประจาํ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก และงาน
ชุมนุมศิษยเ์ก่าโรงเรียนบา้นตาหงษ ์ โรงเรียนบา้นตาหงษเ์ดิมชื�อโรงเรียนบา้นสลุย ตั*งมา ๘๒ ปีเหตุที�เปลี�ยน
ชื�อเพราะโรงเรียนตั*งอยู่ที�ตาํบลหงษเ์จริญ ไม่ใช่ตาํบลสลุยดงัแต่ก่อน ผอ.ไตรมาส รุ่งโรจน์วฒิุพงศ ์เชิญแขก
เรื�อมามากมาย มีคนบอกวา่โรงเรียนชุมชนบา้นคุริง(มิตรภาพที� ๒๕) ของ ผอ.ชลิต พิณวานิช ชื�อกผ็ิดตาํบล
เหมือนกนัน่าจะเปลี�ยนชื�อ ท่าน ผอ.บอกชาวบา้นไม่ยอมและยงัคิดชื�อใหม่ไม่ออก ผมทาํหนา้ที�กดแพรเปิด
ป้ายชื�อโรงเรียนและปราศรัย จึงไดก้ลบั 

          วนัอาทิตย์ที' ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗ ๑๐นาฬิกาผมถึงสวนป่าส่วนพระองคที์�บางเบิด เปิดงานการอยู่
ค่ายพกัแรมของนกัเรียนนกัศึกษาชมรมอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม จากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา
ทั*งเขต ๑ และเขต ๒ รวมทั*งวิทยาลยัเทคนิคชุมพรไปอยู่ค่ายพกัแรมเพื�อศึกษาการอนุรักษส์นัทราย "หนึ�ง
เดียวในสยามสนัทรายงามที�ชุมพร" งานนี*ศูนยอ์นุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ภายใตก้ารนาํของ ผอ.สุชาติ  ชูชีพ แห่ง
โรงเรียนปะทิววิทยาเป็นเจา้ภาพใหญ่ งบประมาณสนบัสนุนจาก อบจ.ชุมพร  วิทยากรมากนัหลากหลาย ทั*ง



ภาครัฐ เอกชน อาสาสมคัร    เวลา ๔ โมงเยน็ผมไปออกรายการสดวิทยุนบัถอยหลงัเลือกตั*ง อบจ.ที�สถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยชุมพร   หกโมงเยน็ไปเป็นประธานงานแต่งลกูสาว ผอ.เชาวลิต  ทองสด 
โรงเรียนวดับางแหวน  จดัที�โรงแรมชุมพรแกรนด ์งานนี*ครูมากนัมากเป็นพิเศษ เหนื�อยแลว้ขอพกัก่อนนะ
ครับ พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ สวสัดี 

กาํจดั  คงหนู  ผอ.สพท.ชพ.๑ 

๒๓  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๗ 

เรียน  ผู้บริหารครูอาจารย์ที'เคารพรักทุกท่าน 

          วนัจนัทร์ที' ๑๖ กมุภาพันธ์  ๒๕๔๗ แปดโมงเชา้ผมตอ้นรับอาจารยสิ์ริลกัษณ์  หาญวฒันานุกลู จาก
คณะศึกษาศาสตร์ ศูนยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล มาปรึกษาหารือโครงการอบรมครูเพื�อผลิตสื�อการ
สอน  โดยกาํหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นครูอาจารยใ์นสังกดัชุมพร เขต ๑ จาํนวน ๙๐ คน ผมมอบใหห้วัหนา้กลุ่ม
ส่งเสริมการจดัการศึกษา คุณนุกลู  แกว้สวี เป็นผูป้ระสานงานกบักลุ่มงานพฒันาบุคคลคาดวา่จะดาํเนินการ
ราวตน้เดือนมีนาคมนี*   
          ๑๐นาฬิกาจึงเดินทางถึงโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(อาคารสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอท่าแซะ
อนุสรณ์) เพื�อเปิดการอบรมดา้นการเงินและพสัดุที�บรรดาโรงเรียนในเขตอาํเภอท่าแซะรวมตวักนัแลว้เชิญ
วิทยากรจากเขตไปบรรยาย  เรียกว่างานนี* เป็นการอบรมตามความตอ้งการของโรงเรียน มีท่าน ผอ.
ปราณี  ซื�อสตัย ์แห่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บา้นเนินสันติ)เป็นแม่งาน ผมบรรยายพิเศษประมาณครึ� ง
ชั�วโมง ก็เดินทางต่อไปยงัโรงเรียนบา้นหนองผาก  อาํเภอปะทิวเพื�อร่วมกบักรรมการประเมิน ผอ.คุณภาพที�
ล่วงหนา้ไปก่อนแลว้  โรงเรียนบา้นหนองผาก เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ มีนกัเรียนรวมทั*งสิ*น๘๓ คน  ครู ๔ 
คนรวมทั*งอาจารยใ์หญ่คืออาจารยวิ์รัตน ์ เนียมมาลยั  โรงเรียนนี*ผมเคยเดินทางไปเยี�ยมครั* งหนึ�งแลว้ ไปครั* ง
นี* จึงมกัคุน้กบัครูอาจารยทุ์กคน ไดซ้กัไดถ้ามกนัอยา่งตรงไปตรงมา ที�อดชมไม่ไดคื้อความตั*งใจในการ
จดัการเรียนการสอนของครูแต่ละท่าน  ผลที�ออกมาน่าชื�นใจนกัเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนไดคิ้ดเลขเป็น 
เริ�มแต่ ป.๑ ถึง ป.๖ ทั*งที�ส่วนใหญ่เป็นเด็กอพยพตามผูป้กครองมาทาํอาชีพกรีดยาง ถึงฤดูฝนชุกก็อพยพกลบั
อีสาน หมุนเวียนอยา่งนี* ตลอด แต่เด็กกลุ่มนี* มีความแกลว้กลา้ร่าเริงพดูจาฉะฉาน เรียกง่ายๆวา่ชั�วโมงบิน
สูง  อาจารยอ์รวรรณ  โชตจิตตะ ไดส้อนใหเ้ด็กทาํการวิจยัเชิงทดลองเรื�องการใชส้ารสกดัจากเปลือกทุเรียน
สาํหรับกาํจดัไรไก่ เป็นการใหค้วามรู้ที�ดีมีกระบวนการ เด็กรู้จกับนัทึกและหาขอ้สรุปจากผลการทดลองได้
ดว้ยตนเอง  เมื�อถามภูมิหลงัจึงทราบวา่เดิมอาจารยเ์คยสอนในระดบัมธัยมศึกษา ภายหลงัไดโ้อนมาสังกดั
โรงเรียนประถมศึกษาเพื�ออยู่รวมกบัครอบครัว  ผมสัมภาษณ์นกัเรียนหญิงชั*น ป.๖ คนหนึ� งทราบวา่บา้นเธอ
มีอาชีพในการทาํสวนยางพ่อแม่รวมทั*งตวัเธอเองตอ้งตื�นนอนตั*งแต่ตีสามเพื�อกรีดยาง กวา่จะเกบ็นํ*ายางเสร็จ
ประมาณ ๗ โมงครึ� งจึงไดม้าโรงเรียน แต่กไ็ม่พบร่องรอยแห่งการง่วงนอนอาจเป็นเพราะความเคยชิน  วนันี*
มีครูโรงเรียนบา้นไชยราชและโรงเรียนชุมชนบา้นมาบอมฤตมาช่วยบริการโรงเรียนละหนึ� งคน นยัวา่เพื�อ



สนบัสนุนเป็นกาํลงัใจ  กรรมการเสร็จสิ*นการประเมินเวลา ๒๑ นาฬิกา 
          วนัองัคารที' ๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗ วนันี* เป็นวนัองัคารทางสาํนกังานเขตจดั Morning Talk ระหว่าง 
ผอ.เขต รองผอ.เขต และหวัหนา้กลุ่ม เพื�อซกัซอ้มการทาํงานกนันอกรอบอย่างไม่เป็นทางการ มีการดื�มกาแฟ
กินขา้วตม้กนัเลก็นอ้ยพอให้ทอ้งไม่ว่าง วนันี* เราคุยถึงเรื�องการบริการโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ  การตรวจ
ราชการของผูต้รวจราชการกระทรวง(ท่านอารีรัตน์  วฒันสิน) ซึ� งจะเดินทางมาถึงชุมพรเยน็นี*  พร้อมๆกบั
ผูต้รวจราชการของกระทรวงประจาํเขตตรวจราชการที� ๑๑(คุณอทิุศ) ผมมอบคอมพิวเตอร์ใหโ้รงเรียนบา้น
หนองเนียน ๒ ชุดตามที�สัญญาไว ้แมเ้ป็นเครื�องเก่าแต่ไดซ่้อมจนใชก้ารไดแ้ลว้  ไดท้าํภารกิจดา้นกฎหมาย
ระเบียบวินยัอีกประมาณ ๑ ชั�วโมง จึงเดินทางไปประเมิน ผอ.คุณภาพ โรงเรียนวดัเชิงกระ อาํเภอเมือง
ชุมพร  การเดินทางไปโรงเรียนนี*หากเริ�มตน้ที�สี�แยกปฐมพร กต็รงไปทางใตต้ามถนนเอเชีย พอเห็นพระองค์
ใหญ่ดา้นขวามือใหเ้ลี*ยวซา้ยเขา้ไปประมาณ ๘ กม.ก็จะถึงโรงเรียนนี*   การจดัผงัอาคารทาํไดดี้มีสนามหญา้
สวยงาม หอ้งเรียนสะอาดร่มรื�น วนันี* ใตอ้าคารเรียนมีผูป้กครองและนกัเรียนร่วมกนัสีขา้วโดยใชเ้ครื�องสีขา้ว
แบบมือโยกใหห้มุนทาํดว้ยไมไ้ผ่สาน  ทางใตเ้รียกวา่"ครกสี" เป็นเครื�องทุ่นแรงอยา่งหนึ�งที�เกิดจากภูมิ
ปัญญาชาวบา้น เมื�อสีขา้วเปลือกจนเป็นขา้วสาร กรรมวิธีต่อไปจะตอ้งนาํขา้วสารไปซอ้มมือในครกอีกครั* ง
หนึ� ง ใชค้นถือสากหนึ� งคน สองคน หรือสามคนกไ็ดแ้ลว้แต่ความชาํนาญ สลบักนัลงสากก็จะไดข้า้วสารที�
ขาวขึ*นกวา่ตอนแรกและจะเกิดรําขา้วขึ*นในขั*นตอนนี*   จากนั*นใชก้ระดง้ฝัดแกลบและปลายขา้วออก 
นกัเรียนที�นี�ทาํไดท้ั*งหญิงและชาย ขั*นตอนสุดทา้ยก็เลือกขา้วเปลือกที�หลงเหลืออยู่ในขา้วสารดว้ยสายตา
และมืออีกครั* งกเ็สร็จสิ*นกระบวนการ  โรงเรียนวดัเชิงกระ เป็นโรงเรียนขนาดเลก็มีนกัเรียน ๑๐๗ คน มีครู 
๔ คนรวมทั*งผูบ้ริหาร คืออาจารยม์โน บาํรุง ภารโรงของที�นี�กช่็วยครูสอนหนงัสือดว้ย กรรมการดาํเนินการ
ประเมินจนมืดคํ�าตามปกติ แต่ผมขอตวัไปรับผูต้รวจราชการกระทรวงและของเขตที�ชุมพรคาบาน่า และเป็น
เจา้ภาพงานศพในตอนสองทุ่มตามลาํดบั 
          ภารกจิเช้าวนัพุธที' ๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗ รับท่านผูต้รวจฯอารีรัตน ์ที�ชุมพรคาบาน่าประมาณ ๘ โมง
ครึ� งเดินทางถึงศาลากลางจงัหวดัชุมพร ขึ*นเยี�ยมคารวะท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร แลว้ไปประชุมรอง
ผูอ้าํนวยการเขต หวัหนา้กลุ่มที�หอ้งประชุมของเขต ณ ศูนยร์าชการ เดินทางไปตรวจราชการโรงเรียนบา้น
หนองเนียน ผมเคยเล่าสภาพทั�วไปใหท้ราบครั* งหนึ�งแลว้เมื�อฉบบัก่อนนี*   วนันี* โรงเรียนบา้นหนองเนียนมี
คอมพิวเตอร์เพิ�มขึ*นอีก ๒ เครื�องรวมเป็น ๓ เพราะเขตนาํเครื�องที�โรงเรียนบริจาคส่งให้วิทยาลยัเทคนิค
ชุมพรแปรรูปใหม่มอบใหใ้ชง้าน คงจะคล่องตวัขึ*นอีกมาก ฉะนั*น ใครอยากบริจาคอีกเชิญนะครับไดบุ้ญ
กุศลสูงทั*งเครื�องเก่าเครื�องใหม่  ขา้วเหนียวปิ* งของที�นี�อร่อยมากมีทั*งไส้กลว้ยไส้เผือก ทุกคนกินแลว้ติด
ใจ จึงหิ*วไปกินในรถอีก กรรมการโรงเรียนมาตอ้นรับกนัพร้อมหนา้  ท่านผูต้รวจฯชมเชยมากวา่เด็กที�นี�อ่าน
หนงัสือคล่องคิดเลขเร็ว  เสร็จภารกิจเราเดินทางต่อไปเพื�อตรวจราชการโรงเรียนบา้นหัวถนน พอเลยศูนย์
ราชการไปนิดเดียวไดเ้ห็นเหตุการณ์ที�นกัเรียนอาชีวศึกษาวิวาทกนักลุ่มหนึ�งวิ�งไล่ฟันอีกกลุ่มดว้ยมีดดาบยาว 
ผมสั�งใหร้ถหยุดลงไประงบัเหตุจนคู่กรณีวิ�งหายไปฝ่ายหนึ�งอีกฝ่ายหนึ�งใชจ้กัรยายยนตข์บัหนีไป ได้
ประสานงานสายตรวจติดตาม มีรถจกัรยานยนตแ์ละหลกัฐานใบสมคัรเรียนต่อและทะเบียนบา้นทิ*งไวพ้อทาํ



ใหท้ราบรายละเอียดของนกัเรียนกลุ่มนี*   จะไดป้ระสานกบัตาํรวจติดตามมาดาํเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป  ผมเรียนท่านผูต้รวจฯใหเ้ร่งรัดกระทรวงศึกษาธิการมอบอาํนาจเกี�ยวสารวตัรนกัเรียนใหเ้ขตพื*นที�โดย
ด่วนเพราะขณะนี* เกิดช่องวา่งในการสั�งใชก้าํลงัส่วนนี*  
        โรงเรียนบา้นหวัถนนวนันี* ต่างจากที�เล่าใหฟั้งวนัก่อนตรงที�อาคารเรียนที�เสาชาํรุด กาํลงัไดร้ับการซ่อม
ใหม่โดยก่อเสามารองรับคานใหแ้ข็งแรง ช่างไดน้าํไมห้มอนรถไฟมาคํ*ายนัไว ้ดูแลว้กพ็อจะวางใจเรื�องความ
ปลอดภยัได ้ผอ.ชาํนาญ บอกวา่ไดเ้งินจาก อบต.และมีวิศวกรควบคุมในการก่อสร้าง  อีกเรื�องหนึ�งที�ใหม่ก็
คือป่าชายเลนของโรงเรียนนี* ไดรั้บเขา้โครงการอนุรักษพ์นัธ์ุพื*นในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี ท่านผูต้รวจฯไดเ้สนอแนะใหโ้รงเรียนสร้างหลกัสูตรโดยยึดป่าชายเลนเป็นแกน  ผมเองกจ็ะส่งคน
ชาํนาญการไปช่วย   ผมไดเ้รียนเชิญท่านผูต้รวจฯไปเยี�ยมชมโรงเรียนสร้างฝันที�กองกาํกบัการตาํรวจตระเวน
ชายแดนที� ๔๑ ไดพ้บสุภาพบุรุษของเราทั*ง ๑๔ คน ทุกคนดูสดใสแววตามีประกายแห่งความหวงัในอนาคต
ของตวัเอง ผิดกวา่วนัแรกที�พบมาก ดูเขาจะมีความหวงักบัอนาคตที�เขาไดรั้บจากโรงเรียนเฉพาะกิจแห่ง
นี*   โรงเรียนที�เกิดจากแรงบนัดาลใจของผูมี้วิชาชีพครูโดยสายเลือด ร่วมกบั ตชด.ผูมี้วินยั  สาธารณสุขที�
เปี� ยมดว้ยเมตตา และศูนยพ์ฒันาฝีมือและแรงงานจงัหวดัชุมพรที�เก่งกาจดา้นการฝึกอาชีพ  เราบูรณาการ
ประสานใจจดัโอกาสใหเ้ดก็เหล่านี*   โรงเรียนทั�วไปสร้างคนแต่สาํหรับโรงเรียนสร้างฝันเป็นโรงซ่อมคนให้
ใชก้ารไดอ้ยา่งปกติ  เป็นทางเลือกหนึ� งของเด็กและเป็นทางออกของโรงเรียนในยุคพระราชบญัญติัการศึกษา
ภาคบงัคบัขยายถึงชั*น ม.๓  ท่านผูต้รวจฯ พอใจและชื�นใจกบังานของเราในเรื�องนี*มาก  บอกวา่จะไปโฆษณา
เป่าประกาศใหรู้้กนัทั�วว่าชุมพรมีโรงเรียนลกัษณะนี* ขึ*นแลว้อยา่งเป็นรูปธรรม อาจารยสุ์ชิน  บุญเพญ็ เล่าให้
ฟังว่าท่านเองทอ้แทใ้นการตั*งโรงเรียนนี*มาก จนเกือบวางมือ แต่ไดแ้รงบนัดาลใจจากนิทานที�ผมเล่าใหฟั้ง
เรื�อง "ชมรมปลาดาว" เรื�องชมรมปลาดาว ผูเ้ล่าใหผ้มฟังคือคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา ขณะดาํรง
ตาํแหน่งปลดักระทรวงศึกษาธิการ ท่านมาตรวจราชการที�ชุมพรเมื�อวนัที�๒๒ กนัยายน ๒๕๔๖ ท่านเล่าวา่
ในประเทศองักฤษมีชมรมที�ช่วยเหลือสังคมอยูช่มรมหนึ�งชื�อชมรมปลาดาว แรงบนัดาลใจที�เกิดชมรมนี* ขึ*น 
เพราะเศรษฐีท่านหนึ�งไปเดินเล่นที�ชายหาดตอนเชา้ตรู่ คืนที�ผา่นมาคลื�นจดั พดัปลาดาวมาบนชายหาด
จาํนวนมาก  มีเด็กคนหนึ� งเดินจบัปลาดาวเหวี�ยงลงนํ*าดว้ยความขะมกัเขมน้ เศรษฐีถามวา่ปลาดาวมาเกยตื*น
มากมายเธอจะช่วยมนัไหวหรือ เดก็คนนี*ตอบวา่ "อยา่งนอ้ยตวันี*กร็อดครับ" แลว้หนัไปทาํหนา้ที�
ต่อไป  ประโยคเดียวของเดก็ทาํใหเ้ศรษฐีไดคิ้ดวา่ แมปั้ญหามีมากเราจะช่วยสงัคมทั*งหมดไม่ได ้แต่ส่วนที�
เราช่วยไดก้จ็ะอยูร่อด จึงไปตั*งชมรมนี* ขึ*นทาํสาธารณประโยชน์ ก็ดีใจที�นิทานเรื�องนี*สามารถทาํให้เกิด
กาํลงัใจ  อย่างไรกต็ามหากปล่อยใหป้ลาดาวอยู่บนชายหาดนานเกินไปเหวี�ยงไปกอ็าจไม่รอดนะครับ  
          วนัพฤหัสบดทีี' ๑๙ กมุภาพันธ์ ๒๕๔๗  ๘ นาฬิกาผมไปพบท่านผูต้รวจฯอารีรัตน์ที�ชุมพรคาบาน่า รี
สอร์ท วนันี* ท่านมีรายการตรวจราชการเขตการศึกษาชุมพร เขต ๒ หลงัอาํลากนัแลว้ผมไปเป็นประธานเปิด
งานทางวิชาการและแสดงผลผลิตนกัเรียนที�โรงเรียนท่าขา้มวิทยาคม ของท่าน ผอ.สมใจ  สนัติยานนท ์เป็น
การจดังานครั* งที� ๕ พิธีเปิดมีโรงเรียนเครือข่ายมาร่วมหลายแห่ง ภาคเอกชนมาร่วมสนบัสนุนทางการเงิน
พอสมควร หลงัพิธีเปิดผมมอบประกาศเกียรติคุณบตัรใหผู้มี้อุปการคุณและผูมี้ผลงานดีเด่นตามที�โรงเรียน



คดัสรรไว ้การแสดงรํารวมเผ่าไทย จดัไดดี้ทั*งผูแ้สดงและดนตรี ตลอดจนคนขบัร้อง  นิทรรศการที�จดัปีนี*
หลากหลายตามสาขาวิชาทั*งคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สงัคมศึกษา และการงานอาชีพ เป็นที�น่าสนใจ
ยิ�ง  นอกจากนั*นมีการแข่งขนัทกัษะทางภาษา  คณิตศาสตร์ฯลฯ และประกวดร้องเพลงสาํหรับนกัเรียนใน
ระดบัประถมศึกษาดว้ย  ผมไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าและสารพดัเห็ด โดยเริ�มจากการ
เตรียมเพาะเชื*อในหอ้ง Lab หอ้งเพาะที�ตอ้งปรับอุณหภูมิและความชื*นที�เหมาะสม ทาํใหคิ้ดถึงความหลงั
ตอนเรียนปริญญาตรีวิชาเอกเคมี ที�ประสานมิตรเมื�อนานมาแลว้     ก่อนกลบัไดมี้โอกาสพบปะพดูคุยกบัทีม
นกัวอลเล่ยบ์อลทีมชาติไทย ซึ� งมาเกบ็ตวัฝึกซ้อมในจงัหวดัชุมพร  ภาคบ่ายไดไ้ปประเมิน ผอ.คุณภาพที�
โรงเรียนวดัเขาดิน อาํเภอเมืองชุมพร ผมส่งทพัหนา้ไปเกบ็รายละเอียดตั*งแต่เชา้แลว้  โรงเรียนนี* จาํนวน
นกัเรียนลดลงเรื�อยๆจาก ๓ หลกัเหลือ ๒ หลกั คือ ๖๑ คน อาคารเรียนอาคารประกอบจึงเหลือเฟือจนดูแล
แทบไม่ไหว บา้นพกัครูไม่มีครูพกัทิ*งร้างไวท้ั*ง ๒ หลงั พูดคุยกบัผูบ้ริหารโรงเรียนแลว้ท่านวา่ โอกาสที�เด็ก
จะเพิ�มแทบไม่มีเพราะไม่มีชุมชนใหญ่ บา้นที�อยูฟ่ากถนนตรงขา้มกบัโรงเรียนกจ็ะส่งลูกหลานไปเรียนที�อื�น 
เพราะขา้มถนนไม่ปลอดภยั ประกอบกบัโรงเรียนในเมืองหลายแห่งจดัรถรับส่งมากวาดตอ้นนกัเรียนแถบนี*
ไปอีก จึงเหลือส่วนแบ่งไวไ้ม่มากรวมเบด็เสร็จ ๖๑ คน  ผมใหน้กัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� ๕ และ ๖ เล่น
กีฬาพื*นเมืองทั*งตี�จบัและวิ�งเปี* ยว ดแูคล่วคล่องว่องไวกนัดี บางคนแสดงความสามารถตีลงักาให้ดู
ดว้ย  ระดบัชั*นอนุบาลและ ป.๑ เด็กกลา้แสดงออก ทั*งเล่านิทานและร้องเพลง  เมื�อเห็นแววตาเด็กเหล่านี*แลว้
ทาํใหรู้้สึกว่าเราจะตอ้งจดักิจกรรมใหเ้ขาจนครบถว้นและเท่าเทียมกนัใหไ้ดไ้ม่วา่จะเป็นโรงเรียนเลก็หรือ
ใหญ่  แต่แน่นอนปริมาณยงัเป็นตวัชี*นาํคุณภาพและเป็นตวักาํหนดงบประมาณและอตัรากาํลงั ผมจึงคิดจะ
ประชุมขา้ราชการบาํนาญในเขตเพื�อปรึกษาหารือกบัท่านผูท้รงคุณวุฒิตวัจริงเหล่านี* วา่ ท่านใดพร้อมจะเป็น
วิทยากรพิเศษในโรงเรียนขาดแคลนครูบา้ง  เพราะท่านเป็นคลงัสมองหรือธนาคารสมองของประเทศ จึง
หวงัวา่ในยามคบัขนัจะไดท่้านช่วยผอ่นหนกัใหเ้ป็นเบาได ้โรงเรียนวดัเขาดินตั*งอยูติ่ดถนนเอเชีย รถผา่นไป
มามากหากไดป้รับบริเวณใหร่้มรื�นสวยงามเป็นจุดพกัรถไดแ้ห่งหนึ�งของชุมพร ฝากคณะครูและกรรมการ
สถานศึกษาช่วยกนัคิดอ่าน  โดยเฉพาะบา้นพกัครูและหอ้งนํ*าควรไดร้ับการดูแลใหมี้สภาพใชก้ารได ้เพราะ
เด็กจะมากจะนอ้ยหลวงก็จ่ายเงินเดือนเตม็ขอให้มีกาํลงัใจผมจะแวะไปเยี�ยมบ่อยๆ 
          วนัที' ๒๐ กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๗  วนันี* ไดมี้โอกาสทาํงานประจาํที�คา้งอยูท่ั*ง ๓ จุด คือคุรุสภา  ศูนย์
ราชการ และขนุกระทิง  กรรมการไดป้ระชุมดูภาพรวมของการประเมิน ผอ.คุณภาพปีนี*  พบว่าไดป้รับปรุง
ใหดี้ขึ*นกวา่ปีก่อน  อยา่งไรกต็ามขอใหพ้ฒันาอย่างต่อเนื�อง เพราะกรรมการกลางจาก ก.ค.อาจจะสุ่มตรวจ
อีกกไ็ด ้
          วนัเสาร์ที' ๒๑  กมุภาพันธ์  ๒๕๔๗ ๙ นาฬิกาเป็นประธานรับมอบสนามฟุตบอลของโรงเรียนบา้น
ใหม่สมบูรณ์ อาํเภอท่าแซะ ติดกบัวดัพ่อตาหินชา้ง ของ ผอ.สุมะโน จินาทิตย ์ ซึ� งบริษทัชุมพรอุตสาหกรรม
นํ*ามนัพืชจาํกดั(มหาชน) สร้างใหใ้นวงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท วนันี*ผูจ้ดัการมามอบดว้ยตนเองและมีการแข่ง
กีฬาสีภายในบริษทัเป็นการเปิดสนาม ผูจ้ดัการเล่าใหฟั้งว่าบริษทัผลิตนํ*ามนัพืชยี�หอ้ลีลาจาํหน่ายทั*งในและ
ต่างประเทศ      มีคนงานประมาณ ๗๐๐ คน เป็นคนทอ้งถิ�นเสียส่วนใหญ่ ทางบริษทัจึงมีกิจกรรมที�



สนบัสนุนชุมชนในการพฒันาเรื�อยมา   หากขึ*นไปยืนบริเวณหนา้อาคารเรียนซึ� งเป็นที�ปรับปรุงจากเชิงเขาจะ
ทาํใหม้องเห็นสนามกีฬาดา้นหนา้อยา่งสวยงาม  วนันี* มีผูบ้ริหารโรงเรียนแถบนี*มาร่วมงานหลายท่าน เช่น
ท่าน ผอ.ปรานี  ซื�อสตัย ์จากไทยรัฐวิทยา ๗๗ สนบัสนุนดุริยางค ์ ผอ.ศุภศกัดิP   คุณวฒิุ จากเหมืองทอง ผอ.
วนัชยั จนัทร์ณรงค ์จากพรุตะเคียน และอีกหลายๆท่านภายใตก้ารนาํของผูต้รวจฯพนอ ทิพยพิ์มลรัตน ์ เสร็จ
งานแลว้ผมไดแ้วะไปปิดทองลกูนิมิตวดัศรสุเทพ ซึ� งไดมี้ครูอาจารยม์าช่วยเป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆหลาย
ท่าน  เยน็ไปงานแต่งงานที�วิทยาลยัสารพดัช่างชุมพร เป็นลกูชายอาจารยส์ายทอง ตรีทศ โรงเรียนวดัดอน
เมือง  ต่อไปอีกงาน เป็นงานฉลองพระ ซึ� งเป็นลกูจา้งประจาํที�สาํนกังานลาบวช ๑๓ วนั อยูบ่า้นเขานอ้ย ญาติ
ท่านผอ.สมบูรณ์ นารัตฐา โรงเรียนบา้นเขานอ้ย ประเพณีชุมพรเกี�ยวกบังานบวชต่างไปจากที�อื�นตรงที�บวช
แลว้มาจดังานฉลองพระ มีกินเลี*ยงมีดนตรี ที�อื�นจะจดังานตอนทาํขวญันาค เมื�อบวชแลว้จบกนั เป็นอนัจบ
รายการวนันี*   วนัอาทิตยที์� ๒๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗ ร่วมประชุมกบัวิทยาลยัเทคนิคชุมพรเรื�องรับนกัศึกษา
ใหม่ เวลา ๙ นาฬิกาเป็นตน้ไป สาํนกังานเขตไดล้งนามเป็นทวิภาคีกบัวิทยาลยัเทคนิค หมายความวา่
นกัศึกษาจะมาฝึกงานและเรียนรู้จากหน่วยงานเป็นเวลายาวนานกวา่ปกติอยา่งนอ้ย๒ ภาคเรียน  ผมถือ
โอกาสประชาสัมพนัธ์โรงเรียนสร้างฝันต่อผูป้ระกอบการที�มาประชุมครั* งนี*ดว้ย  บ่ายจะใชเ้วลาทาํธุระ
ส่วนตวัเดินหาหนงัสือใหม่ๆมาอ่านแถวร้านหนงัสือในเมืองชุมพร พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ 
   

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชพ.๑ 

๑  มีนาคม  ๒๕๔๗ 
เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

          วนัจนัทร์ที' ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๗  ๐๙.๐๐ น. นั�งเป็นประธานการประชุมเพื�อเตรียมงานรับจกัรยาน
ยืมเรียน ซึ� งไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล หา้พนักว่าคนัเมื�อรวมทั*ง ๒ เขต จงัหวดัชุมพรจะดาํเนินการ
ส่งมอบกนัในวนัองัคารที� ๒ มีนาคม  ๒๕๔๗ กะวา่จะมีพิธีอยา่งเป็นทางการโดยท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั
ชุมพรเป็นประธานที�โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา  จุดนี*จะมีการกล่าวรายงานเชิญแขกผูท้รงเกียรติมาเป็นสักขี
พยานทั*งส่วนราชการ เอกชนและสื�อมวลชน ขณะเดียวกนัจะมีการส่งมอบจกัรยานใหโ้รงเรียนอีก ๓ จุด คือ 
โรงเรียนปากนํ*าชุมพรวิทยา  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก และโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทั*ง ๓ จุดจะไม่มีพิธี
การใด ๆ  ผมเองวนัที� ๒ มีนาคม ติดประชุมเกี�ยวกบัการบริหารการเงินแผน่ดินที�สุราษฎรธานี แต่จะขอกลบั
มาร่วมในพิธีนี* ในวนัดงักล่าว เพราะเป็นนโยบายสาํคญัของรัฐบาล  เราใชเ้วลาซักซอ้มแนวปฏิบติักนั
พอสมควรจึงเลิกประชุม ผมมีเวลาดูงานหนงัสืออีกหนึ� งชั�วโมง  จึงตดัสินใจออกไปเยี�ยมโรงเรียนในเขต
ปริมณฑลของชุมพร  เริ�มจากโรงเรียนบา้นสามเสียม เคยนั�งรถผา่นป้ายทางเขา้โรงเรียนบ่อยเมื�อใชเ้สน้ทาง
สายปะทิว หรือทุ่งววัแล่น  หากเดินทางจากชุมพรพอถึงวิทยาลยัเทคนิคชุมพร ๒ ใหเ้ตรียมดปู้ายขวามือ 



เลี*ยวเขา้ไปประมาณ ๓ กิโลเมตร กจ็ะถึงโรงเรียนนี*  ท่าน ผอ.วิสูตร คลี�แกว้ กบัผมสนิทกนัดี ไดท่้านมาเป็น
พิธีกรในงานของเขตของจงัหวดัหลายครั* ง  นอกจากนั*นยงัมีความสามารถพิเศษในการเชิดหนงัตะลุงและจดั
รายการวิทยกุระจายเสียงอีกดว้ย  ไดมี้โอกาสสนทนากบัครูอาจารยบ์างท่านและนกัเรียนบางหอ้ง โดยเฉพาะ
ชั*น ป.๖ ถามไถ่ถึงการเรียนต่อ ม.๑ หลายคนบอกว่าจะเรียนที� เมืองชุมพรวิทยา อีก ๒ - ๓ รายบอกว่าจะเขา้
เมืองไปศรียาภยั มี ๑ รายบอกว่าจะไปไทยรัฐวิทยา ๗๘ อยูที่�สะพลีติดทะเลดว้ย มาโรงเรียนบา้นสามเสียม
ครั* งนี*ทาํใหท่้าน ผอ.วิสูตร ทานอาหารกลางวนัไม่ทนัอิ�ม ตอ้งขออภยัอยา่งยิ�ง ผมเองเอาเปรียบนิดหน่อยแวะ
ทานขนมจีนมาแลว้  นิสยัทานเร็วของผมติดมาตั*งแต่สมยัเป็นเด็กวดั หลงัจากพระฉนัเสร็จพวกเราตอ้งรีบกิน
ขา้วเชา้ใหเ้ร็วที�สุดเพื�อทาํเวลา จากนั*นกปั็�นจกัรยานไปโรงเรียนซึ� งอยู่ไกลถึง ๗ กม. เป็นอย่างนี*มา ๓ ปีจน
เป็นนิสยัถาวรแกไ้มไ่ด ้
         ออกจากโรงเรียนบา้นสามเสียมกลบัมาทางชุมพร ถึงแยกนาชะองัเลี*ยวขวา ไปทางสถานีรถไฟนาชะ
องั เยี�ยมโรงเรียนชุมชนบา้นนาชะองั เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มี ผอ.สมคิด  พานิชเกษม เป็นกปัตนั วนันี*
เจา้หนา้ที�อนามยัมาแนะนาํเกี�ยวกบัการรักษาสุขภาพใหน้กัเรียน ผมจึงนั�งคุยกบันกัเรียนชั*น ม.๓ ใหล้องเล่น
กีตาร์และร้องเพลงกนั มือกีตาร์เราใชก้ารไดเ้ดี�ยวเพลง"ตลอดเวลา"ใหผ้มร้องคลอไปไดจ้นเกือบจบ  ผอ.
สมคิดบอกว่าสนามของโรงเรียนที�เห็นอยู่ตรงหนา้เป็นที�ของการรถไฟแต่อนุญาตใหโ้รงเรียนใชต้ลอดมา ก็
ไม่เป็นไรจะที�ใครก็ช่าง เด็กเราไดใ้ชเ้ล่นกีฬากพ็อใจแลว้  ออกจากโรงเรียนนี*ขา้มทางรถไฟไปอีกฟาก เลี*ยว
ขวาทางลูกรังที�ไปโรงเรียนบา้นหนองเนียน พอขึ*น ถนนลาดยางขา้มคลองหวัวงั-พนงัตกัขบัเลียบคลองไป
จนถึงประตูนํ*า ขึ*นถนนที�จะไปออกเพชรเกษม เลี*ยวขวาเขา้ไปโรงเรียนบา้นดอนรัก  โรงเรียนตั*งอยู่ติดวดั มี
อาคารใตถุ้นสูงอยูติ่ดถนนทางทิศเหนือ ถดัเขา้ไปทางขวามือมีอาคารชั*นเดียวรุ่นองคก์ารอีกหนึ� งหลงั  สนาม
กีฬาอยูห่นา้อาคารหลงัเก่า เห็นเลยสนามฟุตบอลไปคงจะเป็นโรงฝึกงาน หรือหอประชุม  ใตถุ้นอาคารหลงั
แรกนกัเรียนไดร้วมชั*นฟังครู ๑ ท่านบรรยายใหฟั้งไดถ้ามรายละเอียดจึงทราบวา่เป็นครูอตัราจา้งของ อบจ. 
ที�นี�มี ๒ อตัรา อีกคนเป็นผูห้ญิงสอนเดก็เลก็  วนันี*อาจารยใ์หญ่ทิพมล เทพพิทกัษ ์ไม่อยูท่ราบวา่ไปติดต่อ
เรื�องการเงินที�เขต เหลือครูตวัจริง ๒ ท่าน ผมไดพ้บเพียง ๑ ท่าน  คงจะเป็นอาจารยอุ์ไร พงศสุ์ริยะ ไดคุ้ยกนั
เลก็นอ้ยเธอกเ็ดินหายไป อีกท่านคงเป็นอาจารยล์ะเอียด อินนาปา ไปประชุมที�วดัเรื�องจดังานประเพณี 
กลบัมาเธอขึ*นไปชั*น ๒ ของอาคารเรียนจึงไม่ไดพ้บกนั  ตอ้งขอบคุณครูอตัราจา้งทั*ง ๒ คนที�หานํ*าใหผ้มกบั
คนขบัรถไดดื้�มคนละแกว้ ก่อนออกจากโรงเรียนนี* ต่อไปอีกโรงเรียนทางทิศตะวนัตก 
          โรงเรียนบา้นละม ุห่างจากโรงเรียนบา้นดอนรักประมาณ ๑.๕ กม. มีอาคารเรียนหลกัหลงัเดียว ๒ ชั*น 
ใชอ้าคารอเนกประสงคเ์ป็นหอ้งสมุด และร้านสหกรณ์โรงเรียน ท่าน ผอ.มนตรี  ภกัดีเสนา ตามหลงัผมมา
ติด ๆ เพราะท่านไปประชุมที�วดัดอนรัก  ผมมาโรงเรียนบา้นละมุครั* งแรกแต่ครูอาจารยที์�นี�ค่อนขา้งจะคุน้เคย
กนัหลายท่าน จึงพากนัคุยสอบถามสารทุกขสุ์กดิบกนัพอสมควร ที�น่าชมเชยอยา่งยิ�งวนันี*  นกัเรียนกลุ่มหนึ�ง
นั�งลอ้มคอมพิวเตอร์เปิดสารคดี ดูกนัดว้ยความสนใจ  ออกจากโรงเรียนบา้นละมุยอ้นกลบัมาตามเสน้ทางลดั
ที�จะไปศูนยร์าชการ  ผมแวะโรงเรียนบา้นศาลาลอย ของ ผอ.พิศาล  ทวิชศรี แวะโรงเรียนเพราะเป็นห่วง
ท่าน ผอ.มากกวา่ เพราะท่านยื�นใบลาออกโครงการจากกนัดว้ยดี ผมดูประวติัท่านมีอายุราชการเหลืออีก ๑๓ 



ปี เป็นผูบ้ริหารฝีมือดีของเขต จึงฉงนวา่เกิดอะไรขึ*น  ไดคุ้ยไดป้รับทุกขก์นัหลายเรื�องแลว้ฝากการบา้นใหไ้ป
คิดวา่ หากอยูต่่อจะเป็นประโยชนต่์อราชการ และเป็นหนา้ที�ของผมที�จะรักษาคนดีไวใ้นราชการ  มีโอกาส
เขา้ไปทดสอบความสามารถในการอ่านออกเขียนไดคิ้ดเลขเป็นในชั*น ป.๔ ตอ้งชมวา่เก่งมากอ่านกนัคล่อง
ทุกคน คิดเลขกเ็ร็ว  โรงเรียนดูสะอาด  มีการปลูกผกักางมุง้ซึ� งกใ็หผ้ลดี ดดีูไปหมดเสียอยา่งเดียวผูบ้ริหาร
กาํลงัจะลาออก  
          วนัองัคารที' ๒๔  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื�อเลือกเป็นกรรมการเขตพื*นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็น
ประธานกรรมการสรรหา มีกรรมการอื�นอีก ๘ ท่าน คือ คุณยวุดี  จิตนุ่ม ผูแ้ทนสภาวฒันธรรมจงัหวดั  ผอ.
พินิจ กิจจะวฒันะ ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยสุ์ดศิริ ศิธราชู ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา  คุณ
สนาน  ธรรมวุฒิ ผูแ้ทนองคก์รชุมชน คุณสุภาพ อุชุภาพ     ผูแ้ทนองคก์รเอกชน คุณนวลยงค ์ วชัรนิ
รันดร์  ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู  อาจารยน์ริศ  นพชาํนาญ ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา และคุณสุรางค ์ วชัรพงศ ์ผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครูซึ� งวนันี* ไม่มาประชุมทราบวา่เดินทางไป
ต่างประเทศ  ที�ประชุมมีมติใหส้รรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิโดยมีที�มา ๓ ทาง คือ กรรมการคณะนี*แต่ละ
ท่านไปสรรหามา  สาํนกังานเขตพื*นที�ไปสรรหามา และใหมี้การยื�นใบสมคัร  หลงัจากนั*นนาํรายชื�อทั*งหมด
ใหก้รรมการสรรหาพิจารณาเลือกใหเ้หลือ ๑๔ ท่าน  โดยจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จในวนัที� 
๒๗  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๗  บ่ายผมไปเป็นประธานการประชุมครูดีในดวงใจที�วิทยาเขตขนุกระทิง สพฐ.
ตอ้งการใหค้รูดีในดวงใจขิงเขตรวมตวักนัเป็นชมรมเพื�อขยายพนัธ์ุเมลด็แห่งความดีไปใชใ้นการพฒันา
นกัเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ที�ประชุมไดเ้ลือกอาจารยสุ์พตัรา  ไหลสกลุ เป็นประธานชมรม           
   

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชพ.๑ 

๔ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 

เรียน  ผู้บริหารครูอาจารย์ที'เคารพรักทุกท่าน 
 

          สปัดาห์ที�ผา่นมามีเรื�องสาํคญัที�เกิดขึ*นกบัชาวสาํนกังานเขตพอสมควร  ที�ผมบอกวา่สาํคญัเพราะวา่
กระทบต่อวิถีชีวิตราชการของพวกเราชาวเขต  รวมถึงผมดว้ย คณะกรรมการ ก.ค.มีมติใหส้รรหาผูด้าํรง
ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษา  รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษา  เปิดรับ
สมคัรจากผูป้ฏิบติัหนา้ที�ผอ.เขต/ผูต้รวจราชการ/ผอ.โรงเรียนระดบั๙ /ศึกษานิเทศก ์๙ มีการสอบขอ้เขียน
สอบสมรรถนะส่วนบุคคลและสอบสัมภาษณ์   สาํหรับของรองผูอ้าํนวยการฯ รับจากผูป้ฏิบติัหนา้ที�รองฯ 



และศึกษาธิการอาํเภอ/หวัหนา้การประถมศึกษาอาํเภอ   ส่วน ผช.ผอ.เขต มอบ อ.กค.สพฐ.ดาํเนินการ ผมดู
ตวัเลขผูส้มคัรจนถึงวนันี*  ของ ผอ.เขต ประมาณ ๓๕๐ คน ของรอง ผอ.เขต เกือบ ๑,๐๐๐ คน เหลือเวลา
สมคัรในวนัจนัทร์ที� ๑๕ มีนาคมอีก ๑วนั ตาํแหน่งที�จะรับได ้ผอ.เขต ๑๗๕อตัรา  ของรอง ผอ.เขต 
๓๕๐  อตัรา คือเขตละ ๒ ตาํแหน่ง จากเดิมที�เราตั*งปฏิบติัหนา้ที�ไว ้๓ ตาํแหน่ง  จึงมีข่าวคราววา่บางเขตไม่มี
คนเซ็นงานแลว้เพราะลาไปอ่านหนงัสือ  แต่ของชุมพร เขต ๑ สปัดาห์ที�แลว้อยูค่รบถว้นครับ ถามวา่มี
ความรู้สึกอยา่งไร  ในฐานะหวัหนา้คนเมื�อเห็นลูกนอ้งเดือดร้อนกไ็ม่มีความสบายใจไปไดแ้ต่วิบากกรรม
ครั* งนี*ผมเองก็ไดรั้บเช่นเดียวกบัท่านเหล่านั*น  กไ็ดแ้ต่ภาวนาว่าใหทุ้กคนในซุม้ชุมพรทั*งเขต ๑ และเขต ๒ 

จงโชคดีมีชยัชนะกลบัมา  กาํหนดสอบขอ้เขียนของ ผอ.เขต วนัที� ๒๐ มีนาคม ของ รอง ผอ.วนัที� ๒๑ 
มีนาคม เรียกวา่ร้อนทั*งเสาร์และอาทิตย ์  เรือสาํเภา สพท.ชุมพร เขต ๑ ที�ผมทาํหนา้ที�ถือหางเสือมา ๘ เดือน
ถึงคราวตอ้งหากปัตนัตวัจริงเสียที จะไดวิ้�งเดินหนา้ฝ่าคลื�นลมไปไดเ้ต็มกาํลงั คิดถึงตอนนี* รู้สึกตวัเบาขึ*น
เยอะเพราะภาระใกลจ้ะจบลง แต่กใ็จหายเมื�อคิดถึงความผกูพนัต่อกนัแมเ้ป็นเวลาไม่นานนกั ผมรู้สึกรักพวก
เราดว้ยความจริงใจ เห็นสภาพการทาํงานทั*งโรงเรียนใกลไ้กล ถึงวนันี*ผมเดินทางไปเยี�ยมโรงเรียนในเขตได ้
๙๒ โรงเรียน เกินครึ� งไปนิดหน่อย ไดร่้วมกิจกรรมกนัหลายครั* งหลายครา  ชาวเขตเองมีความรู้สึกเป็น
อนัหนึ�งอนัเดียวกนัและมีใจบริการโรงเรียนมากขึ*น  หลายรายโยกยา้ยไปช่วยราชการต่างเขตและต่าง
กรม  กลุ่มสุดทา้ยกาํลงัจะส่งไปสาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัอีกเกือบ ๑๐ ราย นี�คือหลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนา คืออนิจจงั  ทุกขงั อนตัตา  

          วนัที� ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ โรงเรียนปะทิววิทยา จดังานปะทิวนิทรรศ ๔๗ ผมไปเป็นประธานเปิด มี
ส่วนราชการ เอกชนและประชาชนไปร่วมงานจาํนวนมาก ท่านนายอาํเภอปะทิว เป็นที�ปรึกษาใหญ่งานจึง
ไปไดดี้ เฉพาะทุนการศึกษาใชเ้วลามอบกนันบัชั�วโมงวงเงินเป็นแสน ตอ้งชมท่าน ผอ.สุชาติ ชูชีพ ว่าเก่ง
มาก  นิทรรศการมีหลากหลาย ทหารขนปืนใหญ่ปืนกลมาแสดงให้นกัเรียนชม  ชมรมเครื�องบินเลก็นาํ
เครื�องบินเลก็มาสาธิตถกูอกถูกใจผูช้มมาก นอกจากนั*นโรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งนาํนกัเรียนมาชม
และร่วมกิจกรรม วนันี*ลมแรงมากพดัจนเต็นทพ์งัไปหนึ�งหลงั  กลบัจากปะทิวผมไปออกอากาศที�สถานีวิทยุ 
วปถ.๑๕ จงัหวดัชุมพร อยูติ่ดกบัค่ายชุมพรเขตอุดมศกัดิP  เป็นการออกอากาศสดเรื�องการเลือกตั*ง อบจ.ทั*ง
นายกอบจ.และ ส.อบจ.มีผูร่้ามสนทนาดว้ยอีก ๒ ท่าน คือ ท่านไพศาล  นาคนิยม  ผอ.ศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียนจงัหวดัชุมพร  ท่านอนุพงษ ์บรรจงศิริ รองผอ.เขต ๒  คุยออกอากาศประมาณ ๑ ชั�วโมง จึงกลบัไป
เซ็นงานที�ศูนยร์าชการ 

          วนัที� ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ รับปาก ผอ.ศกัดิP ชยั เสนีวงศ ์วา่จะไปเป็นประธานทอดผา้ป่าใหโ้รงเรียนบา้น
คอสน จึงไปร่วมพิธีพร้อมผูบ้ริหารหลายโรงเรียน ฟังโฆษกเล่าใหฟั้งวา่บริเวณบา้นคอสนแห่งนี* เป็นดินแดน
ประวติัศาสตร์สมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา เพราะ เป็นจุดแรกที�ทหารญี�ปุ่นยกพลขึ*นบกที�ชุมพร ผอ.ศกัดิP ชยั 

จึงคิดจะสร้างอนุสรณ์สถานไวที้�นี�เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์  โรงเรียนบา้นคอสนตั*งติด
ชายหาดอา่วพนงัตกั เหมาะสําหรับตั*งแคมป์ศึกษาธรรมชาติ ปิดเทอมหากรับสมคัรนกัเรียนต่างจงัหวดัคงจะ
มีผูส้นใจหลายราย  ผมเป็นประธานรับมอบคอมพิวเตอร์ใหโ้รงเรียนไดห้ลายเครื�อง สาํหรับเงินข่าวว่าได ้๒ 



แสนกวา่บาท รับประทานอาหารเที�ยงเสร็จกะวา่จะไปเยี�ยมค่ายผูน้าํนกัเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยที�
โรงเรียนบา้นทุ่งมะขาม ผมตอ้งติดประชุมเรื�องระบบควบคุมภายในของเขต ประชุมเสร็จจะไปข่าวว่าลม
แรงมากนกัเรียนไม่สามารถพกัคา้งไดจึ้งงด 

          วนัที� ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ วนันี* เดิมจะไปเปิดการประชุมทกัษะการสอนวิชาชีพที�ขนุกระทิง  แต่ทาง
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัราชมงคล ขอเป็นประธานเปิดเอง ผมจึงสะสางงานคุรุสภา จนเที�ยงจึงไป
ทาํงานที�ขุนกระทิง  วนัที� ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ จดัการเรื�องใบสมคัร ผอ.เขต ส่งไป ก.ค.ทาํงานปกติประเภท
ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เนื�องจากท่านรองฯนิคม ลาพกัผอ่น 

          วนัที� ๑๒ มีนาคม  ๒๕๔๗ วนันี*ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือนมีนาคม ที�โรงแรมแกรนดใ์น
ภาคเชา้บ่ายประชุมเรื�องการเลือกตั*ง อบจ.ไดท่้านปริญญา  นาคฉตัรีย ์ กรรมการการเลือกตั*งเป็น
วิทยากร  จากนั*นผมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนกัเรียนของจงัหวดัจน ๕ โมงเยน็  เสาร์อาทิตย์
ขออ่านตาํราสักหน่อย วนัจนัทร์ที� ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ สพฐ.ใหไ้ปประชุมเรื�องคะแนนประเมินระดบัชาติ 

เพราะมีโรงเรียนบางแห่งมีคะแนนผิดปกติอยู่มอบท่านหัวหนา้กลุ่มนิเทศฯ ไปดแูลเรื�องนี*แทน  วนัที� ๑๖-
๒๐ ผมติดราชการประชุมของ สพฐ.ที�โรงแรมแมก็ซ์ กรุงเทพมหานคร เห็นหายไปเดี�ยวจะเขา้ใจว่าหลบไป
อ่านหนงัสือ(ความจริงก็อ่านบา้งเหมือนกนั แต่พอเริ�มอ่านกจ็ะเริ�มง่วงนอนทนัที)  พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ  

กาํจดั คงหนู 

ผอ.สพท.ชพ.๑   

๑๔ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 

เรียน  ผู้บริหารครูอาจารย์ที'เคารพรักทุกท่าน 
 

          สปัดาห์ที�ผา่นมามีเรื�องสาํคญัที�เกิดขึ*นกบัชาวสาํนกังานเขตพอสมควร  ที�ผมบอกวา่สาํคญั
เพราะวา่กระทบต่อวิถีชีวิตราชการของพวกเราชาวเขต  รวมถึงผมดว้ย คณะกรรมการ ก.ค.มีมติ
ใหส้รรหาผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษา  รองผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
เขตพื*นที�การศึกษา  เปิดรับสมคัรจากผูป้ฏิบติัหนา้ที�ผอ.เขต/ผูต้รวจราชการ/ผอ.โรงเรียนระดบั๙ /

ศึกษานิเทศก ์๙ มีการสอบขอ้เขียนสอบสมรรถนะส่วนบุคคลและสอบสัมภาษณ์   สาํหรับของ
รองผูอ้าํนวยการฯ รับจากผูป้ฏิบติัหนา้ที�รองฯ และศึกษาธิการอาํเภอ/หวัหนา้การประถมศึกษา
อาํเภอ   ส่วน ผช.ผอ.เขต มอบ อ.กค.สพฐ.ดาํเนินการ ผมดตูวัเลขผูส้มคัรจนถึงวนันี*  ของ ผอ.เขต 
ประมาณ ๓๕๐ คน ของรอง ผอ.เขต เกือบ ๑,๐๐๐ คน เหลือเวลาสมคัรในวนัจนัทร์ที� ๑๕ มีนาคม
อีก ๑วนั ตาํแหน่งที�จะรับได ้ผอ.เขต ๑๗๕อตัรา  ของรอง ผอ.เขต ๓๕๐  อตัรา คือเขตละ ๒ 
ตาํแหน่ง จากเดิมที�เราตั*งปฏิบติัหนา้ที�ไว ้๓ ตาํแหน่ง  จึงมีข่าวคราววา่บางเขตไม่มีคนเซ็นงาน



แลว้เพราะลาไปอ่านหนงัสือ  แต่ของชุมพร เขต ๑ สัปดาห์ที�แลว้อยูค่รบถว้นครับ ถามว่ามี
ความรู้สึกอยา่งไร  ในฐานะหวัหนา้คนเมื�อเห็นลูกนอ้งเดือดร้อนก็ไม่มีความสบายใจไปไดแ้ต่
วิบากกรรมครั* งนี*ผมเองกไ็ดรั้บเช่นเดียวกบัท่านเหล่านั*น  กไ็ดแ้ต่ภาวนาว่าใหทุ้กคนในซุม้ชุมพร
ทั*งเขต ๑ และเขต ๒ จงโชคดีมีชยัชนะกลบัมา  กาํหนดสอบขอ้เขียนของ ผอ.เขต วนัที� ๒๐ 
มีนาคม ของ รอง ผอ.วนัที� ๒๑ มีนาคม เรียกวา่ร้อนทั*งเสาร์และอาทิตย ์  เรือสาํเภา สพท.ชุมพร 
เขต ๑ ที�ผมทาํหนา้ที�ถือหางเสือมา ๘ เดือนถึงคราวตอ้งหากปัตนัตวัจริงเสียที จะไดวิ้�งเดินหนา้ฝ่า
คลื�นลมไปไดเ้ตม็กาํลงั คิดถึงตอนนี* รู้สึกตวัเบาขึ*นเยอะเพราะภาระใกลจ้ะจบลง แต่ก็ใจหายเมื�อ
คิดถึงความผกูพนัต่อกนัแมเ้ป็นเวลาไม่นานนกั ผมรู้สึกรักพวกเราดว้ยความจริงใจ เห็นสภาพการ
ทาํงานทั*งโรงเรียนใกลไ้กล ถึงวนันี*ผมเดินทางไปเยี�ยมโรงเรียนในเขตได ้๙๒ โรงเรียน เกินครึ� ง
ไปนิดหน่อย ไดร่้วมกิจกรรมกนัหลายครั* งหลายครา  ชาวเขตเองมีความรู้สึกเป็นอนัหนึ�งอนั
เดียวกนัและมีใจบริการโรงเรียนมากขึ*น  หลายรายโยกยา้ยไปช่วยราชการต่างเขตและต่าง
กรม  กลุ่มสุดทา้ยกาํลงัจะส่งไปสาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัอีกเกือบ ๑๐ ราย นี�คือ
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนา คืออนิจจงั  ทุกขงั อนตัตา  

          วนัที� ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ โรงเรียนปะทิววิทยา จดังานปะทิวนิทรรศ ๔๗ ผมไปเป็น
ประธานเปิด มีส่วนราชการ เอกชนและประชาชนไปร่วมงานจาํนวนมาก ท่านนายอาํเภอปะทิว 
เป็นที�ปรึกษาใหญ่งานจึงไปไดดี้ เฉพาะทุนการศึกษาใชเ้วลามอบกนันบัชั�วโมงวงเงินเป็นแสน 
ตอ้งชมท่าน ผอ.สุชาติ ชูชีพ ว่าเก่งมาก  นิทรรศการมีหลากหลาย ทหารขนปืนใหญ่ปืนกลมา
แสดงให้นกัเรียนชม  ชมรมเครื�องบินเลก็นาํเครื�องบินเลก็มาสาธิตถกูอกถูกใจผูช้มมาก 

นอกจากนั*นโรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งนาํนกัเรียนมาชมและร่วมกิจกรรม วนันี*ลมแรงมาก
พดัจนเตน็ทพ์งัไปหนึ�งหลงั  กลบัจากปะทิวผมไปออกอากาศที�สถานีวิทยุ วปถ.๑๕ จงัหวดัชุมพร 

อยูติ่ดกบัค่ายชุมพรเขตอุดมศกัดิP  เป็นการออกอากาศสดเรื�องการเลือกตั*ง อบจ.ทั*งนายกอบจ.และ 
ส.อบจ.มีผูร่้ามสนทนาดว้ยอีก ๒ ท่าน คือ ท่านไพศาล  นาคนิยม  ผอ.ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน
จงัหวดัชุมพร  ท่านอนุพงษ ์บรรจงศิริ รองผอ.เขต ๒  คุยออกอากาศประมาณ ๑ ชั�วโมง จึง
กลบัไปเซ็นงานที�ศูนยร์าชการ 

          วนัที� ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ รับปาก ผอ.ศกัดิP ชยั เสนีวงศ ์วา่จะไปเป็นประธานทอดผา้ป่าให้
โรงเรียนบา้นคอสน จึงไปร่วมพิธีพร้อมผูบ้ริหารหลายโรงเรียน ฟังโฆษกเล่าใหฟั้งว่าบริเวณบา้น
คอสนแห่งนี* เป็นดินแดนประวติัศาสตร์สมยัสงครามมหาเอเซียบูรพา เพราะ เป็นจุดแรกที�ทหาร
ญี�ปุ่นยกพลขึ*นบกที�ชุมพร ผอ.ศกัดิP ชยั จึงคิดจะสร้างอนุสรณ์สถานไวที้�นี�เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยว
เชิงประวติัศาสตร์  โรงเรียนบา้นคอสนตั*งติดชายหาดอ่าวพะนงัตกั เหมาะสาํหรับตั*งแคมป์ศึกษา
ธรรมชาติ ปิดเทอมหากรับสมคัรนกัเรียนต่างจงัหวดัคงจะมีผูส้นใจหลายราย  ผมเป็นประธานรับ
มอบคอมพิวเตอร์ใหโ้รงเรียนไดห้ลายเครื�อง สาํหรับเงินข่าวว่าได ้๒ แสนกว่าบาท รับประทาน
อาหารเที�ยงเสร็จกะวา่จะไปเยี�ยมค่ายผูน้าํนกัเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยที�โรงเรียนบา้นทุ่งมะขาม 



ผมตอ้งติดประชุมเรื� องระบบควบคุมภายในของเขต ประชุมเสร็จจะไปข่าวว่าลมแรงมากนกัเรียน
ไม่สามารถพกัคา้งไดจึ้งงด 

          วนัที� ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ วนันี* เดิมจะไปเปิดการประชุมทกัษะการสอนวิชาชีพที�ขนุ
กระทิง  แต่ทางคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัราชมงคล ขอเป็นประธานเปิดเอง ผมจึงสะสาง
งานคุรุสภา จนเที�ยงจึงไปทาํงานที�ขุนกระทิง  วนัที� ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ จดัการเรื�องใบสมคัร ผอ.
เขต ส่งไป ก.ค.ทาํงานปกติประเภทฎีกาเบิกจ่ายเงิน เนื�องจากท่านรองฯนิคม ลาพกัผ่อน 

          วนัที� ๑๒ มีนาคม  ๒๕๔๗ วนันี*ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือนมีนาคม ที�โรงแรม
แกรนดใ์นภาคเชา้บ่ายประชุมเรื�องการเลือกตั*ง อบจ.ไดท่้านปริญญา  นาคฉตัรีย ์ กรรมการการ
เลือกตั*งเป็นวิทยากร  จากนั*นผมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนกัเรียนของจงัหวดัจน ๕ 
โมงเยน็  เสาร์อาทิตยข์ออ่านตาํราสักหน่อย วนัจนัทร์ที� ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ สพฐ.ให้ไปประชุม
เรื�องคะแนนประเมินระดบัชาติ เพราะมีโรงเรียนบางแห่งมีคะแนนผิดปกติอยู่มอบท่านหวัหนา้
กลุ่มนิเทศฯ ไปดแูลเรื�องนี*แทน  วนัที� ๑๖-๒๐ ผมติดราชการประชุมของ สพฐ.ที�โรงแรมแมก็ซ ์

กรุงเทพมหานคร เห็นหายไปเดี�ยวจะเขา้ใจวา่หลบไปอ่านหนงัสือ(ความจริงก็อ่านบา้งเหมือนกนั 

แต่พอเริ�มอ่านกจ็ะเริ� มง่วงนอนทนัที)  พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ  

กาํจดั คงหนู 

ผอ.สพท.ชพ.๑   

 ๒๑   มีนาคม    ๒๕๔๗ 
เรียน  ผู้บริหารครูอาจารย์ที'เคารพรักทุกท่าน 
          สปัดาห์ที�ผา่นมามีเรื�องราวที�พอจะเล่าสู่กนัฟังไดห้ลายเรื�อง  คงจะเริ�มกนัที�การสอบประเมินผล
ระดบัชาติชั*นประถมศึกษาปีที� ๖ ที�มีความหมายยิ�งทั*งเดก็ทั*งครู  ส่วนตวัของเด็กจะเป็นตวัเลขที�ตอ้งนาํไป
แสดงต่อโรงเรียนมธัยมเพื�อเขา้ศึกษาต่อในชั*น ม.๑ ในโรงเรียนที�ประสงคจ์ะเขา้เรียน ที�เรียกว่าโรงเรียนยอด
นิยมทั*งหลาย  สาํหรับครูจะตอ้งดาํเนินการสอบดว้ยความสุจริต ไดม้าตรฐานตามที�ส่วนกลางกาํหนด ไม่
วา่จะเป็นการรับขอ้สอบ  การดาํเนินการสอบ การส่งกระดาษคาํตอบและการทาํลายขอ้สอบ  พวกเรา
ตั*งแต่ระดบัเขตจนถึงโรงเรียนไดด้าํเนินการเรื�อนี*ดว้ยดี ไม่มีรายงานความบกพร่องหรือผิดพลาดใดขึ*นมา 
จนเมื�อสาํนกังานทดสอบทางการศึกษา ไดน้าํกระดาษคาํคอบไปตรวจ พบว่าคะแนนของนกัเรียนโรงเรียน
หนึ� งของเราสูงจนผดิสังเกตจึงตอ้งมีการสอบใหมแ่ละหารายละเอียดเพิ�มเติมในการดาํเนินการสอบของ
โรงเรียนนี*  รายงานล่าสุดแจง้ว่าคะแนนสอบครั* งล่าสุดก็ยงัคงสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัคะแนนสอบครั* งแรก 
ซึ�งแปลวา่นกัเรียนของเราทาํคะแนนไดสู้งจริงๆ ไม่น่าจะมีการทุจริตคิดมิชอบแต่ประการใด  กส็บายใจไป
เรื�องหนึ�ง   แต่กต็อ้งหารายละเอียดรายงานกรมอย่างเป็นทางการไปตามที�เขาสั�งมา 
          เรื�องที�สอง ผมไปร่วมงานยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัของกระทรวงศึกษาธิการ เมื�อวนัที� ๑๘ 



มีนาคม ๒๕๔๗  ณ ศูนยไ์บเทค บางนา เป็นการประกาศยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
นาํโดยนายอดิศยั โพธารามิก รัฐมนตรีวา่การกระทรวง นายสุธรรม  แสงปทุม รัฐมนตรีช่วยวา่การ
กระทรวง ปลดักระทรวงและเลขาธิการทุกท่าน  ไดก้าํหนดVision วา่ "กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นองคก์รหลกัในการจดัการและส่งเสริมการศึกษา ใหป้ระชาชนมีความรู้ มีคุณภาพมีศกัยภาพในการ
พฒันาตนเอง พฒันาเศรษฐกิจ พฒันาสงัคมฐานความรู้และเพิ�มขีดความสามารถในการ 

แข่งขนัของประเทศ"  ไดก้าํหนดพนัธกิจ(Mission) ๓ ประการ คือ (๑) สร้างเสริมโอกาสใน
การศึกษาใหแ้ก่ประชาชนทุกคน (๒) สร้างระบบการศึกษาที�มีคุณภาพและประสิทธิผล (๓)พฒันา 
มาตรฐานการศึกษา เพื�อเพิ�มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ   กาํหนดเป้าหมาย(Goals)ที�จะไปใหถึ้ง

ไว ้๓ ประการ คือ (๑) ประชาชนไดรั้บการศึกษาทั�วถึง เท่าเทียมและต่อเนื�อง  

(๒) ประชาชนมีคุณภาพ คุณธรรม ร่วมพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมฐานความรู้ (๓) ประเทศมีศกัยภาพใน
การแข่งขนัมากขึ*น  และกาํหนดประเดน็กลยุทธ์ในการดาํเนินงานไว ้๓ ประการ 

เช่นกนั คือ (๑) การสร้างโอกาสทางการศึกษา  (๒) การพฒันาการจดัการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 
(๓) การเพิ�มมาตรฐานการศึกษาและเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั*นพื*นฐาน ไดก้าํหนดวิสัยทศัน ์ พนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละกลยทุธ์ให้
สอดคลอ้งกบัของกระทรวง ดงันี* 

วิสัยทศัน ์ สพฐ.เป็นองค์กรหลกัในการจดัและส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาชั*นพื*นฐานอยา่งทั�วถึง 
มีคุณภาพ และพฒันาสู่ 

ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  

พนัธกิจ จดั ส่งเสริม สนบัสนุน และ
ประสาน ความร่วมกบัทุกภาค
ส่วนของสังคม จดัการศึกษา
ขั*นพื*นฐานอยา่งทั�วถึง 

พฒันาระบบบริหารการจดั
การศึกษาใหไ้ด ้

◌้ มาตรฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิP
ขององคก์าร 

ยกระดบัขีดความสามารถของ
ผูเ้รียน เต็มตามศกัยภาพและมุ่ง
สู่มาตรฐาน 

เป้าประสงค ์ ๑.ดา้นสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา ขั*นพื*นฐาน:
ประชาชนทุกคนไดร้ับ 
โอกาส ในการศึกษาขั*น
พื*นฐาน ๑๒ ปี ตามสิทธิ อยา่ง
ทั�วถึงเท่าเทียม และตรงตาม 
ศกัยภาพ 

๒.ดา้นคุณภาพการจดั
การศึกษาขั*น พื*นฐาน : ผูเ้รียน
ทุกคนไดรั้บการศึกษา ที�มี
คุณภาพ ตามหลกัสูตร
การศึกษา ขั*นพื*นฐาน 

๓.ดา้นความสามารถในการ
แข่งขนั : ผูเ้รียนไดรั้บการ
พฒันาดา้นภาษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
อาชีพ เพื�อการพึ�งพาตนเอง และ
เพิ�มสมรรถนะการแข่งขนัใน 

ระดบันานาชาติ  



กลยุทธ์ กลยุทธ์ที� ๑ ประกนัสิทธิและ
โอกาส การไดร้ับการศึกษา
ขั*นพื*นฐาน -ขยายการบริการ
การศึกษาภาคบงัคบั -ส่งเสริม
สนบัสนุนการบริการ
การศึกษา ภาคบงัคบัสู่
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ -ขยาย
การใหบ้ริการการพฒันา 
สมรรถภาพสาํหรับคนพิการ
และหรือ บุคคลที�มีความ
บกพร่อง -ขยายการบริการ
การศึกษาเฉพาะทาง -

จดับริการการศึกษาขั*น
พื*นฐาน๑๒ปี ดว้ยรูปแบบที�
หลากหลาย -ประสาน
ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้ก ภาค
ส่วนของสังคมร่วมกนัจดั
การศึกษา ขั*นพื*นฐาน  

กลยุทธ์ที� ๒ สร้างโอกาสให้
เด็กปฐมวยั ไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาการอยา่งทั�วถึง -

ส่งเสริมองคก์ร/หน่วยงานใน
การเตรียม ความพร้อมของ
เด็กปฐมวยั 

กลยทุธ์ที� ๓ ส่งเสริม
สนบัสนุนให ้สถานศึกษา
จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ -

พฒันาคุณภาพการจดัการ
เรียนรู้ที�เนน้ ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

-วิจยัและพฒันาเพื�อการเรียนรู้ 
-พฒันาการจดัการเรียนร่วม -

พฒันารูปแบบการจดั
การศึกษาปฐมวยั เพื�อเป็น
ตน้แบบ -พฒันาหลกัสูตรและ
สื�อนวตักรรม -ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม -ประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั*นพื*นฐาน 

เพื�อการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

กลยทุธ์ที� ๔เพิ�มศกัยภาพครู
และบุคลากร ทางการศึกษา -

พฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา -สร้างและ
พฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

กลยทุธ์ที� ๕ เพิ�มขีด
ความสามารถใน การบริหาร
จดัการศึกษา -จดัการศึกษา
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

บริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 
(ธรรมาภิบาล) -พฒันา
นวตักรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจดัการศึกษา 

-สร้างเสริมความเขม้แขง็ใน
การบริหาร จดัการศึกษา

กลยทุธ์ที� ๗ เพิ�มศกัยภาพการ
เรียนรู้ ดา้นภาษา คณิคศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
อาชีพ -ส่งเสริมการเพิ�มขีด
ความสามารถทาง ดา้น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และอาชีพ -เพิ�มขีด
ความสามารถทางดา้นภาษา -

ส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนเพื�อมุ่งสู่
การ แข่งขนัในระดบันานาชาติ -

พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้เท่าทนั
การ เปลี�ยนแปลงของสังคมโลก 

(Globa lLiteracy)  



ใหก้บัหน่วยงานทุกระดบั -

ยกระดบัสถานศึกษา/เขต
พื*นที�การศึกษา 

กลยทุธ์ที� ๖ ระดมทรัพยากร
เพื�อการจดั การศึกษา -

พฒันาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดั การศึกษาโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง -

พฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เลก็ -หนึ� งอาํเภอหนึ� งโรงเรียน
ในฝัน  

           เรื�องที�สามที�เคยเล่าใหฟั้งวา่ สพฐ.ตอ้งการจะมอบบริการดี ๆ ให้กบัขา้ราชการในสงักดั โดยตั*ง
คณะทาํงานขึ*นมาช่วยคิดอ่านกนันั*น บดันี*ไดป้รากฎเป็นเอกสารออกมาแลว้ เขาตั*งชื�อวา่ 

"๑๐ บริการฉบบัไวจากใจ สพฐ."  บริการทั*ง ๑๐ ประการมีดงันี*  

บริการ การปฏิบติั 

๑. ยิ*ม - ไหว ้ใหเ้กียรติกนั การยิ*มแยม้แจ่มใส แสดงความเคารพดว้ยการยกมือไหว ้พร้อมเต็มใจใหบ้ริการ

๒. ส่งเสริม สร้างสรรค ์สวสัดิการ 
ใหบ้ริการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ภายใน ๑๐ นาที 

๓. ตรวจรักษาพยาบาล ไร้ขอ้ขดัขอ้ง 
จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีสาํหรับขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ เป็นหมูค่ณะ 
โดยผูร้ับตรวจสุขภาพไม่ตอ้งจ่ายเงิน 

๔. ทนัใจเรื�องเอกสารรับรอง ออกหนงัสือรับรองต่าง ๆ เช่น หนงัสือรับรองการเป็นขา้ราชการ เป็นตน้ ไดท้นัที

๕. ทาํบตัรใหม่ เอี�ยมอ่อง รวดเร็วจริง ใหบ้ริการจดัทาํบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที�ของรัฐภายใน ๕ นาที 

๖. สื�อสาร ผา่นเวบ็ไซด ์ ใหบ้ริการติดต่อสื�อสาร ประชาสัมพนัธ์ ดว้ยระบบเวบ็ไซด ์

๗. สืบคน้ขอ้มลู ฉบัไว ดว้ย E-Filling 
ใหบ้ริการเกี�ยวกบัขอ้มลูข่าวสาร ขอ้มูลที�เป็นมาตรฐาน ไดแ้ก่ จาํนวนนกัเรียน 
จาํนวนขา้ราชการ เป็นตน้ ซึ� งไดจ้ดัเกบ็ไวด้ว้ยระบบ E- Filling 

๘. คะแนน NT ดูได ้ไร้ขอ้ติง 
ใหบ้ริการแจง้ผลการสอบวดัประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติของนกัเรียนผา่น
ทางเวบ็ไซด ์ของสาํนกังานทดสอบทางการศึกษา http://www.bet.obec. go.th



๙.ชีวิตใหม่ในวยัเรียนสร้างจุดเปลี�ยนสุขสนัต ์
ใหบ้ริการเกี�ยวกบัแนวทาง คาํแนะนาํการป้องกนัในเรื�องของนกัเรียนที�ประสบ
ปัญหา หรือนกัเรียนกลุ่มเสี�ยง  

๑๐. นอ้งๆพิการคือเป้าหมายสาํคญั มาพบกนัแค่หนึ�งวนัก็ 
OK.  

จดัสถานที�เรียนใหก้บับุคคลพิการทุกประเภท ที�ตอ้งการเขา้รับการศึกษาทั*งใน
ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั  

 

          พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ 

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชพ.๑ 

  

๒๘  มีนาคม  ๒๕๔๗ 

เรียน   ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 
              สปัดาห์ที�ผา่นมาเป็นสปัดาห์ที�ทาํงานอยา่งไม่มีความสุขเลย และภาวะอยา่งนี* ก็กระจายไปทั�ว
ประเทศทุกเขตพื*นที�  เพราะเมื�อวนัเสาร์และอาทิตยที์� ๒๐ ,๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗ มีการประลองกาํลงักนัที�
โรงเรียนหอวงั  การประลองครั* งนี* มีตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษา และรอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษา เป็นเดิมพนั มีคน ๒ กลุ่มเขา้ประลองยทุธ์ กลุ่มแรกคือผูป้ฏิบติั
หนา้ที�ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖  กลุ่มที�สอง เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งอื�น ๆเช่น ผูอ้าํนวยการกอง ผูอ้าํนวยการสาํนกั  ผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน ระดบั ๙  ศึกษาธิการอาํเภอ หวัหนา้การประถมศึกษาอาํเภอ  คนกลุ่มแรกจะมีความกดดนัสูงเพราะ
หากสอบไม่ไดก้็ไม่มีที�จะไปนั�งใหส้มฐานานุรูปในขณะนี*ได ้  คนกลุ่มหลงัความกดดนัจะนอ้ยกวา่เพราะ
หากพลาดโอกาสกอ็ยูใ่นตาํแหน่งเดิม  หากสอบไดก็้จะมีตาํแหน่งที�คิดวา่ดีกว่าเดิม  อยา่งไรกต็ามเมื�อ
ตดัสินใจเขา้สนาม การบาดเจ็บลม้ตายมิอาจหลีกเลี�ยง และไม่มีใครปรานีใครในเชิงยทุธ์  สูก้นัเต็ม
กาํลงัสติปัญญา  ออกจากสนามก็มานั�งบวกลบคูณหารจาํนวนขอ้สอบที�ตวัเองทาํไดแ้ละทาํไม่ได ้ ทาํไดม้าก
ก็พอวางใจ ทาํไดน้อ้ยกก็ลุม้ใจ นี�นบัว่าเป็นธรรมชาติของปุถุชนโดยแท ้ วนัเวลาผา่นไปนานมากเหมือน
โบราณว่า เวลาที�ทุกขท์รมานมนัยาวนานกวา่เวลาเสวยสุข ฝีแตกเอาเยน็วนัที� ๒๖ มีนาคม สาํหรับตาํแหน่ง 
ผอ.เขต ส่วนรอง ผอ.เขต ตอนหวัคํ�า  คนสอบไดก้พ็อมีแรง คนไม่มีชื�อคงหมดกาํลงัและตอ้งใชเ้วลาทาํใจสัก
พกั  ผมสรุปง่ายๆว่าเป็นช่วงเวลาที�โหดร้ายมาก  เกมส์แรกไมส่นใจอดีตของใครเลย ใชข้อ้สอบที�มอบให้
ศูนยท์ดสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัร่อนตะแกรงลว้น ๆ แพค้ดัออก ที�เหลือส่งไปคดัในขั*นตอน
ต่อไป  ของชุมพรทั*งเขต ๑ และเขต ๒ พวกเราคงรู้ผลกนัแลว้จะไม่เลา่ซํ* าอีก 



 
             วนัจนัทร์ที� ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๗ ผมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบติัการครูอาจารยป้์องกนั
และแกปั้ญหาโรคเอดส์  ที�โรงแรมภราดรอินน์  โรคเอดส์ยงัเป็นภยัร้ายที�ยงัไม่สามารถปราบไดห้มด  แต่มี
วิธีการป้องกนัได ้ผมนึกถึงอีกเรื�องหนึ� งที�รัฐบาลพยายามรณรงคคื์อ หมวกกนัน็อค ความจริงหมวกกนัน็อ
คช่วยป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุไดม้าก แต่กลบัไม่ไดรั้บความนิยม  ตาํรวจจึงตอ้งตั*งด่านตรวจจบักนั  คน
ที�สวมใส่ก็เพื�อป้องกนัตาํรวจจบั  พน้ตาํรวจก็ถอดไวใ้นตะแกรงหนา้รถ  จึงมีคนพูดทีเล่นทีจริงวา่ จะไปยุง่
อะไรกนันกัหนากบัคนขบัมอเตอร์ไซด ์ หากเขาเลือกเกิดไดเ้ขาคงไม่อยากเกิดมาขบัมอเตอร์ไซดห์รอก  เมื�อ
เขาเลือกเกิดไม่ไดก้็ใหโ้อกาสเขาเลือกตายไดบ้า้ง  คนพวกนี* เวลาตายกไ็ม่ไดเ้รียกร้องอะไรจากสังคม
มากมาย ขอเพียงกระดาษหนงัสือพิมพ ์๒ - ๓ แผน่ปิดร่างกพ็อแลว้ 
            วนัองัคารที� ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ไปเปิดนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนปากนํ*าชุมพร
วิทยา  ท่าน ผอ.เสน่ห์  มีวิเศษณ์ ร่วมกบัคณะครูชุมชน ส่วนราชการ จดังานครั* งนี*  เป็นงานที�ดีมาก ๆ หลงัพิธี
เปิดผมมีโอกาสไปเยี�ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ ครบทุกจุด บางจุดมีการสาธิตทาํอาหารพื*นเมือง ชมไปชิมไปก็
อิ�มเหมือนกนั  ส่วนราชการหลายหน่วยมาจดันิทรรศการครั* งนี*  เช่น ประมง  สิ�งแวดลอ้ม  อบต.  ทาํให้
นกัเรียนไดป้ระสบการณ์เพิ�มขึ*น การทาํผา้บาติกเป็นที�นิยมของนกัเรียน มาเยี�ยมครั* งก่อนไดขึ้*นไปดูบน
หอ้งเรียน มีอปุกรณ์การเรียนการสอนเกี�ยวกบัผา้บาติกค่อนขา้งสมบูรณ์    ดนตรีไทยของที�นี�นบัว่าไม่แพ้
โรงเรียนใดๆเหมือนกนั ผมไปชมการแสดงอยา่งใกลชิ้ดรู้สึกชื�นชมทั*งนกัเรียนทั*งครู เก่งกาจสามารถมาก
จริง ๆ   การรําชุดต่าง ๆกเ็ช่นเดียวกนัทาํไดป้ระณีตงดงามแบบศิลปะ การแสดงของไทยแทแ้ต่โบราณ ซุม้
วิทยาศาสตร์เป็นที�สนใจของนกัเรียนที�มาร่วมงานจากโรงเรียนใกลเ้คียง ทรัพยากรธรรมชาติรอบโรงเรียน
คือป่ากระจูด ผมเคยไปยืนมองเป็นทุ่งสุดลูกตา กลวัแต่ไฟป่าไฟบา้นอย่างเดียว ตอ้งวิงวอนผูป้กครองบา้น
แถบนี*ไดช่้วยกนัอนุรักษเ์อาไวเ้ถอะครับหายากแลว้   วนันี* ในช่วงเวลาเดียวกนัท่านรองฯ ปรีชา  บวักิ�ง ไป
เป็นประธานเปิดการแข่งขนักีฬาที�โรงเรียนบา้นวงัครก 
             วนัพุธที� ๒๔  มีนาคม  ๒๕๔๗ ผมและทีมงานผูต้รวจประจาํเขตไปร่วมการถ่ายทาํรายการทีวีที�
โรงเรียนบา้นเนินทอง  "เวทีชาวบา้น" ช่อง ๑๑ วนัเสาร์ ๑๑ โมง  มีการถ่ายทาํกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน
และชุมชนทุกแง่ทุกมุม ผมก็ถกูจบัแต่งหนา้ทาปากออกรายการเหมือนกนั ใครอยากชมรายการนี*คาดว่าจะ
ออกในวนัเสาร์ที� ๑๐ เมษายนนี*   บ่าย ๓ โมงไปร่วมประชุมกรรกมารพิจารณาเลื�อนขั*นเงินเดือนของจงัหวดั
ในระบบผูว้า่ CEO 
             วนัพฤหสับดีที� ๒๕ มีนาคม  ๒๕๔๗ ผมทาํหนา้ที�ประธานการประชุมเพื�อวางแนวทางพิจารณา
ความดีความชอบครั* งที� ๑/๒๕๔๗  ที�วิทยาเขตขนุกระทิง  มีกรรมการเขา้ประชุมพร้อมเพรียง  การพิจารณา
ก็คงกติกามารยาทตามเดิม คือ ไม่เกิน ๑๕ % ของจาํนวนครูที�มีตวัอยูจ่ริง  หากมีเศษ ตั*งแต่ ๐.๖ ขึ*นไปปัด
เป็นหนึ�ง ทั*งนี* เพื�อเนน้ใหโ้รงเรียนขนาดเลก็ไดมี้โอกาสบา้ง เพราะบวกลบคูณหารอยา่งไรกไ็ม่ถึง ๑ สกั
ปี  อยา่งไรกต็ามในรอบแรกนี*อาจมีบางโรงที�ไม่ได ้๑ ขั*นปกติ แต่คาดวา่ไม่น่าจะเกิน ๑๐ โรงเรียน นี�เรื�อง
เลื�อนขั*นของครูสายผูส้อน  สาํหรับผูบ้ริหารจะแยกโควตาพิจารณาต่างหาก 



             วนัศุกร์ที� ๒๖ มีนาคม๒๕๔๗ ผมเป็นประธานเปิดโครงการสิ�งแวดลอ้มของนกัเรียนในอาํเภอท่า
แซะ ที�อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะชุมพรโครงการนี*  ผอ.สมชาย คุณวฒิุ ไดเ้งินสนบัสนุนจากชุมนุมสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยมา ๓๐,๐๐๐ บาทเพื�อจดัทาํโครงการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  ท่าแซะเปรียบดงัชาวเขามาร่วม
โครงการนี* เหมือนมาดูชาวเล  ที�สาํคญัอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรไดอ้นุรักษป่์าชายเลนผนืสุดทา้ยไวใ้ห้
ชาวชุมพร  มีทางเดินศึกษาพนัธ์ุไมต่้าง ๆสะดวก  มีเจา้หนา้ที�คอยอธิบายรายละเอียดต่างๆ ใหรั้บทราบ  ตอน
บ่าย ๒ โมงมีการประชุมคดัเลือกเยาวชนยวุประชาธิปไตย ซึ� งเป็นโครงการของสภาผูแ้ทนราษฎรและ
สถาบนัพระปกเกลา้  เราคดัเลือก ๔ คนเขา้ร่วมกิจกรรม  หกโมงเยน็ไปร่วมงานแสดงมุทิตาจิตอาจารยสุ์
มล  ทองคาํนวณ และอาจารยปั์ญญา  มลูทองชุน ทั*งสองท่านเขา้โครงการจากกนัดว้ยดี ก็ขอใหไ้ปดีมี
ความสุขกบัชีวิตนอกราชการ 
             วนัอาทิตยที์� ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๗ ไปร่วมงานคลา้ยวนัเกิดของค่ายอาภากรเกียรติวงศ ์ (ตชด.๔๑) 
แลว้กลบัมานั�งเตรียมการเลือกประธานกรรมการเขตพื*นที�การศึกษา  ขณะนี*กระทรวงศึกษาธิการไดมี้คาํสั�ง
แต่งตั*งครบถว้นทั*ง ๑๔ คน คือผูแ้ทนองคก์รต่าง ๆ ๗ คนผูท้รงคุณวุฒิ ๗ คน ผอ.เขต อีก ๑ คนเป็นกรรมการ
และเลขานุการกฎกระทรวงกาํหนดให ้ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๙๐ วนันบัแต่กฎกระทรวงมีผลบงัคบั
ใช ้คือวนัที� ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เป็นวนัสุดทา้ย  สาํหรับรายชื�อกรรมการเขตพื*นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ มี
ดงันี*  
              ๑. กรรมการผูแ้ทนองคก์รต่างๆ 

(๑) นายสนาน   ธรรมวุฒิ กรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชน 

(๒) นายสุชาติ  อุชุภาพ กรรมการผูแ้ทนองคก์รเอกชน 

(๓) นายศรีชยั   วีระนรพานิช กรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  

(๔) นายประทีป  แสงจนัทร์ กรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

(๕) นางนวลยงค ์  วชัรนิรันดร์ กรรมการผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู 

(๖) นายนริศ   นพชาํนาญ กรรมการผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 

(๗) นางสุรางค ์  วชัรพงศ ์ กรรมการผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครู 

            

 

 



  ๒.กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

(๑) นายธวชั  บุรินทร์วฒันา 

(๒) นายวีระศกัดิP   อคัราวณิชย ์

(๓) นายวินยั  คุณวฒิุ 

(๔) นายทุเลา  พรหมพิชยั 

(๕) นายไพศาล  นาคนิยม 

(๖) นายประศาสน ์ ประเทืองทิน 

(๗) นายสมบูรณ์  จากถิ�น 

                     ๓. กรรมการและเลขานุการ   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษา                            
                                                                    พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๒๓  เมษายน  ๒๕๔๗  

เรียน ผู้บริหารครูอาจารย์ที'เคารพรักทุกท่าน 
                    ช่วงปิดสงกรานตข์ณะที�พวกเราส่วนใหญ่ไดมี้โอกาสไปกราบขอพรญาติผูใ้หญ่และ
อยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตาพี�ๆนอ้งๆ ผมงดไปใตที้�พทัลุงบา้นเกิดเพราะปีที�แลว้ไปมาแลว้ปีนี* เป็นคิว
ของภรรยา ตอ้งไปบา้นที�ชลบุรี แต่หลงัสงกรานตเ์พียงวนัเดียวเราตอ้งสูญเสียเตี�ยไป ในวนัที� ๑๔ 
เมษายน  ๒๕๔๗  เตี�ยป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองมาหลายปีเขา้ๆออกๆโรงพยาบาล แต่ท่านมี
ความอดทนสูง จึงไม่มีวี�แววว่าจะจากพวกเราไปเร็วอยา่งนี*   ตั*งแต่วนัที� ๑๔ - ๒๐ 
เมษายน  ๒๕๔๗ ผมจึงตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ  พวกเราชาวชุมพรพอ
รู้ข่าวไดขึ้*นไปร่วมงานหลายคณะ นบัเป็นความเมตตาต่อครอบครัวของเราอย่างสูง  หลายท่านไป
ไม่ไดก้ฝ็ากเงินไปทาํบุญ ตอ้งกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี*  
                     ไม่ไดดู้เน็ตหลายวนัจึงไม่ค่อยทราบความเคลื�อนไหว วนันี*กลบัมาทาํงานเขา้ไปดู
เวบ็บอร์ด พบความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพิจารณาความดีความชอบ บอกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาด
เลก็ไมค่่อยไดก้นั ทาํนองว่าเพราะใชเ้วลาสอนหนงัสือและงานธุรการ ไม่มีเวลาแวะคุยกบัผม



เหมือนกลุ่มที�ไดรั้บการพิจารณา หรือคนเป็นกรรมการพิจารณาเอาเองหมด เป็นตน้ ความจริง
ความดีความชอบรอบที� ๑ มนัมีปัญหาในตวัเองตรงโควตา ๑๕ % พิจารณาอยา่งไรก็จะมีคนพอใจ
เพียงร้อยละ ๑๕ อีกร้อยละ ๘๕ จะไมพ่อใจ  ความจริงคนที�อยูใ่นเกณฑจ์ะได ้๑ ขั*นมีหลายคน แต่
โควตามีเท่านี*ก็ใหไ้ดเ้ท่าที�มี ตอ้งรอไวง้วดต่อไป  สาํหรับที�บอกวา่ผมให ้๑ ขั*นกบัผูบ้ริหารที�มา
คลุกคลีพูดคุยนั*น  ขอบอกตามตรงวา่ตั*งแต่ปฏิบติัหนา้ที� ผอ.เขต มาผมอยูข่องผมอยา่งโดดเดี�ยว
เดียวดาย ไม่มีผูบ้ริหารท่านใดแวะเวียนไปหาผมดว้ยเรื�องส่วนตวัเลย พบกนัส่วนใหญ่เรื�อง
ราชการที�เกี�ยวขอ้ง เสร็จธุระกเ็ลิกแลว้ต่อกนั ไม่มีบทต่อไปขา้งนอก เพราะผมไม่ดื�มเหลา้ ไม่สูบ
บุหรี�  ไม่เที�ยวกลางคืน ส่วนการตดัสินใจใหค้วามดีความชอบสาํหรับผูบ้ริหารผมตดัสินใจบน
พื*นฐานที�ผมมีขอ้มลู ผูที้�เป็นกรรมการเขากไ็ม่ไดข้อใหต้นเองแต่ผมตดัสินใจจากขอ้มลูของผม 

เท่าที�จะมีได ้ ถามว่าถูกตอ้งทั*งหมดหรือไมต่อบไดว่้า อาจจะไม่ใช่แต่ไดพ้ยายามทาํใหดี้ที�สุด
เท่าที�จะทาํได ้ ฉะนั*น ท่านผูบ้ริหารท่านใดคิดวา่ท่านเองมีความดีความชอบเป็นพิเศษต่อราชการ
สมควรจะได ้๑ ขั*นในงวดนี*แต่พลาดโอกาสขอใหม้าบอก ผมจะไปดูผลงานท่าน หากดีจริง
เหมือนที�บอกงวด ๒ จะให ้๑.๕ ขั*น  อยา่งไรก็ตามกข็อใหคิ้ดวา่ครูในโรงเรียนของท่านที�ไม่ได ้๑ 

ขั*นกไ็ม่พอใจท่านเหมือนที�ท่านไม่ค่อยพอใจผม เพราะระบบมนัเป็นอยา่งนี*   แต่ผมจะไม่รู้สึก
โกรธท่าน เลขาธิการ กพฐ.เลยที�ท่านใหผ้ม ๐.๕ เพราะท่านกเ็คยใหผ้ม ๑ ขั*นเหมือนกนัถา้ท่านให้
ได ้ พดูกนัตรงๆแลว้จะโกรธอีกก็ไม่ว่าอะไร  เรื�องเงินประจาํตาํแหน่งก็เช่นกนั ท่านเลขาธิการ 
กพฐ.ไดชี้*แจงใหท้ราบ "พบกนัทุกวนัองัคาร" ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗  ผมเรียนวา่ชุมพร เขต ๑ ได้
ส่งเรื�องเงินประจาํตาํแหน่งของท่านไปยงัหน่วยเหนือไม่ตกคา้ง แต่เมื�อยงัไม่อนุมติัมาก็ยงัเบิกจ่าย
ไม่ได ้กคิ็ดว่าเป็นการสะสมเงินกอ้นไวเ้ปลี�ยนรถใหม่ก็แลว้กนั    เรื�องยา้ยกเ็ช่นเดียวกนัปีนี* มี
ขอ้จาํกดัตรงหลกัเกณฑก์ารลดตาํแหน่งลงใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณงาน เมื�อก่อนหาก ผอ.คุณภาพ
ยา้ยออก ยา้ย ผอ.อีกท่านหนึ�งไปแทนทาํไดต้าํแหน่งไม่ลด  ครั* งนี*พอยา้ยออกตาํแหน่งลดเหลือ
อาจารยใ์หญ่ หรือครูใหญ่ทนัที การสลบัเป็นวงจึงทาํไม่ได ้จึงจาํเป็นตอ้งตั*งอาจารยใ์หญ่ไป
รักษาการในตาํแหน่งครูใหญ่ปฏิบติัหนา้ที�ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกนับา้งบางราย ต่อเมื�อ พ.ร.บ.
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใชบ้งัคบัทุกคนกจ็ะเป็น ผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน  ช่วงของการเปลี�ยนแปลงตอ้งอดทนอดกลั*นกนัใหม้าก คิดเชิงบวกมากกวา่เชิงลบเพื�อ
ความสบายใจ ความสบายใจจะเป็นยารักษาจิตและกายให้แขง็แกร่งต่อสู้กบัอุปสรรคนานาได ้

กาํจดั คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑   

๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 



            นบัจากจดหมายล่าสุดฉบบัวนัที� ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวนันี*นบัได ้๑๘ วนัที�ผมและ
ท่านไมไ่ดสื้�อสารถึงกนั ทั*งๆ ที�ใจกร็ะลึกถึง  ทั*งนี* เหตุผลหนึ�งที�เหินห่างเพราะเป็นช่วงปิดภาค
เรียนสาํหรับท่าน และเป็นช่วงแห่งการเปลี�ยนแปลงสาํหรับพวกเราชาวเขต นบัแต่สาํนกังาน ก.ค.
ศ.ไดส้อบคดัเลือกเพื�อแต่งตั*งใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาและรอง
ผูอ้าํนวยการฯ สถานการณ์ค่อนขา้งตึงเครียดทั*งคนสอบไดแ้ละสอบไม่ได ้ คนสอบไม่ไดจ้ะ
ไม่อตัถาธิบายเพราะเป็นที�ทราบกนัโดยทั�วไปในสื�อมวลชนวา่เขามีความรู้สึกอยา่งไร  แต่สาํหรับ
ผูส้อบผา่นก็มีความวิตกกงัวลไม่แพก้นัเพราะกระบวนการคดัเลือกยงัไม่จบสิ*น หลายคนกงัวลวา่
รอบสุดทา้ยจะมีชื�อหรือไม่ เพราะของ ผอ.เขตตอ้งตดัออกอีก ๗๕ คน ของ รอง ผอ.เขต ๑๐๐ คน 

ความวิตกกงัวลเหล่านี* มีผลต่อการตดัสินใจทั*งดา้นนโยบายและการปฏิบติั  หากเขียนกราฟไดค้ง
จะเป็นขาลงเหมือนกนัทุกเขต เพราะทุกคนขาดความเชื�อมั�น ทั*งคนสั�งและคนถูกสั�ง  ภาวะการณ์
อยา่งนี* ยอ่มเป็นอุปสรรคในการพฒันาการศึกษาอยา่งแน่นอน และหากปล่อยใหเ้วลาเนิ�นนานมาก
ขึ*นเท่าใด ความเสียหายเรื*อรังก็จะเกิดขึ*น ตอ้งตามแกไ้ขกนัในอนาคต  ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายควรจะ
หาทางยติุเรื�องนี*โดยเร็ว 

             วนัที� ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๗ ผมไปร่วมประชุมกบัคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม วุฒิสภา ในฐานะที�ปรึกษากิตติมศกัดิP   ที�ประชุมวนันี*ตอ้งเปลี�ยนประเดน็
พิจารณาตามสถานการณ์เพราะเกิดเหตุร้ายแรงขึ*นในจงัหวดัปัตตานี สงขลา และยะลา จนมีการ
เสียชีวิตทั*งเจา้หนา้ที�และผูก่้อการ ๑๐๐ กว่าคน อาคารรัฐสภา ๒ ซึ� งเป็นที�ทาํการของวฒิุสภา ผม
เคยทาํงานที�นี� ๒๔๐ วนัเมื�อปี ๒๕๔๐ ในสมยั สสร. จึงยงัรู้จกัมกัคุน้กบัเจา้หนา้ที�หลายคนรวมไป
ถึงยามรักษาการณ์ อาคารไดรั้บการปรับปรุงแปลกไปกว่าเดิมพอสมควร แต่หอ้งประชุม
กรรมาธิการยงัคงเดิมเป็นส่วนใหญ่  วนัที� ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ผมเดินทางไปกรุงเทพฯอีกครั* ง
เขา้พกัโรงแรมใกล้ๆ กระทรวงศึกษาธิการ เพื�อเตรียมตวัสอบสัมภาษณ์ ผอ.เขต  วนัที� ๔ เมษายน 
๒๕๔๗ เวลา  ๐๗.๓๐ น. พวกเราหมายถึงผมและผูผ้า่นขอ้เขียนที�มีชื�อขึ*นตน้ดว้ย ก.ไก่ ประมาณ 
๔๐ คน ขึ*นไปรายงานตวัและนั�งรอสอบที�สาํนกังาน ก.ค.ศ. ชั*น ๗ ตึกรัชมงัคลาภิเษก   กรรมการ
สอบมี ๒ คณะ คณะที� ๑ ประกอบดว้ย ท่านพรนิภา  ลิมปพยอม ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ท่าน
ไพบูลย ์ เสียงกอ้ง รองเลขาธิการ กพฐ. และท่านเฉลียว  อยูสี่มารักษ ์เลขาธิการ ก.ค.ศ.  คณะที� ๒ 
มีคุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. ท่านประพฒัน์พงศ ์ เสนาฤทธิP รอง
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ และท่านจรูญ  มิลินทร์ ผูท้รงคุณวฒิุใน ก.ค.ศ. ผมมีชื�อในบญัชีลาํดบัที� 
๕ ไดเ้ขา้สอบกบัคณะที� ๒  ไดเ้ล่าเรื�องตวัเอง ผลงานและแนวคิดทั*งอดีต ปัจจุบนัและอนาคตใน
เวลาประมาณ ๕ นาที ก่อนออกจากหอ้งสอบคุณหญิงบอกวา่ตกลงใจจะมาชุมพรวนัที� ๘และ๙ 
พฤษภาคม เพื�อดูโรงเรียนสร้างฝันตามที� ผอ.สุชิน บุญเพญ็ แห่งร.ร.ทุ่งตะโกวิทยาทาบทามไว้
ตอนเชา้ตรู่ ผมประสานกลบัมาที�เขตเพื�อเตรียมตอ้นรับ ทาง ตชด.พร้อมสนบัสนุนเครื�องบินปีก
หมุนจากสนามบินสุราษฎร์ธานีถึงชุมพร  จากนั*นกลบัไปเกบ็ของที�โรงแรมที�พกัตอนเที�ยงกลบั



เขา้กระทรวงอีกครั* งหนึ� งเพราะท่านผูต้รวจราชการกระทรวงประจาํเขต ๑๑ ท่านอารีรัตน ์ วฒัน
สิน ท่านนดัเลี*ยงขา้ว ณ หอ้งอาหาร VIP ชั*น ๒ ณ ที�นี�ไดพ้บปะพูดคุยกบั ดร.พนม  พงษไ์พบูลย ์
อดีตปลดักระทรวงศึกษาธิการ ผูใ้หญ่ที�คุน้เคยกนัมานาน ถามไถส่ารทุกขสุ์กดิบกนัตาม
สมควร  ทานอาหารยงัไม่ทนัอิ�มผมไดรั้บโทรศพัทจ์ากต่างจงัหวดับอกวา่ ไดข่้าวมีการยา้ย
เลขาธิการ กพฐ.(คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) สบัเปลี�ยนกบัปลดักระทรวงศึกษาธิการ
(ท่านพรนิภา  ลิมปพยอม)ขอให้ตรวจสอบใหด้ว้ย ผมโทรศพัทเ์ชค็ขอ้มูลที�เชื�อถือไดก้ไ็ดรั้บการ
ยืนยนั  สถานการณ์เหมือนฟ้าผา่กลางวนัเกิดขึ*น ขา้ราชการในกระทรวงก็จบักลุ่มคุยกนัเรื�องนี*
เป็นหลกั  ผมรวบรวมเพื�อนฝงูไปพดูคุยกบัท่านอภิชาติ  จีราวฒิุ ที�ปรึกษาสป.ศธ.        แลว้ไปนั�ง
คุยกนัที�หอ้งท่านกิจสุวฒัน์  หงส์เจริญ ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ที� สป. จนเวลา ๑๘.๐๐ น.จึง
แวะไปที�หอ้งสีชมพขูองคุณหญิง  ท่านยงัเขม้แข็ง ยิ*มแยม้แจ่มใส ท่านบอกวา่เรื�องไปชุมพรของด
เพราะตอ้งเตรียมรับมอบงาน พวกเรานั�งหวัเราะมิไดร้้องไหไ้ม่ออกประมาณ ๓๐ นาทีจึงแยกยา้ย
กลบั   และจากนั*นสายโทรศพัทจ์ากทั�วราชอาณาจกัรกส็อบถามแต่เรื�องนี*ตั*งแต่คืนวนัที� ๔ และ
ตลอดวนัที� ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗   วนัที� ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เดิมตั*งใจจะเขา้ติดต่อราชการที�
กรมหลายเรื�องที�คั�งคา้งอยู่ แต่ทราบข่าวว่าพ่อของอาจารยกิ์ตติ  เทพบุญศรี โรงเรียนศรียาภยั เสีย
จะฌาปนกิจวนัที� ๖ พ.ค.ที�อาํเภอหวัไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช จึงตดัสินใจลางาน ไป
สนามบินตั*งแต่ตี ๔  นั�งการบินไทยเที�ยวหกโมงยี�สิบ ถึงสนามบินนครศรีธรรมราชเวลา 
๐๗.๓๐น. อาคารสนามบินของนครศรีฯเหมือนที�ปะทิวทุกประการ ต่างกนัแต่ของเราไม่มี
เครื�องบินมาลงแลว้ อาจารยป์ระยรู มิตรเมธ โรงเรียนบา้นหวักรูดมารับไปอาํเภอหวัไทร  ผมเคย
เรียนวิทยาลยัครูนครศรีธรรมราชเมื�อปี ๒๕๑๗-๒๕๑๙  วนันี* เมืองคอนมีถนนหนทางหลายสาย 
แต่บรรยากาศเก่าๆกย็งัมีใหเ้ห็น หลงัฌาปนกิจศพแลว้  อาจารยป์ระยรู มิตรเมธ แวะส่งผมที�
สนามบิน ตวัเองขบัรถกลบัชุมพร ผมแกร่วอยูส่นามบินจน ๒ ทุ่มจึงนั�งเครื�องของบริษทัพีบีแอร์ 
ขนาด ๕๐ ที�นั�ง กลบักรุงเทพฯ 

            เชา้วนัที� ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ผมเป็นประธานเปิดการอบรมเรื�องการประกนัคุณภาพ
การศึกษาที�โรงเรียนศรียาภยั ผูเ้ขา้ประชุมเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนทุกโรงและศึกษานิเทศกทุ์กคน 
เดิม ก.ค.ศ.กาํหนดจะประชุมเพื�ออนุมติัผลสอบ ผอ.เขต และรองผอ.เขต ในวนันี*   แต่เมื�อมีการ
เปลี�ยนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูงตามที�เล่ามาแต่ตน้ ประกอบกบัองคก์รครูนดัหมายจะไปประทว้งที�
กระทรวงศึกษาธิการในวนันี*  การประกาศผลจึงไม่มีขึ*นในวนันี*   การติดตามข่าวคราวการ
ประทว้งก็มีตั*งแต่เชา้ยนัดึก  ผมเองไดรั้บคาํตอบจากคุณหญิงกษมาดว้ยตวัเองวา่ ไม่อยากให้มากนั
เพราะลาํบากและท่านเองมีงานทา้ทายรออยูม่ากมาย ไม่ตอ้งกงัวลใดๆทั*งสิ*น ผมเองก็เชื�อเช่นนั*น 
เพราะเขาเรียกท่านวา่"หญิงเหลก็"   คิดถึงท่านเลขาธิการ กพฐ.คนใหม่ ท่านพรนิภา  ลิมปพยอม 
ท่านเขา้มาบริหารงาน สพฐ.ในช่วงนี* เป็นงานที�หนกัมากๆ คงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากพวกเรา
อยา่งเต็มกาํลงัการศึกษาขั*นพื*นฐานจึงจะเดินไปได ้เราคงจะเสียเวลากบัเรื�องอื�นไดไ้ม่มากนกั 



เพราะงานการศึกษาขั*นพื*นฐานครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ทุกอยา่งตอ้งเดินไป
ขา้งหนา้ เพราะประชาชนยงัจ่ายภาษีเป็นเงินเดือนเราเต็มเมด็เตม็หน่วย เราจึงไมไ่ดสู้ญเสียอะไร
ไป นอกจากความรู้สึก   ผมยงัจาํกลอนที�เคยท่องประจาํใจยามทอ้แท ้ "ท้อไยเมื'อใจยังเต้น  เมื'อ

เส้นเลอืดแรงแดงฉาน ความหวงัยงัเข้มเตม็มาลย์  กล้าหาญเถิดสูสู้ไป"  การประชุมหวัหนา้กลุ่ม 
ของ สพท.ชพ.๑ ในวนันี*   มีเรื�องที�เราหยิบยกมาหารือกนัเรื�องหนึ�งคือการรวมที�ทาํงานของ
เขต  เราแยกกนัอยู ่๓ จุดมาร่วม ๑๐ เดือน เป็น ๑๐ เดือนแห่งการเรียนรู้กนัและกนัจากขา้ราชการ 
๓ สงักดัที�มารวมเป็นหนึ�งเดียว เวลาทาํใหพ้วกเรามีความรู้สึกเป็นพวกพอ้งนอ้งพี�หน่วยเดียวกนั
คือชาวชุมพร เขต ๑ เราต่างคิดตรงกนัวา่ถึงเวลาแลว้ที�เราจะไปทาํงานรวมกนัเพื�อเอกภาพ  เพื�อให้
เกิดกาํลงั เพื�อประหยดัค่าใชจ่้าย และเพื�อบริการโรงเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผมเองก็มั�นใจว่า
ถึงวนันี*คน ๓ กลุ่มไดร้วมกนัเหลือหนึ�งเดียว  ชาวสวนเขาเรียกวา่ "ลืมตน้"แลว้ เริ� มหวานน่ากิน 

ขณะนี*ไดต้ั*งทีมงานเตรียมการไม่ใหเ้กิดความขลุกขลกัใดๆเกิดขึ*น  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
ประชุมผูบ้ริหาร ตอ้นรับเปิดเทอมใหม่คงจะไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัหลายเรื�อง  หลายคน
บอกวา่ผมนดัประชุมวนันี* เพราะมีแผน กาํหนดเดิมประกาศผล ผอ.เขต ๑๐ พ.ค. วนัที� ๑๑ จะ
แต่งตั*ง เขาบอกว่าหากสอบไดแ้ละไดอ้ยูต่่อจะไดใ้หน้โยบาย แต่ถา้ผลตรงขา้มจะไดอ้าํลา  คน
อะไรช่างคิดไดเ้ป็นเรื� องเป็นราวจริงๆนบัถือๆ 

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชพ.๑ 

   

๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 
            การประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาเมื�อวนัที� ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ นายแพทยส์าธารณสุข
จงัหวดัชุมพรและทีมงานไดม้าชี*แจงเรื�องการกาํจดัไขเ้ลือดออกในโรงเรียนและชุมชน เพราะคน
ไทยยงัป่วยและเสียชีวิตดว้ยโรคนี*อยู่อยา่งต่อเนื�อง แมจ้าํนวนไม่มากนกั แต่กน่็าจะอยู่ในวิสยัที�จะ
ป้องกนัและควบคุมใหเ้ด็ดขาดไดเ้พียงแต่ช่วยกนักาํจดัแหล่งที�อยูอ่าศยัของยุง   ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษจงัหวดัชุมพร ไดเ้นน้โครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติและเดก็ที�มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย กลุ่มงานต่างๆกน็าํเสนอขอ้ราชการที�เกี�ยวขอ้ง  สิ�งที�เป็นห่วงคือการเตรียมความพร้อม
สาํหรับการเปิดภาคเรียนที�หนึ�งปีการศึกษา ๒๕๔๗ เหตุเพราะครูเราส่วนหนึ�งเขา้ร่วมโครงการ
จากกนัดว้ยดี อตัรากาํลงัใหม่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรมาทดแทน หลายโรงเรียนซึ� งมีครูนอ้ยอยูแ่ลว้ยิ�ง
เหลือครู ๒-๓ คน ยอ่มเป็นปัญหาในการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพแน่นอน   ภาคบ่ายผม



เป็นประธานประชุมเรื�องการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาในสถานศึกษา งานนี* มี
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามจงัหวดัชุมพร(คุณเกรียงศกัดิP )มาร่วมประชุมดว้ย  ผูเ้ขา้ประชุมจะ
เป็นศึกษานิเทศกแ์ละผูบ้ริหารโรงเรียนที�มีนกัเรียนมุสลิมอยู่ในโรงเรียน ที�ประชุมตกลงจะใช้
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลาง  วิทยากรจะมอบคณะกรรมการอิสลามจงัหวดั
ชุมพรจดัหาและสนบัสนุน  งบประมาณจะขอจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
             วนัที� ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗  ไดรั้บเชิญจากโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเป็นประธานเปิด
การอบรมครูเกี�ยวกบัการเรียนร่วมระหว่างเดก็ปกติและเด็กที�มีความบกพร่องทางร่างกาย ผมได้
เล่าใหค้รูอาจารยฟั์งเกี�ยวกบัการคิดเพื�อใหเ้กิดกาํลงัใจในการที�จะสู้ชีวิตสาํหรับคนพิการ  เช่น 
คนเราโดยทั�วไปชีวิตเป็นกลาง ๆ เพราะจะมีคนที�อยูเ่หนือเราและแยก่วา่เรา  คนพิการตอ้งคิดวา่
แมต้าเราบอด หูเราไดย้ิน มีหลายคนที�ตากบ็อดหูกไ็ม่ไดย้ิน  หากเราเป็นทั*งสองอย่างก็ยงัมีคนที�
แยก่วา่เราอีก คิดอยา่งนี* กจ็ะทาํใหเ้กิดกาํลงัใจ  ที�สาํคญัคนพิการก็ทาํประโยชน์ใหส้ังคมได ้เช่น 
รอยยิ*มของคนพิการ ช่วยให้คนทั�วไปที�กาํลงัทอ้แทมี้กาํลงัใจขึ*นเพราะเห็นวา่คนตาบอดหูหนวก
เขายงัยิ*มได ้เราคนดีๆจะทอ้ถอยไปทาํไม  ดร.สุรัฐ  ศิลปอนนัต ์อดีตปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
เล่าใหฟั้งวา่มีคนกาํลงัคิดฆ่าตวัตายขึ*นไปยืนบนดาดฟ้าตึกสิบชั*น กาํลงัตดัสินใจกระโดดตึกตาย 
มองลงมาขา้งล่างเห็นคนพิการมือขาดทั*งสองขา้งกาํลงัเตน้และส่งเสียงฟังดูคลา้ยร่าเริง  ความคิด
ที�จะฆ่าตวัตายหายไปเกิดความสงสัยวา่คนแขนกดุคนนี*มนัมีความสุขอะไรหนกัหรือจึงมาเตน้อยู่
ได ้กล็งไปถาม คนพิการบอกวา่ไม่ไดส้นุกและเตน้รําอะไรหรอกมดมนักดัหาํไมรู้่จะทาํอยา่งไร
จึงไดแ้ต่เตน้  หลงัเปิดงานที�ท่าแซะรัชดาภิเษกผมมาร่วมประชุมกบัคณะกรรมการพิจารณา
โครงการพฒันาผูบ้ริหารสู่ความเป็นเลิศที�วิทยาเขตขนุกระทิง เป็นการหารือกนัถึงการศึกษาดูงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ มีผูเ้สนอรูปแบบต่าง ๆหลากหลาย สุดทา้ยกไ็ด้
แนวทางดาํเนินการเบื*องตน้ร่วมกนัวา่ จุดแรกที�เราจะดูงานคือ กระทรวงศึกษาธิการ ทาํเนียบ
รัฐบาล รัฐสภา และโรงเรียนดี ๆ ในกรุงเทพฯ  จากนั*นจะศึกษาดูงานที�อุบลราชธานี หรือเชียงราย
และอื�น ๆ มอบหมายคณะทาํงานจดัทาํรายการเดินทางสาํรวจความคิดเห็นจากผูบ้ริหารโรงเรียน 
การเดินทางจากกรุงเทพฯไปจุดหมายที�สองอาจใชร้ถยนต ์รถไฟ หรือเครื�องบิน กาํลงัศึกษาความ
เป็นไปได ้แต่จะงดเรื�องเดินและจกัรยาน   บ่ายประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
เลือกตั*งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  การประชุมครั* งนี* ไดเ้ลือกกรรมการเลือกตั*ง อบต.ใน
อาํเภอต่างๆซึ�งจะตอ้งดาํเนินการเลือกตั*ง สมาชิกและผูบ้ริหารทอ้งถิ�น  ส่วนใหญ่จะมีผูส้มคัรพอดี 
๘ คนตามระเบียบ มีเพียง ๒ - ๓ แห่งที�ตอ้งโหวตคะแนนใหเ้หลือ ๘ คนเพราะสมคัรเกิน 
              วนัที� ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๔๗ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณา
การ(CEO) เริ�ม ๙.๓๐ น.เลิก ๑๓.๐๐ น. เรื�องที�พดูกนัเนน้การจดัทาํแผน  งบประมาณ  การ
ประเมินของ กพร.  วนัที� ๑๖- ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ผมเขา้อบรมหลกัสูตรธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารการศึกษาฯ ของสถาบนัพระปกเกลา้ เป็นการเสนอรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ



และรายงานกลุ่ม และรับประกาศนียบตัรจากนายอุทยั  พิมพใ์จชน  ประธานรัฐสภาในวนัที� 
๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๗    วนัที� ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
นกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  อาทิตยนี์* จึงมีเวลาทาํงานที�เขตเพียง ๒ วนั
คือ ๒๐และ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๗ 

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
             

  

๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 
            วนัที� ๑๖ -๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ พวกเรานกัศึกษาสถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตรธรร
มาภิบาลของผูบ้ริหารการศึกษาสาํหรับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ไดไ้ปประชุมพร้อมกนั
ที�โรงแรมรามาการ์เดน็  บางเขน เพื�อสัมมนาเป็นครั* งสุดทา้ยก่อนจบหลกัสูตร เป็นการเสนอ
รายงานภาคนิพนธ์ของกลุ่ม และรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ วนัที� ๑๘ 
พฤษภาคม  ๒๕๔๗ พวกเราไปรับประกาศนียบตัรและเข็มสถาบนัที�สถาบนัพระปกเกลา้ ซึ� งอยู่
ในสถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน  นนทบุรี  ท่านประธานรัฐสภา นายอุทยั  พิมพใ์จชน  ใน
ฐานะประธานสภาสถาบนั เป็นประธานในการมอบประกาศนียบตัรครั* งนี*      
            วนัที� ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๔๗  ผมไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญา
โท วิชาเอกการบริหารการศึกษา มสธ. ซึ� งคุณธรรมรงค ์ เทพไพฑรูย ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดั
ดอนยาง  อาํเภอปะทิว เขา้สอบในวนันี*    ประธานกรรมการคือ ดร.จาํลอง นกัฟ้อน  รศ.ดร.
โกศล  มีคุณ  ดร.สมศกัดิP   ดลประสิทธิP   ผมเป็นกรรมการคนเดียวที�ไม่มี ดร.นาํหนา้  วิธีการสอบ
ทาํเป็นขั*นตอน โดยเริ�มใหน้กัศึกษาเสนอรายงานทุกบทต่อที�ประชุม  กรรมการจะซกัจะถามจน
พอใจ  จากนั*นจะเชิญนกัศึกษาออกไปจากหอ้งประชุม เหลือเฉพาะกรรมการจะปรึกษาหารือกนั
และลงมติวา่จะใหผู้ส้อบดาํเนินการอย่างไรใน ๓ ประการ คือ หนึ�งใหส้อบผา่นโดยไม่มี
เงื�อนไข  สองใหส้อบผา่นโดยมีเงื�อนไข หรือสามสอบไม่ผา่น 
            วนัที� ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๗ ไปเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
หลกัสูตรความรู้เบื*องตน้ ซึ� งเขตจดัขึ*นเพื�อให้กิจการลกูเสือไดเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป   จากนั*น
กลบัไปเปิดการประชุมสมัมนาผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็เพื�อวางแผนการบริหารจดัการเพื�อ
พฒันาคุณภาพ  ปัญหาเฉพาะหนา้ขณะนี* คือการขาดแคลนครู หลายโรงเรียนเหลือครู ๒ - ๓ คน



หากไม่ไดรั้บอตัราเพิ�มคงจะหนกัหนาสาหสั คุณภาพที�จะเกิดดูจะริบหรี�ยิ�งขึ*น  งานนี* ท่านรองฯ
ปรีชา  บวักิ�ง กาํลงัหาหนทางแกไ้ขอยู่ 
             วนัที� ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๗  ผูบ้ริหารสํานกัการศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั 
กรุงเทพมหานคร มาศึกษาดูงานที�ชุมพร ผมและทีมงานโรงเรียนสร้างฝัน ไดบ้รรยายสรุปใหฟั้ง
ถึงผลการดาํเนินการที�ผา่นมา 
              วนัที� ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๔๗ ตั*งใจจะออกไปเยี�ยมโรงเรียนขนาดเลก็ที�ขาดครู 
และโรงเรียนที�เพิ�งส่งผูบ้ริหารไปใหม่ เพื�อบาํรุงขวญักนัหน่อย โรงเรียนอื�นๆก็จะพยายามหาเวลา
ไปเยี�ยมครับ 

      

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
  

๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 
            เชา้วนัที� ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๔๗ ผมตรงไปยงัโรงเรียนวดัแหลมลาํพ ูโรงเรียนนี* เพิ�ง
แต่งตั*งอาจารยปั์ญญา  ผลพฤกษา อาจารยใ์หญ่โรงเรียนบา้นหนองหมุก(รอยุบ) ไปรักษาการ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  การเดินทางไปโรงเรียนวดัแหลมลาํพ ูใชถ้นนเพชรเกษมมุ่งหนา้ไปทางใต ้
เลยแยกปฐมพรไปประมาณ ๑๐ กวา่กิโลเมตรเมื�อเห็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่อยูบ่นภเูขาขวามือ ก็
จะเลี*ยวซา้ยไปตามถนนลาดยาง เมื�อถึงโรงเรียนวดัเชิงกระ ใหเ้ดินทางต่อไปสองขา้งทางมี
ร่องรอยไมเ้สมด็ขึ*นอยูห่นาแน่น  โรงเรียนนี* มีอาคารเรียนหลงัเดียว กบัอาคารบริหารอีกหนึ�ง
หลงั  อาคารเรียนชั*นเดียวตั*งอยูใ่นที�ดินวดั  ดา้นหนึ�งติดลาํคลองมีตน้ไมใ้หญ่ขึ*นใหร่้มเงา ทาํให้
ท่านํ*าร่มรื�น ฟากคลองตรงขา้มเป็นเขตของอาํเภอสวี ทราบวา่มีโรงเรียนอยูเ่ช่นกนั  แหงนหนา้
มองเพดาน พบว่าเจา้วายร้ายปลวกไดรั้บประทานจนหมดสภาพแลว้  อาจารยปั์ญญา บอกว่ากาํลงั
ทาํประมาณการของบประมาณซ่อมจากทางราชการ  ใจผมกลบัคิดวา่โรงเรียนอาจใชว้สัดุราคาถกู
และปลวกไม่กินทาํฝ้าแทนก็ได ้ เพราะดูงบประมาณแลว้ไดรั้บจดัสรรนอ้ยเหลือเกิน  ทราบว่าวนั
เสาร์ที� ๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จะมีคนใจบุญนาํสิ�งของมาบริจาค  หลงัจากพดูคุยกบัครูและภารโรง 
ผมเดินทางกลบัไปและโรงเรียนบา้นเขานอ้ย 
            โรงเรียนบา้นเขานอ้ย เพิ�งเปลี�ยนผูบ้ริหารโรงเรียนจากอาจารยส์มบูรณ์  นารัตฐา (ยา้ยไป
โรงเรียนบา้นนํ*าเยน็) เป็นอาจารยช์นะ  คุม้ครอง  อาจารยใ์หญ่โรงเรียนบา้นอู่ตะเภา(รอยบุ) 



อาคารเรียนมีทั*งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพีนงพอสาํหรับจดัการเรียนการสอน  ผูบ้ริหารคนใหม่ดูมี
ความกระตือรือร้นในการทาํงานอย่างดี   ตอนเที�ยงไปเยี�ยมศึกษานิเทศกซึ์� งไปเขา้แคมป์วิเคราะห์
ขอ้มลูการประเมินผลระดบัประเทศทีทรายรีลอร์จ ขากลบัจึงแวะเยี�ยมโรงเรียนบา้นหาดทรายรี 
ซึ� งมีอาจารยธี์ระ  ขนับุตร เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน  โรงเรียนนี*ผา่นไปผา่นมาหลายครั* งแต่ไม่ได้
แวะ  วนันี* มีการเรียนการสอนวิชาลกูเสือ  อาจารยธี์ระบ่นใหฟั้งว่าการวางผงัอาคารเรียนอาคาร
ประกอบไม่ค่อยดี  ผมบอกว่าไมเ่ป็นไรโรงเรียนเราอยูใ่นแหล่งท่องเที�ยว หากจดัสภาพแวดลอ้ม
ใหดี้ มีไมด้อกไมป้ระดบัสวยงาม ใครผา่นมากแ็วะถ่ายภาพเป็นที�ระลึก  เชื�อวา่จะสร้างภาพลกัษณ์
เชิงบวกใหก้บัโรงเรียนแน่นอน  อาจารยธี์ระเป็นผูบ้ริหารมือไอทีคนหนึ�ง สามารถประกอบเครื�อง
คอมพิวเตอร์เองได ้ จึงคาดว่าครูและนกัเรียนโรงเรียนนี*คงจะไดร้ับความรู้ดา้นนี* ไม่ดอ้ยกว่าใคร 
            วนัที� ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ ดูหนงัสือในสาํนกังานและพูดคุยกบัผูบ้ริหารโรงเรียน
ที�มาเยี�ยมสองสามราย ไปชกัชวนผูต้รวจราชการเขตพื*นที� อาจารยพ์นอ  ทิพยพิ์มลรัตน ์อาจารย์
ประเสริฐ  คงช่วย และอาจารยส์ัญญานนท ์ พรหมมณี ไปเยี�ยมโรงเรียนในเขตอาํเภอปะทิว  เริ�ม
จากโรงเรียนบา้นทุ่งววัแล่น ที�เพิ�งตั*งอาจารยว์นัทนีย ์ นาคภู่ อาจารยใ์หญ่โรงเรียนบา้นเขาแกว้
(รอยบุ) ไปบริหารงาน  โรงเรียนอยูใ่นแหล่งท่องเที�ยวสาํคญัของชุมพร มีชาวเยอรมนันาํลกูมา
เรียนที�โรงเรียนนี*  ๑ คน พูดไทยรู้เรื�อง ครบหกเดือนก็จะกลบัไปเรียนต่อที�เยอรมนั  วนันี* โรงเรียน
บา้นทุ่งววัแล่นเป็นเจา้ภาพประชุมพนัธมิตรโรงเรียนขนาดเลก็ประมาณ ๒๐ กวา่โรงเรียน เขา
รวมตวักนัช่วยเหลือซึ� งกนัและกนันบัเป็นองคก์รอรูปนยัซึ� งเขา้ใจว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการ
รวมตวัแบบเป็นทางการ  เดินทางต่อไปยงัโรงเรียนอนุบาลบา้นเนินสาํลี โรงนี*กเ็พิ�งไดผู้บ้ริหาร
ใหม่เช่นกนั คืออาจารยสุ์รพล  อินทรัตน์ เดิมอยู่โรงเรียนวดัแหลมลาํพู  วนันี* ไม่ไดพ้บกนัเพราะ
ไปประชุมที�โรงเรียนบา้นทุ่งววัแล่น  ที�นี�หอ้งสมุดจดัไดดี้  งานฝีมือประเภทผลิตไมด้อกไม้
ประดบัจากเศษวสัดุกท็าํไดดี้ ครูลงทุนไปซื*อเครื�องจกัรสาํหรับตดัแบบดว้ยเงินส่วนตวัราคาหมื�น
กวา่บาทเพื�อใชส้อยนกัเรียน นบัเป็นการเสียสละที�น่ายกย่อง  ที�ประทบัใจพบวา่มีอาจารยที์�
ลาออกตามโครงการจากกนัดว้ยดีไดก้ลบัมาช่วยสอนเพื�อบรรเทาความเดือดร้อนของโรงเรียน
เนื�องจากขาดครู โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆทั*งสิ*น 
            โรงเรียนบา้นเนินทราย กาํลงัระดมผูป้กครองมาตดัหญา้บริเวณสนาม  ประมาณ ๔ - ๕ 
คน ผมเดินเยี�ยมชั*นเรียน และพุดคุยกบัครูพอสมควรก็เดินทางต่อไป แวะโรงเรียนบา้นบ่ออิฐ 
วนันี*นกัเรียนแต่งชุดไทยกนัทั*งโรงเรียน นกัเรียนพูดจาฉะฉานไม่กลวัคน  หลงัอาหารเที�ยงแวะ
โรงเรียนบา้นหินกบ ผอ.ไพศาล  กาญจนดิษฐ ์นาํชมบริเวณ ทราบวา่การดแูลสภาพแวดลอ้ม 
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขต
ชุมพร  โรงเรียนสุดทา้ยที�ไปเยี�ยมคือโรงเรียนบา้นบางจาก  โรงเรียนนี* มีตน้ไทรพุ่มงามๆหลายตน้ 
ผอ.ไพฑรูย ์ เจริญสุข บอกวา่อยากตดัทิ*ง ผมบอกว่าอยา่ไปตดัเลยกวา่จะไดร่้มเงาขนาดนี* ใช้
เวลานาน  ใชวิ้ธีริดกิ�งริดใบก็พอ  สุดทา้ยจะเชื�อหรือเปล่าตอ้งคอยดูต่อไป  



           วนัที� ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ มอบหมายท่านรองนิคม  เยาวภกัดิP  ประชุมความมั�นคงฯ 
และหวัหนา้ส่วนประจาํเดือน แลว้เดินทางไปเปิดการอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือขั*นความรู้ชั*นสูง
(วดูแบดจ ์๒ ท่อน) ที�โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร หลกัสูตรผูน้าํ เขตจดัขึ*นเพื�อพฒันากิจการลกูเสือ
ใหย้ ั�งยืนต่อไป  เขา้ทาํงานที�ขุนกระทิง มีเรื�องดีใจและหนกัใจรออยูคื่อ สพฐ.คืนอตัราครูที�เขา้
โครงการจากกนัดว้ยดีมาให ้๒๕ อตัรา จากที�เราเสียไป ๑๐๐ กวา่อตัรา  การจดัสรรมีเงื�อนไข
หลายประการใหค้าํนึงถึงงานนี*  ทาํไปทาํมาจะมีคนด่ามากกวา่คนชม  แต่ไม่เป็นไรชีวิตมนุษยก์็มี
ทั*งขาขึ*นและขาลง ตอ้งทาํใจและเตรียมใจ    

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
             

๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 
            สปัดาห์นี* เป็นวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา คือ วนัวิสาขบูชา พวกเรารํ� าเรียนพุทธประวติั
มาสมยัเดก็ ๆ วา่ตรงกบัวนัขึ*น ๑๕ คํ�าเดือนหก เป็นวนัคลา้ยวนัที�พระพุทธเจา้ประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพาน ปีนี*ตรงกบัวนัพุธที� ๒  มิถุนายน  สองปีที�ผา่นมาผมร่วมพิธีที�พระอารามหลวงวดั
ชุมพรรังสรรค ์ปีนี*ไม่ไดไ้ปร่วมเพราะมีกิจส่วนตวัที�บา้นเมืองนนท ์ เนื�องเพราะเป็นช่วงที�เปิดๆ
หยุดๆ จึงไดอ้อกเยี�ยมโรงเรียนใกล้ๆ  ๔ แห่ง คือ โรงเรียนวดัดอนรวบ นั�งรถผา่นไปผา่นมาก็
หลายครั* ง วนันี*  ผอ.นริศ  นพชาํนาญ ไดพ้าชมกิจกรรมการเรียนการสอนและหอ้งพิเศษ ทุกอาคาร 
เนื�องจากเป็นโรงเรียนในวดัผูอุ้ปถมัภส์าํคญักเ็ป็นหลวงพ่อ ดูวดัของท่านจดัเป็นสัดส่วน
สวยงาม  ชมการเรียนการสอนโครงการดาวเทียมไทยคม ไดผ้ลเป็นที�น่าพอใจ พวกเรา หมายถึง
ผม  ท่านผูต้รวจสัญญานนท ์ พรหมมณี และฝ่ายเลขานุการไดเ้ดินทางต่อไปยงัโรงเรียนบา้นดอน
ไทรงาม ของท่าน ผอ.ชาญวิทย ์ยิกสุังข ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ� ง  ท่าน ผอ.
ชาญวิทย ์สอบ ผอ.เขต ผา่นมาจนถึงขั*นตอนสุดทา้ย ดฝีูมือการบริหารงานโรงเรียนแลว้ก็มั�นใจวา่ 
หากไดบ้ริหารงานระดบัเขต กค็งจะทาํให้งานวิชาการคึกคกัแน่นอน  โรงเรียนวดัคูขดุเป็น
โรงเรียนขนาดเลก็ เมื�อเทียบกบั ๒ โรงเรียนที�ผา่นมา ผอ.ประมวล  พรหมศร ไปอบรมหลกัสูตร
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือขั*นความรู้ชั*นสูง ผมชมกิจการอาหารกลางวนัของโรงเรียน โรงครัวของที�นี�
จดัดีปูกระเบื*อง  โรงเรียนสุดทา้ยที�ไดเ้ยี�ยมคือโรงเรียนบา้นบางหลง ของ ผอ.สามารถ  นิรันดร์
ภิญโญ  ที�นี�มีเรือนเพาะชาํ มีพนัธ์ุไมจ้นัทร์ผาตน้เลก็ๆอยู่มาก ผกัสวนครัวอื�นๆอีกมากมาย   
            วนัที� ๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ไดป้ระชุมผูบ้ริหารโรงเรียนในฝันของเขต ๑ และเขต ๒ 
ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพรและท่านรองผูว้า่ฯ ท่านสมพงษ ์ ทวิชศรี ไดเ้ป็นผูน้าํการประชุม 



เรื�องที�พิจารณากนัคืองบประมาณในส่วนที�จะไดรั้บสนบัสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ ทั*งของผูว้า่ฯ 
CEO  องคก์รปกครองทอ้งถิ�น และภาคเอกชน  สุดทา้ยใหแ้ต่ละโรงเรียน(๘ โรง)ไปเขียนคาํขอมา
ใหม่  พวกเราคงตอ้งใชท้รัพยากรที�มีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ*น ในภาวะที�ขาดแคลนทั*ง M Man 

และ M Money 

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
  

๒๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

          ผมออกจากบา้นพกัที�นนทบุรีประมาณตีสาม ของวนัที� ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึงชุมพร ๘ 
โมงเชา้ วนันี* มีนดัหมายหลายรายการ การประชุมคดัเลือกเยาวชน มอบท่านรองฯสันทดั  บุณย
ธรรมกุล ดาํเนินการแทน  ผมเดินทางไปโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ๒๐ เพื�อรับท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัชุมพร ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจาํจงัหวดั นาํเงิน
พระราชทานไปมอบใหโ้ครงการอาหารกลางวนั ๕๐,๐๐๐ บาท  ผอ.ร.ร.ไม่อยูค่รูบอกวา่ถกูงู
กะปะกดัจึงไปพกัรักษาตวัอยูที่�บา้นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี แต่ครูที�เหลืออยู่ตอ้นรับขบัสูแ้ขง็ขนั 
หลงัดาํเนินการเสร็จโรงเรียนเลี*ยงอาหารเที�ยง ๑ มื*อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ เป็น
โรงเรียนประจาํรับเดก็ดอ้ยโอกาสประเภทยากจนจากจงัหวดัชุมพรและระนองเขา้เรียน  ภาระ
หนกัคงจะเป็นเรื�องอาหารการกิน เพราะโรงเรียนตอ้งจดัใหน้กัเรียนทั*งสามมื*อ  การฝึกให้
นกัเรียนเลี*ยงปศุสัตวแ์ละปลูกผกัสวนครัวจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง   ออกจากโรงเรียนราษฎร์
ประชานุเคราะห์ ๒๐ ผมไปแวะโรงเรียนประชาสันติ เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ไม่มีผูบ้ริหาร
โรงเรียน เหลือนกัเรียนประมาณ ๗๐คน กาํลงัขออนุมติั ก.ค.ใหอ้ดีตผูช่้วย หน.ปอ.ไปเป็นครูใหญ่
โรงเรียนนี*   สถานที�กวา้งขวางอุดมไปดว้ยไมป้ระดบันานาพนัธ์ุ  ครูกาํลงัง่วนอยู่กบัการถอด
ชิ*นส่วนคอมพิวเตอร์บอกวา่จะไปเรียนโปรแกรมสาํเร็จรูปบางอยา่งที�สพท.จดัขึ*น แต่
คอมพิวเตอร์เดี*ยงเสียก่อน คงตอ้งพึ�งร้านเพราะสตาร์ทเครื�องไม่ไดเ้ลย  เวลา ๑๔.๐๐ น.กลบัมายงั
สาํนกังานเขตที�ศูนยร์าชการ ประชุมโครงการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) ได้
คดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ ๔ โรงเรียน คือทุ่งคาพิทยาคาร ประชานิคม ๔ เนินทอง และ
ชุมชนบา้นมาบอมฤต เพื�อเป็นโรงเรียนนาํร่อง วนัที� ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จะนาํผูบ้ริหารครู
อาจารยข์องทั*ง ๔ โรงเรียนไปศึกษาดูงานที�โรงเรียนดีเด่นของ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 
           ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ



สถานศึกษาขั*นพื*นฐาน โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนท่าขา้มวิทยา ประมาณ ๒๐ โรงเรียน ที�ยินยอม
พร้อมใจกนัมาประชุมเพื�อรับทราบบทบาทอาํนาจหนา้ที�และวางแผนการทาํงาน นบัเป็นความ
ทนัสมยัของผูบ้ริหารโรงเรียนที�จะใชก้ลไกองคค์ณะบุคคลในการบริหารจดัการศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพ  กรรมการมาประชุมกนัอย่างพร้อมเพรียงทั*งบรรพชิตและฆราวาส ผมบรรยาย
พิเศษเสร็จกลบัไปทาํงานที�เขตทั*งขนุกระทิงและศูนยร์าชการ จนเวลา ๑๕.๓๐ น.กลบัไปมอบ
เกียรติบตัรและปิดการสัมมนาให ้ เวลา ๑๗.๐๐ น.กลบัไปประชุมกรรมการมลูนิธิกีฬาทีหอ้ง
ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพร 
          ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.ประชุมคณะกรรมการกาํกบัเงินกูย้ืมของจงัหวดั
ชุมพร แบ่งเงินกูย้ืมใหส้ถานศึกษาทั*ง ๒ เขตในวงเงินที�ไดรั้บจดัสรร ๒๗ ลา้นกวา่บาท โดยถือ
จาํนวนนกัเรียน ม.ปลาย ปวช. ปวส.เป็นเกณฑ ์ เที�ยงเดินทางไปโรงเรียนขนาดเลก็เพื�อนาํ
หอ้งสมุดเคลื�อนที�ไปหมุนเวียน วนันี* ไป ๓ โรงเรียน คือบา้นหาดหงษ ์ บา้นทุ่งบิ�น และบา้นใหม่
พฒันา ทั*งสามแห่งจดัอาคารสถานที�ไดส้ะอาดร่มรื�นขอชมเชย นกัเรียนอ่านออกเขียนได ้ ดูพวก
เขาจะตื�นเตน้กบัหนงัสือที�ผูต้รวจฯพะนอและผูต้รวจสัญญานนท ์นาํไปใหอ่้าน  เห็นบอกวา่มีซีดี
กิจกรรมต่างๆที�เล่นกบัคอมพิวเตอร์ใหเ้ด็กไดฝึ้กดว้ย  กลบัถึงเขตมีผูป้กครองนกัเรียนมาพบ
พดูคุยกนัจน ๑๘.๐๐ น.ถึงไดก้ลบับา้นพกั 
          ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ ทาํงานเอกสารจนเที�ยงจึงเดินทางเขา้กรุงเทพฯ เพื�อประชุมเรื�องการ
นาํคะแนนประเมินNTไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา ที�โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขมุวิท  เขา
กาํหนดใหร้ายงานตวัช่วงเยน็ เวลาหนึ�งทุ่มปฐมนิเทศ  ผมพกัคา้งกบั ผอ.เขต ๒ แม่ฮ่องสอน  
          ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๔๗ เวลา๐๘.๓๐ น.ท่านรองเลขาธิการ กพฐ.ท่านเจริญ  ภกัดีวานิช เป็น
ประธาน ท่านบอกวา่ท่านเลขาธิการ กพฐ.ติดราชการสาํคญั เพราะวนันี* เวลา ๑๐.๐๐น.จะมีการ
ประชุม ก.ค.เพื�ออนุมติัการแต่งตั*ง ผอ.เขตและรอง ผอ.เขต พวกเราก็ตื�นเตน้กนัพอสมควร หลงั
เบรคจึงจบักลุ่มคุยกนั จนเกือบเที�ยงการประชุม ก.ค.เสร็จสิ*น ผมทราบว่าตวัเองอยู่ที�เก่าก็ยินดี
เพราะไม่ตอ้งยุ่งยากกบัการเก็บของยา้ยที�อยู ่และจะไดส้านงานต่อเนื�องจากเดิมได ้ท่านรองฯ
นิคม  เยาวภกัดิP  และท่านรองฯสนัทดั บุณยธรรมกุล  ถกูโยกไปเป็นผูต้รวจราชการเขตชุมพร เขต 
๒ ได ้รอง ผอ.เก่า ๑ ท่านคือท่านรองฯปรีชา  บวักิ�ง และใหม่ ๑ ท่าน คือท่านรองฯพะนอ  ทิพย์
พิมลรัตน์  ไดผู้ต้รวจราชการเขตฯมา ๒ ท่านอนุพงษ ์บรรจงศิริ และท่านจิรวติั  ขวญัช่วย ที�โยก
จากรองเขต ๒ เสียท่านวฒัชยั  วรรณพิรุณ หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ไปเป็น 
รอง ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๒ กข็อแสดงความยินดีกบัหนา้ที�ใหม่ของทุกท่าน   บ่ายการประชุม
กร่อยเสียแลว้เพราะการตรวจสอบการโยกยา้ยสับเปลี�ยนครั* งประวติัศาสตร์ดูจะเป็นเรื�องสาํคญั
เฉพาะหนา้  ผมนั�งฟังการประชุมจนจบรายการวนันี*  พกัคา้งดว้ยความรู้สึกหลายๆประการเลย
นอนไม่ค่อยหลบัเหมือนคืนก่อน 
         ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ประชุมต่อจนจบรายการ เดินทางกลบับา้นพกั วนัอาทิตยห์นา้ที



ประชุมต่อเนื�องอีก ๑ รายการคือการประชุมเครือข่ายของกระทรวง  กะวา่จะอยูป่ระชุม ๒๑และ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ วนัที� ๒๓ ท่านผูต้รวจราชการกระทรวง ท่านอารีรัตน์  วฒันสิน จะมา
ตรวจราชการที�เขต ๑ และเขต ๒ ตอ้งลงไปรับการตรวจ 
         พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ   
             
             

    

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
             

๑๓  มิถุนายน  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 
            การขบัรถที�รู้สึกวา่ยาวนานและทุกขท์รมานดว้ยความง่วงนอนของผมไดจ้บลงเวลา 
๐๕.๓๐ น.ของวนัที� ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ ผมออกจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๑.๐๐ น. ของวนัที� ๖ 
มิถุนายน ตอนกลางวนัมีภารกิจทั*งวนัไมไ่ดพ้กัผอ่น  ถึงเวลาขบัรถกะเวลาใหถึ้งชุมพรประมาณ 
๐๓.๐๐ น. เหมือนที�เคยขบัอยูเ่ป็นประจาํกลบัไม่สามารถทาํได ้ตอ้งหยุดงีบเป็นระยะ ๆ ถึง
บา้นพกัตั*งนาฬิกาปลุกเวลา ๐๗.๐๐ น. ไดน้อนพกั ๑ ชั�วโมงอาการยงังวัเงียชอบกล อาบนํ*าสระ
ผมรู้สึกดีขึ*น  เวลา ๐๘.๓๐ น.ไปเป็นประธานเปิดการอบรมเรื�องการประกนัคุณภาพการศึกษา ซึ�ง
สถาบนัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จดัชึ*นที�โรงแรมจนัทร์สมธารา บรรยายพิเศษต่อเนื�องกนัไป  ผูเ้ขา้รับ
การอบรมเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนในจงัหวดัชุมพร  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นประธานประชุมหวัหนา้
กลุ่มในสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษา จนเกือบเที�ยงวนั เที�ยงไปทานอหารกบัผูบ้ริหารโรงเรียนใน
ฝันทั*ง ๘ โรงที�มาทาํแผนของบประมาณจากจงัหวดั รับทราบความกา้วหนา้ในการทาํงาน บ่าย
เซ็นงานประจาํที�มารออยูบ่นโต๊ะจนเยน็ พาตวัเองไปเซ็นงานคุรุสภาต่อ  เยน็นี* งดออกงานทุกชนิด
ขอนอนแต่หวัคํ�าสักวนั 
            วนัที� ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗  ยงัหมกมุน่กบังานเอกสาร การตอ้นรับเพื�อนครูผูบ้ริหารที�แวะ
มาหารือขอ้ราชการต่าง ๆ  บ่ายมีการประชุมคณะกรรมการคุม้ครองเดก็ของจงัหวดั ตาม
พระราชบญัญติัที�ออกใหม่เมื�อ พ.ศ. ๒๕๔๖  กฎหมายฉบบันี* มีรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบญัญติัถึง ๔ คน คือ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สงัคม  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ และ



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม  ผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัมีอาํนาจออก
กฎกระทรวง  ออกระเบียบปฏิบติัในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง 
            วนัที� ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ เวลา ๐๘.๓๐น. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ
เรื�องการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํหรับผูบ้ริหารรวมทั*งบรรยายพิเศษ  รุ่นที� ๒ ณ โรงแรม
จนัทร์สมธารา  กลบัไปทาํงานที�เขตแลว้ชกัชวนผูต้รวจราชการเขต ประกอบดว้ย ผูต้รวจฯ
พะนอ  ทิพยพิ์มลรัตน์  ผูต้รวจ ฯ สัญญานนท ์ พรหมมณี  ผูต้รวจฯ ประเสริฐ  คงช่วย  ผูต้รวจฯ 
วิมาน  ดีทองหลาง และผูต้รวจฯขจีศกัดิP   อุย้นอง และทีมงานเลขานุการไปเยี�ยมโรงเรียนบา้นแก่ง
เพกา ของท่าน ผอ.ไพเราะ  ต่างประเทศ และโรงเรียนบา้นสวนทรัพย ์ของ ผอ.
สมชาย  คุณวฒิุ  ทั*งสองโรงอยู่ติดถนนเพชรเกษม ผา่นไปผา่นมาไม่เคยแวะ วนันี* ไดแ้วะชมและ
ใหก้าํลงัใจในการทาํงาน  ๑๖.๐๐ น.ไปเป็นประธานมอบวุฒิบตัรและปิดการอบรมหลกัสูตรการ
วิจยัในชั*นเรียนที�โรงเรียนวดัหาดทรายแกว้  ของ ผอ.ประทีป  อิสริยานนท ์ครูโรงเรียนนี*สมคัรใจ
จดัโครงการนี* ขึ*น ไดที้มงานศึกษานิเทศกจ์ากชุมพรเขต๑ เป็นผูใ้หก้ารอบรม จาการสอบถามและ
ดูผลงาน(แบบฝึกหดั) ทุกคนมีแววนกัวิจยั คงจะเกิดมรรคผลต่อการเรียนการสอนอยา่งแน่นอน 
            วนัที� ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  เชา้ทาํงานเอกสาร เที�ยงเดินทางไปอาํเภอท่าแซะเยี�ยม
โรงเรียนชุมชนบา้นคุริง(มิตรภาพที� ๒๕)ของ ผอ.ชลิต  พิณวานิช  แลว้เดินทางไปเป็นประธาน
รับมอบคอมพิวเตอร์และร่วมประชุมผูป้กครองของโรงเรียนประชานิคม ๔ ของ ผอ.จร้ส  ฉิม
ระฆงั  มีผูป้กครองมาประชุมกนัมาก  สาํหรับคอมพิวเตอร์ไดรั้บมอบจากสหกรณ์นิคม และ
บริษทัสหไทยนํ*ามนัปาลม์ จาํกดั  
            วนัที� ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๔๗ ภาคเชา้ประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา ที�ขนุกระทิง บ่ายประชุม
โครงการโรงเรียนสร้างฝัน ที�ศูนยร์าชการจงัหวดั มีท่านผูว้่าราชการจงัหวดั รองผูว้า่ราชการ
จงัหวดั และผูเ้กี�ยวขอ้งเขา้ประชุมเพื�อประเมินผลงานที�ผา่นมาและวางแผนการทาํงานต่อไป 

    

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
  

๒๗  มิถุนายน  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 
           การประชุมเครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ (MOENET) ที�แอมบราสเดอร์ มุ่งใหส้าํนกังาน
เขตพื*นที�เขา้ใจเทคนิค ปัญหา ของการวางระบบ Internet ที�ติดตั*งใหก้บัโรงเรียน  จึงเชิญวิทยากร



จากบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง เช่น บริษทัสามารถ เอไอเอส  ผมร่วมประชุม ๒ วนั คือ ๒๑ - ๒๒ 
มิถุนายน  ๒๕๔๗ จึงตอ้งเดินทางกลบัชุมพรมารับท่านผูต้รวจฯ อารีรัตน ์ วฒันสิน และคณะ ผม
กลบัชุมพรในฐานะผูอ้าํนวยการเขตพื*นที�การศึกษา ซึ� งไดรั้บการแต่งตั*งไปเมื�อวนัที� ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๔๗ ตาํแหน่งศึกษาธิการจงัหวดั ปฏิบติัหนา้ที�จึงหายไป  รับประทานอาหารเยน็กบัท่าน
ผูต้รวจฯ ที�ร้าน ๒๓ ธนัวา เรื�องที�คุยกนัคงไม่พน้เรื�องแต่งตั*ง ผอ.เขต/รองฯและผูต้รวจฯ  ท่านรอง
พะนอ  ทิพยพิ์มลรัตน์ เพิ�งไดร้ับแต่งตั*งใหม่เช่นกนัตอ้งทาํงานทนัทีไม่มีเวลาไหวค้รู ท่านผูต้รวจ
ฯจิรวฒัน์ ขวญัช่วย ถูกโยกมาจากชุมพร เขต ๒ มาร่วมรับประทานอาหารดว้ย  ท่านรอง
ปรีชา  บวักิ�ง กาํลงัจดับาํเพญ็กศุลศพนอ้งชายจึงไมไ่ดเ้จอกนั หลงัส่งผูต้รวจฯกลบับา้นพกันอน
เพราะขบัรถเองจาก กรุงเทพฯ - ชุมพร 
           วนัที� ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๔๗ หลงัอาหารเชา้ที�โรงแรมชุมพรแกรนด ์ ท่านผูต้รวจฯและ
คณะ พร้อมชาวเขตเดินทางไปร่วมตรวจราชการที�โรงเรียนประชานิคม ๔ ของ ผอ.จรัส  ฉิมระฆงั 
โรงเรียนไดจ้ดัวางเอกสารหลกัสูตรไวใ้หช้มมากมาย ท่านผูต้รวจฯไดท้าํความเขา้ใจกบัครูเรื�อง
หลกัสูตร แผนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน จนเวลาสมควรคณะจึงเดินทางออกไปที�
โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม  ท่าน ผอ.สมนึก  เขียวสะอาดและคณะครูไดต้อ้นรับ การแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ไม่พน้เรื�องหลกัสูตร การเรียนการสอน  หลงัอาหารเที�ยงที�แก่งเพกาคณะไดเ้ยี�ยมชม
โรงเรียนชุมพรศึกษา ซึ� งเป็นโรงเรียนเอกชน ครูใหญ่ทาํเนียบ  นอ้ย นาเวศ ไดชี้*แจงแสดงผลงาน
ทั*งเอกสารและของจริง เช่น ใหรั้กเรียนกล่าวตอ้นรับเป็นภาษาจีน  ร้องเพลงจีน พูดภาษาองักฤษ 
และเล่าใหฟั้งวา่โรงเรียนไดท้าํสญัญาทวิภาคีกบัโรงเรียนวดัวงัไผ ่ของ ผอ.เกรียงศกัดิP   เลา
หะวฒัน์  เพราะโรงเรียนชุมพรศึกษามีสระนํ*าและสอนว่ายนํ*า โรงเรียนวดัวงัไผ่มีการสอนเรื�อง
ดนตรีไทย สองโรงจึงส่งเด็กไปเรียนในสองวิชานี* โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ส่งท่านผูต้รวจฯ กลบั
สนามบินสุราษฎร์แค่หนา้โรงเรียน เพราะคืนนี* จะเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพนอ้งชายท่าน
รองปรีชา บวักิ�ง ที�มลูนิธิหลงัตลาด 
            วนัที� ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ทาํงานธุรการเสร็จ ไปสาํนกังานคุรุสภาจงัหวดั(ชื�อเดิม) ไป
สาํนกังานเขตที�ขนุกระทิง เลยไปเยี�ยมโรงเรียนบา้นถํ*าสิงห์ของ ผอ.เกียรติแกว้  หุนตรณี  และ
โรงเรียนบา้นเขาวง ของ ผอ.สาํรวม  นครพลดั กลบัมาจดัการกบัหนงัสือราชการที�เขตต่อ 
             วนัที� ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.ร่วมงานมหกรรมวฒันธรรมไทย หนา้
เทศบาลเมืองชุมพร กลบัไปประชุมคณะทาํงานเตรียมการจดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะ
ลกูเสือแห่งชาติ  เที�ยงไปกินขา้วกบัคณะครูโรงเรียนบา้นช่องไทรราษฎร์พฒันา ที�โรงเรียนเป็น
อาหารกลางวนัสาํหรับนกัเรียนและครู มื*อนี* พิเศษแกงถุงและไข่เจียว  เวลา ๑๔.๐๐ น.ไปมอบ
วฒิุบตัรการอบรมวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นท่ามะปลิง ของ ผอ.บญัชา  กลัยาณวตัร นาํ
ครูมาอบรมกนัที�ห้องประชุม อบจ.ชุมพร ไดท้ั*งสถานที�และอาหารเครื�องดื�ม วิทยากรเป็น
ศึกษานิเทศก ์จาก สพท.ชุมพร เขต ๑ กลบัไปลงชื�อในฎีกาเบิกเงินจนเยน็ จึงเดินทางกลบั กทม.



เพราะมีประชุมอีก ๒ รายการ คือ ประชุมผูแ้ทน กบข.ในวนัที� ๒๘ และประชุมสภาที�ปรึกษาดา้น
เศรษฐกิจและสังคมในวนัที� ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๔๗ เป็นเรื�องการกระจายอาํนาจไปสู่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ตอ้งการความเห็นจากตวัแทน ผอ.เขต บางประเดน็   พบกนัใหม่ฉบบัหนา้
ครับ 

           

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
  

๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 
 
                สัปดาห์ที�ผา่นมามีการประชุมหลายรายการ เริ�มจากวนัที� ๒๘  มิถุนายน ๒๕๔๗ มีการ
ประชุมผูแ้ทนสมาชิก กบข.ประจาํปี ๒๕๔๗ จดัที�หอประชุมกรมประชาสมัพนัธ์ ซอยอารีย ์ถนน
พหลโยธิน ลกัษณะเดียวกบัการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูของเรานี�เอง  มีการแถลงงบดุล 
การลงทุนในรูปแบบต่างๆ และรายการซกัถามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ประชุม ขอเรียนวา่เท่าที�ดู
เอกสารและฟังคณะกรรมการบริหารชี*แจง กองทุน กบข.มีความมั�นคงและกาํลงัขยายการลงทุน
ไปในต่างประเทศ  สาํหรับสมาชิกที�ผอ่นชาํระเงินกูเ้พื�อซื*อบา้นกบัธนาคารพาณิชยใ์นอตัรา
ดอกเบี* ยที�สูง ขณะนี*กองทุน กบข.ร่วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ จดัโครงการเงินกูเ้พื�อเปลี�ยน
ธนาคารในอตัราดอกเบี*ยที�ตํ�าลง  นอกจากนั*นสมาชิกมุสลิมที�ประสงคจ์ะซื*อบา้น กบข. กาํลงั
จดัทาํโครงการนี*อยูเ่ช่นกนัท่านสามารถกูเ้งินซื*อบา้นพร้อมที�ดินได ้  สาํหรับสมาชิกทั�วไป กบข.
จะเปิดโครงการบา้น กบข.ครั* งที� ๓ ประมาณเดือนธนัวาคม ๒๕๔๗ 
                วนัที� ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๗ ร่วมประชุมเรื�องการกระจายอาํนาจสู่เขตพื*นที�การศึกษา 
ซึ� งสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จดัขึ*นที�ชั*น ๒๗ อาคารพญาไทพลาซ่า ผมตั*งใจว่า
จะประชุมสกัพกัจะแวะไปตามงานที� สพฐ. เอาเขา้จริงหนีไม่ออก เพราะที�ประชุมเลือกใหเ้ป็น
ประธานดาํเนินการอภิปราย จบลงไดเ้วลา ๑๖.๐๐ น.สภาที�ปรึกษาฯจะออกดาํเนินการในลกัษณะ
นี*ทั*ง ๔ ภาคเพื�อรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้กี�ยวขอ้งต่อไป 
                วนัที� ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ผมนั�งรถดีเซลรางกลบัชุมพร ออกจากศาลายาเวลา 
๐๙.๐๐น. ถึงชุมพรเวลา ๑๔.๑๕ น.เป็นเวลาที�ไดพ้กัผอ่นเพราะไม่ตอ้งระมดัระวงัเหมือนการขบั
รถเองหรือนั�งรถยนต ์เพราะรถไฟค่อนขา้งปลอดภยัสูง ถึงสาํนกังานกเ็ริ�มลงชื�อในเอกสารที�คั�ง



คา้งอยา่งมากมาย ยิ�งเป็นเขตทาํไมงานเอกสารจึงมากมายขนาดนี*และมีแนวโนม้ว่าจะเพิ�มขึ*น
เรื�อยๆ สวนทางกบัอตัรากาํลงัทั*งของเขตและโรงเรียนที�ลดลง เลิกงานไปวางหรีดเคารพศพแม่
ยายคุณสมชาย  รัตนเทพี ลูกจา้งประจาํของเขต อาหารเยน็จึงเรียบร้อยที�นี�    
               วนัที� ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ลูกเสือ-เนตร
นารี จึงไปรวมพลสวนสนามกนัที�สนามกีฬาจงัหวดัในช่วงบ่าย  สนามแฉะนํ*าเพราะฝนตกลงมา
ทั*งวนั แต่พวกเรากไ็ม่ถอย ผมกะจาํนวนลูกเสือ-เนตรนารีจะมากกวา่ทุกปี  ท่านผูว้า่ราชการ
จงัหวดัในฐานะผูอ้าํนวยการลกูเสือจงัหวดัเป็นประธานการสวนสนาม   เวลา ๒๑.๓๐ น.ผมนั�ง
รถทวัร์ของบริษทัโชคอนนัต ์เขา้กรุงเทพฯ 
                วนัที� ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มีการประชุม ผอ.เขตทั�วราชอาณาจกัรที�โรงแรมรอยลัริ
เวอร์ เชิงสะพานกรุงธน วนันี* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอดิศยั โพธารมิก  รัฐมนตรี
ช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ นายสุธรรม  แสงประทุม ที�ปรึกษาฯ นายสุนยั  จุลพงศธร เขา้
ประชุม ฝ่าย สพฐ.ภายใตก้ารนาํของท่านเลขาธิการ พรนิภา  ลิมปพยอม พร้อมท่านรองฯทั*ง๓ 
ท่านก็มากนัพร้อมหนา้  นโยบายของท่าน รมว.ศธ.เนน้หนกัเรื�องการจดัการศึกษาโดยเอานกัเรียน
เป็นตวัตั*ง การสื�อสารที�เนน้ E-Learning ท่านบอกวา่ใครสอนเก่งเราไปถ่ายวีซีดีแจกจ่ายไปทุก
โรงเรียนก็จะสะดวกกบัครูยิ�งขึ*น  สาํหรับโครงการคอมพิวเตอร์โรงเรียนขนาดเลก็ จะซื*อใหแ้ห่ง
ละ ๒ เครื�องจะไดค้รบถว้นเร็วขึ*น หากใหโ้รงเรียนหนึ�งเป็น ๑๐ เครื�องกาํลงังบประมาณคงสู้ไม่
ไหว  ตอนบ่ายมีการแบ่งกลุ่มอภิปรายเกี�ยวกบัการบริหารเขตพื*นที�การศึกษา  จนเวลาประมาณ 
๑๗ นาฬิกาการประชุมจึงจบลง 
               
            

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
  

๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 
           วนัจนัทร์ที� ๕ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ ผมลาราชการ ๑ วนั เพราะมีกิจธุระส่วนตวัที�ตอ้ง
ดาํเนินการดว้ยตนเอง  หวัคํ�าจึงเดินทางกลบัชุมพรดว้ยรถยนตส่์วนตวั ถึงบา้นพกัประมาณตี ๒ 
ของวนัใหม่ หลบัเอาแรงเสีย ๔ ชั�วโมง  ๐๖.๐๐น.จึงลุกมานั�งเซ็นแฟ้มหนงัสือราชการ กวา่จะ
หมดก็ใชเ้วลาเป็นชั�วโมง  รีบอาบนํ*าแต่งตวัหอบหิ*วเครื�องแบบปกติขาวนั�งรถตูไ้ปสุราษฎร์ธานี
เพื�อร่วมกบัทีมของผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพร บนัทึกเทปโทรทศัน์ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ



สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ เหมือนทุกๆปี  โดยสถานีวิทยโุทรทศัน์ช่อง ๑๑ สุราษฎร์
ธานีเป็นผูบ้นัทึกรายการ  เป็นครั* งแรกในชีวิตที�ตอ้งใหผู้ใ้หญ่คอยกว่าครึ� งชั�วโมง เพราะมวัเซ็น
เอกสารในแฟ้มนานเกินไป  คนขบัรถกพ็ยายามทาํเวลาจนตาํรวจทางหลวงมองคอ้นเป็น
แถว  หอ้งบนัทึกเทปของสถานีโทรทศันก็์จดัเป็นเวทีตกแต่งฉากใหส้วยงามและเขา้กบังานที�
ตอ้งการนาํเสนอ พวกเราจะไปยืนเขา้แถวเป็นฉากให้กบัท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั หนา้แถวจะมี
กรวยสาํหรับเปิดถวายความจงรักภกัดี  ดา้นหนา้จะมีกลอ้งบนัทึกวางไวห้ลายตวั ที�สาํคญัมีจอฉาย
ขอ้ความที�ผูว่้าราชการจงัหวดัจะตอ้งอ่าน มีผูก้าํกบัทั*งขา้งล่างและหอ้งบนัทึกขา้งบน การบนัทึก
ทาํกนัหลายครั* งจนกว่าจะเป็นที�พอใจของทุกฝ่ายจึงจบสิ*นกระบวนความ  วนันี*มาทานขา้วกลาง
วนัที�ร้านเพื�อนเดินทางหนา้สวนโมกขพลาราม นดัท่านผูต้รวจฯสมเกียรติ  ดาโลดม มานั�งทาน
ขา้วถามสารทุกขสุ์กดิบกนั เพราะเดิมท่านเป็นผูช่้วยศึกษาธิการจงัหวดัชุมพร ไปเตรียมการเขต
พื*นที�ดว้ยกนัที�หลงัสวน จนไดป้ฏิบติัหนา้ที�รอง ผอ.เขต เมื�อพน้จากการปฏิบติัหนา้ที� รองฯ ทาง 
สพฐ.ตั*งใหเ้ป็นผูต้รวจราชการสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  ขากลบัแวะเขา้
ไปที�สาํนกัเขต(ขนุกระทิง)  ไดรั้บโทรศพัทจ์ากงานเลขานุการว่า ประชาชนบา้นบางคอยจะ
ประชุมรับฟังคาํชี*แจงเรื�องจกัรยานยืมเรียน จากผูบ้ริหารโรงเรียนในวนันี* เวลา ๑๗.๐๐ น.ไดเ้ชิญ 
ผอ.เขตหรือผูแ้ทนไปร่วมชี*แจงดว้ย  ผมจึงนดัหมาย อาจารยวิ์ศิษฐ ์ ยอดสมยั ผูบ้ริหารโรงเรียนมา
ถามไถส่ถานการณ์ และมอบหมายใหผู้ต้รวจราชการของเขต จาํนวน ๓ ท่าน ไปร่วมประชุมครั* ง
นี*  คือท่านจาระไน ทิพยคี์รี ท่านสญัญานนท ์ พรหมมณี   และท่านขจีศกัดิP   อุย้นอง ไดรั้บรายงาน
วา่ทุกอยา่งดจูะเรียบร้อยดี  ฟังข่าวแนวลึกถึงสาเหตุแห่งความขดัแยง้เกิดจาก ทอ้งถิ�นนี*ประชาชน
สนใจในเรื�องการเมืองทอ้งถิ�นสูง บางครั* งอุดมการณ์แตกต่างกนัจึงเสมือนแบ่งเป็นกลุ่มที�แข่งขนั
กนั กเ็กิดระแวงวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนอาจฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง ซึ� งเป็นเรื�องละเอียดอ่อนที�ใกลต้วั
พวกเราชาวครูทั*งหลายที�ฝ่ายการเมืองมองวา่เป็นหวัคะแนนที�มีประสิทธิภาพตอ้งระมดัระวงัเป็น
พิเศษ  การบริหารโรงเรียนโดยใชก้ลไกของคณะกรรมการสถานศึกษาจะช่วยเป็นเกราะป้องกนั
ในพวกเราไดอี้กชั*นหนึ�ง จึงขอใหผู้บ้ริหารครูอาจารยใ์ชอ้งคก์รนี* มีส่วนร่วมในการทาํงาน ที�เป็น
หวัใจสาํคญัคือบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล  คือ การกระทาํที�ชอบดว้ยกฎหมาย มีคุณธรรม  มี
ความโปร่งใส  ใหผู้เ้กี�ยวขอ้งมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ และไดผ้ลที�คุม้ค่า 
           วนัที� ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ไปเป็นประธานพิธีเขา้ประชุมหมู่ของยวุ
กาชาด โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วดัสุบรรณนิมิต)และมียวุกาชาดจากโรงเรียนวดัปากด่าน 
อาํเภอปะทิวมาสมทบดว้ย  ยวุกาชาดลดนอ้ยลงเมื�อโรงเรียนหนัไปจดักิจกรรมเนตรนารีใหก้บั
นกัเรียนหญิง  การริเริ�มฟื* นฟูกิจกรรมยุวกาชาดของทั*ง ๒ โรงเรียนจึงเป็นเรื�องที�ตอ้งชมเชยอยา่ง
ยิ�ง พิธีวนันี* เชิญผูเ้กี�ยวขอ้งมาร่วมมากมายเท่าที�จาํไดมี้รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชุมพร 
คุณจเร  อุย้นอง พ่อคา้ประชาชน ที�สาํคญัเจา้อาวาสวดัสุบรรณนิมิต  หลงัเสร็จพิธีผมเดินทางไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ อาํเภอท่าแซะ เพื�อตอ้นรับคณะของท่านประธาน



กรรมการบริหารมลูนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ท่านขวญัแกว้  วชัโรทยั ซึ� ง
จะนาํสิ�งของพระราชทานมามอบใหน้กัเรียนทุกปี  ผมกบัคุณขวญัทาํงานร่วมกนัมาสมยัดาํรง
ตาํแหน่งศึกษาธิการอาํเภอหัวหิน บุกเบิกโครงการสอนทางไกลผา่นดาวเทียมไทยคมมาแต่ตน้ 
สมัพนัธภาพที�ดีของคนต่างวยัย ั�งยืนมาจนบดันี*นบัได ้๑๒ ปี คุณขวญัเป็นคนทาํงานหนกัและมี
ความเป็นระเบียบสูง เอกสารในห้องทาํงานของท่านสามารถคน้ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ตน้ฉบบั
หนงัสือพิมพแ์ละบทความที�ผมเคยเขียน ผมเองหาไม่ไดแ้ลว้ตอ้งพึ�งคุณขวญัหากจะนาํไปอา้งอิง
เพราะท่านเกบ็ไวเ้ป็นระบบ ท่านเคยเล่าให้ฟังว่ากิจวตัร ของท่านจะตื�นนอนประมาณเวลา ๔.๓๐ 
น. อาบนํ*าแต่งตวัไปหาแม่แลว้ไปทาํงาน ถึงที�ทาํงานประมาณ ๐๖.๐๐ น.ทุกวนั กเ็ป็นจริงอยา่งที�
เล่าเพราะหากผมมีธุระไปหาท่านที�สถานีวิทยุ อส.ในสวนจิตรลดารโหฐาน หกโมงเชา้จะพบท่าน
ที�หอ้งทาํงาน นั�งปรึกษางานกนัจนเวลา ๐๘.๐๐ น.ต่างคนต่างไปตามภารกิจ   ปีนี*อายทุ่าน ๗๖ ปี
แต่ร่างกายยงัแข็งแรง ความจาํยงัดีมาก โรงเรียนตอ้นรับคณะดว้ยการให้นกัเรียนมานั�งรวมตวักนั
เป็นแถวตามระดบัชั*นตั*งแต่ ป.๑ จนถึง ม.๖  เวทีตกแต่งสวยงามมีโต๊ะหมู่วางพระบรม
สาทิสลกัษณ์ วนันี* ท่านสมพงษ ์ ทวิชศรี รองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร เป็นตวัแทนของจงัหวดัให้
การตอ้นรับ มีหวัหนา้ส่วนราชการ ที�เกี�ยวขอ้งอีกหลายท่านมาร่วมงานวนันี*   นอกจากจะมีสิ�งของ
พระราชทานมามอบใหน้กัเรียนแลว้ ทุกปี คุณขวญัจะเชิญศิษยเ์ก่า ราชประชานุเคราะห์ที�ประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนและการงานมาพุดคุยกบันกัเรียนเพื�อเสริมแรงให้เอาเยี�ยงอย่างต่อไป  ภาค
บ่ายนั�งเซ็นหนงัสือราชการของเขตจนเยน็ เพราะท่านรองฯพนอ  ทิพยพ์ิมลรัตน์ ไปประชุม
กองทุนกูย้ืมที�กรุงเทพฯ ผมจึงตอ้งเหมาทั*งหมด  เวลา ๒๑.๓๐ น. โดยสารรถไฟเดินทางไป
หาดใหญ่เพื�อร่วมประชุมตามโครงการของสาํนกังาน ก.ค. 
           ความเหนื�อยช่วยใหน้อนหลบัโดยไม่เลือกสถานที�  ปกติผมนอนไม่คอยหลบัเมื�อโดยสาร
รถไฟ เพราะรถเขยา่ตลอดเวลา เสียงก็ดงั ที�สาํคญักงัวลวา่จะหลบัเลยสถานีที�จะลง  แต่คืนนี*หลบั
ดีตื�นอีกครั* งตี ๔ ถึงพทัลุงนอนเล่นไปจนถึงหาดใหญ่ก่อนหกโมงเชา้ รถไฟสมยันี* ไม่ค่อยเสียเวลา
เหมือนเมื�อก่อน เป็นประสิทธิภาพที�เพิ�มขึ*นเพื�อการแข่งขนั  การประชุมที�สาํนกังาน ก.ค.จดัใน
วนันี* เป็นการชี*แจงกระบวนการและวิธีการเสนอผลงานเพื�อประเมินตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาใหรั้บเงินเดือนในระดบั ๙  วิทยากรก็ลว้นแต่คนคุน้เคย เช่น อาจารย์
จรูญ  มิลินทร์   อาจารยส์มยศ  มีเทศน์  อาจารยเ์ฉลียว อยูสี่มารักษ ์ดร.สุรชาติ  สงัขรุ่์ง   และ
อาจารยเ์นาวรัตน ์สวสัดี  หลายเขตมีตวัช่วยไปดว้ย(ลูกนอ้งเก่งๆ) ผมเป็นศิลปินเดี�ยว ฟังแลว้ก็
ค่อนขา้งหนกัเพราะมีเวลาทาํแค่ ๒สปัดาห์ ตอ้งทาํเอกสาร ๒ เล่ม ความหนาเล่มหนึ� งไม่นอ้ยกว่า 
๕๐ หนา้แต่ไม่เกิน ๑๐๐ หนา้ เล่มแรกเป็นเรื�องผลงานในอดีต ๓ ปียอ้นหลงั เล่มที�สองเป็นเรื�อง
ในอนาคตสาํหรับการบริหารงานเขตพื*นที�การศึกษาจึงตอ้งขออนุญาต พวกเรางดงาน(นอกเวลา
ทาํการ)สกั ๒ สปัดาห์ เพราะหากไม่ผา่นอยูเ่ขตเดียวอายเขานะครับ   วนันี* ที�สาํนกังานเขตใหท่้าน
รองฯปรีชา  บวักิ�ง ประชุมหวัหนา้กลุ่มในภาคเชา้และประชุมคณะกรรมการเขตพื*นที�การศึกษา 



นดัแรกในภาคบ่าย ท่านรองฯพนอ  ทิพยพิ์มลรัตน์ กลบัจากประชุมกองทุนกูย้ืม ใหน้ั�งรถไป
ประชุมต่อของ กพร.สพฐ.ที�สุราษฎร์ธานี วนัที� ๘ และ ๙ ก.ค.  
          หลงัเลิกประชุมไดอ้าศยัรถของผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต ๑ กลบัชุมพร  วนัที� ๙ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นประธานเปิดการอบรมเรื�องการ
วดัและประเมินผลการเรียน ของโรงเรียนอนุบาลท่าแซะและโรงเรียนบา้นทุ่งบิ�น ที�อาคาร สปอ.
ท่าแซะ(เดิม) หลงับรรยายพิเศษ จึงกลบัมาทาํงานเอกสารที�เขตต่อตลอดวนั  วนัเสาร์ที� ๑๐ ก.ค. 
๒๕๔๗ มอบท่านรองฯพนอ  ทิพยพ์ิมลรัตน์ เปิดการอบรมครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร เรื�องระบบ
การดูแลนกัเรียน ซึ� งเป็นโครงการที�โรงเรียนริเริ�มจดัขึ*น 
            

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
             

๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 
           วนัที� ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นประธานเปิดการแข่งขนักีฬาเขตพื*นที�
การศึกษาชุมพรเขต ๑ กลุ่มที� ๔ ที�สนามกีฬาจงัหวดั มีขบวนพาเหรดและนกักีฬาจากหลาย
โรงเรียนทั*งโรงเรียนใหญ่และโรงเรียนเลก็ ทั*งระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา กลุ่มนี* มี
ท่าน ผอ.ธรรมนิจ  ชอุ่มผล เป็นประธานกรรมการ  หลงัพิธีเปิดผมตอ้งรีบไปเป็นประธานการ
ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัทั*งของรัฐและเอกชน ที�หอ้งประชุมขุนกระทิง ๑ วนันี*จดัโต๊ะ
เกา้อี*แบบหนัหนา้เขา้หากนัเลียนแบบห้องประชุมเลก็ในรัฐสภา ขาดแต่ผา้ปูโต๊ะ จึงยงัดูเป็นลูกทุ่ง
บนัเทิงอยู่  ผมลองใหเ้จา้หนา้ที�ไปรวบรวมสถิติการเขา้ประชุมของผูบ้ริหารโรงเรียนนับตั*งแต่
เดือนมกราคม ๒๕๔๗ เป็นตน้มา ใครมาประชุมดว้ยตวัเองให ้A ส่งตวัแทนมาประชุมให ้B ใคร
ขาดประชุมให ้C เพื�อให้แต่ละท่านไดดู้ภาพรวมของตนเอง เพราะการประชุมก็มีความสาํคญั
นอกจากจะไดรั้บทราบขอ้ราชการใหม่ๆ ยงัเป็นการสื�อสารแบบ Two Ways สามารถลดขอ้ขอ้งใจ
ไดห้ลายประการ  ผมดสูถิติแลว้พวกเราส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามสาํคญัและมาประชุมดว้ยตนเอง มี
ขาดประชุมเพียงบางท่านและบางนดัเท่านั*น วนันี*ไดแ้นะนาํขา้ราชการที�ไดร้ับแต่งตั*งใหด้าํรง
ตาํแหน่งใหม ่คือรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตฯ ๒ ท่าน คือรองฯปรีชา  บวักิ�ง และรองฯ พนอ 

ทิพยพ์ิมลรัตน ์ผูต้รวจราชการเขตฯ ๒ ท่านคือ ผูต้รวจฯ อนุพงษ ์ บรรจงศิริ และผูต้รวจฯ จิ
ระวฒัน์  ขวญัช่วย สาํหรับผมถือว่าพระเก่าปลุกเสกซํ* าจึงไม่น่าตื�นเตน้อะไร  ตอนบ่ายนดัผูต้รวจ
ราชการเขตทั*งเก่าคือท่านศึกษาธิการอาํเภอ ท่านหวัหนา้การประถมศึกษาอาํเภอและนอ้งๆใน



กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมาประชุมร่วมกบัท่านผูต้รวจราชการเขตที� สพฐ.แต่งตั*งใหม ่๒ ท่าน 
เพื�อวางกรอบงานไม่ใหซ้ํ* าซ้อนและคลุมเครือ  ผลการประชุมไดข้อ้ยติุวา่ สพท.ชุมพรเขต ๑ จะทาํ
ร่างระเบียบวา่ดว้ยการตรวจราชการในเขตพื*นที�เสนอใหค้ณะกรรมการเขตพื*นที�การศึกษา
พิจารณา หากอนุมติัจะไดป้ระกาศใชเ้ป็นการทั�วไป เพราะระเบียบฉบบันี*จะกาํหนดกรอบงาน
การตรวจราชการใหช้ดัเจน กาํหนดอาํนาจหนา้ที�ของผูต้รวจฯ หน่วยรับการตรวจ และผูเ้กี�ยวขอ้ง
ทั*งหลายวา่จะตอ้งดาํเนินการอย่างไรบา้งทั*งในการปฏิบติัการและทางธุรการ ทั*งนี* มุ่งเพิ�ม
ประสิทธิภาพของงานเป็นเป้าหมายสาํคญั โดยใชก้ารตรวจราชการเป็นเครื�องมือ 

          วนัที� ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หลงัจากดูแฟ้มเอกสารแลว้ ชกัชวนผูต้รวจราชการเขต มีท่าน
สญัญานนท ์ พรหมมณี  ท่านประเสริฐ  คงช่วย ท่านขจีศกัดิP   อุย้นอง ไปเยี�ยมโรงเรียนในพื*นที�
อาํเภอท่าแซะที�ตั*งใจไวน้านแลว้ แต่ยงัไม่มีโอกาส  โรงเรียนแรกที�ไปคือโรงเรียนบา้นนํ* าเยน็ ซึ� ง
เพิ�งส่งผูบ้ริหารคนใหม่ไปบริหารงานคือคุณสมบูรณ์  นารัตฐา  ผมเขา้ใจเอาเองวา่โรงเรียนนี*อยู่
ห่างถนนสายเพชรเกษมไม่เกิน ๖ กม. เอาเขา้จริงห่างถึง ๑๓ กม. ถามครูอาจารยส่์วนใหญ่เดินทาง
จากชุมพรบา้งท่าแซะบา้งไปสอนที�โรงเรียนนี*  สภาพที�ตั*งอยูติ่ดถนนการจดัสิ�งแวดลอ้มกด็ูดี 
เพราะภารโรงเก่งเรื�องการจดัสวน ถามดูก็มีความรู้ดา้นพนัธ์ุไมพ้อสมควร รู้ประวติัและธรรมชาติ
ของไมที้�ปลูกอยา่งดี  ปัญหาที�แกไ้ม่ตกของโรงเรียนคือการมาสายของนกัเรียน เพราะบา้นอยู่ไกล 

ตอ้งเดินเทา้มาต่อรถยนต ์หากนกัเรียนเพียงคนเดียวมาถึงที�นดัหมายชา้ รถยนตจ์ะจอดคอยจนพา
กนัสายไปทั*งคนั จกัรยานยืมเรียนช่วยไดบ้า้งเพียงบางช่วงบางตอนเพราะไม่สามารถปั�นไดต้ลอด
เสน้ทาง ผมเลยเยา้ผอ.สมบูรณ์ วา่น่าจะคิดหลกัสูตร สาํหรับนกัเรียนกลุ่มนี*  บอกครูวา่เราน่าจะ
ปลกูตน้ไมใ้หม้ากๆ ครูบอกว่าเคยมีครับแต่พอเปลี�ยนครูใหญ่ทีกโ็ค่นตน้เก่าปลูกตน้ใหม่ เออ
อยา่งนี*ก็มีเหมือนกนัคิดวา่จะมีเฉพาะในเมือง  ไดป้ระชุมครูถามทุกขสุ์ขกนัเพราะทราบวา่ตั*งแต่มี
โรงเรียนผมเป็น ผอ.คนที� ๓ที�มาเยี�ยมโรงเรียนนี*  ๒ ท่านก่อนผมคงจะเป็น ผอ.ปจ.  ก่อนเที�ยงพวก
เราขอตวักลบัเพราะหากอยู่ต่อคงจะเปลืองอาหารกลางวนัของโรงเรียนเป็นแน่แท ้แวะเขา้
โรงเรียนบา้นจนัทึง  ครูบอกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนไปเขต ผมเดินดูบริเณรอบๆ เห็นจดัสวนหยอ่ม
หนา้อาคาร หากปรับให้มีชีวิตชีวาก็จะดูดี หลงัโรงเรียนกาํลงัสร้างส้วมหลงัใหม่ที�เพิ�งไดรั้บ
งบประมาณ  ขณะที�ครูยงัเก้ๆ กงัๆไม่รู้จะเอายงัไงดี ผมกช็วนทีมงานเดินทางต่อไปยงัโรงเรียน
บา้นหินแกว้ ทั*ง ผอ.นิมิตร คงนิมิตร และครูกาํลงัตั*งวงกินขา้วกนัพอดี ทราบวา่วนันี* โรงเรียน
ทาํบุญเลี*ยงพระ  โรงเรียนนี*จดัสภาพแวดลอ้มดี มีสระนํ*าขนาดใหญ่ มีไมใ้หญ่ใหร่้มเงา และมีการ
เสริมแต่งปลูกไมด้อกไมป้ระดบัดูสวยงาม  ออกมากินขา้วเที�ยงที�ร้านสมศกัดิP  บริเวณถนนเพชร
เกษม ผอ.นิมิตร ตามออกมากินดว้ย มีผอ.สุรัต  ฟักแฟ จากโรงเรียนบา้นรับร่อ มาร่วมวงโดย
บงัเอิญหรือตั*งใจกไ็ม่รู้ เพราะผูบ้ริหารในเขตอาํเภอท่าแซะมกัจะสื�อสารกนัรวดเร็ววอ่งไวและ
เหนียวแน่น  บ่ายวนันี*ผมตอ้งปฐมนิเทศเจา้หนา้ที�ในเขตที�สมคัรเรียนโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ซึ� งสาํนักงาน ก.พ. ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ ให้



ศึกษาแบบเรียนสาํเร็จรูป ๖ เล่มทาํแบบฝึกหดัส่ง ส่วนกลางตรวจ หากผา่นจะมอบ
ประกาศนียบตัรให ้ ผมคงเป็นรุ่นพี�ของนอ้งๆเพราะไดรั้บประกาศนียบตัรในหลกัสูตรนี* เมื�อปี 
๒๕๔๕ 

          วนัที� ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ภาคเชา้นั�งเซ็นแฟ้มหนงัสือราชการ มีเรื�องหนึ� งที�สะดุดตาคือ
การลงนามในสญัญาขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนบา้นปากคลอง ซึ� งเป็นโรงเรียนที�ยุบเลิก
ไปแลว้มอบใหโ้รงเรียนหนึ� งดูแลอยู่  โรงเรียนที�ดูแลเขาเห็นวา่อาคารเรียนถูกทิ*งไวไ้ม่ใชง้าน
น่าจะรื* อเพราะปลวกเริ�มกินแลว้  เรื�องก็ดาํเนินการไปตามขั*นตอนจนมาถึงขั*นสุดทา้ย ผมดู
เอกสารราคากลางที�กรรมการประเมินราคาดจูะตํ�าเกินไป จึงชกัชวนท่านรองฯพนอ  ทิพยพิ์มล
รัตน ์คุณวินยั สรรเสริญ หวัหนา้กลุ่มอาํนวยการ และเจา้หนา้ที�พสัดุ ไปทานก๋วยเตี[ยวเป็ดนาชะองั
อิ�มแลว้จึงชวนไปดูอาคารเรียนหลงันี*วา่สภาพเป็นอย่างไร บริเวณรกไปดว้ยหญา้ที�บอกวา่มอบให้
โรงเรียนหนึ�งดูแลคงจะดูแลแต่ในนาม ความจริงเหมือนไม่ไดรั้บการดูแลเลย แหวกพงหญา้เขา้
ไปด ูประเมินดว้ยสายตาคนทั�วไปที�ไม่มีความรู้ดา้นช่างน่าจะประเมินราคาตลาดไดสู้งกวา่ราคา
กลางที�กรรมการกาํหนดซึ� งเขาอาจจะหกัค่าเสื�อมราคาตามหลกัวิชาก่อสร้างกไ็ด ้ ผมจึงสั�งให้
ทบทวนใหมเ่พื�อประโยชน์ราชการ ใจจริงอยากถามชาวบา้นหรือ อบต.วา่จะใชป้ระโยชนอี์ก
หรือไม่ เพราะหากช่วยกนัซ่อมก็ยงัใชป้ระโยชน์ไดม้าก อาจเป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชน หรือศูนยฝึ์ก
อาชีพ หรือที�อยูค่่ายพกัแรมลูกเสือยวุกาชาดเพราะอยูไ่ม่ไกลทะเล  ตอนหวัคํ�ามีงานแสดงวงออ
เกสตาจากประเทศแคนาดา ซึ� งวิทยาลยัเทคนิคชุมพรเป็นแม่งานจดัขึ*นที�หอประชุมโรงเรียนศรียา
ภยั มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธานเปิดงาน งานนี* มีโนราห์ศรียาภยัแจม ดว้ยได้
บรรยากาศตะวนัตกตะวนัออกที�คลาสสิกไม่แพก้นั 

          วนัที� ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐น.เปิดการแข่งขนักีฬาภายในของโรงเรียนสอาด
เผดิมวิทยา"เฟื� องฟ้าเกมส์" ที�สนามกีฬาจงัหวดั แลว้รีบไปประชุมคณะกรรมการจดัสรร
งบประมาณของเขตที�ขนุกระทิง เพราะที�ขอไปเดิมถูกลดวงเงิน ถกกนัทีละรายการตามลาํดบัจบ
ลงหลงัเที�ยง ฝนตกไม่ทั�วฟ้า พยายามทาํฝนเทียมอยา่งไรก็ตกไม่มากแต่กก็ระจายไปเป็นหย่อมๆ
ทั�วทั*ง ๓ อาํเภอ  ตอนเยน็ไปรับศาสตราจารย ์น.พ.ประเวศ  วะสี  คุณพิภพ-คุณรัชนี  ธงชยั และ
คณะที�จะมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื�องการศึกษาทางเลือกพรุ่งนี* ที�หอประชุมจงัหวดั เป็นงานที�ท่าน
ผูต้รวจฯจิระวฒัน์  ขวญัช่วย เป็นแม่งานของบประมาณจาก อบจ. ชุมพร มาดาํเนินการ  นั�งคุยกนั
หลายเรื�องจน ๔ ทุ่มจึงขอตวักลบัใหท่้านไดพ้กัผอ่น  ผมกบัคุณพิภพ  ธงชยั เคยทาํหนงัสือ
วารสารข่าวครูไทยดว้ยกนัในรุ่นบุกเบิกเมื�อ ๒๐ ปีมาแลว้ ท่านสนใจเรื�องเด็กจึงไปตั*งโรงเรียน
แห่งเสรีภาพที�ดงัไปทั�วโลกคือโรงเรียนหมู่บา้นเด็กที�จงัหวดักาญจนบุรี และเสนอความเห็น
ทางการเมืองในฐานNGO(Non Government Organization) สาํหรับคุณหมอประเวศ ถือวา่เป็น
ผูใ้หญ่ที�เป็นหลกัของบา้นเมืองไดค้นหนึ� ง 

           วนัที� ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐น.ไปเป็นประธานเปิดการอบรมวิชาพิเศษ



ลูกเสือ วิชาลูกเสือจราจร ที�โรงเรียนศรียาภยั มีเจา้หนา้ที�จราจรจาก สภอ.เมืองชุมพร และสภอ.ปะ
ทิวมาเป็นวิทยากร  หลงัจากนั*นกม็านั�งฟังคุณหมอประเวศ วะสีและทีมงานจนจบรายการเกือบ 
๑๖.๐๐ น.งานนี*ภาคเอกชนคนหนึ�งดูไม่ค่อยจะพอใจพฤติกรรมการประชุมของพวกเราเหล่า
ขา้ราชการในเรื�องมาประชุมครึ� งวนัเชา้บ่ายหายไป จนบรรยากาศตึงเครียด วิทยากรท่านสุดทา้ย
บอกวา่ขอโยนไมคใ์หผ้มตอบ ผมบอกว่าตอ้งขอบคุณทุกคนที�มาทั*งที�ยงัเหลืออยู่และที�ไป
แลว้  คนที�ไปแลว้เขาอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมก่อนเราเขาจึงรีบไปทาํเพราะกลวัจะลืมเรื�องที�ได้
ฟัง พวกเราที�ตอ้งนั�งฟังจนจบอาจเพราะสมองชา้กวา่เขารวมทั*งผมดว้ย ทุกคนเริ�มหวัเราะไดจึ้งปิด
รายการลงไม่มีขอ้ติดคา้งในใจซึ� งกนัและกนักลบัไปบา้น   ภาคคํ�าผม ท่านรองปรีชา  บวักิ�ง ไป
ร่วมงานครบรอบ ๓๗ ปีโรงเรียนชุมชนประชานิคม ของ ผอ.ธานี  สาํราญอินทร์  งานนี*
ผูป้กครองมากนัลม้หลามเพราะมีการแสดงของหนูนอ้ยทั*งหลาย เรียกวา่ไม่ไดพ้วงมาลยัเป็นไม่
ยอมลงจากเวที 

          วนัที� ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ วนันี* กระทรวงศึกษาธิการจดั Open House ทั�วประเทศเพื�อให้
ประชาชนไดส้ัมผสัความกา้วหนา้ของโรงเรียนวา่หนึ� งปีแห่งการปฏิรูปเกิดการเปลี�ยนแปลงที�ดี
อยา่งไรบา้น  ส่วนกลางจดัที�ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติP  มีนายกรัฐมนตรี พนัตาํรวจโท
ทกัษิณ  ชินวตัร เป็นประธาน และพิธีเปิดทาํพร้อมกนัทั�วประเทศโดยการถ่ายทอดสญัญาณ
ทีวี  ชุมพรเขต ๑ จดัอาํเภอละโรงเรียน คือ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
และโรงเรียนปะทิววิทยา  ผมไดรั้บจดัสรรใหไ้ปร่วมงานที�โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  ท่านรองฯ
ปรีชา  บวักิ�งและรองฯพนอ ทิพยพ์ิมลรัตน์ ไปโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกและโรงเรียนปะทิว
วิทยาตามลาํดบั  ผูป้กครองมาร่วมงานพอสมควรท่าน ผอ.โรงเรียน(ท่านสมพงษ ์ อินทรสุวรรณ) 
กล่าววา่โรงเรียนไม่ค่อยพร้อมเพราะมีการเปลี�ยนแปลงเวลาตลอดเวลา  แต่โรงเรียนก็ตอ้งทาํ
เพราะเป็นนโยบาย แลว้ท่านกบ็อกวา่ใหถ้ามผมเองในฐานะเจา้ของนโยบาย ผมคิดวา่ท่านคงพูด
เยา้ผมเล่นเพราะระดบัท่านคงทราบดีวา่เรื�องนี* เป็นเรื�องระดบักระทรวง มีท่านรัฐมนตรีเป็นผู ้
กาํหนด พวกเราเป็นขา้ราชการประจาํตอ้งสนองนโยบายเพราะกิจกรรมนี*  เราคงเถียงไมไ่ดว้่าไม่ดี 

แต่ที�แยเ่พราะตอ้งทาํงานที�เราไมไ่ดคิ้ดเองเหมือนงานชุมนุมศิษยเ์ก่า  แต่ตอ้งเขา้ใจวา่เราเป็นเพียง
กลไกหนึ� งหรือเป็นเฟืองตวัเลก็ๆที�ตอ้งหมุนไปตามตวัใหญ่ หากฝืดเขาก็หยอดนํ*ามนัหรือถึงขั*น
เปลี�ยนเฟืองตวัใหม่  สิ�งที�ผมคิดเตือนใจตวัเองเวลาถูกสั�งใหก้ระทาํในสิ�งที�ไม่ชอบหรือไม่สบ
อารมณ์คือ เราสมคัรใจมาดาํรงตาํแหน่งนี* เอง และหากเราไมอ่ยากทาํเรากมี็ทางเลือกที�จะลาออก
หรือเปลี�ยนตาํแหน่งไปที�อื�น และมีคนมากมายพร้อมจะมาดาํรงตาํแหน่งที�เรานั�งอยู่และทาํงานที�
เราไม่ชอบใหส้าํเร็จได ้ แค่คิดกจ็ะหายร้อน(รุ่ม)แต่จะ หนาวจนถึงขั*วหัวใจทนัที   โรงเรียนไดใ้ห้
นกัเรียน หลกัสูตรภาษาองักฤษ แสดงความสามารถผา่นบทบาทสมมติ  ตอ้งยอมรับใน
ความสาํเร็จของโรงเรียนที�เปิดหลกัสูตรนี*   สาํเนียงภาษาใกลเ้คียงเจา้ของภาษาการสนทนา
คล่องแคล่ว  และทราบวา่นกัเรียนที�นี�สอบ AFS ไดใ้นลาํดบั ๑-๒-๓ ทั*งๆที�เรียนแค่ ม.๓ ทิ*งห่าง 



ม.๖ หลกัสูตรปกติ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษและโรงเรียนชุมพรปัญญานุกลูมาร่วมแสดงผลงานดว้ย 

และทราบวา่อีก ๒ โรงเรียนกจ็ดัไดดี้เช่นกนั  คืนวนัอาทิตยต์ั*งใจจะไปเป็นเจา้ภาพสวดพระ
อภิธรรมศพ คุณแม่ท่านผูต้รวจราชการ สพท.ชุมพร เขต ๑ คุณวิมาน  ดีทองหลาง ที�อาํเภอชุม
พวง  จงัหวดันครราชสีมา และช่วงนี* ไปจนถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ตอ้งขออภยัหากไม่สามารถ
ไปร่วมกิจกรรมโรงเรียนไดเ้พราะ สพฐ.กาํหนดใหส่้งผลงานใหแ้ลว้เสร็จภายใน
วนัที�  ๕  สิงหาคม  ๒๕๔๗ จึงตอ้งจดัทาํเอกสารดงักล่าว  หลงัวนัที� ๕ สิงหาคมค่อยลุยกนัใหม ่

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
             

๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 
           วนัที� ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นประธานเปิดการแข่งขนักีฬาเขตพื*นที�
การศึกษาชุมพรเขต ๑ กลุ่มที� ๔ ที�สนามกีฬาจงัหวดั มีขบวนพาเหรดและนกักีฬาจากหลาย
โรงเรียนทั*งโรงเรียนใหญ่และโรงเรียนเลก็ ทั*งระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา กลุ่มนี* มี
ท่าน ผอ.ธรรมนิจ  ชอุ่มผล เป็นประธานกรรมการ  หลงัพิธีเปิดผมตอ้งรีบไปเป็นประธานการ
ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัทั*งของรัฐและเอกชน ที�หอ้งประชุมขุนกระทิง ๑ วนันี* จดัโต๊ะ
เกา้อี*แบบหนัหนา้เขา้หากนัเลียนแบบห้องประชุมเลก็ในรัฐสภา ขาดแต่ผา้ปูโต๊ะ จึงยงัดูเป็นลูกทุ่ง
บนัเทิงอยู่  ผมลองใหเ้จา้หนา้ที�ไปรวบรวมสถิติการเขา้ประชุมของผูบ้ริหารโรงเรียนนบัตั*งแต่
เดือนมกราคม ๒๕๔๗ เป็นตน้มา ใครมาประชุมดว้ยตวัเองให ้A ส่งตวัแทนมาประชุมให ้B ใคร
ขาดประชุมให ้C เพื�อให้แต่ละท่านไดดู้ภาพรวมของตนเอง เพราะการประชุมก็มีความสาํคญั
นอกจากจะไดรั้บทราบขอ้ราชการใหม่ๆ ยงัเป็นการสื�อสารแบบ Two Ways สามารถลดขอ้ขอ้งใจ
ไดห้ลายประการ  ผมดสูถิติแลว้พวกเราส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามสาํคญัและมาประชุมดว้ยตนเอง มี
ขาดประชุมเพียงบางท่านและบางนดัเท่านั*น วนันี*ไดแ้นะนาํขา้ราชการที�ไดรั้บแต่งตั*งใหด้าํรง
ตาํแหน่งใหม่ คือรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตฯ ๒ ท่าน คือรองฯปรีชา  บวักิ�ง และรองฯ พนอ 

ทิพยพิ์มลรัตน ์ผูต้รวจราชการเขตฯ ๒ ท่านคือ ผูต้รวจฯ อนุพงษ ์ บรรจงศิริ และผูต้รวจฯ จิ
ระวฒัน์  ขวญัช่วย สาํหรับผมถือว่าพระเก่าปลุกเสกซํ* าจึงไมน่่าตื�นเตน้อะไร  ตอนบ่ายนดัผูต้รวจ
ราชการเขตทั*งเก่าคือท่านศึกษาธิการอาํเภอ ท่านหวัหนา้การประถมศึกษาอาํเภอและนอ้งๆใน
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมาประชุมร่วมกบัท่านผูต้รวจราชการเขตที� สพฐ.แต่งตั*งใหม ่๒ ท่าน 
เพื�อวางกรอบงานไม่ใหซ้ํ* าซ้อนและคลุมเครือ  ผลการประชุมไดข้อ้ยติุวา่ สพท.ชุมพรเขต ๑ จะทาํ
ร่างระเบียบวา่ดว้ยการตรวจราชการในเขตพื*นที�เสนอใหค้ณะกรรมการเขตพื*นที�การศึกษา



พิจารณา หากอนุมติัจะไดป้ระกาศใชเ้ป็นการทั�วไป เพราะระเบียบฉบบันี*จะกาํหนดกรอบงาน
การตรวจราชการใหช้ดัเจน กาํหนดอาํนาจหนา้ที�ของผูต้รวจฯ หน่วยรับการตรวจ และผูเ้กี�ยวขอ้ง
ทั*งหลายวา่จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรบา้งทั*งในการปฏิบติัการและทางธุรการ ทั*งนี* มุ่งเพิ�ม
ประสิทธิภาพของงานเป็นเป้าหมายสาํคญั โดยใชก้ารตรวจราชการเป็นเครื�องมือ 

          วนัที� ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หลงัจากดูแฟ้มเอกสารแลว้ ชกัชวนผูต้รวจราชการเขต มีท่าน
สญัญานนท ์ พรหมมณี  ท่านประเสริฐ  คงช่วย ท่านขจีศกัดิP   อุย้นอง ไปเยี�ยมโรงเรียนในพื*นที�
อาํเภอท่าแซะที�ตั*งใจไวน้านแลว้ แต่ยงัไม่มีโอกาส  โรงเรียนแรกที�ไปคือโรงเรียนบา้นนํ* าเยน็ ซึ� ง
เพิ�งส่งผูบ้ริหารคนใหม่ไปบริหารงานคือคุณสมบูรณ์  นารัตฐา  ผมเขา้ใจเอาเองวา่โรงเรียนนี*อยู่
ห่างถนนสายเพชรเกษมไม่เกิน ๖ กม. เอาเขา้จริงห่างถึง ๑๓ กม. ถามครูอาจารยส่์วนใหญ่เดินทาง
จากชุมพรบา้งท่าแซะบา้งไปสอนที�โรงเรียนนี*  สภาพที�ตั*งอยูติ่ดถนนการจดัสิ�งแวดลอ้มกด็ูดี 

เพราะภารโรงเก่งเรื�องการจดัสวน ถามดูก็มีความรู้ดา้นพนัธ์ุไมพ้อสมควร รู้ประวติัและธรรมชาติ
ของไมที้�ปลูกอยา่งดี  ปัญหาที�แกไ้ม่ตกของโรงเรียนคือการมาสายของนกัเรียน เพราะบา้นอยู่ไกล 

ตอ้งเดินเทา้มาต่อรถยนต ์หากนกัเรียนเพียงคนเดียวมาถึงที�นดัหมายชา้ รถยนตจ์ะจอดคอยจนพา
กนัสายไปทั*งคนั จกัรยานยืมเรียนช่วยไดบ้า้งเพียงบางช่วงบางตอนเพราะไม่สามารถปั�นไดต้ลอด
เสน้ทาง ผมเลยเยา้ผอ.สมบูรณ์ วา่น่าจะคิดหลกัสูตร สาํหรับนกัเรียนกลุ่มนี*  บอกครูวา่เราน่าจะ
ปลูกตน้ไมใ้หม้ากๆ ครูบอกว่าเคยมีครับแต่พอเปลี�ยนครูใหญ่ทีกโ็ค่นตน้เก่าปลูกตน้ใหม่ เออ
อยา่งนี* ก็มีเหมือนกนัคิดวา่จะมีเฉพาะในเมือง  ไดป้ระชุมครูถามทุกขสุ์ขกนัเพราะทราบวา่ตั*งแต่มี
โรงเรียนผมเป็น ผอ.คนที� ๓ที�มาเยี�ยมโรงเรียนนี*  ๒ ท่านก่อนผมคงจะเป็น ผอ.ปจ.  ก่อนเที�ยงพวก
เราขอตวักลบัเพราะหากอยู่ต่อคงจะเปลืองอาหารกลางวนัของโรงเรียนเป็นแน่แท ้แวะเขา้
โรงเรียนบา้นจนัทึง  ครูบอกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนไปเขต ผมเดินดูบริเณรอบๆ เห็นจดัสวนหยอ่ม
หนา้อาคาร หากปรับใหมี้ชีวิตชีวาก็จะดดีู หลงัโรงเรียนกาํลงัสร้างส้วมหลงัใหม่ที�เพิ�งไดรั้บ
งบประมาณ  ขณะที�ครูยงัเก้ๆ กงัๆไม่รู้จะเอายงัไงดี ผมกช็วนทีมงานเดินทางต่อไปยงัโรงเรียน
บา้นหินแกว้ ทั*ง ผอ.นิมิตร คงนิมิตร และครูกาํลงัตั*งวงกินขา้วกนัพอดี ทราบวา่วนันี* โรงเรียน
ทาํบุญเลี*ยงพระ  โรงเรียนนี*จดัสภาพแวดลอ้มดี มีสระนํ*าขนาดใหญ่ มีไมใ้หญ่ใหร่้มเงา และมีการ
เสริมแต่งปลูกไมด้อกไมป้ระดบัดูสวยงาม  ออกมากินขา้วเที�ยงที�ร้านสมศกัดิP  บริเวณถนนเพชร
เกษม ผอ.นิมิตร ตามออกมากินดว้ย มีผอ.สุรัต  ฟักแฟ จากโรงเรียนบา้นรับร่อ มาร่วมวงโดย
บงัเอิญหรือตั*งใจกไ็ม่รู้ เพราะผูบ้ริหารในเขตอาํเภอท่าแซะมกัจะสื�อสารกนัรวดเร็ววอ่งไวและ
เหนียวแน่น  บ่ายวนันี*ผมตอ้งปฐมนิเทศเจา้หนา้ที�ในเขตที�สมคัรเรียนโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ซึ� งสาํนกังาน ก.พ. ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ ให้
ศึกษาแบบเรียนสาํเร็จรูป ๖ เล่มทาํแบบฝึกหดัส่ง ส่วนกลางตรวจ หากผา่นจะมอบ
ประกาศนียบตัรให ้ ผมคงเป็นรุ่นพี�ของนอ้งๆเพราะไดร้ับประกาศนียบตัรในหลกัสูตรนี* เมื�อปี 
๒๕๔๕ 



          วนัที� ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ภาคเชา้นั�งเซ็นแฟ้มหนงัสือราชการ มีเรื�องหนึ� งที�สะดุดตาคือ
การลงนามในสญัญาขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนบา้นปากคลอง ซึ� งเป็นโรงเรียนที�ยุบเลิก
ไปแลว้มอบใหโ้รงเรียนหนึ� งดูแลอยู่  โรงเรียนที�ดูแลเขาเห็นวา่อาคารเรียนถูกทิ*งไวไ้ม่ใชง้าน
น่าจะรื* อเพราะปลวกเริ�มกินแลว้  เรื�องก็ดาํเนินการไปตามขั*นตอนจนมาถึงขั*นสุดทา้ย ผมดู
เอกสารราคากลางที�กรรมการประเมินราคาดูจะตํ�าเกินไป จึงชกัชวนท่านรองฯพนอ  ทิพยพ์ิมล
รัตน ์คุณวินยั สรรเสริญ หวัหนา้กลุ่มอาํนวยการ และเจา้หนา้ที�พสัดุ ไปทานก๋วยเตี[ยวเป็ดนาชะองั
อิ�มแลว้จึงชวนไปดูอาคารเรียนหลงันี* วา่สภาพเป็นอย่างไร บริเวณรกไปดว้ยหญา้ที�บอกวา่มอบให้
โรงเรียนหนึ�งดูแลคงจะดูแลแต่ในนาม ความจริงเหมือนไม่ไดรั้บการดูแลเลย แหวกพงหญา้เขา้
ไปด ูประเมินดว้ยสายตาคนทั�วไปที�ไม่มีความรู้ดา้นช่างน่าจะประเมินราคาตลาดไดสู้งกวา่ราคา
กลางที�กรรมการกาํหนดซึ� งเขาอาจจะหกัค่าเสื�อมราคาตามหลกัวิชาก่อสร้างก็ได ้ ผมจึงสั�งให้
ทบทวนใหม่เพื�อประโยชนร์าชการ ใจจริงอยากถามชาวบา้นหรือ อบต.วา่จะใชป้ระโยชนอี์ก
หรือไม่ เพราะหากช่วยกนัซ่อมก็ยงัใชป้ระโยชน์ไดม้าก อาจเป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชน หรือศูนยฝึ์ก
อาชีพ หรือที�อยูค่่ายพกัแรมลูกเสือยวุกาชาดเพราะอยูไ่ม่ไกลทะเล  ตอนหวัคํ�ามีงานแสดงวงออ
เกสตาจากประเทศแคนาดา ซึ� งวิทยาลยัเทคนิคชุมพรเป็นแม่งานจดัขึ*นที�หอประชุมโรงเรียนศรียา
ภยั มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธานเปิดงาน งานนี* มีโนราห์ศรียาภยัแจม ดว้ยได้
บรรยากาศตะวนัตกตะวนัออกที�คลาสสิกไม่แพก้นั 

          วนัที� ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐น.เปิดการแข่งขนักีฬาภายในของโรงเรียนสอาด
เผดิมวิทยา"เฟื� องฟ้าเกมส์" ที�สนามกีฬาจงัหวดั แลว้รีบไปประชุมคณะกรรมการจดัสรร
งบประมาณของเขตที�ขนุกระทิง เพราะที�ขอไปเดิมถูกลดวงเงิน ถกกนัทีละรายการตามลาํดบัจบ
ลงหลงัเที�ยง ฝนตกไม่ทั�วฟ้า พยายามทาํฝนเทียมอยา่งไรก็ตกไม่มากแต่กก็ระจายไปเป็นหย่อมๆ
ทั�วทั*ง ๓ อาํเภอ  ตอนเยน็ไปรับศาสตราจารย ์น.พ.ประเวศ  วะสี  คุณพิภพ-คุณรัชนี  ธงชยั และ
คณะที�จะมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื�องการศึกษาทางเลือกพรุ่งนี* ที�หอประชุมจงัหวดั เป็นงานที�ท่าน
ผูต้รวจฯจิระวฒัน์  ขวญัช่วย เป็นแม่งานของบประมาณจาก อบจ. ชุมพร มาดาํเนินการ  นั�งคุยกนั
หลายเรื�องจน ๔ ทุ่มจึงขอตวักลบัใหท่้านไดพ้กัผอ่น  ผมกบัคุณพิภพ  ธงชยั เคยทาํหนงัสือ
วารสารข่าวครูไทยดว้ยกนัในรุ่นบุกเบิกเมื�อ ๒๐ ปีมาแลว้ ท่านสนใจเรื�องเด็กจึงไปตั*งโรงเรียน
แห่งเสรีภาพที�ดงัไปทั�วโลกคือโรงเรียนหมู่บา้นเด็กที�จงัหวดักาญจนบุรี และเสนอความเห็น
ทางการเมืองในฐานNGO(Non Government Organization) สาํหรับคุณหมอประเวศ ถือวา่เป็น
ผูใ้หญ่ที�เป็นหลกัของบา้นเมืองไดค้นหนึ� ง 

           วนัที� ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐น.ไปเป็นประธานเปิดการอบรมวิชาพิเศษ
ลกูเสือ วิชาลูกเสือจราจร ที�โรงเรียนศรียาภยั มีเจา้หนา้ที�จราจรจาก สภอ.เมืองชุมพร และสภอ.ปะ
ทิวมาเป็นวิทยากร  หลงัจากนั*นกม็านั�งฟังคุณหมอประเวศ วะสีและทีมงานจนจบรายการเกือบ 
๑๖.๐๐ น.งานนี*ภาคเอกชนคนหนึ� งดูไม่ค่อยจะพอใจพฤติกรรมการประชุมของพวกเราเหล่า



ขา้ราชการในเรื�องมาประชุมครึ� งวนัเชา้บ่ายหายไป จนบรรยากาศตึงเครียด วิทยากรท่านสุดทา้ย
บอกวา่ขอโยนไมคใ์หผ้มตอบ ผมบอกวา่ตอ้งขอบคุณทุกคนที�มาทั*งที�ยงัเหลืออยู่และที�ไป
แลว้  คนที�ไปแลว้เขาอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมก่อนเราเขาจึงรีบไปทาํเพราะกลวัจะลืมเรื�องที�ได้
ฟัง พวกเราที�ตอ้งนั�งฟังจนจบอาจเพราะสมองชา้กวา่เขารวมทั*งผมดว้ย ทุกคนเริ�มหวัเราะไดจึ้งปิด
รายการลงไม่มีขอ้ติดคา้งในใจซึ� งกนัและกนักลบัไปบา้น   ภาคคํ�าผม ท่านรองปรีชา  บวักิ�ง ไป
ร่วมงานครบรอบ ๓๗ ปีโรงเรียนชุมชนประชานิคม ของ ผอ.ธานี  สาํราญอินทร์  งานนี*
ผูป้กครองมากนัลม้หลามเพราะมีการแสดงของหนูนอ้ยทั*งหลาย เรียกวา่ไม่ไดพ้วงมาลยัเป็นไม่
ยอมลงจากเวที 

          วนัที� ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ วนันี* กระทรวงศึกษาธิการจดั Open House ทั�วประเทศเพื�อให้
ประชาชนไดส้ัมผสัความกา้วหนา้ของโรงเรียนวา่หนึ� งปีแห่งการปฏิรูปเกิดการเปลี�ยนแปลงที�ดี
อยา่งไรบา้น  ส่วนกลางจดัที�ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติP  มีนายกรัฐมนตรี พนัตาํรวจโท
ทกัษิณ  ชินวตัร เป็นประธาน และพิธีเปิดทาํพร้อมกนัทั�วประเทศโดยการถ่ายทอดสญัญาณ
ทีวี  ชุมพรเขต ๑ จดัอาํเภอละโรงเรียน คือ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 

และโรงเรียนปะทิววิทยา  ผมไดร้ับจดัสรรใหไ้ปร่วมงานที�โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  ท่านรองฯ
ปรีชา  บวักิ�งและรองฯพนอ ทิพยพิ์มลรัตน์ ไปโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกและโรงเรียนปะทิว
วิทยาตามลาํดบั  ผูป้กครองมาร่วมงานพอสมควรท่าน ผอ.โรงเรียน(ท่านสมพงษ ์ อินทรสุวรรณ) 
กล่าววา่โรงเรียนไม่ค่อยพร้อมเพราะมีการเปลี�ยนแปลงเวลาตลอดเวลา  แต่โรงเรียนก็ตอ้งทาํ
เพราะเป็นนโยบาย แลว้ท่านกบ็อกวา่ใหถ้ามผมเองในฐานะเจา้ของนโยบาย ผมคิดวา่ท่านคงพูด
เยา้ผมเล่นเพราะระดบัท่านคงทราบดีวา่เรื�องนี* เป็นเรื�องระดบักระทรวง มีท่านรัฐมนตรีเป็นผู้
กาํหนด พวกเราเป็นขา้ราชการประจาํตอ้งสนองนโยบายเพราะกิจกรรมนี*  เราคงเถียงไมไ่ดว้่าไม่ดี 

แต่ที�แยเ่พราะตอ้งทาํงานที�เราไม่ไดคิ้ดเองเหมือนงานชุมนุมศิษยเ์ก่า  แต่ตอ้งเขา้ใจวา่เราเป็นเพียง
กลไกหนึ� งหรือเป็นเฟืองตวัเลก็ๆที�ตอ้งหมุนไปตามตวัใหญ่ หากฝืดเขาก็หยอดนํ*ามนัหรือถึงขั*น
เปลี�ยนเฟืองตวัใหม่  สิ�งที�ผมคิดเตือนใจตวัเองเวลาถูกสั�งใหก้ระทาํในสิ�งที�ไม่ชอบหรือไมส่บ
อารมณ์คือ เราสมคัรใจมาดาํรงตาํแหน่งนี* เอง และหากเราไมอ่ยากทาํเรากมี็ทางเลือกที�จะลาออก
หรือเปลี�ยนตาํแหน่งไปที�อื�น และมีคนมากมายพร้อมจะมาดาํรงตาํแหน่งที�เรานั�งอยู่และทาํงานที�
เราไม่ชอบใหส้าํเร็จได ้ แค่คิดกจ็ะหายร้อน(รุ่ม)แต่จะ หนาวจนถึงขั*วหวัใจทนัที   โรงเรียนไดใ้ห้
นกัเรียน หลกัสูตรภาษาองักฤษ แสดงความสามารถผา่นบทบาทสมมติ  ตอ้งยอมรับใน
ความสาํเร็จของโรงเรียนที�เปิดหลกัสูตรนี*   สาํเนียงภาษาใกลเ้คียงเจา้ของภาษาการสนทนา
คล่องแคล่ว  และทราบวา่นกัเรียนที�นี�สอบ AFS ไดใ้นลาํดบั ๑-๒-๓ ทั*งๆที�เรียนแค่ ม.๓ ทิ*งห่าง 
ม.๖ หลกัสูตรปกติ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษและโรงเรียนชุมพรปัญญานุกลูมาร่วมแสดงผลงานดว้ย 

และทราบวา่อีก ๒ โรงเรียนกจ็ดัไดดี้เช่นกนั  คืนวนัอาทิตยต์ั*งใจจะไปเป็นเจา้ภาพสวดพระ
อภิธรรมศพ คุณแมท่่านผูต้รวจราชการ สพท.ชุมพร เขต ๑ คุณวิมาน  ดีทองหลาง ที�อาํเภอชุม



พวง  จงัหวดันครราชสีมา และช่วงนี* ไปจนถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ตอ้งขออภยัหากไม่สามารถ
ไปร่วมกิจกรรมโรงเรียนไดเ้พราะ สพฐ.กาํหนดใหส่้งผลงานใหแ้ลว้เสร็จภายใน
วนัที�  ๕  สิงหาคม  ๒๕๔๗ จึงตอ้งจดัทาํเอกสารดงักล่าว  หลงัวนัที� ๕ สิงหาคมค่อยลุยกนัใหม่ 

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
  

๗  สิงหาคม  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

               หายหนา้ไปสองสปัดาห์ดว้ยเหตุผลที�เรียนแลว้วา่ ตอ้งเร่งจดัทาํผลงานวิชาการเสนอขอ
กาํหนดตาํแหน่ง ซี ๙ ตามที� ก.ค.ศ.กาํหนด  ซึ� ง สพฐ.เร่งรัดใหส่้งใหท้นัภายในวนัที� 
๕  สิงหาคม  ๒๕๔๗  ผมเป็นนกับริหารประเภท Walk around style คือเดินดไูปเรื�อยๆทั*งใน
สาํนกังานเขตและที�โรงเรียน  จุดประสงคส์าํคญัเพื�อพบปะพูดคุยกบัเพื�อนร่วมงานทั*งหลายเพื�อ
รับทราบปัญหาในการปฏิบติังานและเป็นกาํลงัใจ  อยา่งนอ้ยเทวดาไม่เห็น ผ.อ.เขตกเ็ห็น  จึงมี
เวลานั�งโต๊ะนอ้ย พอเขาจะเอาผลงานชนิดที�เป็นตาํราจึงตอ้งตั*งหน้าตั*งตาเขียนตั*งแต่ตน้จน
จบ  เล่มแรกเป็นผลงานยอ้นหลงั ๓ ปี    นาํผลงานสมยัเป็นผูช่้วยศึกษาธิการจงัหวดั
สมุทรสงครามมารวมกบัศึกษาธิการจงัหวดัชุมพร ผนวกกบัปฏิบติัหนา้ที� ผ.อ.เขต เป็นขอ้เขียนที�
แยที่�สุดตั*งแต่เขียนหนงัสือมา คิดอะไรไดก้็เขียนไปทาํไปทาํมา เล่มแรกก็ได ้๗๔ หนา้ กติกาเขา
บอกวา่ไม่นอ้ยกว่า๕๐ หนา้แต่ไม่เกิน ๑๐๐ หนา้ จบเล่มแรกดูแลว้น่าจะตอ้งตายเพราะทั*งคิดทั*ง
พิมพเ์องทุกตวัอกัษร การพิมพก์ไ็ม่ใช่แบบสัมผสัเหมือนมืออาชีพ จิ*มทีละตวัอกัษร ท่านลอง
คาํนวณดู ๗๔ หนา้ผมตอ้งบรรจงจิ*มกี�ครั* ง  แต่ผมใชเ้วลาเล่มแรก สองวนัสองคืน  เล่มที�สอง
หลงัจากคิดหวัขอ้วิจยัจึงเชิญท่านรองฯพะนอ ทิพยพิ์มลรัตน์ มาเป็นตวัช่วยท่านเลยชวนสมคัร
พรรคพวกกนัมาอีกสามสี�คน รวมทั*งมือพิมพอ์าชีพทั*งหลายผมเขียนเคา้โครง พิมพบ์ทที� ๑ และ
บทที� ๒ ท่านผูท้รงคุณวุฒิกช่็วยกนัเกบ็ขอ้มูล  วิเคราะห์ เขียนรายงาน ผมดูอีกครั* ง สั�งพิมพ ์งาน
มาแลว้เสร็จเอาเกือบเที�ยงคืนของวนัที� ๔ สิงหาคม  ๒๕๔๗  ตีสามของวนัที� ๕ สิงหาคม ผมจึง
เดินทางไปส่งผลงานที�กระทรวงศึกษาธิการ  จึงตอ้งขอบพระคุณท่านทั*งหลายที�ลงแรงกายแรง
ปัญญาช่วยใหง้านนี*จบลงส่งเขาไดไ้ม่อายคน ส่วนผลพิจารณาจะเป็นอยา่งไรก็ตอ้งแลว้แต่คุณโจร
เขาล่ะ  รวมทั*งคนที�เอาใจช่วยทั*งหลาย  แต่ตอ้งฝ่าฟันอีกหนึ�งด่าน  กล่าวคือเป็นครั* งแรกที�มีการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการแบบชี*แจงกรรมการแบบป้องกนัวิทยานิพนธ์   เขาแต่งตั*ง
ผูท้รงคุณวุฒิประมาณ ๑๕ ท่าน ประสบการณ์เป็นอธิบดีหรือเคยเป็นมาแลว้นั�งเป็นคณะลกูขนุ ให ้



ผ.อ.เขตจดัทาํ PowerPoint ไปนาํเสนอคนละ  ๒๐ นาทีในวนัที� ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ที�ภูเก็ต เล่า
สู่กนัฟังว่าเหตุใดจึงหายหนา้ไป  กลบัมาเปิดเวบ็ไซดข์องเขตดู  ปรากฏวา่หนา้ตาเปลี�ยนไป  ได้
ความว่าท่านรองฯพะนอ ไดข้อใหอ้าจารยป์ระสิทธิP   คงแกว้ จากโรงเรียนบา้นไชยราช ครู IT ผู้
ผา่นเมืองลอดช่องสิงคโปร์มาแลว้ช่วยแต่งหนา้ตาให ้ เพื�อรองรับการสื�อสารระบบ E-office 

นบัเป็นการพฒันาอีกประการหนึ�ง  เมื�ออ่านเวบ็บอร์ดดูบางท่านอยากใหเ้นื*อหาทนัสมยั  ก็มุ่งหวงั
อยา่งนั*นครับ  ผมอยากนาํพวกเราแบบกา้วกระโดดใหทุ้กโรงเรียนมีเวบ็ไซดพ์ร้อมๆกนัดูแลว้ไม่
น่าจะเกินกาํลงัพวกเราหากตั*งใจและทาํใจใหช้อบในยคุที� IT วิ�งอยูร่อบตวัเรา 

               วนัที� ๔  สิงหาคม ผมไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมกีฬานกัเรียนของเขตพื*นที�
การศึกษาชุมพรเขต๑ ตอ้งยอมรับวา่เป็นความตั*งใจของทีมงานครูพลศึกษาในเขต๑โดย
แท ้ ภายใตก้ารดาํเนินงานอย่างทุ่มเทของคุณนุกลู  แกว้สวี   หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมการจดั
การศึกษา   ลาํพงัเงินงบประมาณของเขตเพียงหนึ� งแสนบาทคงจะไม่ทาํใหง้านนี*ยิ�งใหญ่
ได ้ โรงเรียนคงลงทุนลงแรงไปมาก แต่กค็ุม้ค่าเมื�อไดย้ินชาวชุมพรในตลาดบอกว่า ไม่เห็นขบวน
กีฬาที�ยิ�งใหญ่อยา่งนี* มานบั๑๐ ปีแลว้  ผมตั*งใจวา่จะสนบัสนุนงานนี*อย่างต่อเนื�อง หากทีมงานยงั
พร้อมสู้  เพียงหวงัวา่การจดัการศึกษาของเราจะตอ้งทาํใหเ้ตม็มาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที�บอกวา่การจดัการศึกษาตอ้งมุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ 

ทั*งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ฯ  กีฬาช่วยเสริมสร้างร่างกายใหแ้ข็งแรงแน่นอน หากคนในชาติ
แขง็แรงเรากสู็ช้าติอื�นเขาได ้ ไม่ตอ้งเสียเงินปีละหลายหมื�นลา้นซื*อยารักษาโรค   มหกรรมกีฬาจะ
กระตุน้ใหก้ารเรียนการสอนพลศึกษาเขม้แข็งขึ*น  วงการกีฬาของเราจะไดน้กักีฬาไปสร้าง
ชื�อเสียงให้จงัหวดัใหป้ระเทศมากขึ*น 

                อีกคาํถามหนึ�งที�ท่านประธานกรรมการเขตพื*นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑  ถามผมวา่หาก
ท่านนายกรัฐมนตรีพนัตาํรวจโททกัษิณ  ชินวตัร ถามวา่เรื�องการศึกษาขั*นพื*นฐานของชุมพรเขต 
๑ จะใหท่้านช่วยอะไรบา้ง จะตอบว่าอยา่งไร ?  ตอ้งยอมรับวา่เป็นคาํถามง่าย ๆแต่ตอบยาก  ผม
ตอบจากใจตวัเอง ตอ้งยอมรับวา่ครูเราทาํงานหนกัมากๆเพราะขาดครู สอนไม่ตรงวิชาเอก ครูไม่
ครบชั*น  การเตรียมการสอน  งานธุรการอีกมากมาย  จะเอาเวลาที�ไหนไปสอนนกัเรียนใหมี้
คุณภาพอยา่งที�ตั*งใจได ้ หากสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษามีศูนยห์รือเรียกอย่างไรก็ไดที้�ทาํหนา้ที�
ผลิตสื�อช่วยสอนสาํเร็จรูปให้ครูกระจายอยูใ่น ๓ อาํเภอ  ในศูนยนี์* จะมีอุปกรณ์ IT ทั*งหลายที�ครู
เก่งไม่มากก็มาเอาผลผลิตไปใช ้ ครูที�เก่งมากหน่อยก็จะใชศู้นยแ์ห่งนี* ผลิตผลงานตวัเองในยาม
วา่งจากงานปกติมีค่าสมองใหต้ามสมควร  งานครูเราจะสนุกและไม่ทุกขย์ากทรมานขนาด
นี*   อยา่งไรกต็ามงานเร่งด่วนที�ผมและทีมงานเขตจะทาํคือการหาตวัอยา่งดีๆสิ�งดีๆไปใหค้รูพฒันา
ตนเองที�โรงเรียน  เช่น ครูคนไหนสอนคณิตศาสตร์เก่งสอนดีเราอยากใหค้รูทั*งเขตสอนดีอย่างนี*
บา้ง  ผมจะให้นกัเทคโนโลยีของเขตไปถ่ายวิธีสอนของครูคนนี*อดัลงซีดีแจกใหค้รูในเขตไป
เปิดดูวา่เขาสอนอย่างไร จะพยายามทาํใหม้ากที�สุดในทุกสาขาวิชาและหากเราสามารถทาํไดถึ้ง



หน่วยการเรียนในทุกกลุ่มสาระ คงจะเป็นเครื�องผอ่นแรงครูลงไดบ้า้งและนกัเรียนเราจะไดเ้กิด
การเรียนรู้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  การพฒันาโรงเรียนคงตอ้งเร่งกนัในทุกเรื�อง ผมลอง
วิเคราะห์คุณภาพของโรงเรียนในสังกดัทั*ง ๑๔๑ โรงเรียนใน ๔ ดา้น คือ ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทั�วไป   ในส่วน
ของวิชาการใชค้ะแนนการสอบระดบัชาติเป็นขอ้มูล ดา้นงบประมาณใชข้อ้มูลการตรวจสอบการ
ใชเ้งินอุดหนุนการศึกษาเป็นเกณฑ ์ดา้นบริหารบุคคลใชอ้ตัราครูขาดครูเกินตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. 
และดา้นบริหารทั�วไปดูการสาํรวจสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  พบวา่มีโรงเรียนที�ตอ้งปรับปรุงทั*ง 
๔ ดา้น จาํนวน ๕ โรงเรียน  ตอ้งปรับปรุง ๓ ดา้น ๑๙ โรงเรียน ปรับปรุง ๒ ดา้น ๕๘ โรงเรียน 
และปรับปรุงเพียงดา้นเดียว ๔๙ โรงเรียน นี�คืองานที�ทา้ทายความรู้ความสามารถของพวกเราชาว
ชุมพรเขต ๑ 

 
            

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑  
  

๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๗  

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารักทุกท่าน 
               รอบสัปดาห์ที�ผา่นมาผมมีกิจกรรมทั*งในและนอกจงัหวดัชุมพร  เชา้ตรู่ของวนัที� 
๙  สิงหาคม  ๒๕๔๗ เดินทางไปจงัหวดันครศรีธรรมราช  โรงแรมทวินโลตสั  เพราะสภาที�
ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ไดเ้ชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเรื�อง"การ
กระจายอาํนาจสู่เขตพื*นที�การศึกษาและสถานศึกษา"  มีผูบ้ริหารระดบัเขตและสถานศึกษาใน
ภาคใตม้าร่วมประชุมสัมมนากนั รวมทั*งจงัหวดัชุมพรดว้ย  แม่งานใหญ่ของงานนี* คือ ดร.
สนั�น  อินทรประเสริฐ  อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา และอดีต สสร.นครนายก  ไดน้าํทีมงานมา
อภิปรายกนัหลายท่าน เช่น ดร.ประวิทย ์ ทองศรีนุ่น อดีต สสร.พทัลุง   รศ.วิริยะ  นามศิริพงษ์
พนัธ์ุ เป็นตน้  การสมัมนาจบลงเวลา ๑๖.๓๐น. กลบัถึงชุมพรเกือบเที�ยงคืน วนัที� ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๔๗ ท่านผูต้รวจ สพฐ.พี�จาํนงค ์ อาศิรวจัน ์แวะมาเยี�ยม ไปรับรองกนัเงียบๆที�หาดทรายรีเพียง 
๒ - ๓คน เจอเพื�อนครูโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรนาํปูทะเลตม้มามอบใหจ้นทานไม่หมด  
               วนัที� ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๔๗  กีฬาเขต(พื*นที�การศึกษาชุมพร) ๑ ไดท้าํพิธีปิดลง คงเป็นที�
ประทบัใจสาํหรับผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายที�มีกีฬาอยูใ่นหวัใจ  ไดย้ินว่าการแข่งขนัครั* งนี* ยิ�งใหญ่กวา่ที�



คิดกนัไวแ้ต่ตน้  ผมรับปากพวกเราไวว่้าจะเพิ�มงบประมาณใหม้ากขึ*นในปีหนา้      วนัที� 
๑๒  สิงหาคม  ๒๕๔๗ เป็นวนัสาํคญัวนัหนึ� งของชาติไทย คือเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติP  พระบรมราชินีนาถ ปีนี*ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ    พสกนิกรได้
จดัเฉลิมฉลองกนัอยา่งสมพระเกียรติ  ๐๖.๐๐น.ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพรนาํขา้ราชการและ
ประชาชนทาํบุญตกับาตร ผมนาํนอ้งๆในสาํนกังานร่วมทาํบุญดว้ย  เวลา ๐๙.๐๐ น. ไปเป็น
ประธานในพิธีเปิดวนัแม่ของโรงเรียนท่าขา้มวิทยา  มีประชาชนและผูบ้ริหาร อบต.ของตาํบลท่า
ขา้ม  ตาํบลหินแกว้ และตาํบลรับร่อมาร่วมกนัจดังาน  มีการแสดงพื*นบา้นบนเวทีเช่น เพลง
บอก  เพลงกล่อมเด็ก จดังานไดดี้ สมฐานานุรูปของ ผอ.โรงเรียนระดบั ๙ ใหม่ถอดดา้ม ของท่าน 
ผอ,สมใจ  สนัติยานนท ์ ตอนเยน็ทีมงานของเขตไดร่้วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติและไปร่วม
ถวายพระพรที�บริเวณหนา้ศาลากลางเก่า ปีนี* มีประชาชน หน่วยงานราชการมาร่วมพิธีกนั
มาก  และมีการจุดพลุสีสวยงาม  วนัที� ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ผมนดัประชุมขา้ราชการและลูกจา้ง
ทั*งเขต จึงขออภยัในบริการที�งดไปในวนันั*น ทั*งนี* เพื�อปรับระบบใหพ้ร้อมจะเดินหนา้ต่อไป  วนัที� 
๑๔ สิงหาคม  ๒๕๔๗  ผมและคณะ(พี�เลี*ยง)ออกเดินทางไปจงัหวดัภเูก็ตเพื�อชี*แจงผลงานทาง
วิชาการเพื�อเลื�อนระดบัตามที� ก.ค.นดัหมาย ทีมงานวุ่นกบัการทดลองPowerPoint จนดึก  ผมขอ
หลบัเอาแรงตั*งแต่หวัคํ�า  เชา้วนัที� ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๔๗  ผมเขา้ชี*แจงกบักรรมการชุดที� ๒ เป็น 
คนที� ๒  กรรมการชุดนี* มี ดร.สายหยดุ  จาํปาทอง  เป็นประธานกรรมการ ท่านพรนิภา  ลิมป
พยอม  เลขาธิการ กพฐ.  ท่านเฉลียว  อยูสี่มารักษ ์ เลขาธิการ ก.ค. และท่าน
เนาวรัตน ์ สวสัดี  ผูเ้ชี�ยวชาญสาํนกังาน ก.ค. เป็นกรรมการ ถกูซกัถูกถามอยูค่รึ� งชั�วโมงจึงจบ
กระบวนการ รอแกไ้ขปรับปรุงตามที�กรรมการจะเห็นสมควร กลบัจากภูเกต็ถึงชุมพรประมาณสี�
ทุ่มกวา่  วนัที� ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๗  ออกเยี�ยมโรงเรียนบา้นควนจาํปา  ท่ามกลางสายฝนที�โปรย
ลงอย่างหนกั พยายามดูระบบONPEC ใหโ้รงเรียน แลว้เลยไปโรงเรียนบา้นทุ่งหงษ ์ดูโครงการ
อาหารกลางวนั แถมดว้ยจาวตานํ*าธรรมชาติที�ไหลผดุจากใตดิ้นตลอดทั*งปีเป็นที�อศัจรรย์
แท ้ ตอนเยน็รับผูต้รวจราชการ สพฐ.ไปกินขา้วคุยกนัจนสี�ทุ่ม   วนัที� ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๗  รับ
การตรวจราชการภาคเชา้ บ่ายเซ็นงาน  มีพระและชาวบา้นมาร้องเรียนวา่ครูใหญไ่มค่่อยไป
โรงเรียน ผมรับปากว่าจะรีบดาํเนินการแกไ้ขใหจึ้งไดก้ลบักนัไป  หมู่นี*หนงัสือร้องเรียนค่อนขา้ง
ถี�ส่วนใหญ่จะร้องไปที�ตูแ้ดงนายกทกัษิณ  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรกจ็ะแทงหนงัสือมาที�ผม
อีกต่อหนึ�ง มีทั*งความประพฤติไม่เหมาะสม และไมส่นใจปฏิบติัราชการ  เมื�อมีผูล้งชื�อกต็อ้งตั*ง
กรรมการสืบขอ้เท็จจริง  จึงขอวิงวอนวา่ขอใหร้ะมดัระวงัและเพลาๆลงบา้งในเรื�องที�จะเป็นเหตุ
ใหถู้กกล่าวหาร้องเรียน เพราะเสียเวลาและเสียความรู้สึกทั*งคนถกูตั*งกรรมการสอบและคนตั*ง 
เอาเวลาไปสร้างประโยชน์ราชการดีกวา่ครับ 



กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ 

  

๒ กนัยายน ๒๕๔๗ 

เรียน ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

                  หายไปหลายเวลาเพราะมีภารกิจที�ตอ้งเดินทางตลอดเวลา  ประกอบกบั notbook เครื�องเก่าที�รับ
ใชม้านานออกอาการขดัขืน จะหาเวลา 

ฟอเมตลงโปรแกรมใหม่กย็งัไม่มีเวลา จนถึงวนันี*ตดัสินใจจดัการใชเ้วลาหลายชั�วโมงเหมือนกนักวา่จะลง
โปรแกรมต่างๆไดค้รบถว้น เพราะ 

CD-Rom อ่านแผน่ไม่ค่อยเห็น จนเกือบเที�ยงคืนจึงสามารถเขียนจดหมายฉบบันี* ได ้ ช่วงเวลาที�ผา่นมามี
กิจกรรมที�น่าสนใจ เริ�มจากวนัที� ๑๙  

สิงหาคม ๒๕๔๗ กลุ่มโรงเรียน ๑๓ สมัพนัธ์ในอาํเภอปะทิว โดยมีโรงเรียนมาบอมฤตวิทยาเป็นแกนไดจ้ดั
นิทรรศการทางวิชาการ ผมไปเปิดงาน 

และเยี�ยมชมกิจกรรมต่างๆดว้ยความชื�นชมในความพยายามของครูเราที�ตอ้งการสร้างสรรคสิ์�งดีงามให้
เยาวชน  งานนี* เป็นความสาํเร็จที�น่าภาคภูมิใจ 

มาบอมฤตเป็นชุมชนที�กาํลงัเติบโตอย่างรวดเร็วหลงัถูกพายเุกยเ์มื�อสิบกวา่ปีมาแลว้ เศรษฐกิจของที�นี�ไมแ่พ้
ถิ�นใดในภาคใต ้ หากพวกเราสามารถ 

สร้างความเชื�อมั�นใหป้ระชาชนวา่จะสามารถจดัการศึกษาไดใ้นมาตรฐานเดียวกบัในเมืองผมเชื�อวา่
ทรัพยากรต่างๆจะไหลเขา้โรงเรียนอยา่งเพียงพอ 

                   อีกงานหนึ�งที�ตอ้งชื�นชมกลุ่มอาํนวยการ คือการประชุมสมัมนาประธานกรรมการการศึกษาขั*น
พื*นฐานที�โรงแรมแกรนดฯ์ เมื�อวนัที� ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๔๗ นบัวา่เป็นการจุดประกายการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ผูเ้ขา้สัมมนากระตือรือร้นที�จะ
ปฏิบติังานอยา่งเต็มศกัยภาพเหมือนรถที� 
ไดรั้บการตรวจสภาพปรับแต่งเครื�องยนตเ์รียบร้อยแลว้  เหลือแต่รอการขบัเคลื�อนจากผูบ้ริหารโรงเรียน หวงั
วา่คงจะสานต่อเพื�อให้การบริหารงาน 

ในรูปองคค์ณะบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุดสมเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา 

                  ข่าวที�น่ายินดีอีกเรื�องหนึ�ง  เนื�องจากผูต้รวจราชการ สพท.ชุมพรเขต ๑ ที�เป็นอดีตหน.ปอ.และ
ศธอ.ต่างสอบคดัเลือกในตาํแหน่ง 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษา ไดท้ั*ง ๖ คนและอยูใ่นลาํดบัที�ดี  แปลวา่สาํนกังานเขตพื*นที�
การศึกษาชุมพรเขต๑ เป็นเขตแรกของ 



ประเทศไทยที�สามารถปิดกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ลงไดภ้ายใน ๑ ปี  เขาบอกว่าที�ทาํให้
ทุกคนประสบความสาํเร็จในการสอบ 

ทั*งรอง ผอ.และผูช่้วย ผอ. เพราะเรามีหอ้งสมดุทางการบริหาร   ทราบแลว้ใครอยากกา้วหนา้โปรดรีบใช้
บริการนะครับ 

                   วนัที� ๑ กนัยายน  ๒๕๔๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชิญ ผอ.เขต ๒๖ คนในภาคใต้
ไปประชุมที�กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการ 

ประชุมที�ใกลชิ้ดชนิดจบัเข่าคุยกนัในปัญหาการทาํงานแนวทางพฒันา  สั�งเขา้ราดแกงมาทานกนัไปคุยกนัไป
ในเวลาประมาณ ๓ ชั�วโมง ทุกเรื�องมุ่ง 

ตวันกัเรียนและครูเป็นหลกั เช่น จะมีโครงการแลกเปลี�ยนที�เรียนระหวา่งโรงเรียนเพื�อเพิ�มประสบการณ์ให้
เด็ก  จดัแคมป์ใหค้รูไดพ้กัผ่อนและแลกเปลี�ยน 

ประสบการณ์   ใหน้กัเรียนไปทศันศึกษาขา้มภาค   การสร้างโรงเรียนขนาดเลก็แบบยกเครื�องใหม่ทั*งระบบ  

ฯลฯ    

                    และกิจกรมที�สาํนกังานอยัการจงัหวดัชุมพรจดัอบรมกาํหมายเบื*องตน้ใหผู้บ้ริหารโรงเรียนวนัที� 
๑ - ๒ กนัยายน ๒๕๔๗ นบัวา่เป็นประโยชน ์

อยา่งยิ�งในการทาํงาน  เพราะการบริหารการศึกษาเกี�ยวขอ้งกบักฎหมายหลายฉบบั  และหมู่นี*ครูชุมพรมีคดี
ฟ้องร้องกนันวัเนียไปหมด  และผูที้�ขอเลื�อน 

ตาํแหน่งเป็นอาจารย ์๒ ระดบั ๗ ผมสั�งเลื�อนใหแ้ลว้รวม ๑๖ รายตรวจสอบรายชื�อจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
นะครับ  ขอจบขอ้เขียนเพื�อทดสอบ 

ประสิทธิภาพเจา้แก่(notbook)แค่นี* ก่อน พบกนัฉบบัหนา้ 

                                                                                                                              กาํจดั  คงหนู 

                                                                                                                              ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

๑๒ กนัยายน ๒๕๔๗ 

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

             เดือนกนัยายนมีความหมายสาํหรับขา้ราชการไทยหลายประการ  ประการแรกสาํหรับผูซึ้� งรับ
ราชการมาจนอายคุรบ 

หกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณนี*  จะตอ้งเกษียณอายรุาชการ   เดือนกนัยายนจึงเป็นเดือนสุดทา้ยที�คน
เกษียณจะไดท้าํงานใน 

หนา้ที�ราชการ  คนเป็นครูบาอาจารยจึ์งตอ้งรู้สึกใจหายบา้งเป็นธรรมดา  แต่ผูบ้ริหารโรงเรียนคงจะรู้สึกใจ
หายกวา่เพราะไม่รู้ 

จะหาครูที�ไหนมาสอนแทน  ประการที�สองเดือนกนัยายนเป็นเดือนสุดทา้ยของปีงบประมาณ หมายความวา่
ถา้เบิกจ่ายไม่ทนั 



และไม่อยู่ในเงื�อนไขที�จะกนัเงินได ้ งบประมาณกจ็ะตกไปนบัเป็นความเสียหายทางการเงินการคลงัประการ
หนึ� ง  หลายหน่วย 

งานจึงตอ้งเร่งดาํเนินการและเบิกจ่ายกนัในเดือนนี*   คนการเงินจึงทาํงานทั*งกลางวนักลางคืนทั*งวนัราชการ
และวนัหยุดเพื�อแข่ง 

กบัเวลา ทั*งๆที�ตั*งใจวา่จะเร่งใหเ้สร็จภายในเดือนสิงหาคม เอาเขา้จริงทาํไม่ได ้ เพราะมีงบประมาณที�
ส่วนกลางเพิ�งโอนมาให ้

ดาํเนินการอีกกหลายยอด  ประการที�สามสิ*นกนัยายนจะมีการพิจารณาเลื�อนขั*นเงินเดือนครั* งที� ๒ กนัอีกแลว้ 
เสียงปี� เสียงกลองก็ 
เริ�มดงัขึ*นอีกครั* ง  เวทีละครถูกตกแต่งใหส้วยงามอีกครั* งหนึ�งเหมือนจะมีการแข่งขนัมโหรสพกมิ็ปาน ทั*ง
ระดบัหอ้งเรียน โรงเรียน 

และเขตพื*นที�  ประการที�สี�หลงัเดือนกนัยายนผูที้�จะไดโ้ยกยา้ยตาํแหน่งทดแทนอตัราเกษียณก็จะเดินทางไป
รับตาํแหน่งใหม่ 

มีทั*งสมหวงัและผิดหวงัก็เป็นไปตามหลกัอนิจจงั  ทุกขงั  อนตัตา 

                 วนัที� ๓  กนัยายน  ๒๕๔๗  วนันี*ผมมีประชุมตลอดวนั เริ�มจาก ๙ นาฬิกาประชุมรอง ผอ.เขต ,
ผูต้รวจฯเขต และหวัหนา้ 

กลุ่ม ตามโปรแกรมปกติประจาํเดือน  ก่อนเที�ยงต่อดว้ยการประชุมตามมาตรการที� ๓ ของผูบ้ริหารโรงเรียน  

บ่ายโมงประชุม 

คณะกรรมการกองทุนให้กูยื้มเพื�อการศึกษา เพื�อพิจารณาจดัสรรเงินที�สถานศึกษาคืนมาเกือบเจ็ดแสนบาท
ใหส้ถานศึกษาที� 
ยงัมีผูต้อ้งการกูเ้งินอยู่  เสร็จสิ*นการประชุมทาํงานธุรการของเขต จนเยน็จึงเดินทางเขา้กรุงเทพฯ  กลบัถึง
ชุมพรเชา้มืดวนัจนัทร์ 

ที� ๖ กนัยายน ๒๕๔๗ ประชุมพิจารณาจดัลาํดบัตามาตรการที� ๓ ของขา้ราชการทุกประเภทในเขต ขอเรียน
วา่ทุกคนผา่นการ 

ประเมินไมต่อ้งทาํสญัญาแต่หากประสงคจ์ะออกจากราชการในกลุ่ม ๕ เปอร์เซ็นกส็ามารถเขา้โครงการได ้ 

การร้องเรียนการ 

กล่าวหาผูบ้ริหารโรงเรียนวา่ไม่เป็นธรรมในเรื�องนี* จึงขอใหยุ้ติทุกคนประเมินมาดีแลว้ เพราะหากกลั�นแกลง้
กนัน่าจะตอ้งมีคน 

ตอ้งทาํสัญญาบา้ง  กลางคืนไปฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของท่าน ผอ.วรรณะ  พรเสถียรพงศ ์ แห่ง
โรงเรียนบา้นท่าไมล้าย 

                    วนัที� ๗ กนัยายน  ๒๕๔๗ บ่ายโมงมีการประชุมกรรมการจดังานวนัเยาวชนแห่งชาติ ซึ� งตรงกบั
วนัเสาร์ที� ๑๘ 



กนัยายน ๒๕๔๗  จงัหวดัชุมพรจะจดักิจกรรมขึ*นที�โรงเรียนศรียาภยั มีกิจกรรมใหเ้ยาวชนไดแ้สดงออก
หลายรูปแบบเป็นงานหนึ�ง 

ที�น่าสนใจ  จึงเชิญชวนเยาวชนในจงัหวดัชุมพรไปแสดงออกซึ� งศกัยภาพโดยพร้อมเพรียงกนั   หนึ�งทุ่มผม
ไปเป็นประธานเปิด 

การเล่นรอบกองไฟของเยาวชนเรียนรู้ประชาธิปไตย ซึ� ง กกต.จงัหวดัชุมพรเป็นแม่งานจดัที�กองกาํกบัการ
ตาํรวจตระเวนชายแดน 

ที� ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ ์เป็นกิจกรรมใหเ้ยาวชนที�โรงเรียนส่งเขา้ร่วมกิจกรรมไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตใน
ระบอบการปกครอง 

ประชาธิปไตย  งานรอบกองไฟคลา้ยกิจกรรมลูกเสือ  แต่ละกลุ่มสีกอ็อกมาแสดงบทบาทสมมติส่วนใหญ่
เนน้พฤติกรรมการเลือกตั*ง 

มีขอ้สังเกตอยา่งหนึ� งคือการสื�อสารระหวา่งคนต่างวยั คือ ผม กบัเยาวชนค่อนขา้งยากในการเขา้ใจ 
หมายความว่าเยาวชนแสดงออก 

และสนุกสนานกนั แต่ผมฟังไม่ออกวา่เขาแสดงอะไรกนั เวลาใชศ้พัทสื์�อสารกเ็ป็นคาํที�ใชสื้�อสารกนัรู้เรื�อง
ในกลุ่มเราคงเขา้ใจ 

ยาก นี�คงเป็นความแตกต่างหรือช่องว่างระหวา่งวยัซึ� งเป็นธรรมชาติอยา่งหนึ�ง   วนัที�  ๘  กนัยายน  ๒๕๔๗ 
วนันี*ไม่มีรายการ 

ประชุมจึงออกโรงเรียนเพื�อเยี�ยมผูบ้ริหารครูอาจารยใ์นเขตอาํเภอเมือง  เริ�มจากโรงเรียนวดัพิชยัยาราม  ต่อ
ดว้ยโรงเรียนบา้นบางคอย 

โรงเรียนบา้นหวักรูดและจบลงที�โรงเรียนบา้นทุ่งมะขาม  บ่ายกลบัสาํนกังานเซ็นแฟ้มเอกสาร      วนัที� ๙  

กนัยายน  ๒๕๔๗ เวลา 

๐๙.๐๐ น.เปิดการแข่งขนัทกัษะนกัเรียนช่วงชั*นที� ๔ ของกลุ่มโรงเรียนที�เปิดสอนในระดบันี*ทั*งเขต ๑ และ
เขต๒ ที�โรงเรียนศรียาภยั 

มีการมอบเกียรติบตัรแก่ครูอาจารยต์ามสาขาที�รับผิดชอบ  รีบกลบัไปประชุมคณะกรรมการพฒันาชีวิตครู 
เดิมโครงการนี*สาํนกังานก.ค. 
เป็นเจา้ของเรื�อง บดันี*  ไดโ้อนงานให้สาํนกังานคณะกรรมการสวสัดิภาพและสวสัดิการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับผิดชอบตาม 

กฎหมายที�ออกมาใหม่  เราไดพ้ดูคุยกนัถึงการดาํเนินงานในอนาคตว่าจะตอ้งจา้งบุคลากรเพิ�มเพราะ
เจา้หนา้ที�มีนอ้ย  จึงกาํหนดประชุม 

เครือข่ายพฒันาชีวิตครูในช่วงปลายเดือน  ต่อดว้ยการประชุมโรงเรียนสร้างขวญัเพื�อกาํหนดแนวทางทาํงาน
ในอนาคตที�ประชุมจึง 

สรุปวา่ควรหารือกบั อบจ.อย่างเป็นทางการอีกครั* งหนึ�งวา่จะรับเอากิจการนี*ไปดาํเนินการหรือไม่   บ่ายสาม
โมงผมเดินทางไปสนามบิน 



สุราษฎร์ธานีเพื�อรับวิทยากรที�จะมาบรรยายในการประชุมผูบ้ริหารพรุ่งนี*  คือ ส.ส.วิทยา  ทรงคาํ โฆษก
คณะกรรมาธิการการศึกษา 

สภาผูแ้ทนราษฎร  กลบัถึงชุมพรประมาณสามทุ่ม   วนัที� ๙ กนัยายน  ๒๕๔๗  ออกจากบา้นตั*งแต่หกโมง
เชา้เดินทางไปเชื�อน 

รัชประภา  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนผมชี*แจงขอ้ราชการภาคเชา้  บ่ายท่าน ส.ส.วิทยา  

ทรงคาํ บรรยายรายละเอียด 

ร่างพรบ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เยน็กิจกรรมนนัทนาการ พกัคา้งที�เขื�อนเดินทาง
กลบัเชา้วนัเสาร์ 

นี�คือกิจกรรมที�ไดด้าํเนินการในสัปดาห์ที�ผา่นมา    ผมมีขอ้ชี*แจงเพิ�มเติมเพื�อความเขา้ใจตรงกนัดงันี*  
                     ๑. เรื�องการคดัเลือกครูอตัราจา้งเพื�อบรรจุเขา้รับราชการ  ขอเรียนวา่การคดัเลือกครั* งนี*จะ
ดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส 

และเป็นธรรม  หมู่นี* มีข่าววา่มีผูร้ับรองว่าจะวิ�งเตน้เพื�อใหไ้ดรั้บการคดัเลือกโดยเรียกและรับเงิน  ขอเรียนวา่
หากพบบุคคลใดแอบอา้ง 

ขอใหแ้จง้ใหผ้มทราบจะไดด้าํเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด  และขอเตือนมายงับุคคลที�มีพฤติกรรม
ทาํนองนี*ขอใหย้ติุ ยคุนี* เป็นยุค 

การบริหารจดัการบา้นเมืองที�ดี  การหาประโยชนบ์นความเดือนร้อนของคนอื�นเป็นเรื�องที�น่าละอาย  

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งปูอยา่กิน 

เลือดปูเลย 

                      ๒. มีผูแ้อบอา้งในการถ่ายทาํวีซีดีลามกว่าเป็นนกัเรียนโรงเรียนชื�อดงั เพื�อหวงัขายใหไ้ดย้อด
มาก ๆ ผมเองยอมรับว่าไม่เคย 

ไดเ้ห็นเรื�องที�เล่าลือกนัทาํนองนี*   แต่กเ็รียนวา่อยา่ไปใหค้วามสาํคญั และหากรู้แหล่งจาํหน่ายแจง้ตาํรวจ
ดาํเนินการไปเลย  โรงเรียนกค็อย 

สอดส่องดูแล แต่ไม่ตอ้งตื�นตระหนก เดี[ยวจะเป็นเครื�องมือเพิ�มยอดขายใหเ้ขาไปโดยไม่รู้ตวั 

                          พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ   

  

            

                                                                                                                              กาํจดั  คงหนู 

                                                                                                                              ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

๑๘  กนัยายน ๒๕๔๗ 

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

                   วนัจนัทร์ที� ๑๓  กนัยายน  ๒๕๔๗ ภาคเชา้ทาํงานเอกสาร บ่ายโมงไปเปิดการอบรมโครงการ
ปฏิบติัธรรมสาํหรับผูบ้ริหารที�วดัทุ่งไผ ่



เป็นโครงการร่วมกบัสาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัชุมพร เพื�อถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนาง
เจา้พระบรมราชินีนาถเนื�องในวโรกาส 

ที�ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ   รุ่นนี* มีผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียนเขา้อบรม  ผมเคยอบรมทาํนองนี* เมื�อ
หลายปีมาแลว้ที�วดัพระพุทธบาท จงัหวดั 

สระบุรี  รู้สึกวา่ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการฝึกจะเกิดกบัตวัผูอ้บรมโดยตรงในการเขา้ใจตนเองและรู้เท่าทนั
ธรรมชาติได ้ แต่สาํหรับผูไ้ม่เคยเขา้ร่วม 

โครงการบางท่านอาจรู้สึกวา่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือไปไม่ถึงไหนและมกัพูดจาค่อนแคะต่างๆ
นานา  กเ็รียนว่าเป็นธรรมชาติธรรมดา 

เช่นกนัจะใหทุ้กคนรับรู้เหมือนกนัย่อมผิดปกติ     

                     วนัที� ๑๔  กนัยายน  ๒๕๔๗ ภาคเชา้ไปร่วมเปิดโครงการนมเติมฟลอูอไรดข์องมหาวิทยาลยั
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วิทยาเขตชุมพร   มีท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพร  ท่านเมฆินทร์  เมธาวิกลู เป็นประธาน  งานนี* เชิญผูบ้ริหาร
โรงเรียนและ ผูบ้ริหาร อบต.ร่วมพิธี 

ผมกบัท่านผูว้า่ฯไม่ไดพ้บหนา้กนันานดว้ยเหตุที�มีการประชุมและภารกิจ  ไดท้ราบวา่คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ
ใหท่้านไปรับตาํแหน่งผูต้รวจราชการ 

กระทรวงมหาดไทยตั*งแต่วนัที� ๑  ตุลาคมนี*    วนันี* จึงนั�งคุยกนัหลายๆเรื�อง  ท่านผูว้่าฯเป็นนกับริหารรุ่นใหม่
ที�มากดว้ยนํ*าใจกระตือรือร้นในการ 

ทาํงาน  งานของเขตไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านทุกครั* ง โอกาสหนา้คงจะไดร่้วมงานกบัท่านอีก   ตอน
เที�ยงท่านผ.อ.สุชาติ ชูชีพ โรงเรียนปะทิววิทยา 

ชวนไปสาํรวจชายฝั�งตรงขา้มเกาะไข่  มีท่าน ผ.อ.ธรรมนิจ  ชอุ่มผล โรงเรียนศรียาภยัมาสมทบ  ไดเ้วลา
ทาํงานกแ็ยกยา้ยกนัไป ผมไปแวะโรงเรียน 

บา้นคอสน ชมหอ้งอินเตอร์เนต และหอ้งพิพิธภณัธ์ประวติัศาสตร์ญี�ปุ่นยกพลขึ*นบกที�ชุมพร  สื�อการเรียนทั*ง
สองหอ้งไดจ้ากความร่วมมือของ 

ชุมชน  ตอ้งยกให ้ผ.อ.ศกัดิP ชยั  เสนีวงศ ์ในฐานะกปัตนัใหญ่  ติดตามหอ้งอินเตอร์เนตอาจารยผ์ูค้วบคุมชี*แจง
วา่กาํลงัลงโปรแกรมลอ็คเวบ็ไซด ์

ที�ไมเ่หมาะสม  กฝ็ากใหทุ้กโรงเรียนไดด้าํเนินการดว้ยครับ 

                         วนัที� ๑๕  กนัยายน  ๒๕๔๗  ออกจากชุมพรตั*งแต่ ๖.๐๐น. เพื�อไปทาํหนา้ที�วิทยากรที�
จงัหวดักระบี�  เป็นการประชุมผูต้รวจราชการ 

สพท.ในเขตตรวจราชการที� ๑๑และ๑๒  การเดินทางไปกระบี�สะดวกรวดเร็วจากชุมพรใชถ้นนเอเซียจนถึงสุ
ราษฎร์ธานีแลว้ขวาเขา้ถนนสายใหม่ 

สุราษฎร์ธานี-กระบี� เป็นถนนที�ไดม้าตรฐานเหมือนมอเตอร์เวย ์ร่วมอภิปรายช่วงบ่ายร่วมกบั ผอ.สพท.
สุรษฎร์ธานีเขต ๑ กลบัเยน็มีท่าน 



ผ.อ.สุนนัท์  เทพศรี กพร.สพฐ. โดยสารมาดว้ยไปส่งท่านที�ท่าแซะรถของ สพท.ประจวบฯ๒ มารอรับช่วง
ต่อ  ถึงบา้นเกือบเที�ยงคืน 

                          วนัที� ๑๖  กนัยายน  ๒๕๔๗  เชา้ไปเปิดโครงการอบรมวินยัจราจร  ที�โรงเรียนท่าขา้มวิทยา 
เป็นการร่วมมือกบัสาํนกังานขนส่งจงัหวดั 

ชุมพร  ขากลบัถือโอกาสแวะเยี�ยมครูที�โรงเรียนชุมชนวดัหาดพนัไกร  ของท่าน ผ.อ.อนนัต ์ นาคสงัข ์ ท่าน
บอกวา่มาแลว้อยากใหพ้บครูหน่อย 

จึงมีการประชุมที�ไม่ไดน้ดัหมายเล่านโยบายและความเป็นไปของบา้นเมือง  ตอบคาํถามแลว้อาํลาก่อน
อาหารเที�ยง บ่ายกลบัสาํนกังานเพื�อลงชื�อ 

ในหนงัสือราชการต่างๆ 

                           วนัที� ๑๗ กนัยายน  ๒๕๔๗  เชา้เดินทางไปโรงเรียนมาบอมฤตวิทยาเพื�อเปิดโครงการ
เยาวชนเรียนรู้รัฐธรรมนูญ มีโรงเรียนเครือข่าย 

เขา้ร่วมโครงการอีกหลายโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนอรูปนยัของที�นี�มีความเขม้แข็งกลมเกลียวกนัมาก  ขอ
ชมเชยดว้ยใจจริง กลบัสาํนกังาน 

บ่ายลงนามเอกสารในแฟ้ม  เยน็เดินทางเขา้กรุงเทพฯ 

                             มีคนถามผมวา่ ทราบเรื�องข่าวลือที�ว่าจ่ายเงินแสนหา้หมื�นบาทใหเ้ขตจะสอบบรรจุครูได้
หรือยงั  ผมบอกวา่ยงัไม่เห็นใครเล่าใหฟั้ง 

และยงัไม่มีใครมาเสนอวงเงินดงักล่าวอยา่งที�ลือกนั   และคิดไม่ออกวา่คนที�ไม่มีงานทาํจะไปเอาเงินมากมาย
ดงักล่าวมาจากไหน ขนาดพวกเรา 

ทาํงานแลว้ยงัไม่มีเลย   ฉะนั*น  คนที�คิดวา่จะไปกูย้ืมเงินดงักล่าวมาใหน้กัตกเบ็ดทั*งหลายยติุเถอะครับ  

เพราะงานนี*ผมมีมาตรการที�ไม่มีใครสามารถ 

ฉวยโอกาสทุจริตคิดมิชอบไดอ้ยา่งแน่นอน  หากท่านจะไดห้รือจะตกกอ็ยูที่�ตวัท่านเองไม่มีใครบนัดาลให้
ท่านไดแ้มแ้ต่ผมเอง จึงอยา่หลงเชื�อข่าวลือ 

และหากใหเ้งินใครไปแลว้กรุณาไปเอาคืนหรือมาบอกผมจะช่วยทวงคืนใหอี้กแรงหนึ� ง และหากเป็น
ขา้ราชการในสังกดักจ็ะทาํใหต้าํแหน่งวา่งเพิ�ม 

ขึ*นอีก   เมื�อหวัไม่ส่ายหางจะกระดิกอยา่งไรอยากรู้เหมือนกนั    

  

            

                                                                                                                              กาํจดั  คงหนู 

                                                                                                                              ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

๒๐  กนัยายน ๒๕๔๗ 

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 



                    จดหมายนี* เป็นฉบบัพิเศษเพื�อชี*แจงขอ้เท็จจริงกรณีหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ปีที� ๕๕ ฉบบัที� 
๑๗๐๔๔  วนัจนัทร์ที� ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๗ 

"คลีนิคครู" หนา้ ๑๕ ลงขอ้เขียนวา่ 

                   "ช.พ.ค.เต่า    เมื'อปฏิรูประบบราชการ  กห็วงัจะให้งานคล่องหรือรวดเร็วลัดขั�นตอน บางแห่งก็

ทําได้ ??? แต่หลาย 

หน่วยงานยงัคลานเป็นเต่าล้านปี  แม้จะทั�งผลกัทั�งดนัให้เร็วขึ�นกย็ังไม่ก้าวหน้า  งานบางอย่างกลบัล่าช้ากว่า

ก่อนปฏิรูปเสียอีก ดอูย่าง....การเบิกเงิน 

ค่าทําศพ ช.พ.ค.ที' อ.เมอืง จ.ชุมพร  มีปัญหาอกีแล้ว???? เบิกเงินช่วยค่าทําศพที'จะต้องได้ทันที ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท แต่ที'นี'เผาศพไปแล้ว ๗ วนัเงินก็ยงัเบิก 
ไม่ได้  ที'จ่ายเป็นเช็คกลบัเด้งเสียอีก///  บางรายยิ'งร้ายเหลอื  ให้ญาตเิซ็นรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่จ่ายจริง 

๘๐,๐๐๐ บาท  นายกําจัด  คงหนู ผอ.สพท. 

คงต้องเชือดไก่ให้ลงิดูเสียบ้างเพราะลงิมนัซนเหลอืเกินกลบั////" 
                     ก่อนอื�นตอ้งขอบคุณหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐที�ใหค้วามสนใจกบังานของสาํนกังานสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จงัหวดัชุมพร ผมเองในฐานะผูอ้าํนวยการ สกสค.จงัหวดัชุมพรมีความจาํเป็นตอ้งชี*แจงรายละเอียดให้
สาธารณชนไดรั้บทราบเพื�อใหเ้กิดความเชื�อมั�น 

วา่การทาํงานของสาํนกังาน สกสค.จ.ชุมพร ไดท้าํอยา่งมีประสิทธิภาพแมจ้ะมีขอ้จาํกดัดา้นกาํลงัคน เพราะมี
เจา้หนา้ที�คุรุสภาเพียง ๑ คน และ 

ลูกจา้งชั�วคราวอีก ๑ คน ผมไดแ้ต่งตั*งเจา้หนา้ที�ซึ� งเป็นขา้ราชการสังกดัสาํนกังานเขตพื*นที�การศึกษาชุมพร
เขต ๑ และเขต ๒ ช่วยปฏิบติังานอีกส่วนหนึ�ง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งงานบริการจะพยายามใหส้ะดวกและรวดเร็วแก่สมาชิกใหม้ากที�สุด  ปัญหาที�พบมากใน
การรับบริการคือสมาชิกขาดเอกสารหลกัฐาน 

สาํคญัจึงตอ้งกลบัไปดาํเนินการใหม่    สาํหรับประเดน็ที�หนงัสือพิมพเ์สนอข่าววา่ "...เบิกเงนิช่วยค่าทําศพที'

จะต้องได้ทันที ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ที'นี'เผาศพ 

ไปแล้ว ๗ วันเงินก็ยงัเบิกไม่ได้ " ขอเรียนวา่ผมใหน้โยบายที�จะตอ้งจ่ายค่าจดัการศพใหเ้ร็วที�สุด  ปัจจุบนัเมื�อ
ไดรั้บแจง้การถึงแก่กรรมและทายาทนาํ 

หลกัฐานประกอบการขอรับเงินค่าจดัการศพครบถว้น  สาํนกังาน สกสค.จงัหวดัชุมพร สามารถจ่ายเงินค่า
จดัการศพไดภ้ายใน ๑๕ นาที   บ่อยครั* ง 

ที�ผมติดประชุมเจา้หนา้ที�จะนาํคาํร้องมาใหอ้นุมติั นอกจากนั*นผมยงัมอบอาํนาจการอนุมติัใหห้วัหนา้กลุ่ม
งานสวสัดิการปฏิบติัการแทนดว้ยเพื�อความ 



สะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ  มีนอ้ยครั* งที�ผูมี้อาํนาจลงนามในเช็คอยูไ่ม่ครบ ๒ใน ๔ จึงใหน้ดัหมายวนั
จ่ายเงินหรือโอนเงินเขา้บญัชี  ผมจดัระบบ 

เพื�อมุ่งบริการและมีมาตรการควบคุมไม่ใหมี้การทุจริตไดไ้ปพร้อมกนั  สาํหรับรายที�ติดขดัเรื�องเบิกจ่ายอยาก
ใหย้ืนยนัใหผ้มทราบอีกครั* งเพื�อแกไ้ข 

ปรับปรุง เพราะเท่าที�ตรวจสอบจากหลกัฐานไม่มีกรณีดงักล่าว  เรื�องเช็คเดง้ ตามภาษาการเงินการคลงัคงไม่
มีเพราะไม่ปรากฎวา่มีการปฏิเสธการ 

จ่ายเงินจากธนาคาร  แต่กรณีดงักล่าวอาจเกิดขึ*นไดเ้หมือนกนัดว้ยเงินสาํรองจ่ายค่าจดัการศพไม่พอจ่าย  

เนื�องจากส่วนกลางส่งเงิน 

สาํรองจ่ายค่าจดัการศพสาํหรับจงัหวดัชุมพรใหเ้พียงเดือนละ ๔ รายๆละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท หากมีการตายเกิน 
๔ ราย จะเกิดปัญหาเงินไมพ่อจ่าย แต 

◌่สาํนกังานจะใชเ้งินยอดอื�นโอนไปสาํรองจ่ายผมไดก้าํชบัเจา้หนา้ที�ใหต้รวจสอบยอดเงินกบัธนาคารทุก
ครั* งที�ออกเช็คใหท้ายาท   สาํหรับที�ว่าบางราย 

ยิ'งร้ายเหลอื  ให้ญาตเิซ็นรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่จ่ายจริง ๘๐,๐๐๐ บาทดว้ยระบบปัจจุบนัจะไม่มีกรณีดงักล่าว
เกิดขึ*นไดเ้ลย  เพราะสาํนกังานไม่จ่าย 

เงินสดแต่จ่ายเป็นเช็คใหผู้มี้สิทธิขีดฆ่าหรือผูถื้อทุกครั* ง  ทาํถึงขั*นนี*แลว้หากมีไก่มีลิงสามารถกินหวัคิวไดอี้ก
ก็เก่งเกินคนแลว้ละครับ  ผมลองตรวจสอบ 

การจ่ายเงินค่าจดัการศพ ช.พ.ค. ตั*งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบนัเป็นขอ้มูล
เบื*องตน้ในระยะเวลาสั*นๆซึ� งจะดใูนราย 

ละเอียดในโอกาสต่อไป  อยากใหพ้วกเราและผูเ้กี�ยวขอ้งไดพิ้จารณาและตรวจสอบดูวา่การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ถึงแก่กรรม 
วนัถึงแก่

กรรม 

วนัรับแจ้ง

การถึงแก่

กรรม 

วนัที'จ่าย

เช็ค 
หมายเลขเช็ค ผู้รับเช็ต 

นางนงเยาว ์คชการ 
๑๐ ก.ค. 
๒๕๔๖ 

๑๑ กค 

๒๕๔๖ 

๑๑ กค 

๒๕๔๖ 
๒๖๕๓๕๗๕ 

นายสมนึก 
คชการ 

นางสายใจ มาศกสิน   
๓ สค 

๒๕๔๖ 

๓ สค 

๒๕๔๖ 
๒๖๕๓๕๗๗ 

นางวิไลวรรณ 
นนัทิพล 

น.ส.จาริณี แต่งเลี�ยน 
๑๗ สค 

๒๕๔๖ 

๒๑ สค 

๒๕๔๖ 

๒๑ สค 

๒๕๔๖ 
๒๖๕๓๕๘๐ 

น.ส.อนงค ์แต่ง
เลี�ยน 

นายจกัรทอง เสนรัตน ์
๓๐ กค 

๒๕๔๖ 

๒๕ สค 

๒๕๔๖ 

๒๕ สค 

๒๕๔๖ 
๘๔๒๖๑๘๗ 

นายอรรถกร 
อินทนาศกัดิP  



นายประลอง ชุม
เกษียณ 

๗ กย 

๒๕๔๖ 

๘ กย 

๒๕๔๖ 

๘ กย 

๒๕๔๖ 
๘๔๒๖๑๘๙ 

น.ส.ชุติมา ชุม
เกษียณ 

นายชุบ กลดัวงั 
๒๕ สค 

๒๕๔๖ 

๑๘ กย 

๒๕๔๖ 

๑๘ กย 

๒๕๔๖ 
๘๔๒๖๑๙๔ นายวีระ กลดัวงั 

นางสุพตัรา สมพร 
๑๘ กย 

๒๕๔๖ 

๒๔ กย 

๒๕๔๖ 

๒๔กย 

๒๕๔๖ 
๘๔๒๖๒๐๒ 

นางอุทยัวรรณ 
สิงหราชยั 

นายผนั สวสัดิวงศ ์
๒๐กย
๒๕๔๖ 

๒๙กย
๒๕๔๖ 

๒๙กย
๒๕๔๖ 

๘๔๒๖๒๐๓ 
นายโอฬาร 
สวสัดิวงศ ์

นายทองแถม บุญรังษี 
๑๘ตค
๒๕๔๖ 

๒๑ตค
๒๕๔๖ 

๒๑ตค
๒๕๔๖ 

๑๑๔๒๑๖๑ 
นายสิริธรรม บุญ
รังษี 

นางแจ่ม ผดุหีต 
๒๖ตค
๒๕๔๖ 

๒๘ตค
๒๕๔๖ 

๒๘ตค
๒๕๔๖ 

๑๑๔๒๑๖๒ 
นายกมล ทอง
แกว้ 

นางบุญลิ*ม พจนพิมล 
๑๕พย
๒๕๔๖ 

๑๗พย
๒๕๔๖ 

๑๗พย
๒๕๔๖ 

๑๑๔๒๑๖๕ 
นายพิษณุ พจน
พิมล 

นายสุทศัน ์นาคนิยม 
๑๕พย
๒๕๔๖ 

๒๔พย
๒๕๔๖ 

๒๔พย
๒๕๔๖ 

๑๑๔๒๑๖๖ 
น.ส.สุภาณี นาค
นิยม 

นายเยื*อง บุญฟัก 
๒๕พย
๒๕๔๖ 

๒๘พย
๒๕๔๖ 

๒๘พย
๒๕๔๖ 

๑๑๔๒๑๖๙ 
นายสมยศ บุญ
ฟัก 

นางประนอม ฉายากุล 
๒๗พย
๒๕๔๖ 

๒๘พย
๒๕๔๖ 

๒๘พย
๒๕๔๖ 

๑๑๔๒๑๗๐ 
นางกาญจนา 
ฉายากลุ 

น.ส.เพญ็แข กลบัดี 
๑๕ ธค
๒๕๔๖ 

๑๕ธค
๒๕๔๖ 

๑๕ธค
๒๕๔๖ 

๑๑๔๒๑๘๕ นายเนือบ กลบัดี 

นายสาํราญ อุ่นใจ 
๒มค
๒๕๔๗ 

๖มค
๒๕๔๗ 

๖มค
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๑๙๒ น.ส.ปิยนุช อุ่นใจ 

นายขนุพล สุรภกัดี 
๓มค
๒๕๔๗ 

๗มค
๒๕๔๗ 

๗มค
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๑๙๓ 
นางพิสมยั สุ
รภกัดี 

นายจอง ธรรมนารักษ ์
๓มค
๒๕๔๗ 

๑๔มค
๒๕๔๗ 

๑๔มค
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๑๙๕ นางสุฌานี ตั*งคาํ 

นายสุพจน์ อินทรสุภา ๑๒มค ๑๕มค ๑๕มค ๑๑๔๒๑๙๖ นางพลนัพิศ 



๒๕๔๗ ๒๕๔๗ ๒๕๔๗ ทินกร 

นายนิยม สุนทรหงษ ์
๑๐มค
๒๕๔๗ 

๒๒มค
๒๕๔๗ 

๒๒มค
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๑๙๗ 
นายสุนนัท ์
สุนทรหงษ ์

นางรัตนา ฉิมพลี 
๒๔มค
๒๕๔๗ 

๓๐มค
๒๕๔๗ 

๓๐มค
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๑๙๘ นายวิเวก ฉิมพลี 

นายสุรินทร์ วิเศษยิ�ง 
๔กพ
๒๕๔๗ 

๖กพ
๒๕๔๗ 

๖กพ
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๑๙๙ 
นางรําเพย วิเศษ
ยิ�ง 

นางองัคณา สมุทร
แสง 

๘กพ
๒๕๔๗ 

๑๑กพ
๒๕๔๗ 

๑๑กพ
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๒๐๓ 
นายสิทธิเดช 
สมุทรแสง 

นางจุไรรัตน์ ถิ�นพงังา 
๑๐กพ
๒๕๔๗ 

๑๒กพ
๒๕๔๗ 

๑๒กพ
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๒๐๔ 
นางนิภาพร เนียม
มาลยั 

นายนบั อกัษรขาํ 
๑๙กพ
๒๕๔๗ 

๒๐กพ
๒๕๔๗ 

๒๐กพ
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๒๐๕ 
นายธวชั อกัษร
ขาํ 

นายเยิ*ม สะพานรัตน ์
๘เมย
๒๕๔๗ 

๑๒เมย
๒๕๔๗ 

๑๒เมย
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๒๑๕ 
นายประยรู 
สะพานรัตน ์

นายหยวก บุนนาค 
๓๑มีค
๒๕๔๗ 

๑๒เมย
๒๕๔๗ 

๑๒เมย
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๒๑๖ 
น.ส.สนธยา 

บุนนาค 

นายนิวตั จิตรนิวฒัน ์
๑๘เมย
๒๕๔๗ 

๒๐เมย
๒๕๔๗ 

๒๐เมย
๒๕๔๗ 

๑๑๔๒๒๑๘ 
นายรังสรรค ์จิตร
นิวฒัน์ 

นายสมทรง เกิดมงคล 
๒๘เมย
๒๕๔๗ 

๓๐เมย
๒๕๔๗ 

๓๐เมย
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๒๖ 
นางราณี เกิด
มงคล 

นายสวาท อินทรสุภา 
๑๙พค
๒๕๔๗ 

๒๑พค
๒๕๔๗ 

๒๑พค
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๓๔   

นางสุดา มิตรเมฆ 
๒๒พค
๒๕๔๗ 

๒๔พค
๒๕๔๗ 

๒๔ พค
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๓๕ 
นายวินยั มิตร
เมฆ 

นายวินยั มีจิตร 
๓มิย
๒๕๔๗ 

๑๑มิย
๒๕๔๗ 

๑๑มิย
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๔๑ นางสมใจ มีจิตร 

นางละออง แดงสกล ๑๕มิย๔๗ 
๑๖มิย
๒๕๔๗ 

๑๖มิย
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๔๒ 
น.ส.ประ
ไพพรรณ แดง



สกล 

นายประกอบ พิณนุ
กิจ 

๑๙มิย
๒๕๔๗ 

๒๑มิย
๒๕๔๗ 

๒๑มิย
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๔๘ น.ส.ฤดี พิณนุกิจ 

นายปรีชา เยาวภกัดิP  
๑๓กค
๒๕๔๗ 

๑๕กค
๒๕๔๗ 

๑๕กค
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๕๗ 
นางกนัยา เยาว
ภกัดิP  

นายชิน เยน็ใจ 
๑๐กค
๒๕๔๗ 

๑๖กค
๒๕๔๗ 

๑๖กค
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๕๘ 
นางนราทิพย ์
นาคสงัข ์

นายเขิม คลา้ยอกัษร 
๒๙กค
๒๕๔๗ 

๓๐กค
๒๕๔๗ 

๓๐กค
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๖๔ 
นางสุพร ผล
จนัทร์ 

นางกญัญา วีระกลุ 
๙สค
๒๕๔๗ 

๑๘สค
๒๕๔๗ 

๑๘สค
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๗๕ 
นายนาจา วารีว
นิช 

นางชนานาฏ มีฉิม 
๑๖สค
๒๕๔๗ 

๑๘สค
๒๕๔๗ 

๑๘สค
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๗๖ 
น.ส.เกษรินทร์ มี
ฉิม 

นางนวลจนัทร์ หมื�น
ไกรทอง 

๒๒สค
๒๕๔๗ 

๒๔สค
๒๕๔๗ 

๒๔สค
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๗๗ 
จ.ส.อ.เจือ หมื�น
ไกรทอง 

นายชาํนิ จีบบรรจง 
๒๓สค
๒๕๔๗ 

๒๕สค
๒๕๔๗ 

๒๕สค
๒๕๔๗ 

๖๐๙๒๗๗๘ 
นางอนงค ์จีบ
บรรจง 

นายเชื*อ คงแกว้ 
๒กย
๒๕๔๗ 

๖กย๒๕๔๗ 
๖กย
๒๕๔๗ 

๙๔๑๓๖๐๑ 
นายชยัวฒัน์ คง
แกว้ 

            

 

                                                                                                                              กาํจดั  คงหนู 

                                                                                                                              ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

๒๕  กนัยายน ๒๕๔๗ 

เรียน  ผูบ้ริหารครูอาจารยที์�เคารพรักทุกท่าน 

                       ช.พ.ค.เต่า เพิ�มงานใหผ้มพอสมควรเป็นการตรวจสอบระบบงานและขอ้เท็จจริงทั*ง
กระบวนการ เริ�มแต่เชา้วนัที� ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๗ 

ผมตรวจสอบหลายรอบและตั*งคนหลายคณะกไ็ม่พบว่าจะมีเหตุตามที�กล่าวหา จึงทาํหนงัสือชี*แจงไปยงั
ท่านรํฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 



เพื�อใหท่้านไดท้ราบ ท่านปลดักระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการสวสัดิการและสวสัดิ
ภาพฯ ไดโ้ทรศพัทส์ายตรงมาถึงผมถาม 

ขอ้เท็จจริง  ผมเรียนวา่ไดส่้งแฟกซ์ไปใหท้ราบแลว้ ท่านบอกว่าจะอ่านเอง  ท่านเลขาธิการ กพฐ.ในฐานะ
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดผมกแ็ฟกซ์ไปใหท้ราบ 

เบื*องตน้ รวมทั*งเลขาธิการ สกสค. และท่านอารีรัตน์  วฒันสิน  รองเลขาธิการ กพฐ. ผมส่งขอ้มูลใหผู้ใ้หญ่
โดยเร็วเพื�อใหท่้านสามารถใหร้ายละเอียด 

กบัสื�อมวลชนหรือผูเ้กี�ยวขอ้งได ้ ๑๔.๐๐ น.ของวนัที� ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๗  คณะกรรมการติดตาม
ขอ้เท็จจริงจาก สกสค.เดินทางถึงชุมพรเขา้ 

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานจนมืดกไ็ดข้อ้สรุปทาํนองเดียวกนั แลว้รายงานใหท่้านปลดักระทรวงศึกษาธิการ
ทราบ  ท่านปลดักระทรวงฯบอกวา่ 

ไม่น่าจะตอ้งรีบลงมาท่านเชื�อมั�นในการทาํงานของผมอยู่แลว้  ผมเรียนท่านวา่ดีแลว้การตรวจสอบจาก
บุคคลภายนอกย่อมส่งผลดีกบัผมและ 

หน่วยงานโดยตรง  รายงานของกรรมการส่วนกลางยอ่มมีนํ*าหนกัมากกวา่ที�ผมรายงานไป  แต่การตรวจสอบ
ในวนันี*ทาํไดแ้ค่ทราบวา่กระบวนการ 

และขั*นตอนการเบิกจ่ายไม่ไดล่้าชา้ยื�นหลกัฐานครบถว้นวนัไหนไดค่้าจดัการศพไปวนันั*น และจ่ายเป็นเชค็
ในนามผูมี้สิทธิP ขีดฆ่า"หรือผูถื้อ"ออกไป 

ซึ� งก็น่าจะเพียงพอที�จะอธิบายไดว้่าข่าวหนงัสือพิมพไ์ม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง    ผมเองยงัอยากรู้ต่อไปวา่
ผูที้�รับเชค็ไปแลว้นาํไปเบิกเงินหรือยงั 

เบิกในวนัไหนบา้ง แต่หมดเวลาทาํการของธนาคารแลว้จึงตอ้งต่อวนัพรุ่งนี*  
                          วนัที� ๒๑  กนัยายน  ๒๕๔๗ ผมตั*งกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงอย่างเป็นทางการขึ*นมาคณะ
หนึ� งประกอบดว้ยเจา้หนา้ที�ตรวจสอบภายใน 

สพท.ชุมพร เขต ๑ เพื�อใหต้รวจสอบขอ้เท็จจริงใหป้รากฏจนครบวงจร   เขาใชเ้วลา ๑ วนัเต็ม ๆติดตามไป
ตรวจสอบการนาํเช็คไปเบิกเงินที�ธนาคาร 

โดยตรวจสอบตั*งแต่เดือนมกราคม-กนัยายน ๒๕๔๗ มีผูร้ับเช็คไปขึ*นเงิน ๒๗ ราย พบวา่ทุกรายเบิกไปครบ 
๑๐๐,๐๐๐บาท และระยะเวลาที�นาํเชค็ไป 

เบิกเงินที�มากที�สุดคือเบิกในวนัที�รับเช็คจนถึงเจด็วนั  มีอยู ่๑ รายมีระยะเวลา ๑ เดือน กรรมการตามไป
ตรวจสอบวา่ความล่าชา้เกิดจากความบกพร่อง 

ของสาํนกังาน สกสค.จ.ชุมพรหรือไม่   ปรากฏวา่ผูมี้สิทธิP บนัทึกหลกัฐานชี*แจงวา่มีธุรกิจหลายเรื�องและไม่
เดือดร้อนเรื�องเงินจึงไปขึ*นเงินชา้ ท่านเป็นปลดั 

อาํเภอเมืองชุมพร   ผมพิจารณาแลว้กเ็ชื�อวา่จริง เพราะคนระดบันกัปกครองคงไมย่อมใหใ้ครเอาเปรียบ
แน่นอน กรรมการไปสรุปผลการสืบขอ้เทจ็จริง 

อยา่งเป็นทางการใหใ้นวนัพรุ่งนี*  



                          วนัที� ๒๒ กนัยายน  ๒๕๔๗ วนันี*ผมมีภารกิจเป็นประธานเปิดการอบรมนายหมู่ลกูเสือที�
โรงเรียนบา้นคนัธทรัพย ์ จึงแต่งเครื�องแบบ 

ลูกเสือไปทาํหนา้ที�ประธาน  ตอนนั�งรถกลบัไดรั้บโทรศพัทจ์ากพรรคพวกวา่ อ.ก.ค.วิสามญั ตาํแหน่งชั*นสูง 
อนุมติัผลงานวิชาการใหผ้มไดร้ับเงินเดือน 

ในระดบั ๙ นบัเป็นฟ้าหลงัฝนสาํหรับชีวิตในสปัดาห์นี*    กลบัสาํนกังานทาํสรุปรายงานเรื�อง"ช.พ.ค.เต่า" 

รายงานผูใ้หญ่ในกระทรวงและผูว้า่ราชการจงัหวดั 

สั�งการให้เจา้หนา้ที�จดัระบบการเงินของ สกสค.ใหม่โดยใหปิ้ดบญัชีในธนาคารต่างๆไปเปิดที�กรุงไทยแห่ง
เดียวเพื�อสะดวกในการตรวจสอบ   รายงานดว้ย 

วาจาทางโทรศพัทใ์หท่้านปลดักระทรวงศึกษาธิการทราบถึงขอ้สรุป และจะชี*แจงสื�อมวลชนในวนัพรุ่งนี*   
ท่านบอกวา่ไมติ่ดใจสงสยัมาตั*งแต่ตน้แลว้ และขอ 

แสดงความยินดีดว้ยที�ผลงานผา่นไดร้ะดบั ๙ ผมขอบคุณในความเมตตาที�ใหผ้มตลอดมา  หลายท่านบอกผม
วา่สาเหตุน่าจะเกิดจากความไม่ลงตวัในการ 

แบ่งสรรปันส่วนในญาติพี�นอ้งของผูต้าย  จึงใหข้อ้มูลวา่ยงัเบิกเงินไม่ไดบ้า้ง  ไดไ้ม่ครบบา้ง จนญาติบางคน
ที�มีกาํลงัเชื�อว่าเป็นความบกพร่องของ สกสค. 
จึงร้องเรียนสื�อมวลชน   บางท่านคิดไกลขนาดว่ามีผูป้ระสงคต่์อผลในการโยกยา้ยผมออกจากชุมพรให้
พรรคพวกมาอยูแ่ทน  ผมฟังดว้ยจิตเป็นกลางยากจะ 

ทราบเจตนาอนัแทจ้ริง เพียงแต่ไม่มีความบกพร่องในหนา้ที�กน็บัวา่พอใจแลว้  จะไปสูร้บปรบมือกบัเขาผม
คงไม่มีกาํลงัหรอกครับ ลาํพงัจะเขญ็งานเพื�อ 

ใหเ้ดินไปขา้งหนา้ก็หลงัแอ่นแลว้  ส่วนการโยกยา้ยก็เคยชินแลว้ ผมมีอายรุาชการ ๒๘ ปี เปลี�ยนที�ทาํงาน
มาแลว้  ๑๕ แห่งใน ๑๐ จงัหวดั ทั*งภาคใต ้ 

ภาคกลางและภาคเหนือ  จะไปไหนก็แลว้แต่ผูบ้งัคบับญัชา 

                            วนัที�๒๓ กนัยายน ๒๕๔๗  หกโมงเชา้ไดรั้บโทรศพัทจ์ากท่านอารีรัตน ์ วฒันสิน รอง
เลขาธิการ กพฐ.  ท่านบอกวา่ไดรั้บรายงานฉบบัล่าสุด 

แลว้  ท่านเลขาธิการ กพฐ.ก็ทราบรายละเอียดแลว้ พอใจที�ชุมพรรายงานไดร้วดเร็วไม่เกิดช่องวา่งระหว่าง
เขตกบัส่วนกลาง  เชา้วนันี*ผมมีประชุมเรื�องการจดั 

โควตาเงินเดือนครั* งที� ๒  งวดนี*  สพฐ.ใหคิ้ดในเมด็เงิน ๕.๘ % เดิมเคยให ้๖% ทราบวา่จะนาํไปจดัให้
โรงเรียนกนัดารห่างไกล   การประชุมกเ็ป็นไปดว้ยเหตุและผล 

ไม่ใหก้ระทบโรงเรียนขนาดใหญ่แต่มุ่งให้กาํลงัใจโรงเรียนขนาดเลก็  รายละเอียดคงจะส่งมาถึงโรงเรียน
สปัดาห์นี*   การต่อเติมอาคารสาํนกังานกา้วหนา้ที�ไปมาก 

ดว้ยการอาํนวยการสร้างของท่านรองฯปรีชา  บวักิ�ง  กาํกบัการแสดงโดยหวัหนา้ปรีชา นุย้สุข  ผูแ้สดงคือ
นกัการภารโรงของเราชาวเขต ๑ และโรงเรียนในสังกดั 



ตน้ตุลาคม คงอพยพมารวมเป็นหนึ�งเดียวตามที�หลายฝ่ายร้องขอ    บ่ายสองโมงผมไปแถลงข่าวกบัท่านรอง
ผูว้า่ราชการจงัหวดั ท่านพินิจ  เจริญพานิช ที�ศูนยร์าชการกระทรวงการคลงั  มีสื�อมวลชนทุกสาขามาร่วมรับ
ฟังและซกัถามกนัคบัคั�ง   ของผมมี ๒ เรื�อง คือ ช.พ.ค.เต่า  และสอบบรรจุครู  ไม่มีผูติ้ดใจสงสยั 

และผูสื้�อข่าวที�มาวนันี* ต่างยืนยนัวา่ไม่ไดส่้งข่าวนี* ไปส่วนกลาง     หนึ�งทุ่มเดินทางไปสวดพระอภิธรรมศพ
ครูที�ปะทิว  ผูต้ายเป็นอาจารยโ์รงเรียนปะทิววิทยาประสบอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตจ์นเสียชีวิต 

                               วนัที� ๒๔  กนัยายน ๒๕๔๗  เชา้นาํทีมงานไปคารวะท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร  

ท่านเมฆินทร์  เมธาวิกลู ซึ� งจะเดินทางไปรับตาํแหน่งใหม่ 

ในเดือนตุลาคมนี*   เพราะอาทิตยห์นา้ผมติดราชการที�กรุงเทพฯทั*งสัปดาห์ ท่านไดใ้หข้อ้คิดความเห็นกบัพวก
เราหลายๆประการในฐานะชีวิตราชการ ลงมาชี* แจง 

ทีมงานคณะครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรภายใตก้ารนาํของ ผอ.พินิจ  กิจวฒันะ ผมร้องขอใหท่้าน ผอ.นาํคณะ
ครูที�มีความสนใจข่าว "ช.พ.ค.เต่า" เป็นพิเศษ ๔-๕คน 

มาช่วยตรวจสอบการดาํเนินงานในฐานะเจา้ขององคก์รที�แทจ้ริงอีกครั* ง  เพราะที�ผา่นมาเราตรวจสอบกนัเอง
อาจจะเขา้ขา้งกนัเอง  คราวนี* ใหค้รูในโรงเรียนตรวจ 

สาํนกังานดูบา้ง วฒันธรรมราชการไทยอาจไม่คุน้เคย เพราะมีแต่เขตตรวจโรงเรียน พอใหโ้รงเรียนตรวจเขต
เลยมึนทั*งคนตรวจและคนถกูตรวจ ก็เรียนมาเป็นเรื�อง 

ปกติในการตรวจสอบเพื�อให้เกิดความโปร่งใส  พบเห็นขอ้บกพร่องกร็ายงานขึ*นมาผมจะไดรี้บปรับปรุง 
เห็นว่าดีแลว้ก็ใหก้าํลงัใจคนทาํงานบา้ง และประชาสัมพนัธ์ 

ต่อกนัไป เพราะอยา่งนอ้ยเราจะไดพ้ดูในสิ�งที�ตาเห็นดีกวา่จินตนาการ เพราะมกัจะคิดไปในทางร้ายๆ จะทาํ
ใหอ้งคก์รอ่อนแอคนขาดความเชื�อมั�น   งานนี* ท่าน 

รองฯพนอ  ทิพยพ์มลรัตน์  เป็นผูน้าํทวัร์     เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นประธานเปิดอาคารหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นท่า
มะปริง  วนันี* มีประชาชนสื�อมวลชน มาร่วมงานกนั 

ลน้หลาม คงเป็นเพราะการประสานงานที�ดีของ ผอ.บญัชา  กลัยาณวตัร ผอ.โรงเรียน  ความจริงวนันี*ผมติด
เป็นวิทยากรที�ภูเก็ตบรรยายใหผู้ต้รวจราชการใน 

เขตพื*นที� ๘จงัหวดัภาคใตฟั้ง  แต่เห็นวา่งานนี* เป็นความรับผิดชอบโดยตรงจึงเลือกที�จะอยูแ่ละแจง้ใหผู้จ้ดั
ทางภูเก็ตหาวิทยากรใหม่ เห็นความร่วมมือความตั*งใจ 

ของทุกฝ่ายกห็ายเหนื�อยและรู้สึกว่าคุม้ค่าที�อยู่      บ่าย ๑๕.๓๐ น.ไปโรงเรียนชุมชนมาบอมฤต  วนันี*  ผอ.
วินยั  คุณวฒิุ เดินทางไปรับตาํแหน่งที�นี� มีการรับรอง 

กนัตามธรรมเนียม มีผูใ้หญ่ไปร่วมหลายท่าน เช่น ท่านสมพงษ ์ ทวิชศรี  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร  ท่าน
นายอาํเภอปะทิว  งานยงัไม่เลิกก็ยกขบวนที�บอกวา่ยก 

ขบวนเพราะจากจุดนี* เรามีทีมงานที�ตอ้งไปงานเดียวกนัเพิ�มขึ*นหลายคน ผูบ้ริหารโรงเรียนประมาณ ๒๐คน 
ท่านรองฯสมพงษ ์ ท่านนายอาํเภอปะทิว ท่าน ผอ.สาํนกั 



งานพระพุทธศาสนาา  ขบวนยาวเหมือนแห่ขนัหมาก จุดที�สองเริ�มประมาณ ๑ ทุ่ม โรงเรียนอนุบาลปะทิว  

งานเลี*ยงเกษียณอาย ุผูช่้วย ผอ.ดารณี กิตติวานิช 

จุดสุดทา้ยของขบวนขนัหมากคือโรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา งานเกษียณ ผอ.ปรีชา บุญมี ถึงจุดนี* ท่านรองฯ
สมพงษถ์ามวา่จะต่อไปอีกจุดหนึ� งไหม  ต่างคนต่างด 

เวลาหนัมาสบตากนัพยกัหนา้วา่วนันี*พอแลว้ ครับจบลงที�เมืองชุมพรวิทยา     พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ 

 

                                                                                                                         กาํจดั  คงหนู 

                                                                                                                      ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

 


